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นับแต่นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เข้ามานั่งในต�าแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน   
ได้มุ่งมั่นบริหารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย 
ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยใช้แนวคิด  
“MOL TRUST” ในการด�าเนินการให้ข้าราชการแรงงานทั่วประเทศน�าไปปฎิบัติ  
เพื่อการพัฒนาแรงงานในทุกมิติ ตอบสนองความท้าทายด้านแรงงานในปัจจุบัน

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายบญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ ปลดักระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายแนวทางการด�าเนนิงาน แก่ข้าราชการ
กระทรวงแรงงานทัว่ประเทศเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ณ ห้องประชมุกระทรวง
แรงงาน ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า ภายใต้การน�าของท่านพพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
แรงงาน ทีมุ่ง่เน้นนโยบาย “หลกัประกนัทางสงัคมเด่น เน้นทกัษะทนัสมยั คนไทยมงีานท�า สร้างวฒันธรรมความปลอดภัย 
เศรษฐกจิ แรงงานไทยมัน่คง” ขบัเคลือ่นภารกจิส�าคญัเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติและการท�างานของพีน้่องผูท้�างาน  
รกุนโยบายกว่า 24 ข้อ ขับเคลือ่นโครงการ/กิจกรรมกว่า 90 โครงการ/กจิกรรม

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

“บุญสงค์” ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน
ชู “MOL TRUST” พัฒนาแรงงานทุกมิติ

1 ปีแล้ว ที ่ ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ก้าวมารับต�าแหน่ง
นายกสมาคมองค ์การบริหารส ่วนจั งหวัด 
แห่งประเทศไทย ต่อจากนายบญุช ูจนัทร์สวุรรณ นายก  
อบจ.สุพรรณบรุ ีกล่าวได้ว่า ผลงานในการบรหิารงาน 
และขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
สมาชิกของสมาคมฯ มีความก้าวหน้าและพัฒนา 
ไปอย่างมาก ขณะเดยีวกนั ยงัมีอปุสรรคปัญหาต่างๆ  
รอการสะสางอกีเพยีบ 

ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกสมาคมองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดัแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมอื
กับทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถิน่ด้วยกนัเอง เพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ท�าหน้าที่ได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อพัฒนาและบริการ
ประชาชนในชมุชนท้องถิน่ ให้มคีวามเข้มแขง็ในทกุมติิ 3

ก้าวย่างของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
กับผลงาน 1 ปี ของ “ดร.ชูพงศ์ ค�าจวง”

กปภ.ชูแผนปี 68 ขยายพ้ืนที่บริการทั่วไทย
สานต่อนโยบาย มท. ผลิตน�้าประปาดื่มได้

เดชอิศม์ ขำวทอง วิทัย รัตนำกร
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ดีอี ตั้ง ‘กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล’
เล็งปั้นก�าลังคนดิจิทัล 2.5 แสนคน

กระทรวงดอี ี จดัประชมุ TopEX ลยุตัง้กองนวตักรรมดจิิทลั พร้อมเร่งตดัวงจร “โจรออนไลน์” 
เร่งเดินหน้าสร้างบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยมุ ่งเป้าขยายองค์ความรู้และทักษะดิจิทัล  
(Digital Knowledge & Skill) ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและทรัพยากรมนษุย์  
ส�าหรับปี 2566-2570 จ�านวน 250,000 คน ผ่านศนูย์ดจิทิลัชมุชน 
1,722 ศนูย์ทัว่ประเทศ 20

ดร.ชูพงศ์ ค�ำจวง

จักรพงศ์ ค�ำจันทร์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดแผนงาน
และทิศทางการด�าเนินงาน ปี 2568 โดยมุ่งเป้ายกระดับ
องค์กรให้เข็มแข็ง เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 

โดยมแีผนลงทนุวงเงนิรวม 11,611 ล้านบาท เพือ่ขยาย
พืน้ทีใ่ห้บรกิารน�า้ประปาให้ทัว่ถงึ ทัว่ไทย อกีทัง้จะเพิม่
โอกาสในการเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาด ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชพี
ของประชาชน ยืนยัน ไม่มีการขึ้นราคาน�้าประปา

ก.เกษตรฯ จับมือ จีน ทั้งภาครัฐ-เอกชน
หนุนขยายตลาด ใช้เทคโนฯ ลดต้นทุน
“รมว.นฤมล” เข้าหารือเอกอัครราชทูตจีน 

กระชบัความสมัพนัธ์ด้านเกษตร ขยายตลาดส่งออก  
“ผลติภณัฑ์จากผึง้” เพิม่โอกาสการค้าภาคปศสุตัว์ไทย  
พร้อมจบัมือ “หวัเว่ย” ใช้เทคโนโลย ีDigital Power 
น�าพลังงานทางเลือกไปใช้ลดต้นทนุการผลติ เข้าถงึ
สนิเช่ือ เพือ่การลงทนุเพิม่รายได้ให้เกษตรกร 

เมือ่เรว็ๆ นี ้ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย
อิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

17

เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าหารือร่วมกับ นายหาน จ้ือเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม 
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย (H.E. Mr. Han Zhiqiang) โดยม ีนายถาวร ทนัใจ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ี 
ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมหารอืถงึความร่วมมอืด้านการเกษตร และสร้างความสมัพนัธ์
ทางการทตูไทย-จนี ทีจ่ะครบรอบ 50 ปี ในปี 2568
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- ระยะกลาง ปีงบประมาณ 2569-2570 น�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมายกระดับการด�าเนนิงานเพือ่สร้างความยัง่ยนื การเพิม่
ก�าลงัผลติน�า้ประปาให้เพยีงพอต่อความต้องการ การควบคมุ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน รวมถงึการใช้พลงังานสะอาดเพิม่ขึน้ 
และลดสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์

- ระยะยาว ปีงบประมาณ  2571-2572 สร้างความคล่องตวั 
ในการด�าเนินงานด้วยกลยุทธ์การเพิ่มรายได้ที่หลากหลาย  
ซึง่ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างน�าเสนอพจิารณาปรบัปรงุแก้ไขพระราช 
บัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 รวมถึงการ 
ร่วมลงทนุระหว่างรฐักบัเอกชน (PPP)

ผูว่้าการ กปภ. กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2568 กปภ.
ตัง้เป้าหมายเพิม่ผูใ้ช้น�า้ 235,000 ครวัเรอืน จากปัจจุบันมีผูใ้ช้น�า้ 
6.44 ล้านครวัเรือน (5.46 ล้านมเิตอร์)  เพิม่ปรมิาณน�า้จ�าหน่าย 
50 ล้านลกูบาศก์เมตร และควบคมุน�า้สญูเสยีให้ไม่เกนิร้อยละ 
26.30 ซ่ึงในกรณนีีจ้ะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. การสญูเสยีน�า้ 
เชิงกายภาพจากท่อแตก รั่ว 96% และ 2. การสูญเสียน�้า 
เชงิพาณชิย์ เช่น มาตรน�า้ช�ารดุ ประมาณ 5% โดยมแีผนลงทนุ
วงเงนิรวม 11,611 ล้านบาท เพือ่ขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิารน�า้ประปา 
อาทิ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ
และเมืองท่องเทีย่ว โครงการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

จ�าหน่ายน�า้ โครงการก่อสร้างปรบัปรงุระบบประปา โครงการ
ก่อสร้างปรบัปรงุกจิการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) รวมถงึโครงการวางท่อขยายเขตให้บรกิารน�า้ประปา 
แก่ประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ  เป็นต้น ซึง่จะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ 
ของประชาชนให้เข้าถงึน�า้ประปาสะอาดเพือ่การอปุโภคและ
บรโิภคอย่างทัว่ถงึ 

ทัง้นี ้กปภ. ได้รบัจัดสรรเงนิอดุหนนุจากรฐับาลกว่า 4,500 ล้าน 
บาท ซ่ึงจากที่เคยได้รับจัดสรรเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท  
เพือ่ขยายพืน้ทีบ่รกิารให้เพิม่มากขึน้ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย
ต้องการให้กระจายการให้บริการการประปาไปยังทุกอ�าเภอ 
ทัว่ประเทศ ซึง่ในปัจจบุนั กปภ. ให้บริการทกุอ�าเภอ ใน 11 จงัหวดั  
มท่ีอส่งน�า้รวมระยะทาง 150,000 กม. ท่ัวประเทศ และมท่ีอ

ทีห่มดและจะหมดอาย ุ30,000 กม. ในแต่ละปี กปภ. มคีวาม
สามารถในการเปลีย่นท่อได้ 600 กม. ในการตรวจสอบ จึง
ต้องดูความขุ่นของท่อ และท�าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตาม 
งบประมาณทีไ่ด้รบั

ทีผ่่านมาในปี 2567 ผลการด�าเนนิงานของ กปภ. มจี�านวน
ลกูค้ากว่า 6.44 ล้านครวัเรอืน จ�านวนมเิตอร์ 5.46 ล้านราย 
สัดส่วนครวัเรอืนทัว่ประเทศ 22.8% และหากวัดจ�านวนการ
จ�าหน่ายน�า้ปริมาณ 1,506 ล้าน ลบ.ม. เพิม่ขึน้จากปี 2566 ด้วย
สดัส่วน 5.16% มอีตัราการสญูเสยีน�า้ 27.53% ลดลง 0.01% 
ผลการด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างของ กปภ. ในปี 2567 รวม 
579 โครงการ สามารถเพ่ิมประสทิธภิาพให้บรกิารและบรหิาร
จดัการน�า้สญูเสยีได้ 228 โครงการ รวมวงเงิน 1,699 ล้านบาท

3.  โครงการตูก้ดน�า้ดืม่สะอาด โดย กปภ. จะตดิต้ังตู้กดน�า้ดืม่ 
ฟร ีณ ส�านกังาน กปภ. 234 สาขาท่ัวประเทศ

ส�าหรับโครงการน�้าด่ืมสะอาด Mini Station โครงการ 
น�า้ประปาดืม่ได้ และโครงการตูก้ดน�า้ดืม่สะอาด โดยโครงการ
น�า้ดืม่สะอาด Mini Station ใช้ระบบ RO Reverse Osmosis 
และใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน 
กระแสไฟ ในปี 2567 ได้จดัท�าโครงการน�าร่อง ผลติน�า้ 2,000 ลติร  
ต่อชัว่โมง ล่าสดุได้ท�าไปทัง้สิน้ 10 โครงการ ใช้เงินราว 30 ล้านบาท  
ส่วนโครงการน�้าประปาดื่มได้ ที่ประชาชนสามารถเปิดดื่ม 
จากก๊อกน�า้ ด้วยมีหลายปัจจัยทีต้่องควบคุมและลงทนุค่อนข้างสูง  
ปัจจบุนัท�างานร่วมกบักรมอนามยัเพือ่ตรวจสอบ  และได้ให้รบั
การรับรองไปแล้ว 264 พ้ืนที่

ด้านแนวทางการป้องกันปัญหาด้านบริการ ที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารประชาชน ในฤดแูล้งม ี6 แนวทาง 
คือ วางท่อส่งน�้า สูบน�้าจากแหล่งน�้าส�ารอง ใช้น�้าบาดาล  
เจาะบ่อบาดาล สบูทอยน�า้ ต่อท่อทางดดู ย้ายสบูน�า้ สร้างฝาย 
ขดุลอก ขดุขยาย ใช้แหล่งน�า้เอกชน ซือ้น�า้ และประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนรบัรูส้ถานการณ์น�า้และประหยดัน�า้

โครงการด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมของ 
กปภ. ทีส่�าคัญ เช่น มาตรการเยยีวยาและช่วยเหลอืประชาชน
ทีป่ระสบอทุกภัย เช่น แม่สาย เชยีงราย เชยีงใหม่ ใน 6 พืน้ที่
ทีไ่ด้รบัผลกระทบ เช่น ตรวจสอบระบบประปา ตรวจดคูวาม
เสยีหาย จัดสรรงบเร่งด่วนเพือ่แก้ไขทนัท ีให้บรกิารน�า้ด่ืมบรรจุ
ขวดให้ประชาชน ช่วยเหลือน�้าประปาฟรี ยกเว้นเก็บค่าน�้า
ประปา ผ่อนช�าระค่าน�า้ รวมถงึโครงการ CSR เช่น โครงการ
หลอมรวมใจ ดแูลน�า้สะอาดให้นกัเรยีนในโรงเรยีน โดยดูต้นน�า้
ที่เข้าโรงเรียน ก่อนจะดื่ม ตรวจคุณภาพ ให้ความรู้นักเรียน 
และบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงโครงการฝึกอาชีพประปา
ให้ประชาชน โดยจะเพ่ิมก�าลังการผลิตบุคลากร ให้ปีหน่ึงๆ 
สามารถท�าหลายๆ โครงการได้

อย่างไรกต็าม ผูว่้าการ  กปภ.  ยนืยนัยังไม่มกีารปรบัค่าน�า้ 
ประปาข้ึน แม้ไม่ได้ปรับขึ้นราค าค่าน�้ามายาวนาน 15 ปี  
และโอกาสปรับขึ้นได้ยาก แต่จะขอ ปรับโครงสร้างประเภท 
ผูใ้ช้น�า้ ประเภทผูอ้ยูอ่าศัย  ธรุกิจขนาดเล็ก หน่วยงานราชการ 
รฐัวิสาหกจิ และประเภทธุรกจิ โดยจะให้กระทบผูใ้ช้น�า้ประเภท
ผูอ้ยูอ่าศัยน้อยทีสุ่ด พร้อมจะลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น

กปภ.ชแูผนปี 68 ขยายพืน้ทีบ่ริการทัว่ไทย
สานต่อนโยบาย มท. ผลติน�า้ประปาด่ืมได้

นายจกัรพงศ์ ค�าจนัทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.ได้มุ่งมั่ น ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
เป็นเลศิในทกุมติขิองระบบสาธารณปูโภคด้านน�า้ประปา โดย
ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อ ย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ พฒันาองค์กรให้ทันสมยัด้วยเทคโนโลยี เพือ่ยกระดับ 
คณุภาพชีวติ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้ 
นโยบาย PWA FIRST กปภ.ต้องมาก่อน

ส�าหรับนโยบาย PWA FIRST ยกระดับองค์กร ยกระดับ
บริการประชาชนประกอบไปด้วย

F : FINANCIAL ด้านการเงนิและแหล่งเงนิท่ีเหมาะสม
I : INSTANT WATER LOSS CONTROL ด้านการควบคมุ

ลดน�า้สูญเสยี
R : RESOURCE ด้านการบรหิารทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่าง

จ�ากัด ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
S : SUSTAINABLE ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

สูค่วามยัง่ยนื
T : TECHNOLOGY AND INNOVATION ด้านเทคโนโลยี

ท่ีตามทนัโลก
ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานของ กปภ. แบ่งเป็น  

3 ระยะ ได้แก่
- ระยะสั้น ปีงบประมาณ 2568 รักษามาตรฐาน 

การให้บริการน�้าประปา ลดอัตราน�้าสูญเสียเพ่ือยกระดับ 
ความพงึพอใจของลกูค้า

>> ต่อจากหน้า 1 <<

“บุญสงค์” ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน
ชู “MOL TRUST” พัฒนาแรงงานทุกมิติ

นับแต่นายบญุสงค์ ทพัชยัยุทธ์ เข้ามานัง่ในต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ได้มุง่มัน่บริหารหน่วยงานต่างๆ ใน
สงักดักระทรวงแรงงานอย่างเตม็ที ่ ตามนโยบายของนาย
พพัิฒน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน โดย
ใช้แนวคิด “MOL TRUST” ในการด�าเนนิการให้ข้าราชการ
แรงงานท่ัวประเทศน�าไปปฎิบัติ เพื่อการพัฒนาแรงงาน
ในทกุมติิ ตอบสนองความท้าทายด้านแรงงานในปัจจบุนั

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้มอบนโยบายแนวทางการด�าเนนิงาน แก่ข้าราชการ
กระทรวงแรงงานทัว่ประเทศเพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวง
แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ณ ห้องประชมุกระทรวง
แรงงาน ชัน้ 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า ภายใต้การน�าของ
ท่านพพัิฒน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน 
ที่มุ่งเน้นนโยบาย “หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นทักษะ
ทันสมัย คนไทยมีงานท�า สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ แรงงานไทยมั่นคง” ขับเคล่ือนภารกิจส�าคัญ 
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการท�างานของพีน้่องผูท้�างาน 
รุกนโยบายกว่า 24 ข้อ ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมกว่า  
90 โครงการ/กจิกรรม งบประมาณรวมท้ังส้ินเกือบ 12 ล้านบาท  
โดยใช้แนวคดิ “MOL TRUST”  ขบัเคล่ือนกระทรวงแรงงาน
สูค่วามส�าเรจ็  เป็นองค์กรทีเ่ป็นที ่ ยอมรบั เชือ่มัน่ ไว้วางใจ 
ในการพัฒนาแรงงานในทุกมิติ เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย

“ในระยะเวลา 1 เดือน ที่ผมได้ด�ารงต�าแหน่งปลัด
กระทรวงแรงงาน ผมมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจ
ส�าคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการท�างานของพี่น้อง
ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ โดยนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 
2568 ต่อจากนี ้ ถกูออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความท้าทาย
ด้านแรงงานในปัจจบุนั และส่งเสรมิการสร้างระบบแรงงาน 
ทีม่ัน่คง มปีระสิทธภิาพ และทนัสมยั”

ภายใน 15 ธันวาคม 2567 ขยายระยะเวลาให้ส่งเงนิสมทบ
ภายในวันที ่15 มีนาคม 2568

- ค่าจ้างงวดเดอืนธันวาคม 2567 เดมิก�าหนดส่งเงนิสมทบ
ภายใน 15 มกราคม 2568 ขยายระยะเวลาให้ส่งเงนิสมทบ
ภายในวันที ่15 เมษายน 2568

นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
รกัษาราชการแทนเลขาธิการส�านกังานประกนัสงัคม กล่าว
ต่อไปว่า การลดหย่อนเงนิสมทบในครัง้นี ้ สามารถลดภาระ
นายจ้างและผูป้ระกนัตนได้เป็นจ�านวนกว่า 7 พนัล้านบาท  
จ�าแนกเป็นเงนิสมทบฝ่ายนายจ้าง จ�านวนประมาณ 3,400 ล้าน 
บาท และผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จ�านวน
ประมาณ 3,700 ล้านบาท ส�าหรับข้ันตอนการประกาศใช้
กฎหมายดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยส�านักงานประกัน 
สงัคม จะเร่งด�าเนนิการเพือ่ประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเร่งด่วน  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการช�าระเงินสมทบล่าช้าจากการ 
ขยายเวลาการน�าส่ง 

ขอให้นายจ้างจัดท�าแบบน�าส่งเงินสมทบตามอัตราที่
ส�านกังานประกันสงัคมได้ก�าหนดลดหย่อน ส�านกังานประกนั
สังคม ขอให้ผู้ประกนัตนม่ันใจในการด�าเนินงานของส�านกังาน
ประกนัสงัคม ภายใต้นโยบายของนายพิพัฒน์ รชักิจประการ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน และนายบญุสงค์ ทัพชัยยทุธ์  
ปลัดกระทรวงแรงงาน จะช่วยแก้ไขปัญหาของนายจ้าง 
และผูป้ระกนัตน เพ่ือสร้างหลกัประกนัทีม่ัน่คงและเป็นทีพ่ึง่
อยู่เคียงข้างผู้ประกนัตนตลอดไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชมุคณะกรรมการประกนั
สงัคม (ชดุที ่14) ครัง้ที ่15/2567 ณ ห้องประชุมสมเกยีรติ 
ฉายะศรวีงศ์ ชัน้ 4 อาคารอเนกประสงค์ ส�านกังานประกนั
สังคม ซึ่งมีนายบุญส่ง ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธาน ทีป่ระชมุได้แจ้งเพ่ือทราบ เรือ่งรายงานสรุปผล
การบรหิารเงินลงทนุ และสถานะความเสีย่ง กอนทุนประกนั
สงัคม เดอืนกนัยายน 2567 พร้อมหารอืสดัส่วนการลงทนุ
เชงิยุทธศาสตร์ (SAA) ส�าหรบัแผนยุทธศาสตร์ด้วนการลงทุน
กองทนุประกนัสังคม ฉบบัที ่5 ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2571-2572) 
การปรบัแก้ไขนยิาม “เงินช่วยเหลอืเบือ้งต้น” ตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์กรณกีารจ่ายเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้น
ให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
ทางการแพทย์

รวมทั้ง พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่า
บรกิารทางการแพทย์กรณค่ีาวัคซนึและฮิมมโูนโกบุลนิป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้า หลักเกณฑ์การรบัรูร้ายได้เงินสมทบค้างรับของ
ส�านักงานประกันสังคม และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง ขยายก�าหนดเวลาการยื่นแบรายงานการแสดงการส่ง
เงนิสมทบและการน�าส่งเงนิสมทบผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Payment) พ.ศ. …เพ่ือน�าเสนอรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
แรงงานพิจารณาต่อไป

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

นายบญุสงค์ กล่าวอกีว่า ตนจะใช้นโยบายกระทรวงแรงงาน 
ปี 2568 “หลกัประกนัทางสงัคมเด่น เน้นทกัษะทนัสมยั คนไทย
มงีานท�า สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั เศรษฐกิจ แรงงานไทย
มั่นคง” ภายใต้การก�ากับดูแลของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน เป็นเข็มทศิในการท�างาน เพือ่
ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานให้เป็น “ครอบครัวแรงงาน” เป็น
องค์กรทีเ่ป็นท่ี “ยอมรบั เชือ่มัน่ ไว้วางใจ” ในการพฒันาแรงงาน
ในทุกมิติ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัพีน้่องแรงงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ผูป้ระกอบการ หรอื 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะด�าเนินนโยบายหลักให้ทุกภาคส่วน 
ได้รบัการคุ้มครองและได้รบัสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นธรรม เป็นแรงงาน
มศีกัยภาพสงู มงีานท�า มรีายได้และหลกัประกนัทางสงัคมทีด่ี

ส�าหรับการขบัเคลือ่นกระทรวงแรงงานต่อไปน้ี จะใช้ MOL 
TRUST ไปสูก่ารปฏบิตั ิคอื  

T : Teamwork ท�างานเป็นทมี เราทมีเดยีวกนั “ครอบครวั
แรงงาน” 6 หน่วยงาน ภายใต้สงักดักระทรวงแรงงาน ท�างานและ
บรูณาการขบัเคลือ่นภารกิจเป็นทมีเดยีวกนั คือ ทีม “ครอบครัว
แรงงาน” ให้คดิว่า “ท�างานหน่วยงานเดยีวได้งานเดยีว ใช้เวลา
มาก แต่ถ้าท�างานร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้หลายงาน ได้
ประโยชน์หลายฝ่าย งานเรว็ข้ึน ง่ายข้ึน งบประมาณคุม้ค่าข้ึน” 

R : Reform ปฏริปูองค์กรสู ่ “กระทรวงแรงงานยคุใหม่” 
ครอบครัวแรงงานรวมกันเป็นหน่ึง เป็นท่ีพึ่งให้กับประชาชน  
มบีรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ประทบัใจ การท�างานทีโ่ปร่งใส เป็นที ่
ยอมรบัจากสงัคม 

U : Unity มคีวามเป็นหนึง่เดยีว ขบัเคลือ่นการท�างาน ทศิทาง
เดยีวกนั สูว่สิยัทศัน์ กระทรวงแรงงาน “แรงงานมศีกัยภาพสงู มี
งานท�าและมหีลกัประกนัทางสงัคมทีดี่”  

S : Smart & Smile บคุลากรกระทรวงแรงงาน สง่างาม 
ด้วยบคุลกิภาพทีด่ ีมคีวามรูแ้ละความเป็นมอือาชพีในการท�างาน  
บริการด้วยใจ ด้วยรอยย้ิม และคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 
เกนิความคาดหมาย 

T : Technology มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล�้า 
ทันสมัย สนับสนุนการให้บริการ การบริหารงาน และการ
ปฏบัิตงิาน อย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะบบ IT ดี สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั บุคลากรกระทรวงแรงงานตามทนัเทคโนโลย ี และใช้
ให้เกดิประสทิธภิาพ

นายบุญสงค์ ยงัเน้นย�า้ถึง นโยบายในการหาตลาดแรงงาน
ต่างประเทศ โดยจะให้ส�านักงานแรงงานต่างประเทศ (สนร.) 
แสวงหาตลาดแรงงานไทยเพิม่เตมิ  ทัง้ในอตุสาหกรรมหรอืบรกิาร
เดมิ อตุสาหกรรมหรอืบรกิารใหม่ทีแ่รงงานไทยมโีอกาส และส่ง

ข้อมลูมาให้กระทรวงเพือ่จะได้จับคูก่บัแรงงานทีป่ระสงค์จะไป
ท�างานต่างประเทศในลกัษณะ MOL Matching รวมทัง้จัดท�า  
Road show ศักยภาพแรงงานไทยเพื่อขยายตลาดแรงงาน 
ในต่างประเทศต่อไป การตรวจปราบปรามการค้ามนษุย์ แรงงานเด็ก  
แรงงานบงัคบั และผลประชมุแรงงานอาเซียน โดยจะด�าเนนิการ 
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อทั้ง 
ภาพลักษณ์ของประเทศ และกระทบต่อเศรษฐกิจและการ 
ส่งออกสนิค้าไทยได้  และการท�างานเชิงรุก โดยเน้นการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกัน 

“ผมและพีน้่องครอบครวัแรงงานทกุคน ซ่ึงมอียู่ทัว่ประเทศ
จ�านวน 15,649 คน มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเดนิหน้าผลักดนันโยบาย
ให้พีน้่องแรงงานได้รบัการคุม้ครองและการสนบัสนนุทีเ่ป็นธรรม  
และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพ่ือสร้างสังคมแรงงานที่ 
เข้มแข็งและมัน่คงอย่างยัง่ยนืต่อไป ผมเชือ่มัน่ว่า ผลส�าเรจ็ของงาน  
ข้ึนอยู่กบัแนวคดิทีเ่รียกว่า TRUST ซ่ึงก่อให้เกดิผลสมัฤทธิข์อง
องค์กรเพิม่มากขึน้และเรว็ข้ึนอย่างมนัียส�าคญั ซึง่ต้องอาศยัความ
สามคัค ีร่วมแรง ร่วมใจ เป็นหนึง่เดยีวของทกุคนในองค์กร” นาย
บญุสงค์ กล่าว

 เร่ง สปส. ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้างทีป่ระสบปัญหาอุทกภยั

ปลดักระทรวงแรงงาน ก�าชับ สปส. เร่งให้การช่วยเหลอื
นายจ้าง ผูป้ระกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนจากอทุกภยั ตามประกาศของ ปภ. 42 จังหวัด โดยลด 
อตัราเงนิสมทบ ช่วงระยะเวลา 6 งวดเดอืน และ ขยายระยะเวลา 
การน�าส่งเงนิสมทบประกันสงัคม ออกไปอกีเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 นายบญุสงค์ ทพัชยัยุทธ์ ปลดักระทรวงแรงงาน ในฐานะ
ประธานบอร์ดคณะกรรมการประกันสังคมเปิดเผยว่า จาก
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์  
รชักจิประการ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลอืนายจ้าง และผูป้ระกนัตน 
ในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั ตามทีค่ณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตเิหน็ชอบ
ในหลกัการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เม่ือวันที ่ 22 ตลุาคม 
2567 นั้น จึงได้ก�าชับให้ส�านักงานประกันสังคม (สปส.) เร่ง

ด�าเนินการ เพ่ือให้การช่วยเหลอืนายจ้าง ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 
และมาตรา 39 ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากอทุกภยั ตามประกาศ
ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 42 จังหวัด โดยเร่งด่วน 
รายละเอยีดดงันี้

1. ลดอตัราเงินสมทบ ช่วงระยะเวลา 6 งวดเดอืน ตัง้แต่เดอืน
ตลุาคม 2567–มนีาคม 2568 รายละเอยีดดังนี้

- อตัราเงินสมทบนายจ้างและผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จาก
เดมิอัตราร้อยละ 5 ลดเหลืออตัราร้อยละ 3 เช่น ค่าจ้าง 15,000 
เดมิต้องจ่าย 750 บาทต่อเดือน ในงวดทีไ่ด้รบัการลดหย่อนจ่าย
เพียง 450 บาทต่อเดอืน

- อัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมอัตรา 
ร้อยละ 9 จ่ายเงนิสมทบเดอืนละ 432 บาทต่อเดือน ลดลงเหลอือตัรา 
เงินสมทบร้อยละ 5.9 เท่ากบัจ่ายเงินสมทบ 283 บาทต่อเดอืน

2. ขยายระยะเวลาการน�าส่งเงินสมทบประกันสังคม โดย
ขยายก�าหนดเวลาการน�าส่งเงนิสมทบของนายจ้างผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 และมาตรา 39 ออกไปอกีเป็นระยะเวลา 3 เดอืน 
ส�าหรับงวดการส่งเงินสมทบ 4 งวดของเดอืนกนัยายน–ธันวาคม 
2567 ดงันี้

- ค่าจ้างงวดเดอืนกนัยายน 2567 เดมิก�าหนดส่งเงินสมทบ
ภายใน 15 ตลุาคม 2567 ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบภายใน
วันที ่15 มกราคม 2568

- ค่าจ้างงวดเดอืนตลุาคม 2567 เดมิก�าหนดส่งเงนิสมทบ
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2567 ขยายระยะเวลาให้ส่งเงินสมทบ
ภายในวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2568

- ค่าจ้างงวดเดอืนพฤศจิกายน 2567 เดิมก�าหนดส่งเงินสมทบ

ส�าหรบัการด�าเนนิงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
“น�า้ดืม่สะอาด บรกิารประชาชน”เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก
อนามยั สามารถลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของประชาชนนัน้ 
กปภ.ด�าเนนิการผ่าน 3 โครงการ ได้แก่

1.   โครงการน�า้ดืม่สะอาด Mini Station โดย กปภ. เปิดจดุ
ให้บรกิารน�า้ด่ืมสะอาดเพ่ิมอกี 30 แห่ง ในปีงบประมาณ 2568

2.   โครงการน�า้ประปาด่ืมได้ โดย กปภ. ร่วมกบักรมอนามัย
ประกาศรบัรองพ้ืนทีน่�า้ประปาด่ืมได้ ซึง่ปัจจบุนัประกาศรบัรอง
แล้ว 264 แห่ง ซ่ึงจะมกีารตรวจสอบและต่ออายุทกุ 3 ปี   

จกัรพงศ์ ค�ำจนัทร์



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2567 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

นอกจากจะน�าไปช่วยผูป้ระสบภยัพบิตัแิล้ว ส่วนหนึง่ 

กจ็ะน�าไปพฒันาในด้านอืน่ๆ ด้วย อาท ิการปรบัปรงุ

ห้องสัมมนา จัดอบรมสัมมนาของสมาชิกในเร่ือง

การกระจายอ�านาจ เป็นต้น

นอกจากน้ี สมาคม อบจ. ยังมีการด�าเนินการ

เรยีกร้องและติดตาม เรือ่งค่าตอบแทนของพนักงาน

เจ้าหน้าที ่อบจ. เร่ืองการขอเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

และปัญหาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ เช่น เรือ่ง

การแก้ระเบียบการประมูลแบบตกลงราคา กรม

บญัชกีลาง ทีก่�าหนดไว้ 500,000 บาท โดยจะขอเพิม่

เป็น 1,000,000 บาท ซึง่จะท�าให้มกีารรบังานมากขึน้  

เรว็ขึน้ ช่วยจ้างงาน สร้างอาชพีในท้องถิน่ให้มากขึน้ 

ด้วย อกีเรือ่งคอืตดิตามเรือ่งอุทธรณ์ เพราะเป็นไป

อย่างล่าช้ามาก มกีารอทุธรณ์ค้างอยูก่ว่า 30,000 เรือ่ง  

ทางแก้ก็คือต้องให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสามารถ

ด�าเนนิการได้ โดยไม่ต้องผ่านไปทางกรมบัญชกีลาง

ทีอ่ยูส่่วนกลาง เพือ่ลดภาระและลดข้ันตอนลงไป

“รวมทั้ง เราได้เรียกร้องเรื่องการจัดสอบ

บุคลากรท้องถิ่นที่จัดสอบที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 

เร่ืองนีค้วรจัดสอบในระดับจังหวัด เพ่ือความสะดวก

ในการเดินทางและด�าเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งคณะ
กรรมการจดัสอบทีเ่คยแยกกนัท�าหน้าที ่ ควรต้อง 
เป็นคณะกรรมการเพียงหนึ่งเดียวที่ท�าหน้าที ่
จดัสอบบคุคลากรท้องถิน่ท้ังหมด”

ดร.ชูพงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้รัฐบาลใหม่ที่มี 
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
ในส่วนของประธานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ
มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ยังไม่มีการประชุมเลย ซึ่งกรณีนี ้
ทางสมาคม อบจ. จะเตรียมข้อมลูเพ่ือยืน่ไปถงึรัฐบาล 
ใหม่ด้วย โดยมเีรือ่งส�าคัญๆ ได้แก่ 

1. เรือ่งงบประมาณทีส่นบัสนนุ 35% ให้ท้องถิน่ 
นัน้ จนถงึขณะนีมี้ตัวเลขประมาณ ร้อยละ 29.1 
แล้วยงัเป็นตวัเลขทีเ่กดิจากงบแฝงทีเ่ป็นค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน แล้วน�ามาใส่ไว้ในงบท้องถิน่ 
ด้วย ซึง่ในความเป็นจริงตวัเลขแท้ๆ ทีท้่องถิน่ได้รับ 
จะอยูท่ีร้่อยละ 23 เท่านัน้เอง  ซึง่ประเด็นนี ้ ทัง้ 
3 สมาคมท้องถิน่ต้องการความชดัเจนจากรฐับาล 

2. เร่ืองของการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารท้องถิน่ 
ทีก่�าหนดไว้ 2 วาระ คอื 8 ปี หรือ 2 สมัย ควร 
ต้องปลดลอ็กไม่ก�าหนดวาระ เพราะเป็นผูบ้รหิาร

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน ในประเดน็นีท้ัง้ 
3 สมาคมท้องถิน่ก็มคีวามเหน็พ้องกัน 

3. การลดขั้นตอนของการบริหาร จากเดิม 
จะเป็นอ�านาจของผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ 
ควรจะพจิารณาในเรือ่งทีเ่ป็นอ�านาจของสภา อบต., 
สภาเทศบาล และสภา อบจ. เช่นในเรือ่งของการ
พฒันาในชมุชนท้องถิน่ ผู้ว่าฯ ไม่ควรมอี�านาจเหนอื
กว่า ส่วนเรือ่งของความมัน่คง การทจุรติประพฤติ 
มชิอบ กย็งัคงเป็นอ�านาจของผูว่้าราชการจงัหวัดหรอื 
ส่วนกลาง ต่อไป  

“ในเรือ่งปัญหาการกระจายอ�านาจน้ี พวกเรา
คิดไปไกลถึงขั้นขอตั้งกระทรวงท้องถิ่น เพื่อจะได้
ไม่ต้องขึน้กบักระทรวงมหาดไทย เพือ่ให้การท�างาน
ของท้องถ่ิน การอนุมัติรับผิดชอบในการตัดสินใจ
การบริหารงานคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
สามารถตอบสนองความต้องการพีน้่องประชาชนได้
ทนัท ีแต่เรือ่งน้ีคงยากทีจ่ะเป็นไปได้ เพราะแนวคดิ
รวมศูนย์อ�านาจไว้ทีส่่วนกลางยงัมอียู ่อกีท้ังจะต้อง
จัดท�าร่างกฏหมายและที่ส�าคัญจะต้องได้รับการ 
สนบัสนนุจากนกัการเมืองและรฐัสภา” นายชพูงศ์
กล่าวในทีส่ดุ

บทบาทของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
กบัผลงานบรหิาร 1 ปี ของ “ดร.ชูพงศ์ ค�าจวง”
1 ปีแล้ว ที ่ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัสกลนคร ก้าวมารบัต�าแหน่ง
นายกสมาคมองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
แห่งประเทศไทย ต่อจากนายบญุชู จนัทร์สุวรรณ 
นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวได้ว่า ผลงาน 
ในการบริหารงานและขบัเคลือ่นภารกจิ เพือ่ให้
เกิดประโยชน์กับสมาชิกของสมาคมฯ มีความ
ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมาก ขณะเดียวกัน
ยงัมีอปุสรรคปัญหาต่างๆ รอการสะสางอีกเพยีบ 

ดร.ชพูงศ์ ค�าจวง นายกสมาคมองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปี
ทีผ่่านมา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ได้ประสาน
ความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และท้องถ่ินด้วยกันเอง เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ท�าหน้าท่ีได้อย่าง
ราบร่ืน มีประสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ เพือ่พฒันา
และบริการประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีความ
เข้มแขง็ในทกุมิติ 

ส�าหรับผลงานใน 1 ปีที่ผ่านมา ในต�าแหน่ง
นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย มอียูห่ลายด้าน 
ประการแรก คอืการประสานงาน ตดิตามและการ
ด�าเนินงานในเรือ่งการถ่ายโอน รพ.สต. มาอยูใ่นการ
ดแูลของ อบจ. ซ่ึงมีความก้าวหน้าตามล�าดบั ก่อนนี ้
มปัีญหาและอปุสรรคอยูบ้่าง แต่ยคุนีไ้ด้ประสานงาน 
และพูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขอย่าง 
ต่อเน่ือง กรมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องและทีเ่รียกว่า 7 ส.  
ได้ประสานเพือ่ให้งานของ รพ.สต. ได้มีความเข้มแข็ง
มากขึน้ และส�าหรบั อบจ.เองกม็กีารปรบัตวั โดยได้ 
จดัอบรม สมัมนา ระหว่างสมาคม อบจ. กบักระทรวง 
สาธารณสุขในหลายๆ เรื่อง  อาทิ ติดตามเรื่อง 
งบประมาณ โดยเฉพาะเงินรายหวัที ่สปสช.สนับสนุน  
แต่ละจงัหวดัไม่เท่ากัน ส่วนนีท้าง อบจ.ได้ส�ารอง
จ่ายไปก่อนแล้ว 500 ล้านบาท 

เรือ่งต่อมา คอืการผลกัดนัอาสาสมคัรประจ�า
หมูบ้่าน หรอื อสม. ให้มาอยูใ่นการดูแลของ อบจ.  
เพือ่ อบจ.จะได้จดังบสนบัสนนุการท�างานอย่างใกล้ชดิ 
และเข้าถึงผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เพราะ  
อบจ.อยู่กับชาวบ้านในพื้นที่อยู ่แล้ว เนื่องจาก
ภารกจิของ อสม.คอืดูแลป้องกนัเบือ้งต้น ก่อนทีจ่ะ
ไปโรงพยาบาล สามารถลดการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนที ่
จะเป็นผูป่้วยอกีด้วย จะเรียกว่า อสม.เป็นหมอคนที ่1  
กไ็ด้ และหมอคนที ่2 คอื รพ.สต. ขณะท่ีหมอคนท่ี 3  
หมายถึงโรงพยาบาลอ�าเภอ/จังหวัด นอกจากน้ี 
ยังมีเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สิน รพ.สต. ซึ่งอยู่
ระหว่างด�าเนินการ

ประการต่อมา คอืการท�าข้อตกลงกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ อบจ. โดยได้ท�า
ข้อตกลงกบัหลายหน่วยงาน เช่น ร่วมกบักระทรวง
ยุติธรรม ในเรื่องการดูแล บ�าบัดรักษา ส่งเสริม

ดร.ชูพงศ์ ค�ำจวง

ทม.สะเดา รบัรางวลัเมอืงสุขภาพดี 
แนะ รพ.สต. ควรโอนไปอยู่เทศบาล

เมือ่เรว็ๆ นี ้นพ.ธติิ แสวงธรรม รองอธบิดี
กรมอนามัย เป็นประธาน พร้อมด้วย Dr.Jos  
Vandelaer ผู ้แทนองค์การอนามัยโลก 
ประจ�าประเทศไทย รวมถงึผูบ้รหิาร บคุลากร 
จากกรมอนามยั และองค์การอนามัยโลกประจ�า
ประเทศไทย เข้าร่วมงาน มอบรางวัลเครือข่าย
เมืองสขุภาพด ีSEAR (South-East Asia Region 
– ภมูภิาคเอเชยีใต้และตะวนัออก) 4 เมอืง ได้แก่ 
กรงุเทพมหานคร เทศบาลเมอืงสะเดา จ.สงขลา 
เทศบาลเมอืงบ้านสวน จ.ชลบรุ ี และเทศบาล
ต�าบลคลองชะอุน่ จ.สรุาษฎร์ธานี

นายวชัชพล ปรสิทุธิก์ลุ นายกเทศมนตรี
เมืองสะเดา กล่าวว่า รางวัลน้ีถือเป็นก�าลังใจ
และเป็นแรงผลักดันในการท�างานในอนาคต 
และทุกท้องถ่ินมีโครงการท่ีเกี่ยวข ้องกับ
คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนอยู่แล้ว ใน 
เรือ่งของ “healthy city network” เป็นเร่ืองทีด่ี 
ทีม่กีารสร้างเครอืข่ายเมอืงสขุภาวะและเปิดให้ 
ท้องถ่ินได้มาแลกเปลี่ยนกัน ได้เก็บข้อมูลดี 
ไปขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชนเพิม่เตมิ

“รางวัลน้ี ท�าให้ท้องถิ่นได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับ
ภาพลกัษณ์ของทอ้งถิ่นว่า เราสามารถท�างาน
ได้หลากหลาย ไม่ใช่ท�าเฉพาะถนนหนทาง
อย่างเดยีวเท่านัน้ เรือ่งคุณภาพชีวติเรากท็�าได้ดี 
สามารถเข้าร่วมกบัโครงการ WHO ได้” 

ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นว่า 
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล เพราะปัจจบุนั เทศบาลท�าแทบทกุเรือ่ง 
ตัง้แต่ถนนหนทาง โครงสร้างพืน้ฐาน คณุภาพ
ชวีติ อาชพี สิง่แวดล้อม ซึง่การเข้าร่วมโครงการ
น้ี เพราะอยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับว่า 
หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพึ่งพาได้มากที่สุด 
คอืเทศบาล และเป้าหมายสดุท้ายคือเร่ืองการ 
กระจายอ�านาจ เทศบาลควรจะท�าได้ทกุเร่ือง ซึง่
ตอนนีท้�าไม่ได้ แต่วนัใดวนัหนึง่ เมือ่มกีารกระจาย 
อ�านาจมากขึน้ กห็วังว่าจะมีการเพิม่อ�านาจให้
เทศบาลมากขึน้เช่นกนั 

“ตอนนี้ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปให้ อบจ.
สงขลา มีไม่ถงึคร่ึง เพราะส่วนหนึง่ห่างไกลจาก  
อบจ. ถ้าถ่ายโอน รพ.สต. ให้เทศบาลน่าจะ 
ดกีว่า หากตัง้อยู่ในเขตเทศบาลไหน ก็ให้โอนไป
อยูก่บัเทศบาลนัน้ อย่างเช่นเทศบาลสะเดา ไม่มี 
รพ.สต. มแีต่ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ ทีค่อยดแูล
สขุภาวะประชาชน ขณะทีพ่ีน้่อง อสม. ในพืน้ท่ี 
หลกัๆ กค็อืคนในเทศบาล การพดูคยุกันกไ็ม่มี
ปัญหาอะไร ดงันัน้หาก รพ.สต. ย้ายเข้ามาอยูใ่น 
สังกัดเทศบาลก็จะเป็นเรื่องที่ดี สามารถจะ 
ยกระดบัการป้องกนัและรกัษาโรคให้ประชาชน
ได้อย่างทัว่ถงึ” วชัชพล กล่าว

วัชชพล ปรสุิทธ์ิกลุ

อาชีพ กลุม่ตดิยาเสพตดิ ให้กลบัมาเป็นคนดขีอง
สงัคม โดยจะใช้กลไก รพ.สต. และ อสม. เข้าไป
ดแูลหรอืช่วยเหลอืฟ้ืนฟ ู เพราะรูด้ว่ีา คนเหล่านัน้ 
เป็นลกูหลานใคร สามารถเข้าถงึได้โดยง่าย แต่เรือ่งนี้ 
ในการประชมุของหน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้อง ควรจะให้ 
ผูแ้ทนจาก อบจ. ได้เข้าร่วมประชมุด้วยทกุคร้ัง ซึง่
ทีผ่่านมาไม่เคยรับทราบปัญหาเลย

สมาคม อบจ.ยังได้ท�าข้อตกลงกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการ
แก้ปัญหาการบุกรุก หรือการใช้พ้ืนที่ป่าอย่าง 
ผดิกฎหมาย ซึง่จากข้อมูลท่ีผ่านมาองค์กรท้องถ่ิน 
มีปัญหาน้ีกว่า 200,000 เรื่อง และกว่าจะแก้
ปัญหาได้ ล่าช้ามาก ซึ่งกรณีนี้ สมาคม อบจ. 
แห่งประเทศไทย, สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย และ 
สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ก�าลงัหา
ทางแก้และหาแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม โดยจะขอ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่่า เพือ่พฒันาและท�ากจิกรรม
ต่างๆ ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึง 
ทีท่�าการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
การจัดหาสถานทีเ่พือ่ตัง้ รพ.สต. อาคารส�านกังาน 
หรอืสิง่ปลกูสร้างอ่ืนๆ เพือ่ไม่ให้เกิดข้อพพิาทขึน้ได้ 
ในอนาคต

สมาคม อบจ. ยังได้ท�าเอ็มโอยูกับส�านักงาน
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบคุคลากรทางการ
ศกึษา หรือ สกสค.  ในเรือ่งสวัสดกิารของครแูละ
บคุลากรด้านการศกึษาของท้องถิน่ ให้ทดัเทยีมกบั
ส่วนกลาง นอกจากนี ้ยังได้ท�าข้อตกลงกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในเรือ่งการประสานงานและ
การท�างานร่วมกัน เพราะทีผ่่านมาห่างเหินกนัมาก 
ท�าให้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยจะจัดตั้ง
กองเกษตรในส่วนของโครงสร้าง อบจ.ด้วย เพือ่ท�า 
หน้าที่ประสานงานโดยตรง ซึ่งขณะนี้มีเพียง  
อบจ.เดยีวทีมี่กองเกษตร คอื อบจ.สงขลา 

“ทีผ่่านมางานด้านการเกษตร เราฝากงานไว้กับ
ปลดั อบจ. ซึง่มคีนท�างานอยูน้่อย 1-2 คน ไม่ตอบ
สนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงท ีทัง้ที่ 
งานเกษตรในท้องถิน่ ถอืเป็นอาชีพหลกัของชาวบ้าน 
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการท�าสวน ไร่นา การเล้ียงสัตว์  
ประมง ล้วนเป็นวิถีชีวิตและสร้างเศรษฐกิจให้ 
คนในชุมชนอย่างชัดเจน”

ดร.ชพูงศ์ กล่าวอีกว่า สมาคม อบจ. ยงัเป็น 
สือ่กลางในการเชือ่มประสานกบักระทรวง กรม กอง
ต่างๆ ในเร่ืองของกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อปฏบิตัิ 
ซึง่มปีระเดน็ทีต้่องแก้ไข ปรบัปรงุ หรอืเพ่ิมเตมิ เพือ่
ความคล่องตวัในการท�างาน และเมือ่เร็วๆ นี ้สมาคม 
อบจ. ได้จดัสรรเงนิส่วนหนึง่ จากทีม่อียูป่ระมาณ  
30 ล้านบาท ซึง่เป็นเงนิท่ีสมาชิกสมาคมฯ ได้ลงขนักัน 
ร้อยละ 0.01 ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม 
ครอบครวัละ 10,000 บาท เงนิของสมาคมทีเ่กบ็ไว้นี้  
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น่าเห็นใจ นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีทีต้่องเผชญิหน้าปัญหาการเมอืงและอนาคต
รฐับาล ในหลายกรณี ไล่ไปตัง้แต่ กรณ ีนายทกัษณิ ชนิวตัร ได้รบัสทิธพิิเศษรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลต�ารวจ 
นบัแต่วันแรกทีเ่ข้าเรอืนจ�าจนถงึวนัสดุท้ายทีพ้่นโทษ ขณะทีค่นใหญ่เช่ือว่าทักษณิไม่ได้ป่วยจรงิ กระทบ
ต่อความเช่ือมัน่ในขบวนการยตุธิรรม...  ตามมาด้วย นโยบายแจกเงินดิจิทลั คนละ 1 หม่ืนบาท  
แค่ขยบัก็ถกูกระแสสงัคมออกมาวพิากษ์วจิารณ์อย่างหดูบัตบัไหม้  ถงึกบัต้องยอมเปลีย่นแปลงวธิกีารแจกเงนิ  
โดยล๊อตแรก เลอืกให้เฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ท่ีมีบตัรสวัสดกิารแห่งรฐั ส่วนคนอ่ืนๆ อกีนบัล้าน 
ทีล่งทะเบยีนเงนิดจิทิลัผ่านแอปทางรฐัไปแล้ว รัฐยงัไม่ขยบั พวกเราคงรูส้กึเหมือนถูกหลอก ต้องเกบ็ความ 
ไม่พอใจไว้ภายใน ..รอวนัปะท.ุ.....  ตามมาด้วยกรณ ีร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรม ท่ีตอนแรกแดง-ส้ม กค็กึคกั
หนกัแน่นกนัด ีแต่ในเมือ่พรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วย ถ้าจะพ่วงคด ีม.112 กลายเป็นว่าต้องย้ือกันไปยือ้กนัมา  
รอให้เปิดประชมุสภาในสมยัหน้าคงจะรูผ้ล...  ขณะเดยีวกนั ร่าง พ.ร.บ.พฒันาเขตเศรษฐกิจภาคใต้  
หรอื SEC กค็าราคาซงัอยูใ่นสภา ถงึ 2 ร่าง จากเน้ือหาในร่างกฏหมายนี ้เกดิเสยีงค้านดงัรอบทศิ ประชาชน
ส่วนหนึง่มองว่าเอือ้ให้ทนุต่างชาตเิข้ามามีกรรมสทิธิใ์นท่ีดนิเป็นระยะเวลาถงึ 99 ปี ถ้า ร่าง พ.ร.บ.นีไ้ม่
ผ่านรฐัสภา โครงการแลนด์บรดิจ์เองกล็กูผลีกูคน...  ประเดน็ร้อนท่ีร้อนแรงท่ีสุดเห็นจะเป็น กรณทีี่
รัฐบาลจะเดนิหน้าเจรจากับกัมพชูาตาม MOU 44 เพือ่น�าก๊าซในพ้ืนทีท่บัซ้อนทางทะเล ออกมาใช้  
แต่คนไทยส่วนใหญ่รบัไม่ได้ เพราะเขมรขดีคร่อมเกาะกดูของไทยหมอืนจะบอกว่าเกาะกดูเป็นของเขมร จึงไป 
ปลกุกระแสรกัชาตใิห้ดังกระหึม่ ...  ทัง้หมดนี ้ล้วนเป็นเชือ้ปะท ุรอวนัระเบดิบนท้องถนน ได้ทกุเมือ่   
มาว่ากนัต่อเรือ่งท้องถิน่ ท้องที ่วันดคีนืด ีนายอนทิุน ชาญวรีกูล รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวง

มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยตัวแทน สส. พรรคภมูใิจไทย ร่วมยืน่แก้ไขเพิม่เติมร่าง พ.ร.บ. 
ลกัษณะปกครองท้องที ่ ต่อ นายภราดร ปรศินานนัทกลุ รองประธานสภาฯ คนที ่2 เพือ่แก้ไขให้มกีาร 
คงต�าแหน่งก�านันผูใ้หญ่บ้านในเขตเทศบาล ภายหลังมคี�าส่ังศาลปกครองให้ต�าแหน่งก�านนัและผู้ใหญ่บ้าน
พ้นไป หากเทศบาลต�าบล ยกฐานะเป็นเทศบาลเมอืงหรอืเทศบาลนคร ซึง่ตามกฎหมายต้องพ้นไปภายใน 
1 ปี ดงันัน้ เพือ่จะได้ไม่มข้ีอขดัแย้ง กบั พ.ร.บ. ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนนี ้และเพ่ือให้เกดิความชดัเจนว่า แม้จะม ี
การกระจายอ�านาจ แต่การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่ ก�านนัผูใ้หญ่บ้านกจ็ะยงัอยูต่่อไป เพราะเป็นผูท้ีมี่
ความใกล้ชดิ ดแูลพีน้่องประชาชนได้ และท�างานสอดประสานกบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ได้ คาดว่า
จะเข้าบรรจไุว้ในวาระการประชมุสมยัหน้า ช่วงเดอืน ธ.ค.นี ้  สนามเลือกตัง้นายก อบจ.
สงขลา ซึง่จะมกีารเลอืกตัง้ต้นปี 2568 เข้มข้นขึน้ทกุขณะ นายสพุศิ พิทกัษ์ธรรม อดตีอธบิดี
กรมฝนหลวงฯ หลงัลาออกจากราชการ  รบีประกาศตัวจะลงสมคัร นายก อบจ.สงขลา พร้อม
เปิดตัวทมีบรหิาร และสมาชิก สภา อบจ. ทัง้ 35 เขต ในนาม ”ทมีสงขลาพลงัใหม่” โดยมี

คนด ีคนดงั 3 คน เป็นท่ีปรกึษา ได้แก่ 
นายสมพร ใช้บางยาง อดตีรองปลดั
กระทรวงมหาดไทย/อดีตอธิบดีกรม
ส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ และ
อดตีผูว่้าราชการจงัหวัดสงขลา ปัจจบุนั
เป็นนายกสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่ง
ประเทศไทย ตามด้วย นายไพโรจน์ 
โชติกเกษียร อดีตปลัดกระทรวง
แรงงาน ซึง่เพิง่ได้รบัแต่งตัง้จาก รมว. 
กระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน ์  
รัชกิจประการ) ให้เป็นประธานทีป่รกึษา 
รมว.กระทรวงแรงงาน และเพิ่งได้

รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อกีคนคอื นายพรีะพล สาครนิทร์ อดตี
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เจ้าของโรงแรมวีแอล หาดใหญ่ และรองประธานมูลนิธิเรารักสงขลาฯ  

 ตอนนี ้ คนท้องถิน่สนใจการเลอืกตัง้ นายก อบจ.อดุรธาน ี ซึง่เปิดรบัสมคัร 10-14 ตลุาคม 2567 
เลอืกตัง้ในวันอาทติย์ที ่24 พฤศจกิายน 2567 งานน้ี “แดง-ส้ม” ปะทะกันเตม็ๆ ระหว่าง   “สส.ป๊อบ”  
นายศราวุธ เพชรพนมพร  อดตี สส. 4 สมยั พรรคเพือ่ไทย และ “ทนายแห้ว” นายคณิศร ขรุริงั อดตี
รองนายก อบจ.อุดรธาน ี(2552-2555) และประธานสภาทนายความ จ.อดุรธาน ี(2 สมัย) ซึง่ลงในนาม
พรรคประชาชน ช่วงนี ้นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ ประธานคณะก้าวหน้า และ นายทักษณิ ชนิวตัร ต้อง

ทนเหนือ่ยหน่อย !!  

 สุพิศ พิทักษ์ธรรม  ศราวุธ เพชรพนมพร คณิศร ขุรริงัอนุทิน ชาญวีรกูลแพทองธาร ชนิวัตร

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 กทม. MOU การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ
ชชัชาต ิ สทิธพัินธุ ์ ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร MOU 

ทางวชิาการ (NICE)” ระหว่างกรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด�าและทางเดินอาหาร 
แห่งประเทศไทย และบรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จ�ากัด

 สทท.ก�าหนดจัดประชุมและการสัมมนา
วสิตูร  จงชวูณิชย์ นายกเทศมนตรตี�าบลบรบอื นายก

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดจัด
ประชมุและการสมัมนาทางวิชาการ สมาคมสนันบิาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่2/2568 ณ อาคารสถาบนัการศกึษา 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร

 Urban Solution for Climate Crisis
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 

เปิดงานสมัมนาทางวชิาการเนือ่งในวนัผังเมืองโลก เรือ่ง “Urban  
Solution for Climate Crisis : เมอืงเพือ่การรองรบัวกิฤต 
ภูมิอากาศ” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง จัดขึน้เพ่ือเป็นเวทกีารขับเคล่ือนงานด้านการผังเมอืง 
และเปิดมมุมองของการพฒันาเมอืงไปสูค่วามยัง่ยนืในอนาคต

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิารหนงัสอืพมิพ์ อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กับ บญุสงค์ ทพัชยัยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 “ไทย-จีน” ร่วมมอืด้านวชิาการ สร้างคณุภาพชวีติเกษตรกรไทย
ถาวร ทนัใจ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ ศาสตราจารย์จาง เหวยเหวย  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี (The China Institute of Fudan University) และคณะ พร้อมด้วย ผูแ้ทนหน่วยงาน 
สงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแลกเปล่ียนข้อมลูด้านการเกษตร ผลกัดนัความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยรีะหว่างกนัในอนาคต เพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีองเกษตรกร

 ทพีไีอ โพลนี รับโล่เกยีรตยิศ องค์การทีมี่กิจกรรมทางสงัคมดีเด่น ปี 2567
ภคัพล เลีย่วไพรตัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษัิท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 

เข้ารบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ “องค์การทีมี่กิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ�าปี 2567” (ประเภทองค์กร
ภาคธรุกจิ) ของบรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ�ากดั (มหาชน)  ในโครงการงานวันสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวนัอาสาสมคัรไทย ประจ�าปี 2567 จาก วราวธุ ศลิปอาชา รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประธานในพธิ ี

 กทพ.ร่วมพธิ ีMOU ว่าด้วยการขบัเคลือ่นความปลอดภัยทางถนน 
สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม สมศกัดิ ์เทพสทุนิ  

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ และ ฌอง ทอ็ด (Mr.Jean Todt) ผูแ้ทนพิเศษของเลขาธกิาร
สหประชาชาตด้ิานความปลอดภยับนท้องถนน ร่วมแถลงข่าวเปิดกจิกรรมรณรงค์ความปลอดภยั
ทางถนนของสหประชาชาต ิภายใต้แคมเปญ เพือ่น�าการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนนระดบัโลก
เข้ามาด�าเนนิการ 

 IRPC และ ปตท.ร่วมรบัมอบท่อ HDPE จากพันธมติรการค้า 
ชนดิา สณัหกร ผู้จดัการอาวโุส บริหารชือ่เสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษทั ไออาร์พีซ ีจ�ากัด 

(มหาชน) (IRPC) และ คมกฤษณ์ ผวิทอง ผูจั้ดการ สถาบนัปลกูป่าและระบบนเิวศ บรษิทั ปตท.  
จ�ากัด (มหาชน) รับมอบท่อ HDPE ความยาว 100 เมตร จาก ณฐัภูม ิเหล่าสถริวงศ์ ผูจ้ดัการโรงงาน 
บรษิทั ไทย-เอเซยี พ.ีอี. ไพ้พ์ จ�ากดั ผูผ้ลติท่อ และอปุกรณ์ข้อต่อส�าหรบัระบบท่อ HDPE คณุภาพสูง  
เพือ่น�าท่อไปใช้สร้างระบบส่งน�า้แปลงเพาะปลูกไม้ผลที ่IRPC ด�าเนินการร่วมกบักลุม่ ปตท. ภายใต้
โครงการ Our Khung BangKachao พฒันาพืน้ทีส่เีขยีวคุ้งบางกะเจ้า

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานบรหิารหนงัสอืพมิพ์ อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กับ มารศร ี ใจรงัษ ีเลขาธกิารประกนัสงัคม

 BAM คว้ารางวัลเชดิชูเกียรต ิจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วภิาศริ ิแสงวชัระกุล ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั  

(มหาชน) หรอื BAM เป็นตวัแทนบริษทัฯ เข้ารบัเกยีรตบัิตรเชดิชูเกยีรตโิดย ดร.ศรพล ตลุยะเสถียร  
รองผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย จากความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิความรูด้้านความยัง่ยนื
แก่บคุลากรทกุระดบั ภายใต้ “โครงการ ESG DNA”

 ซพีี ออลล์ บริจาคเงนิผ่านโครงการ “หมเูด้ง” ช่วยผู้ประสบอุทกภยั
อรรถพร ศรเีหรญั ผู้อ�านวยการองค์การสัตว์แห่งประเทศไทย รับมอบเงนิจากหน่วยงานคดัสรร 

และเบลลินี ่ พรเีมีย่ม คาเฟ่ ภายใต้การบรหิารงานของ ซพี ี ออลล์ โดยม ี นุชรัตน์ พรพุทธษา  
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ เป็นผู้แทนส่งมอบเงนิบริจาค ผ่านโครงการ “หมเูด้ง” ชวนช่วย 
ผูป้ระสบอทุกภยัและดแูลสวสัดภิาพเพือ่นสตัว์ เพือ่สนบัสนนุในการดแูลชวีติและสวสัดภิาพของสัตว์ป่า 
นานาชนดิ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัถ์ ( อสส. ) ณ องค์การสวนสตัว์ 
แห่งประเทศไทย

 ออมสนิ จัดงานวันออมแห่งชาต ิปี 2567 ชวนออมเงินอย่าออมมอื
วทัิย รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ เป็นประธานเปิดงานวนัออมแห่งชาต ิ ปี 2567  

“ออมเงินอย่าออมมือ” และมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมให้แก่ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  
ธนาคารโรงเรยีน และรางวลัเชดิชเูกยีรตคิรแูละธนาคารโรงเรยีนต้นแบบ รวม 20 รางวัล เพ่ือเป็นขวัญ 
ก�าลังใจในการออม รวมถึงปลูกฝังจิตส�านึกและเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนและ
ประชาชน โดยมทีมีโค้ชออม วทิยากรด้านการออมและการเงนิของธนาคารออมสนิ มาร่วมให้ความรู ้
และเปิดตัวเกม “มนันีปั่งปัง”
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AI ปัญญาประดิษฐ์ ดาบสองคมท่ีควรค�านึงถงึ?
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการน�า 

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence:  
AI) มาปรบัใช้เป็นนวตักรรมและ best practice  
กันเป็นจ�านวนไม่น ้อย จึงอาจกล่าวได้ว ่า  
AI น้ัน ส�าหรับองค์กรที่มีหน้าท่ีในการบริหาร
และปกครอง ไปจนถงึรฐั ท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอื
ใหม่ ท่ีท�าให้การบริหารจัดการเป็นได้ได้ง่ายข้ึน 
มปีระสิทธภิาพมากขึน้ และอาจท�าให้ประชาชน
มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการนัน้ได้มากขึน้ด้วย 

จะกล่าวว่า AI สามารถช่วยให้เกดิความสะดวก
สบายในการใช้ชีวิต และช่วยให้เกิดการวิเคราะห์
ข้อมูลโดย “เครื่องจักรที่เป็นสมองกล” เอง ซึ่ง
อาจท�าให้เกดิประโยชน์ในทางการเมือง เช่น การ 
วเิคราะห์โพลท�านายผลการเลอืกต้ัง การคาดการณ์
เหตุการณ์ทางการเมอืงล่วงหน้า หรือการวเิคราะห์
ข้อมลูจาก Big Data จากหน่วยงานของรฐัทีท่�าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและเหน็ข้อมูลขององค์กร
ทีป่กครองประชาชน เช่น รฐั เป็นต้น 

ดงันัน้ อาจจะกล่าวว่า AI มผีลช่วยให้เกดิความ
เป็นประชาธปิไตยมากขึน้กค็งไม่ผดินัก แต่ก็ยงัมีอกี
หลายส่วน ที ่ AI นัน้อาจเป็นเคร่ืองจกัรสมองกลที่
มอีีกคมดาบ ท�าหน้าทีส่อดส่องดแูลและวเิคราะห์
ข้อมูลส่วนตัวที่มนุษย์ให้ไปกับมัน ทั้งท่ีต้ังใจและ

ได้หลายด้าน เช่น การพฒันาระบบบ้านอจัฉรยิะ 
(Smart Home) ทีส่ามารถควบคมุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในบ้านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบขนส่งอจัฉรยิะ
ทีช่่วยลดเวลาการเดนิทางและเพิม่ความปลอดภยั 
และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการ
สขุภาพและการออกก�าลงักาย 

ในขณะเดยีวกนั หนึง่ในภยัคกุคามทีค่นกงัวล
มากทีส่ดุคือการสญูเสยีงาน เนือ่งจาก AI และระบบ
อตัโนมติัมคีวามสามารถในการท�างานแทนมนษุย์ 

ไม่ได้ตัง้ใจ ท�าให้ AI ซ่ึงมสีถานะเป็น “สมองกล” 
ไม่ใช่เพียง “เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์” สามารถ
กลบัมาควบคมุชวีติมนษุย์ได้ และอาจท�าให้ความ
เป็นประชาธปิไตยนัน้เสือ่มคลายลงไป 

ประโยชน์และภยัคกุคามทีเ่ป็นไปได้จาก AI นัน้
มมีากมาย ปัญญาประดษิฐ์ ได้กลายเป็นสิง่ท่ีมีความ
ส�าคัญในยุคดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ เทคโนโลยีนี้มี
ศักยภาพท่ีจะเปลีย่นแปลงทกุแง่มมุของชวิีตมนษุย์ 
ตัง้แต่การท�างาน การศกึษา การรกัษาพยาบาล ไป
จนถึงการใช้ชวีติประจ�าวัน การเข้าใจถงึประโยชน์
และภยัคุกคามทีเ่ป็นไปได้จาก AI จงึมคีวามส�าคญั
อย่างยิง่ในการเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคต 

หนึง่ในประโยชน์ทีเ่หน็ได้ชดัของ AI คอืความ
สามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
ระบบ AI สามารถท�างานทีซ่บัซ้อนได้รวดเรว็และ
แม่นย�ามากกว่ามนุษย์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
จ�านวนมาก การวนิจิฉัยโรคจากภาพถ่ายทางการ
แพทย์ และการคาดการณ์แนวโน้มตลาด AI ได้
เข้ามามีบทบาทส�าคญัในการพฒันาทางการแพทย์ 
ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
จ�านวนมหาศาล เพือ่ช่วยในการวนิจิฉยัโรค และ
พฒันาแนวทางการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากข้ึน 
นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยในการค้นคว้าและ

พฒันายาใหม่ ซึง่สามารถเร่งกระบวนการทดลอง
และน�ายาเข้าสูต่ลาดได้รวดเรว็ขึน้ AI มศัีกยภาพที่
จะเปลีย่นแปลงวธีิการศกึษาและการเรยีนรู้ 

ระบบ AI สามารถปรบัเน้ือหาและวิธกีารสอน
ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งช่วยให้การ
เรยีนรูมี้ประสทิธิภาพและมีความหมายมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนี ้AI ยังสามารถช่วยครแูละอาจารย์ในการ
ประเมนิผลและให้ค�าแนะน�าทีเ่หมาะสมแก่นกัเรียน 
AI สามารถช่วยปรบัปรงุคณุภาพชีวติของคนทัว่ไป
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ก.พ.ขนันอ็ตโยกย้ายผูบ้รหิารระดบัสงู
พฤติกรรมชัว่-โกง ปิดอนาคตเลือ่นซี
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) เปิดรบัฟังความคดิเหน็ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต�าแหน่งประเภท
บริหารในหรือต่างกระทรวง หรือกรม พ.ศ. 
.. . . มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ “การแต่งตั้ง 
โยกย้ายข้าราชการระดับสูง” ต้องโปร่งใส  
เป็นธรรม ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด 
ในการแต่งตัง้บคุคลทีไ่ม่เหมาะสม รวมท้ังสร้าง 
ความเช่ือมั่นในกระบวนการแต ่งตั้ ง ให  ้
เกดิข้ึนในระบบราชการ โดยมคีณะกรรมการ ซึง่
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายใน
และภายนอกส่วนราชการ เพื่อให้สามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลได้อย่าง
รอบคอบ ทั้งศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สมรรถนะ ประวตักิารรบัราชการ ความรู ้ความ
สามารถ และความเชีย่วชาญ รวมถงึพฤตกิรรม
ทางจริยธรรมและความประพฤติ ตลอดจน
ประโยชน์ของทางราชการ

ร่างกฎ ก.พ. ฉบบันี ้ก.พ. ได้วางหลกัการของ
การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด�ารง
ต�าแหน่ง ไว้ 5 ประการ ดงันี้

1. หลักการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
บทบาทการก�าหนดนโยบายเป็นอ�านาจของ
คณะรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมือง และ
บทบาทในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็น
อ�านาจของฝ่ายปกครองหรือข้าราชการประจ�า 

2. หลกัการตามระบบคณุธรรม โดยค�านงึถงึ
ความรูค้วามสามารถของบคุคล ความเสมอภาค  

สัง่บรรจขุองส่วนราชการทีจ่ะรบัโอนท่ีจะพจิารณา 
รับโอนได้ และกรณีที่ต ้องด�าเนินการตาม 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขตามที ่ก.พ. ก�าหนดก่อน 
แล้วผู ้ มีอ�านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการ 
ทีจ่ะรบัโอนจงึจะด�าเนนิการรบัโอนได้ ทัง้นี ้ ได้
วางหลักการในการโอน โดยให้กระท�าได้เม่ือ
ผูม้อี�านาจสัง่บรรจทุัง้ 2 ฝ่าย ได้ตกลงยนิยอม
การโอนนัน้แล้ว เว้นแต่ผูม้อี�านาจสัง่บรรจุเป็น
บคุคลคนเดยีวกัน

หมวด 4 การเลื่อน : ก�าหนดกรณีการ
เลือ่น โดยให้เลือ่นจากต�าแหน่งประเภทบรหิาร
ระดับต้นขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท
บรหิารระดบัสงู เฉพาะต�าแหน่งทีรั่บเงนิประจ�า
ต�าแหน่ง 14,500 บาท และให้ด�าเนนิการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.พ. 
ก�าหนด โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการคดัเลอืก
ผูท้ีเ่หมาะสมจากรายชือ่ทีส่่วนราชการเสนอมา

บทเฉพาะกาล : ก�าหนดการด�าเนินการ
เกีย่วกบัย้าย การโอน หรอืการเลือ่นข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่ได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงือ่นไขท่ี ก.พ. ก�าหนดไว้เดิม ท่ียงั
ไม่แล้วเสรจ็ และกฎ ก.พ. ฉบบันีป้ระกาศใช้แล้ว 
โดยให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงือ่นไขนัน้ต่อไปจนแล้วเสรจ็ ซึง่ในระหว่างท่ียงั
ไม่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขตาม
กฎ ก.พ. น้ี ให้น�าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
ทีใ่ช้อยูเ่ดมิก่อนกฎ ก.พ. นีใ้ช้บงัคบั มาปฏิบัตไิป 
พลางก่อน และการก�าหนดให้น�าหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งปลัดกระทรวง
หรอืเทยีบเท่าตามที ่ก.พ. ก�าหนดไว้เดิม ก่อนที ่
กฎ ก.พ. ฉบบันีมี้ผลใช้บงัคับ มาใช้จนกว่า ก.พ.  
จะก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการ
แต่งตัง้ต�าแหน่งปลดักระทรวงหรอืเทียบเท่า ใหม่ 

หลายท่านคงเคยได้ยินหลักทีว่่า “กฎหมาย
ไม่มผีลย้อนหลัง” หมายถงึ กฎหมายจะใช้บงัคบั
แก่กรณีที่เกิดขึ้นในอนาคตนับแต่วันที่ประกาศ
ใช้กฎหมายเป็นต้นไปเท่านั้น และกฎหมาย 
จะไม่ใช้บังคับแก่การกระท�าหรือเหตุการณ์ที ่
เกิดขึน้ก่อนหน้าวนัใช้บงัคบัเป็นกฎหมาย แต่ถ้า
จะให้กฎหมายมีผลย้อนหลงัไปบงัคบัใช้ จะต้อง 
ก�าหนดกรณีที่มีผลย้อนหลังไว้ในกฎหมาย 
ให้ชดัเจน   

มปีระเดน็ชวนคดิว่า ... กรณีผูท้ีไ่ด้ปลูกสร้าง
บ้านหรอือาคารอยูก่่อนวนัทีก่ฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น เช่นนี้  
เจ้าพนกังานท้องถิน่จะสามารถใช้อ�านาจออกค�าส่ัง 
ให้รือ้ถอนอาคารดงักล่าวได้หรอืไม่ และในกรณีใด ?  
มาติดตามค�าตอบในบทความนีก้นัครบั ! 

เหตเุดอืดร้อนของผูฟ้้องคดเีกดิจาก ... นางกุง้ 
และชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารบ้านพักบริเวณ 
รมิหาดชายทะเลแห่งหนึง่ หลายท่านอาจนกึถงึภาพ
บรรยากาศนัง่กนิข้าวชายทะเลฟังเสยีงคลืน่ลมกนั
เพลนิๆ แต่ทว่าต่อมา ทางราชการเหน็ว่าบรเิวณ 
ดงักล่าวเป็นทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ  

สร้างบ้านก่อนกฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับ 
เหตุไฉน ... กลับถูกสั่งให้รื้อถอน !?

บนทีด่นิดงักล่าวอยูก่่อนแล้ว เป็นค�าสัง่ท่ีชอบด้วย
กฎหมายหรอืไม่ ? 

มาดูข้อกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง คือ มาตรา 77 
วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ มหีลกัว่า ท้องทีใ่ดมอีาคารก่อสร้างขึน้
จ�านวนมากในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ และมีสภาพ
ที่ไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เมื่อมี 
พระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตปรบัปรงุอาคารในท้องที่ 
นัน้แล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มคี�าสัง่ให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารร้ือถอนอาคารนัน้ภายใน
ก�าหนดเวลา แต่การส่ังรือ้ถอนอาคารจะต้องกระท�า 
เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง การ
พฒันาท้องถิน่ หรือประโยชน์ในการใช้ทีส่าธารณะ
ของประชาชน  

 ค�าวนิจิฉยัชวนรู้
ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเหน็ว่า  แม้ 

ข้อเทจ็จรงิจะเป็นไปตามทีผู่ฟ้้องคดีกล่าวอ้างว่าตน
ได้ครอบครองที่ดินอันเป็นที่ต้ังของอาคารพิพาท
ต่อเน่ืองจากบรรพบุรุษ ซ่ึงครอบครองมาก่อนปี  

พ.ศ. 2487 อนัเป็นเวลาก่อนท่ีประมวลกฎหมายทีด่นิ 
มผีลใช้บังคบักต็าม แต่โดยทีไ่ด้มพีระราชกฤษฎกีา
ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 4 มาตรา 1298 ถึง 
มาตรา 1434 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  
มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2475 เป็นต้นไป  
ทีด่นิบรเิวณหาดทรายชายทะเลจงึอยูภ่ายใต้บงัคบั 
บทบัญญัติมาตรา 1304 (2) แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เป็นที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน
ส�าหรับพลเมอืงใชร่้วมกันตั้งแตว่นัที ่ 1 เมษายน 
2475 อนัเป็นเวลาก่อนทีบ่รรพบรุษุของผูฟ้้องคดี
จะได้เข้ามาครอบครองท่ีดนิในบรเิวณดงักล่าว 

เมื่อผู ้ครอบครองท่ีดินเดิมหรือผู ้ฟ ้องคดี 
ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้แจ้งการ
ครอบครองทีด่นิต่อนายอ�าเภอท้องท่ีภายใน 180 วนั  
นบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ พ.ศ. 2497 ใช้บงัคบั ผูฟ้้องคดจีงึไม่อาจอ้าง
สิทธิครอบครองในท่ีดิน อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดนิส�าหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนัได้ และแม้
อาคารพิพาทจะได้ปลูกสร้างก่อนวันที่พระราช
บัญญัติควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับก็ตาม แต่
เมื่อมีการปลูกสร้างอาคารขึ้นในบริเวณดังกล่าว

ความเป็นธรรม ประโยชน์ของทางราชการ ผล
สมัฤทธิแ์ละประสิทธภิาพขององค์กรและลักษณะ
ของงาน โดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม รวมทัง้ 
การบรหิารทรพัยากรบคุคลต้องมีความเป็นกลาง
ทางการเมอืง 

3. หลักความโปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้ง 
ก�าหนดรูปแบบการสรรหา และคัดเลือกโดยใช้
ระบบคณะกรรมการที ่ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตัง้  
ส�าหรับการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้น และระดับ 
สงู ซึง่รับเงนิประจ�าต�าแหน่ง 14,500 บาท โดย
คณะกรรมการคดัเลอืก ประกอบด้วยบคุคลภายใน
และภายนอกส่วนราชการ โดยมีการประกาศ 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการคดัเลอืกให้ทราบ 
โดยทัว่กนั 

4. หลักการบริหารงานบุคคลในการเตรียม
ข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท
บรหิาร โดยการเตรยีมก�าลงัคนตามเส้นทางความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นการเตรียมผู้ที่มีความ
เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร 

5. หลกัการบรหิารงานบคุคลในส่วนราชการ 
โดยสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม
กบัแต่ละส่วนราชการ และสอดคล้องกบัเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ยึดโยงกับความรู ้
ในงาน ทกัษะ สมรรถนะ และผลการปฏบิตังิาน 

ดังน้ัน การก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญไปแต ่ง ต้ังให ้ด�ารงต�าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวง
หรือกรมส�าหรับต�าแหน่งประเภทบริหาร ซ่ึง

ในหลายอาชีพ เช่น การผลิต การบริการลูกค้า  
และการวเิคราะห์ข้อมลู ซึง่อาจท�าให้คนจ�านวนมาก 
ต้องสูญเสียงานและต้องปรับตัวเข้าสู่อาชีพใหม่ 
ระบบ AI ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันต้องการข้อมูล
จ�านวนมาก เพ่ือให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
ซึง่ท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการละเมดิความเป็นส่วนตวั 
และความปลอดภัยของข้อมูล หากข้อมูลเหล่านี้ 
ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี อาจก่อให้เกิดความ 
เสยีหายอย่างมหาศาล 

AI อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะสร้างอคตแิละความ
ไม่ยตุธิรรม เนือ่งจากการฝึกอบรมระบบ AI อาศยั
ข้อมลูจากอดตี ซึง่อาจมอีคตทิีม่อียู่ในข้อมลูนัน้ 
หากระบบ AI ไม่ได้รบัการออกแบบและตรวจสอบ
อย่างถูกต้อง อาจเกิดการตดัสนิใจทีไ่ม่เป็นธรรม
และสร้างความเหลือ่มล�า้ในสงัคม 

รวมถงึในปัจจบัุน ได้มีการน�า AI เข้ามาฝังไว้ใน
อปุกรณ์ทีท่กุคนต้องใช้ คอื โทรศัพท์มอืถอื ซึง่สร้าง
ความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก แต่ต้องไม่ลมืว่า AI 
ดงักล่าวนัน้ สามารถเกบ็ข้อมลูในโทรศพัท์ของเราได้ 
เนือ่งจากเป็นการ “ติดมาจากโรงงาน” ไม่ใช่เป็นการ
ลงโปรแกรมเสริม แม้ว่าบริษทัโทรศัพท์ต่างๆ จะอ้าง 
ว่าไม่เก็บข้อมูล หรือผู้ใช้สามารถเลือกได้ก็ตาม 
อนึง่ การพฒันา AI ทีม่คีวามซับซ้อนและสามารถ 
ท�างานได้อย่างอิสระมากขึน้ ท�าให้เกิดค�าถามเก่ียวกับ 
การควบคุมและความรับผิดชอบ หากระบบ AI 

ท�างานผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ใคร
จะเป็นผู้รับผิดชอบและควรมีการควบคุมอย่างไร
เพือ่ป้องกนัปัญหานี้ 

AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทั้งในด้านบวก
และด้านลบ การเข้าใจถงึประโยชน์และภยัคกุคามที่
เป็นไปได้จาก AI จะช่วยให้เราสามารถน�าเทคโนโลยีนี ้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกิดขึน้ การพฒันา AI อย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
และยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการเตรียมพร้อม
ส�าหรับอนาคต

สุดท้ายแล้ว การเกิดขึน้ของ AI นัน้ แม้ว่าจะ 
เป็นความก้าวหน้าของก�าลังการผลิตของมนษุยชาต ิ
ทีป่ระสบความส�าเร็จจนอาจถอืได้ว่าเป็นการขยับขัน้ 
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกขั้นหนึ่ง แต่ก็ต้อง 
อย่าลมืไปว่า การพัฒนาเทคโนโลยทีีส่ามารถกลบัมา 
ควบคุมมนุษย์ผู้สร้างของมันได้เองนั้น จะเป็น
ประโยชน์หรอืโทษมากกว่ากนั 

คงจะต้องถงึเวลาแล้ว ทีเ่ราต้องมาขบคดิอย่าง
จรงิจงั ว่าจะใช้เทคโนโลย ี โดยเฉพาะ AI อย่างไร 
ให้เป็นประโยชน์และมโีทษน้อยทีส่ดุต่อมนษุยชาติ
และประชาธปิไตย มฉิะนัน้ฝันร้ายแบบในภาพยนตร์ 
The Terminator หรือคนเหล็ก อาจมาถึงแบบ
ไม่รูต้วั

(บทความนีถ้กูเขยีนขึน้โดย AI – Copilot in 
Microsoft Word)

และมีอาคารปลูกสร้างขึ้นเป็นจ�านวนมาก จึงได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตปรับปรุง
อาคาร ออกตามความในมาตรา 77 แห่งพระราช
บญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขึน้ใช้บงัคบั หลงั 
จากนัน้ ทางเทศบาลกไ็ด้เรยีกให้นางกุง้และชาวบ้าน 
ไปท�าสัญญาเช่าที่ดินสาธารณะกับเทศบาล  
แต่นางกุ้งไม่ยอมเข้าท�าสัญญา นายกเทศมนตร ี
ในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่จงึออกค�าสัง่ให้นางกุง้
รือ้ถอนอาคารออกไป

นางกุ้งเห็นว่าตนได้ครอบครองที่ดินพิพาท
ต่อเนื่องจากบรรพบุรุษ ซึ่งครอบครองมาก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินและพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ มีผลใช้บังคับ จึงยื่นฟ้องนายก
เทศมนตร ี (ผู้ถกูฟ้องคด)ี ต่อศาลปกครอง ขอให้
ศาลมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าส่ังทีใ่ห้ตนร้ือถอน
อาคารพพิาท

คดีมีประเด็นปัญหาว่า ... การที่นายก
เทศมนตรีออกค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร
โดยใช้อ�านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารฯ 
อันเป็นกฎหมายทีอ่อกมาภายหลงัจากทีผู่ฟ้้องคดี
ได้ครอบครองที่ดินพิพาทและปลูกสร้างอาคาร

จ�านวนมาก โดยบางส่วนปลูกสร้างรุกล�้าลงไป 
ในทะเล และอาคารมีสภาพไม่เหมาะสมในการ 
อยูอ่าศยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสขุ การ 
รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมอืง และการ
อ�านวยความสะดวกแก่การจราจร จึงได้มีการ
ตราพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตปรบัปรงุอาคาร
บรเิวณทีพ่พิาทข้ึนใช้บงัคับ ต้ังแต่วนัที ่6 ตลุาคม 
2522 เมื่อที่ดินบริเวณท่ีตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดี 
ตัง้อยูภ่ายในแนวเขตดงักล่าว อนัเป็นเขตปรับปรงุ 
อาคาร กรณจีงึต้องด้วยบทเฉพาะกาลตามมาตรา 77  
วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคารฯ 

ผู ้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ย่อมมอี�านาจตามมาตรา 77 วรรคหนึง่ (1) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ออกค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดี 
รื้อถอนอาคารพิพาทที่ก ่อสร้างมาก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตดิงักล่าวมผีลใช้บังคับได้ เพือ่ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนา
ท้องถิ่น และประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของ
ประชาชน  ดงันัน้ ค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดรีือ้ถอนอาคาร
พพิาท จงึชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสงูสดุ 
พิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้อง  
(ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. 288/2567)

 บทสรุปชวนอ่าน
 แม้จะได้มกีารปลกูสร้างอาคารบ้านเรอืนอยู่ 

ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารฯ มีผลใช้บังคบั 
กต็าม แต่หากเป็นกรณกีารปลกูสร้างอยูบ่นทีด่นิ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และต่อมา 
ทางราชการได้ตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 
ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปรับปรุงอาคารแล้ว  
เจ้าพนกังานท้องถิน่ย่อมมอี�านาจตามมาตรา 77  
วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว สัง่ให้รือ้ถอน 
อาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมอืง การพฒันาท้องถิน่ และประโยชน์ในการใช้ 
ทีส่าธารณะของประชาชนได้

นอกจากนี ้ในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญตัิ
เดยีวกนั ยงัก�าหนดให้ในกรณอีาคารทีไ่ด้ก่อสร้าง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
หากมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจ 
ไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั หรือก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญ 
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิน่มคี�าสัง่ให้แก้ไข 
อาคาร แต่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว  
เจ้าพนกังานท้องถิน่กมี็อ�านาจสัง่ให้รือ้ถอนได้เช่นกนั 
ครบั ... 

(ป รึ กษาคดี ปกครอง ได ้ ที่ ส า ยด ่ วน 
ศาลปกครอง 1355) 

ออกตามความในตามมาตรา 63 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
จึงสอดคล้องกับหลักการข้างต้น โดยมีประเด็น
ส�าคญัสรปุได้ ดงันี้

ส่วนแรก : ก�าหนดช่วงเวลาการบังคับใช ้
กฎ ก.พ. เมือ่พ้นก�าหนด 90 วนันับแต่วนัถดัจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ
ก�าหนดกบัค�านยิามเก่ียวกบัการย้าย การโอน และ
การเลือ่น

หมวด 1 บททัว่ไป : ก�าหนดหลกัการของการ
แต่งตั้ง โดยก�าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจในการ 
แต่งต้ัง ก�าหนดคุณสมบติัของผูท้ีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้  
ก�าหนดเรื่องการยินยอมของข้าราชการในการ 
แต่งต้ังบางกรณ ีรวมทัง้การจดักลุ่มต�าแหน่งประเภท 
บริหารระดับสูงเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการ
แต่งต้ังต�าแหน่งดงักล่าว

หมวด 2 การย้าย : ก�าหนดกรณีการย้าย

ข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้�ารงต�าแหน่งประเภท
บรหิารระดบัต้น และระดบัสงู โดยวางหลกัการไว้
ใน 2 กรณ ีได้แก่ 

กรณีที่ 1 : เป็นกรณีที่อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่จะพิจารณา
ย้ายได้ โดยเป็นกรณีการย้ายในประเภทและ
ระดบัเดยีวกนั และการย้าย กรณท่ีีผูน้ัน้เคยด�ารง
ต�าแหน่งประเภทและระดับนั้นๆ มาแล้ว เช่น 
การย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ไปแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสายงาน
เดียวกัน หรือการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดับต้น ในสายงาน 
บรหิาร ไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ในสายงานอืน่ท่ีมใิช่สายงานบริหาร หรือ
การย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้�ารงต�าแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัสงู ซ่ึงรับเงินประจ�าต�าแหน่ง 
21,000 บาท ไปแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท
บริหารระดบัสงู ซึง่รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง 14,500 
บาท รวมทัง้กรณกีารย้ายจากต่างประเภทต�าแหน่ง
มาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร เช่น 
การย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้�ารงต�าแหน่ง
ประเภทอ�านวยการระดับสูง มาแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้น ในสายงานอืน่
ทีม่ใิช่สายงานบริหาร 

กรณีที่ 2 : เป็นกรณีที่ต้องด�าเนินการตาม 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก�าหนดก่อน
แล้วผูม้อี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 จงึจะด�าเนนิ
การย้ายได้ เช่น การย้ายข้าราชการพลเรอืนสามญั 
ผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้น ในสายงานอืน่ 
ทีม่ใิช่สายงานบรหิาร ไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ในสายงานบริหาร ซึ่ง
ต้องด�าเนินการโดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการ 
คดัเลอืกผู้ท่ีเหมาะสมจากข้าราชการพลเรอืนสามญั 
ทีม่คีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะ โดยต�าแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับต้น และสมัครเข้ารับการ 
คดัเลือก การย้ายข้าราชการพลเรือนสามญัผูด้�ารง
ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดบัต้น ไปแต่งตัง้ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นใน 
สายงานอืน่ทีม่ใิช่สายงานบรหิาร การย้ายข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสงูรบัเงินประจ�าต�าแหน่ง 14,500 บาท ไป
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
รบัเงินประจ�าต�าแหน่ง 21,000 บาท ซ่ึงต้องด�าเนนิการ 
โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู ้ที่ 
เหมาะสมจากรายชือ่ทีส่่วนราชการเสนอมา 

หมวด 3 การโอน : ก�าหนดกรณีการโอน
ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง 
โดยวางหลกัการ ไว้ใน 2 กรณ ีเช่นเดยีวกบัการย้าย 
โดยแบ่งเป็นกรณีท่ีอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจ 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2567คณุภาพชวีติ6 

กรมแพทย์แผนไทย สนองนโยบาย “เดชอิศม์” 
มุ่งเป้า ปี 2568 ก้าวสู่ Medical & Wellness Hub  

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายเดชอศิม์ ขาวทอง รฐัมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ไปตรวจเยีย่ม 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  
โดยมอบนโยบายให ้ด�าเนินการ 3 เรื่อง  
ได้แก่ 1. การพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรคณุภาพ 
สู่ชุดของขวญัทีร่ะลกึจากประเทศไทย 2. ต่อยอด 
อุทยานเพื่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และ  
3. เพิม่พนูทักษะด้านการนวดไทยใน อสม. และ
คนตกงาน 1 หมืน่คน ตัง้เป้านวดไทยสร้างชือ่
โด่งดงัถงึระดบัโลกภายใน 3 ปี อธบิดกีรมการ
แพทย์แผนไทยฯ ได้ออกมาเปิดเผยถงึแผนงาน 
เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสุขภาพ ส่งเสรมิการใช้ 
แพทย์แผนไทย และสมุนไพรเพ่ือการแพทย ์
ในระบบบรกิารสุขภาพ

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กล่าว
ว่า นโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็น
หนึง่ในนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ คอื “การ
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical & 
Wellness Hub”  ทัง้การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
เชิงสุขภาพความปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับ
ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมการใช้แพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรเพื่อการแพทย์ในระบบบริการ
สขุภาพ เพิม่โอกาสการเติบโตธรุกจิการแพทย์ 
และสุขภาพ ปรบัปรงุกฎหมายระเบยีบ ลดขัน้ตอน 
การอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการส่งเสริมการ
ต่อยอดงานวจิยั ถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรม
สขุภาพและเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย์

“ในเรื่องการยกระดับภูมิปัญญาไทย เพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพ จะใช้กลยุทธ์  
3 สร้าง คอื สร้างความร่วมมอื สร้างความเชือ่มัน่  

6.70%  และกลุม่ Baby boomer (เกดิปี 2409-
2507) 1.20%

อย่างไรก็ตาม การบริการแพทย์แผนไทย
และนวดไทย มีการยกระดบัและพฒันาบรกิาร
ด้านการแพทย์แผนไทย โดยบรูณาการร่วมกับ 
รพ.ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ ให้
บรกิารไปแล้วในปี 2566 จ�านวน 20,200 ราย 
คดิเป็น 9.6% ซึง่ยงัน้อย เพราะคนท่ีเข้าบรกิาร
มีหลักแสนคน แต่จะมีการยกระดับเพิ่ม และ
คาดว่าในปี 2567 จะเพิม่ขึน้เป็น 15.8% หรือ
เพิ่มเป็น 34,700 ราย  แต่ในเรื่องอัตราก�าลัง
อย่างแพทย์แผนไทยที่อยู่ในระบบสาธารณสุข 
มเีกอืบ 4 พนัคน ซึง่เป็นข้าราชการเพยีง 1 พนั
กว่าคน แต่หากเปลีย่นเป็นข้าราชการได้ทัง้หมด 
จะท�าให้สาธารณสขุเขม็แขง็ขึน้ และต้องผลติอกี
พอสมควร

การยกระดบัสมนุไพร กรมฯ สนบัสนนุทัง้
ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 

ต้นน�า้ : จากการส�ารวจพืน้ท่ีปลกูสมุนไพร 
มกีว่า 1,059,818 ไร่  และข้อมลูของกรมฯ ร่วมกบั 
กระทรวงเกษตรฯ ก�าลังพัฒนามาตรฐาน 
ระดบัโลกท่ีเรยีกว่า GACP (Good Agricultural 
and Collection Practices)  ขณะน้ีท�าส�าเร็จ
กรณีแปลงปลูกกัญชา ซึ่งหากใครจะปลูกและ
ส่งออกต่างประเทศ ต้องมาส่งตรวจมาตรฐานนี ้
กับทางกรมฯ แต่ไม่ได้บังคับ เพียงแต่ส่งออก 
ไม่ได้ ซึง่จะมีแผนในการขยายไปยังสมุนไพรอืน่ๆ 
เช่น พชืตระกูลหวั ขงิ ขมิน้ชนั กระชายด�า ฯลฯ 
โดยด�าเนินการปีนี้ และจะยกระดับสมุนไพร
แชมเป้ียน 15 รายการ เพือ่เอามาท�าผลติภัณฑ์
แชมเป้ียน และเชือ่มโยงเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด 
ตลาดกลางวตัถดุบิสมนุไพรแห่งแรกของไทย ซ่ึง
ท�า MOU ทีต่ลาดไท

กลางน�้า : ยกระดับคุณภาพของโรงงาน
ผลติภัณฑ์สมนุไพรร่วมกบั อย. กรมส่งเสรมิการ 
อตุสาหกรรม 850 แห่งจาก 1,000 แห่ง เพิม่
โรงงานผลติสารสกัดสมนุไพรจาก 11 แห่ง เป็น 
24 แห่ง เนือ่งจากปัจจุบนั รง.เอกชนยงัน้อย

ปลายน�้า : สิทธิ สปสช. ด้านบริการ 
การแพทย์แผนไทยฯ จาก 20.01 บาทต่อหัว
ประชากร จะเพ่ิมเป็น 31.90 บาท และจะเพิม่
รายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
120 รายการ และยกระดับ wellness และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและ
สมนุไพร 330 แห่ง

และสร้างมาตรฐานและยกระดับ อย่างการบรกิาร
แพทย์แผนไทย การนวดไทย การใช้สมุนไพร 
เป็นต้น ซึง่งบประมาณในการขบัเคลือ่นประจ�าปี  
2568 มแีหล่งงบฯ 2 แหล่ง คอื งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี 2568 ของกรมฯ ได้ประมาณ 376 ล้าน
บาท และงบจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย ์
แผนไทย ได้ราว 80 ล้านบาท” นพ.สมฤกษ์ กล่าว

ส�าหรับแผนด�าเนินงานใช้งบนั้น จ�าแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย แบ่งสดัส่วน ดงันี ้ 35% งบ
บคุลากร, 30% งบลงทนุ ซึง่มกีารก่อสร้าง รพ.ยศเส 
250 ล้านบาท และศูนย์แพทย์แผนไทย ที ่จ.ล�าปาง
อีกราว 40 กว่าล้านบาท เป็นต้น , 29% งบด�าเนนิงาน,  
4% งบอดุหนนุ และ 2% งบรายจ่ายอืน่ๆ ส่วน
งบด�าเนินงาน 73.72 ล้านบาท แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน คอื

1. คุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์
และสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ 
กว่า 12 ล้านบาท  เช่น ยกระดบัภมูปัิญญาจาก
ต�ารบั ต�าราการแพทย์แผนไทย ทีม่ศีกัยภาพเพือ่
น�าไปใช้พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์สมนุไพร

2. บรูณาการบรกิารการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพผ่าน
กลไกล Service Plan (แพทย์แผนไทยฯ 1 ใน  
20 สาขาของเซอร์วิสแพลน)  อกีกว่า 38 ล้านบาท  
น�ามาใช้ในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริม 
การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และการ
แพทย์ทางเลอืกในหน่วยบรกิารปฐมภมู ิบรูณาการ 
ระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน  
ส่งเสรมิการวจิยัเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ ส่งเสรมิการ
ใช้ยาสมนุไพรในการดแูลสขุภาพประชาชน พฒันา
มาตรฐานการผลิตยาสมนุไพรใน รพ. WHO-GMP 

เพือ่สร้างความมัง่คงทางยา
3. ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์

ทางเลอืกและสมนุไพร สูก่ารหนนุเสรมิเศรษฐกจิ
สขุภาพ อกีกว่า 22 ล้านบาท เช่น สร้างมาตรฐาน
การนวดไทย สร้างงาน สร้างอาชพีให้แก่ประชาชน 
เป็นต้น

นอกจากนี ้แผนการด�าเนนิงานของงบกองทนุ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 80 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 4 ส่วนคอื

1. บรหิารจดัการกองทนุฯ 8 ล้านบาท ทัง้จ้าง
พนกังานกองทนุตามสญัญา  14 อตัรา พฒันาและ
ขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.ฯ จัดท�าหรือทบทวน
แพทย์ยทุธศาสตร์ฯ เป็นต้น

2. การคุ้มครองภมิูปัญญาฯ อกี 22 ล้านบาท 
ทั้งสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยตามบทบาทนายทะเบียนกลาง 
และนายทะเบยีนจงัหวดั ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
ต�ารับยาแผนไทยแห่งชาต ิส่งเสริม สร้างเครอืข่าย 
และพัฒนาการใช ้ประโยชน์จากภูมิป ัญญา 
หมอพืน้บ้าน ส�ารวจรวบรวมและคุม้ครองสมนุไพร
ถิ่นก�าเนิด และสมุนไพรควบคุม พร้อมจัดท�า 
ฐานข้อมลูสมนุไพร

3. ศกึษาองค์ความรูแ้ละพัฒนาต่อยอดฯ  อกี 
30 ล้านบาท เช่น ศกึษาแบบครบวงจรท้ังในด้าน
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และการวจิยัในระดบั
คลนิกิ พรคีลนิิก เป็นต้น

4. ส่งเสรมิและพฒันาการใช้ประโยชน์ 20 ล้าน
บาท เช่น พฒันาภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรสูก่ารน�าไปใช้ในระบบสขุภาพ เป็นต้น

ด้าน นพ.เทวญั ธานรีตัน์ รองอธบิดกีรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบาย
เพิม่เตมิว่า ปัจจบุนักรมมี 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น  
6 กอง 1 สถาบัน 2 ส�านักข่าว 2 กลุ่ม และ  
1 โรงพยาบาล นอกจากน้ี ยังมีศูนย์การแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกใน 12 เขตสขุภาพ 
ส่วนสถานการณ์อัตราก�าลังมีทั้งหมด 658 คน 
ทัว่ประเทศ บคุลากรน้อยมาก แบ่งเป็นข้าราชการ 
245 คน ลกูจ้างเหมา 227 คน พนกังานราชการ 
131 คน พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 54 คน 
และลกูจ้างประจ�า 1 คน  โดยกลุม่ Gen Y (เกดิปี 
2525-2538)  62.30% กลุม่ Gen X (เกิดปี 2508-
2524) 29.80%  กลุม่ Gen Z (เกดิปี 2539 -2552) 

ม.สารคามเจ๋ง ใช้กล้อง AI ช่วย
รณรงค์นักศกึษาใส่หมวกกนัน็อค

ผศ.ดร.พงษ์พนัธ์ แทนเกษม สาขาวศิวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
และบุคคลกร ประมาณ 50,000 คน ที่ตั้ ง
มหาวทิยาลยัมถีนนสายหลกัผ่านหน้า มกีารเดนิทาง 
เยอะมาก โดยในช่วงปี 2565-2566 บรเิวณเส้นหลกั 
เกิดอุบัติเหตุถึง 74 ครั้ง เฉล่ียเดือนละ 6 ครั้ง  
ส่วนพ้ืนทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยัเกดิขึน้ 400 คร้ัง จงึ
ถอืเป็นถนนจดุเส่ียงตามข้อก�าหนดองค์การอนามยั
โลก แต่ปัจจบุนัอตัราใส่หมวกกนันอ็คของนกัศึกษา
ยงัต�า่มาก ประมาณ 10% เท่านัน้ หากนบัทัง้คนขบั
และคนซ้อนแค่เพยีง 4% เพือ่เพิม่ความปลอดภยั 
ในการขบัขี ่และลดอตัราบาดเจบ็เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุจงึ 
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนใส่หมวกกันน็อคมากข้ึน ซึ่ง
นอกจากการเปลีย่นทศันคตแิล้ว จ�าเป็นต้องสร้าง
สิง่แวดล้อมควบคุมในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

จากการเข้าร่วมมาตรการองค์กรเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก สสส. 
องค์การอนามยัโลก และ มมส. ในการสร้างเครอืข่าย 
รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 100% และจัดท�า 
Smart Parking โดยใช้กล้องระบบ AI ตรวจจับ 
ผูส้วมใส่หมวกกนันอ็ค ให้เข้าจอดได้ในโรงจอดรถ
ใกล้อาคาร เป็นจดุจอดปลอดภัยในร่ม และไม่ต้อง
กลวัหมวกกนัน็อคหาย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับ
นกัศึกษา และเป็นการปรับพฤตกิรรมไปในตัว

“เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
แต่ละเดือนจะมีการสุ ่มให้รางวัลกับผู ้สวมใส ่
หมวกกนันอ็คทกุวนัท่ี 1 และ 16 ให้บตัรกนิหมกูระทะ 
ฟร ีมกีารให้ดาวติก๊ตอกของมหาวทิยาลยั ถ่ายคลิป
โปรโมทจดุจอดรถอจัฉรยิะ และรณรงค์การสวมใส่ 
หมวกกันน็อค พร้อมทั้งมีโครงการสนับสนุน 

ช่วยออกค่าหมวกกนันอ็ค 50% ในอนาคตจะมกีารท�า 
ระบบลงทะเบียน เพ่ือสร้างฐานข้อมูลจ�านวนผู้ใช ้
จักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท�า 
ตัวเลขอตัราการสวมหมวกของแต่ละคณะ และน�าไป 
ต่อยอดในการออกนโนบายและมาตรการรณรงค ์
ทีข่ยายผลต่อไป”

ด้าน นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการ
ป้องกันการบาดเจ็บ (WHO expert advisory 
panel on injury and violence prevention and 
control) กล่าวว่า องค์กรอนามยัโลก ท�างานร่วมกบั 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
อย่างใกล้ชิด โดยโครงการมาตรการองค์กรเพือ่ความ
ปลอดภัยทางถนนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการ
ขยายต่อเนื่องมาจากมาตรการองค์กรในสถาน
ประกอบการ โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกัน 
อบุตัเิหตจุราจรระดบัจังหวดั (สอจร.) ซึง่ในเฟสแรก
ได้ท�าในมหาวทิยาลยั 9 แห่งทัว่ประเทศ หลายที่
ประสบความส�าเร็จ จึงต่อยอดไปยังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่งทัว่ประเทศ เนือ่งจาก 20% ของ 
ผูเ้สยีชวีติจากอบัุตเิหตทุางถนนเป็นเดก็และเยาวชน 
กลุม่นกัเรยีน นกัศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มทีม่คีวามส�าคญั
มากในหลายมิติ 1) เป็นกลุ่มเสีย่ง 2) ต้นทางของ
การสร้างระเบยีบวนิยั ซึง่จะมผีลระยะยาว 20-30 ปี 

ปัจจุบนัมเีดก็เกดิใหม่น้อยลง เข้าสูส่งัคมสงูอายุ
แล้ว คนแก่จะไม่มีคนมาดูแล อุบัติเหตุทางถนน 
ทีเ่กิดกบัคนหนุม่สาวจะท�าให้สถานการณ์ย่ิงเลวร้าย 
ลงไปอกี เพราะแต่ละปีมคีนกว่า 10,000 คน เสยีชวีติ 
ไปก่อนวัยอันควร เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทุกส่วน  
ทัง้รัฐบาล หน่วยงาน ภาคีเครอืข่าย และประชาชน

“ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จของโครงการนั้น 
หวัใจหลกัมาจากผูบ้รหิารต้องเหน็ด้วยและประกาศ
เป็นนโยบาย ให้การสนบัสนุนทกุด้านเพ่ือเซฟชวีติ
เด็ก และยังต้องมีแกนน�าส�าคัญของมหาวิทยาลัย 
ที่รักและมุ ่งมั่นที่จะผลักดันด้านทัศนคติและ
พฤติกรรมของเด็ก รวมถึงต้องมทีมีงานอาสาตวัแทน 
อาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมท�างานระยะยาว มี
งบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์ และ
มีการจัดแผนด�าเนินการ เทคนิคสร้างความเข้าใจ
กับนักศึกษา และนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สุดท้ายคือต้องมีระบบก�ากับติดตาม
ข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ” 
นพ.วทิยา กล่าว

ความส�าคัญของหลักสูตรท้องถิน่
กระจายอ�านาจ/ปฏิรปูศกึษาไทย

ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้รับพระราชทานทุน
อานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจ�า
ปี 2549 เปิดเผยว่า ตัง้แต่มีการปฏริปูการศกึษา
ปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้พฒันาการศกึษา
โดยคาบเกีย่วกบั 2 ปัจจยัหลกั คอื 1) การตอบรบั 
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ ท�าให้คนไทยสามารถ 
เป็นส่วนหนึ่งของพลวัฒน์โลกได้ เช่น การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ หรือการเข้าร่วมกับการ
วดัผลประเมนิผลระดบันานาชาต ิ2) การรกัษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษาที่โรงเรียน
หรือชุมชน ได้จัดท�าควบคู ่ไปกับหลักสูตร 
แกนกลางของ สพฐ. ทีเ่รยีกกนัว่าหลกัสตูรท้องถิน่  
เป็นการกระจายอ�านาจหรอืให้โอกาสกบัชมุชน 
สามารถมส่ีวนร่วมพฒันาการศกึษาของตวัเอง 

“ทุกวันนี้โรงเรียนขนาดใหญ่เน้นแต่เรื่อง
หลกัสตูรแกนกลาง เพือ่น�าผลการเรยีนไปแข่ง
กับนานาประเทศ หลักสูตรท้องถิ่นกลายเป็น
งานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ทั้ง
ที่ความจริงแล้วควรเป็นที่โรงเรียนและท้องถิ่น
แขง็แรง ช่วยกนัผลกัดนัให้เกดิหลกัสตูรท้องถิน่
ขึน้มา ในเชงินโยบายการศกึษาเรามีทิศทางว่า 
สอนหลักสูตรแกนกลาง 70% และหลักสูตร
ท้องถิ่น 30% ซึ่งเป็นทิศทางที่เหมาะสม แต่
ในความเป็นจรงิไม่ได้เป็นเช่นน้ัน ทุกวันน้ีเรามี 
หลกัสตูรต่างๆ มากมาย เน่ืองจากผูบ้รหิารภาครัฐ 
เข้ามาแทรกแซงในรูปนโยบายต่างๆ ทางการ
ศกึษา โดยอาศยัหลกัสตูรเป็นเครือ่งมือ จนท�าให้
หลกัสตูรท้องถิน่กลายเป็นช่ัวโมงท่ีใส่อะไรก็ได้
เข้ามา การท่ีภาครฐัเปลีย่นแปลงนโยบายตลอด
เวลา ท�าให้หลกัสตูรไม่มีเสถยีรภาพ เกิดความ
สัน่คลอน จนหลกัสตูรท้องถ่ินไม่ได้เป็นประเดน็
ของการศกึษาไทย”

ดร.สุกรี นาคแย้ม อาจารย ์วิทยาลัย
การเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ให้ความเห็นว่า ค�าถามส�าคัญคือในนามการ
ปฏิรูปและกระจายอ�านาจด้านการศึกษา  
เกิ ดอะไรขึ้ นกับความสัม พันธ ์ ระหว ่ า ง 
หน่วยงานทางการศกึษาระดบับน และโรงเรียน
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติล่างหรือเล็กสุด ในที่นี้
ขอยก 2 แนวคดิเกีย่วกบัสถานภาพของโรงเรียน 
มาเทียบเคียงเพื่อให้เห็นค�าตอบเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น คือการมีสถานภาพเป็นผู้บริโภค หรือ
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ค�าตอบในเรื่องนี้พิจารณา
ได้จาก 2 ลักษณะของการออกแบบโครงสร้าง 
ทางการบริหารและโครงสร ้างหลักสูตร 
แกนกลาง คอื 

1) โครงสร้างแนวตัง้ ออกแบบมาเพือ่รองรบั
การถ่ายทอดค�าสัง่ กฎ ระเบียบและการตดัสนิใจ 
จากระดบับนลงสูร่ะดบัล่าง ภายใต้โครงสร้างนี้ 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในระดับต่างๆ ที่
ระดบัหรือความมอี�านาจในการตัดสินใจแตกต่าง 
กัน โดยลดหลั่นกันตามสายการบังคับบัญชา 
ลักษณะเช่นนี้ท�าให้หน่วยงานที่อยู่ล่างสุดหรือ
ปลายสดุของเส้นทางเดนิอ�านาจ เช่น โรงเรยีน 
ถกูก�ากบัควบคมุอย่างเข้มงวด สถานภาพจงึเป็น
ได้เพียงผูบ้รโิภค

2) โครงสร้างแนวราบ เป็นความพยายาม
หาทางออกให้กบัปัญหา หรือข้อจ�ากดัทีเ่กดิจาก 
โครงสร้างแบบแนวตัง้ เช่น ลดจ�านวนหน่วยงาน 
ราชการตามสายการบังคับบัญชาแบบเป็น 
ทางการ เพือ่เน้นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ  
ประกอบกับสายการบังคับบัญชาแบบเป็น
ทางการที่สั้นลง ท�าให้ความสัมพันธ์ภายใต้ 
โครงสร้างนี้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
รปูแบบ ดงันัน้ระดบัหรอือ�านาจในการตัดสนิใจของ 
หน่วยงานระดบัปฏิบตั ิอย่างโรงเรียนจึงเพ่ิมขึน้  
ท�าให้มสีภาพเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี 

“ตลอด 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมา โครงสร้าง
ทางการบริหารและโครงสร ้างหลักสูตร 
แกนกลางของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัเป็นโครงสร้าง 
แบบแนวตั้ ง เหมือนเดิม ซ่ึงเป ็นสิ่ งที่น ่ า 
เป็นห่วง เพราะการท่ีหน่วยงานระดบับนใส่อะไร
ลงไปบนโครงสร้าง โดยไม่ค�านงึถงึศักยภาพหรอื
ความสามารถของโรงเรียนในการแบกรับ จะ
ท�าให้โรงเรยีนขนาดเลก็เจ็บป่วยและอ่อนแอลง
เรือ่ยๆ” ดร.สุกร ีกล่าว

บทเรยีนหลักสตูรช่างซ่อมเครือ่งบิน (เถือ่น)
บทพสูิจน์ อว. ยกเครือ่งหลักสูตร/สาขาทุกสถาบัน
ประเด็นของสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตร 

หรือสาขาที่ ไม ่ได ้รับการรับรองมาตรฐาน 
จากรฐับาล ยังมใีห้เห็นอยู่จนปัจจุบนั ล่าสดุกรณี
มีนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องบิน  
จ่ายเงนิเป็นหลกั 100,000 บาท แต่พอจบปรากฎว่า 
วฒุบิตัรทีไ่ด้รบัไม่มกีารรบัรองและไม่สามารถไป 
สมัครงานได้เลย กลายเป็นข่าวใหญ่ข้ึนมา 
จนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร้อนเป็นไฟ  
ส่ังการให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพราะ
สร้างความเสยีหายกับวงการศกึษาไทย

เรื่องดังกล่าวนี้โดย น.ส.สุชาดา แทนทรัพย ์
เลขานุการ รมว.การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายวนัน ีนนท์ศริ ิ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. รักษาการในต�าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง อว. และ ดร.พนัธ์ุเพิม่ศกัด์ิ 
อารณุ ีผอ.กองขบัเคลือ่นและพัฒนาการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม รักษาการท่ีปรึกษา
ด้านพฒันาการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม ส�านักงานปลัดกระทรวง อว.ได้รับ 
มอบหมายจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว.  
ให้เป็นผูแ้ทนรับหนงัสอืร้องเรยีนจาก รศ.ดร.วีรชยั  
พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร 
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและกลุม่ผูร้้องเรียน ท่ีได้ 
เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน เรื่องการติดตาม
ความคืบหน้าของหลักสูตรการเรียนการสอน 
ท่ีโฆษณาเกินจรงิ หลกัสตูรนายช่างซ่อมเครือ่งบนิ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) กรุงเทพ  
ทีส่�านักงานปลดักระทรวง อว.

น.ส.สุชาดา กล่าวว่า น.ส.ศุภมาส ได้สั่งการ
ให้ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. เร่งตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิ และได้มกีารเชญิอธกิารบด ีมาให้ข้อมลู
และชี้แจงในประเด็นต่างๆ ขณะท่ีข้อมูลท่ีได้รับ
จาก รศ.ดร.วรีชยัและผูร้้องเรยีน จะแบ่งออกเป็น  
2 ประเดน็ โดยประเด็นทีห่นึง่คอร์สการเรยีนการสอน 
ดงักล่าว ถกูต้องตามหลักการจรงิหรอืไม่ ในเบือ้งต้น 
ทราบว่ามกีารน�าเรือ่งดงักล่าวเข้าชัน้กรรมาธิการแล้ว 
ซึ่งถ้าไม่ถูกต้องจริงจะต้องมีการด�าเนินการตาม 
กฏหมาย และประเดน็ทีส่องในส่วนผูร้้องเรยีนทราบมาว่า 
ต้องการที่จะได้รับค่าเสียโอกาสในชีวิต ซึ่งขณะนี้ 
ส�านกังานปลดักระทรวง อว. ก�าลงัด�าเนนิการตรวจสอบ 

หลักสูตรดังกล่าวมีการจัดการเรียนสอนว่าเป็น
ตามมาตรฐานของกระทรวงหรอืไม่ พร้อมได้มกีาร
หารือกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัย 
หาแนวทางในการดแูลและแก้ปัญหาในเรือ่งนีใ้ห้ดทีีสุ่ด

“มหาวทิยาลยัดงักล่าวมกีารจดัสอนหลกัสตูร
นายช ่างซ ่อมเครื่องบิน ซ่ึงโฆษณาผ ่านสื่อ 
ทกุแขนงว่า ถ้าส�าเรจ็การศกึษาแล้ว จะได้ใบรบัรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานความปลอดภยัการบนิของ
สหภาพยโุรป แต่เอาเข้าจรงิกลบัได้ใบรบัรองจาก 
บรษัิทเฟรนไชส์แทน ท�าให้การสมัครงานในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ยาก อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่เสียไป
ในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวก็มีจ�านวนสูงมาก  
ผูร้้องเรยีนจงึต้องการเรยีกร้องขอเงนิคนื และขอให้ 
กระทรวง อว. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความ 
เป็นธรรมกบัผู้ร้องเรยีนต่อไป” รศ.วรีชยั กล่าว

ล่าสดุ รศ.วรีชัย พทุธวงศ์ นกัวิชาการสาขา
เคมอิีนทรย์ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย  
น.ส.ชฎาพร พงศ์ทองเมือง มูลนิธิรณรงค ์
ทวงคนืความยตุธิรรมในสงัคม พานกัศกึษาหลกัสตูร
ช่างซ่อมเครือ่งบนิจ�านวนกว่า 20 คนเดินทางมาที่ 
สน.ทุง่มหาเมฆ เพ่ือด�าเนนิคดกีบัผูบ้รหิารหลกัสตูร
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง โดย 
“อาจารย์อ๊อด” อธบิายว่า หลกัสูตรนีเ้ป็นหลกัสตูร
ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งหนึง่ และ 
ผูบ้รหิารจดัท�าขึน้ตัง้แต่ปี 2559 ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสภาการมหาวิทยาลัย และมี 
การยืน่ขอท�าหลกัสตูรกบักระทรวงอดุมศกึษา หรอื 

อว.ด้วย ซึง่ได้เข้าไปสอบถามกบัทางกระทรวง อว. 
แล้ว ทางรัฐมนตรีเตรียมที่จะตรวจสอบหลักสูตร
ดงักล่าว นอกจากนี ้ ยงัได้ข้อมลูได้ว่า หลกัสตูรนี ้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแขง็  
และมเีร่ืองทจุรติการจดัซือ้จดัจ้างอกีด้วย

ซึ่งผู ้ที่จะเรียนหลักสูตรดังกล่าวต้องเสีย 
ค่าเรียน 500,000-1,000,000 บาท มกีารโฆษณา
ว่า หลกัสตูรได้ผ่านการรบัรองจาก EASA (เอยีซ่า) 
หรอื ส�านกังานความปลอดภยัการบนิแห่งสหภาพ
ยุโรป (EASA) จบหลักสูตรแล้วสามารถสมัคร
งานการบนิได้ทัว่โลก ปรากฎว่า หลงัจากเรียนจบ 
นศ.หลักสูตรนี้ได้ใบประกาศนียบัตรจริงๆ แต่ไป
สมคัรงานทีไ่หนกไ็ม่มทีีไ่หนรบั เพราะใบประกาศ 
ดงักล่าว ออกให้โดยบรษิทัเอกชนในประเทศเยอรมนี 
ไม่ใช่มาจาก EASA ตามท่ีโฆษณาไว้ พอ นศ. 
ร้องเรยีนไปทีม่หาวิทยาลยั กลับถกูผู้บรหิารหลกัสตูร 
และมหาวทิยาลยั ขู่ฟ้องกลบัด้วย

ด้าน นายนนท์ (นามสมมติ) นศ.หลักสูตร  
ดงักล่าว เปิดเผยว่า เหน็จากโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
ว่ามีการเปิดหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องบิน วุฒิ ม.6  
กส็มคัรได้ ใช้เวลาเรยีนเพียง 2 ปี ตัง้ใจไว้ว่าจะท�างาน 
ที่ไทยก่อนและยื่นขอ EASA แต่เริ่มเอะใจ หลัง
เรยีนไปได้ครึง่เทอม ในวิชากฎหมายการบนิ ระบุ
ไว้ว่า ต้องท�างานการบนิท่ีประเทศเยอรมนัเท่านัน้
ถึงจะยื่นขอ EASA ได้ จึงทวงถามไปที่อาจารย ์
ของหลกัสตูรแต่กไ็ด้ค�าตอบไม่ชดัเจน จงึขอลาออก
กลางคนั เสยีเงินไปกว่า 300,000 บาท

ขณะทีผู่เ้ป็นแม่ 1 ในผูเ้สยีหาย กล่าวว่า ตอนนัน้ 
ลูกตนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 แล้ว เห็นมีหลักสูตรนี้
ลกูสนใจอยากเรยีน มเีงนิเก็บอยูก้่อนนงึเลยส่งให้ 
ลกูได้เรยีน แต่พอเรยีนไปได้สกัพักกไ็ด้กลิน่แปลกๆ 
เสยีเงนิเรยีนไปแต่ไม่ได้อะไรกลบัมาเลย ได้ยนิว่ามี 
ผู้เสียหายมาร้องเรียนจึงมาขอยืนยันอีกเสียงหนึ่ง 
ขอความเป็นธรรมให้กับตนและลกูของตนด้วย ก็อยาก 
จะให้มารับผิดชอบ ชดใช้ หรือเยียวยากับความ 
เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัหลายๆ คน

ด้าน พ.ต.ท.กลุนนัท์ อภินติินนัต์ รอง ผกก.
(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ ยืนยันว่าเจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจได ้มีการเรียกสอบปากค�าผู ้ เสียหาย 
หลายครัง้ ก่อนทีจ่ะออกหมายเรยีกเชิญมาสอบปากค�า 

ในฐานะผู้เสียหาย ภายหลังสอบปากค�าผู้เสียหายแล้ว 
จะมีการเชิญผู้ถูกกล่าวมาสอบปากค�าคดีดังกล่าว
เพิม่เติมอกีครัง้ ยนืยนัว่าจะให้ความยติุธรรมทัง้ 2 ฝ่าย  
ตามข้อเทจ็และพยานหลกัฐานทีเ่กดิขึน้ต่อไป

อนึง่ เร่ืองนีใ้นอดีตประมาณ 5-6 ปีทีผ่่านมา 
ทางปลดักระทรวง อว. เคยเปิดเผยข้อมลูหลักสตูร
ที่ไม่มีการรับรองจากหลายสถาบันอุดมศึกษา 
ซึง่มจี�านวนมากทเีดยีว ซึง่มกีารปรับปรุงไปบ้างแล้ว 
โดยมข้ีอมลูดังนี ้หลักสูตรในที่ต้ัง 20 หลักสูตร มี 
8 มหาวิทยาลัย ดังน้ี 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 6 หลักสูตร นิเทศศาสตร์บัณฑิต ศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการ
ศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ (5 ปี) การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
2. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2 หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร ์มหาบัณฑิต การศึกษา
ศาสตร์มหาบัณฑิต 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2 หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศิลปกรรม
ศาสตร ์บัณฑิต 4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
3 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา 5. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 
2 หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ทันต
แพทยศาสตร ์บัณฑิต 6 .  วิทยาลัยทองสุข  
3 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ศึกษา
ศาสตร์มหาบัณฑิต 8. สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
อโยธยา 1 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ส่วน นอกท่ีต้ัง 78 หลักสูตร มี 5 มหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 1. ม.ปทุมธานี 15 ศูนย์ 26 หลักสูตร  
2. ม.พิษณุโลก 1 ศูนย์ 2 หลักสูตร 3. วิทยาลัย
ทองสุข 7 ศูนย์ 11 หลักสูตร 4. สถาบันเทคโนโลย ี
แห่งอโยธยา 5 ศูนย์ 22 หลักสูตร 5. สถาบัน 
รัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ 17 หลักสูตร

ดงันัน้ เป็นหน้าทีข่องกระทรวง อว. ทีจ่ะต้อง
เข้มงวดกวดขันในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ได้รับการ
รับรองและมีมาตรฐานและเป็นที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ ทีส่�าคญัไม่น�าระบบการศึกษามาหากนิกบั 
นกัศึกษาอย่างทีเ่ป็นอยูไ่ม่เช่นนัน้ระบบการศกึษาไทย 
ยังเป็นอยู่แบบเดิมๆ ล้าหลังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
ของนานาชาติ

ศภุมาส อศิรภกัดี

นายเดชอศิม์ ขาวทอง รมช.กระทรวงสาธารณสขุ ตรวจเยีย่มกรมการแพทย์แผนไทยฯ
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“เดชอิศม์” เรยีกร้องทุกกระทรวงร่วมบูรณาการ
ดูแลสขุภาพคนไทยตัง้แต่ต้นทาง-ปลายทาง

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
และตดิตามการด�าเนนิงานตามมตสิมชัชาสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(คมส.) ครัง้ที ่1/2567 โดยม ีนายเดชอศิม์ 
ขาวทอง รมช.สาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก  
นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รมว.สาธารณสขุ เป็นประธาน 
การประชุม เพื่อหารือถึงการก�าหนดยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สขุภาพแห่งชาติร่วมกนั

นายเดชอศิม์ ขาวทอง เปิดเผยว่า สถานการณ์
เรื่องสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากจากอดตี โดยหากย้อนกลบัไปดเูมือ่ 40-50 ปี
ที่แล้ว ผู้คนอาศัยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ แต่มาถงึปัจจบุนั
สภาพแวดล้อมเหล่านี้มีการเปลี่ยนไปมาก ท�าให้
การดูแลสุขภาพของคนไทยนั้นไม่สามารถมาดูแล
กันเฉพาะปลายทาง ที่เป็นภาระของกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้อง
เกดิการพดูคยุและร่วมมอืกนัทัง้ระบบท่ีมหีน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องจ�านวนมาก

“ต้นทางของเร่ืองสขุภาพนัน้ประกอบด้วยหลาย 
กระทรวงมาก เช่น กระทรวงอตุสาหกรรมทีต้่องเข้มงวด 
กวดขันการปล่อยมลพิษจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรฯ ต้องมาทบทวนหาแนวทาง
เพ่ิมพื้นที่ป่า เพื่อน�าความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา 
กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะท้องถิ่น ต้องดูแล
เรื่องคุณภาพประปาหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ  
ซึง่มลพษิจากหลายแหล่งทีส่ะสมและเข้าสูร่่างกายคน 
ทุกวนันี ้ จงึท�าให้เราเห็นผูค้นป่วยตายจากโรคมะเรง็ 
กนัมากข้ึน ยงัไม่รวมถงึโรค NCDs ทีม่าจากพฤตกิรรม
อีกมาก” 

นายเดชอิศม์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะประเด็น
ท่ีส�าคญัมากอย่างโรคไม่ตดิต่อ (NCDs) ซึง่เป็นโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมของพวกเราเอง แต่กลับส่งผล
ท�าร้ายมาสู่ประเทศชาติด้วย โดยได้สร้างความเสีย
หายทางเศรษฐกิจมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 1.6 ล้าน
ล้านบาท และ 10% ในน้ันกก็ลายมาเป็นภาระของ 
สธ. จงึอยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมรณรงค์ไปพร้อมกนั เพือ่

ทีส่่งผ่านไปถึง คสช. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวม
ทัง้ส้ิน 96 มต ิแบ่งเป็น มติทีบ่รรลุตามเป้าหมายของ
มตแิล้ว 36 มต ิก�าลังขับเคล่ือน 39 มต ิ ต้องมกีาร
ทบทวนใหม่ 9 มต ิควรให้ยตุ ิ3 มติ และยงัไม่สามารถ
ขับเคล่ือนได้ 9 มติ

ส�าหรับมตทิัง้ 96 ประเดน็ ได้มีการจัดกลุม่ตาม
เป้าหมายและความสอดคล้องของเนื้อหาสาระ ซ่ึง
สามารถจ�าแนกออกมาได้เป็น 13 กลุ่มมต ิ โดยมาก
ที่สุดคือกลุ่มมติท่ีเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบ
สขุภาพ จ�านวน 15 มต ิ สขุภาวะชุมชนและสงัคม 
จ�านวน 13 มติ และ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
10 มติ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีใหญ่ของ
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วน ซ่ึงหวัใจหลักนอกจากการมีส่วนร่วมพัฒนา 
ข้อเสนอให้เกิดเป็นนโยบายแล้ว ส่ิงส�าคญัยังเป็นการ
ร่วมกนัตดิตามผลของการขับเคล่ือนนโยบายเหล่านี้  
ว่าน�าไปสู่ความส�าเรจ็ทีเ่กดิเป็นรปูธรรมได้มากน้อย
เพียงใด พร้อมกบัหนนุเสรมิและผลกัดนักลไกต่างๆ 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้า และส่วนนี ้
จึงเป็นบทบาทหลักที่มี คมส. เข้ามาด�าเนินการ”  
นพ.สุเทพ กล่าว

ให้ผูค้นได้เหน็ถงึความส�าคญัและตระหนักว่าเรือ่งน้ี 
เป็นสิ่งที่ท�าร้ายท้ังตัวเราเอง คนรอบข้าง ไปจนถึง 
ประเทศชาต ิทีล้่วนสูญเสียโอกาสด้วยกันทัง้ส้ิน และ
มาช่วยกันลดผลกระทบเรื่องน้ีลงให้ได้อย่างน้อย 
สักครึ่งหนึ่ง ซึ่งหากทุกฝ่ายมาจับมือสู้กับ NCDs  
ไปพร้อมกนั เชือ่ว่าทกุอย่างน่าจะดข้ึีน

“ดังนั้นแล้วการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาค
สาธารณสขุเพยีงล�าพัง จึงยังไม่เพียงพอ แต่ต้องท�าให้
เกดิการท�างานครอบคลมุกบัทกุปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับ
การก�าหนดสขุภาพ ซ่ึง คมส. ถือเป็นคณะกรรมการ
ชุดส�าคัญ เพราะมีบทบาทหน้าที่ในการสานพลัง
บูรณาการ แสวงหาแนวทางและความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อ
สนบัสนนุให้การด�าเนินงานตามข้อเสนอเชงินโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพอย่าง ‘มติสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาต’ิ สามารถขบัเคลือ่นได้อย่างเป็นรปูธรรม” 
นายเดชอศิม์ กล่าว

นพ.สเุทพ เพชรมาก เลขาธกิารคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาต ิ(คสช.) กล่าวว่า นบัตัง้แต่การเกดิขึน้
ของ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 พร้อมกับทีมี่ 
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ในปี 2551 มาจนถงึปัจจบุนัน้ี 
ได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไปแล้วทั้งหมด 
16 ครัง้ มกีารพัฒนาข้อเสนอเชงินโยบายสาธารณะ

อนาคตเด็กกบัความปลอดภัยบนถนน
รฐัจดัรถนักเรยีน/ท้องถิน่ร่วมดูแล

คณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการ
เดก็เลก็ถ้วนหน้า กระตุน้รฐับาลให้เอาใจใส่กบั
ประเด็นส�าคัญที่สังคมมองข้ามมานาน โดย 
จดักจิกรรมเสวนาในหวัข้อ “แนวโน้มอนาคต 
เดก็ไทยกบัความปลอดภยับนท้องถนน” เนือ่งจาก 
สภาพปัจจบุนั น่าเป็นห่วงมาก หากละเลยกนั 
อย่างทุกวันนี้ หลายฝ่ายจึงประสานเสียง 
เรียกร้อง ระบบขนส่ง รถรับส่งนักเรียน 
สาธารณะ ลดอบุตัเิหตทุางถนน พร้อมเน้นย�า้
ต้องกระจายอ�านาจอย่างสมบรูณ์แบบ 

ผศ.สุนี ไชยรส ประธานคณะท�างาน 
ขบัเคลือ่นโยบายสวสัดกิารเดก็เลก็ถ้วนหน้า กล่าวถงึ 
วตัถปุระสงค์ในการจดังานเมือ่เร็วๆ นี ้ว่า ความ
เศร้าสลดทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ทีเ่กิดขึน้ สะท้อนภาพ
ความจรงิอย่างหนึง่ว่า เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
กับเด็กมีมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการมา
ทัศนศึกษา การเดินทางของเด็กมาโรงเรียน 
ในแต่ละวัน ดังนั้นความปลอดภัยของเด็กต้อง 
เกดิจากความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน โรงเรียน 
เดก็เลก็จ�านวนมาก ไม่มรีถนกัเรยีนทีป่ลอดภยั
ในการรบัส่ง สิง่ทีท้่าทายของทกุหน่วยงาน คือ 
ความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็กๆ ที่หลาย
หน่วยงานต้องร่วมกันเคล่ือนไหว ซึ่งบางเร่ือง
ท�าได้ทันที ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี ้ 
คอืการหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อ�านวยการส�านัก
สนับสนุนสุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สสส. กล่าวว่า วนันีเ้ราเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุอตัรา
การเกิดน้อยลงทุกปี ประเด็นส�าคัญคือ เมื่อมี
ประชากรน้อยต้องท�าให้มีคุณภาพ ในขณะที่
อตัราความปลอดภัยกล็ดน้อยลง จากสถติิการ
ประสบอันตรายบนท้องถนนมีอัตราสูงมาก 
และเป็นแบบนี้มาเป็นเวลาสิบๆ ปี โดยเฉพาะ
การประสบอันตรายของเด็กและเยาวชน ซึ่ง 
สสส. ตระหนกัถงึปัญหาดังกล่าว จงึได้มนีโยบาย
ความปลอดภยับนท้องถนน โดยมภีาคเีครอืข่าย 
ท้องถิ่นจ�านวนมากเข้าร่วมโครงการนี้ ตอนนี้ 
ถึงเวลาแล้วที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ต้อง
เป็นบรกิารสาธารณะ รถรบัส่งนกัเรยีนต้องไม่ใช่
เร่ืองของใครคนใดคนหนึง่ เราต้องไม่ปล่อยให้เกิด
ความสญูเสยีแบบท่ีผ่านมา 

คณุสารี อ๋องสมหวงั เลขาธกิาร ส�านกังาน
สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กร
ของผูบ้รโิภค ด�าเนนิการด้านความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเริม่จากเรือ่งรถรบั-ส่งสาธารณะ โดย
ผู้บริโภคที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะได้
รับการเยียวยาค่าชดเชยอย่างไรบ้าง และขยับ 
มาท�าเรือ่งรถรบัส่งนกัเรยีน และการท�างานกบั
มาตรฐานของการขับขี่มอเตอร์ไซด์ โดยมีการ
ทดสอบหมวกกนันอ็กให้มคีณุภาพ เพราะเราพบว่า  
หากจะท�างานความปลอดภัยทางถนน ต้อง
ท�างานด้านขนส่งสาธารณะให้มคีณุภาพ ราคาค่า
โดยสารต้องไม่เกิน 10 เปอร์เซน็ต์ของค่าครองชพี  
สภาองค์กรของผูบ้รโิภค จงึเรยีกร้องให้มกีารลด
ราคาค่ารถไฟฟ้า

“ประชาชนควรจ่ายค่าโดยสารขนส่ง
สาธารณะอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ต้องผลักดัน 
ให้ อบจ. แต่ละจงัหวัดจดัการด้านขนส่งมวลชน
ให้มีคุณภาพ และชูเป็นนโยบายหลักในการ
หาเสียงเลือกตั้ง ที่ส�าคัญในภาพรวมรัฐต้อง 

จดังบประมาณให้เหมาะสมกบัการจดัการขนส่ง
มวลชนให้ประชาชน”

รศ.วริะศักดิ ์ฮาดดา นายกสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ปัญหาในขณะนี้จะลดลง หากรัฐบาลกระจาย 
อ�านาจอย่างแท้จรงิ งบประมาณโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทัง้หมด แบ่งมาให้ท้องถิน่เท่าทีจ่�าเป็น การแก้ไข
ปัญหาจึงค่อนข้างยาก แต่ท้องถิน่กพ็ยายามทกุ
อย่างเพื่อให้เด็กปลอดภัย ทั้งที่บางเรื่องไม่ใช่
หน้าที ่อย่างเช่น น�า้ท่วมโรงเรียนจะสร้างสะพาน
ท�าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อ�านาจหน้าที่ รัฐบาลต้อง
เขยีนระบใุห้ชัดเจน ว่าอะไรท�าได้ ไม่ได้ อย่างไร 
อยากให้เด็กปลอดภยัอย่างแท้จรงิ ต้องกระจาย
อ�านาจอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะท้องถิ่นเป็น
ฐานรากของประเทศชาติ

ดร.ศรีสุข แสนยอดค�า รองเลขาธิการ
สมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า การสร้างความปลอดภัยให้เด็กมีหลายวิธี 
หน่วยงานท้องถ่ิน มคีวามสามารถในการจดัการ
ต่างกนั ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ต้องแลกเปลีย่น
เรียนรู้กันเพ่ือร่วมกันในการแก้ปัญหา ท�าอย่างไร
เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก นอกจากการแลก
เปลีย่นเรยีนรูแ้ล้ว หน่วยงานต่างๆ ต้องลงมอืท�า
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างจรงิจงั

ดร. ภธูร จันทะหงษ์ ปณุยจรัสธ�ารง ผูช่้วย
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร กล่าวว่า จาก
กรณท่ีีเกดิข้ึน รฐัมนตรีส่ังการให้มกีารช่วยเหลอื
เยยีวยาอย่างเตม็ที ่นอกจากนี ้สพฐ.มศีนูย์บรหิาร
ความสุขและความปลอดภยั เพ่ือร่วมป้องกนัและ
แก้ปัญหาภัยต่างๆ ในโรงเรียนจะมีแผนเผชิญ
ภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เด็ก นอกจากนี ้
เมือ่เด็กเข้าสู่โรงเรียน ข้อความจะแจ้งเตอืนในมอื
ถอืผูป้กครอง เพือ่แจ้งให้ทราบว่าลกูถงึโรงเรยีนแล้ว  
เมือ่ออกจากบ้านกลบัถงึโรงเรยีนก็จะแจ้งเตือน

คณุณฐัวุฒ ิบวัประทมุ กรรมาธกิาร.กิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ กลุม่ชาตพินัธ์ุ 
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทน
ราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธกิารฯ ได้มข้ีอเสนอ
เกีย่วกบัความปลอดภยัของเดก็ต่อรฐัสภา และ
เป็นครัง้แรกที ่กมธ.ชดุนี ้ได้เสนอกรณเีหตรุถบสั
ทศันศึกษา จงัหวดัอทุยัธาน ีเพือ่ให้แก้ปัญหาไป
ยงัคณะกรรมาธกิาร 6 คณะ และเร่ืองนีเ้ป็นความ
ปลอดภยัของเด็ก เชือ่มระหว่างกฎหมายเดก็และ
เดก็ปฐมวัย ยงัมปีระเดน็เดก็หลายประเดน็ทีน่�า
เสนอและถามในรัฐสภา แต่ไม่มคี�าตอบ หรอืตอบ
ไม่ตรงค�าถาม ในขณะทีน่โยบายพรรคก้าวไกล มี
การเสนอเรือ่งความปลอดภยัของเด็ก

ส่วน รศ.ดร.ประภาส ป่ินตบแต่ง ในฐานะ 
กรรมาธกิารพฒันาสังคมและกิจการเดก็เยาวชน 
สตร ีผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส สมาชกิ
วุฒิสภา กล่าวว ่า กมธ.ได้เชิญหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีรถบัสทัศนศึกษาที่เกิดขึ้น  
เพือ่จะได้หาสาเหตแุละหาข้อแก้ไขตกลงร่วมกนั 
ประเด็นที่ส�าคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย การ
พิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ เพือ่
ใช้ในการสร้างความปลอดภยัให้กบัเดก็นกัเรยีน  
ในขณะเดยีวกนั ท้องถิน่อาจจะต้องมกีารบรหิารงาน 
แบบภาคร่ีวมกนั การกระจายอ�านาจ เพีอ่น�าไปสู่ 
การบรกิารสาธารณะ

กรมวิทย์ฯ บรกิาร มุง่พฒันาเครอืข่าย
จดัตัง้สถาบนัและห้องปฏิบัตกิารต่อเน่ือง

นางสาวศภุมาส อศิรภกัด ี รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม (อว.) กล่าวว่า ตนมนีโยบายยกระดับ 
ศกัยภาพของประเทศในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ เพือ่
เพิม่มลูค่าผลติผลทางการเกษตรและผลติภณัฑ์
อาหารของประเทศไทย น�าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
การพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืทางห้องปฏิบติัการ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ  
โดยมอบหมายให้กรมวทิยาศาสตร์บริการ ขบัเคลือ่น 
นโยบายการพัฒนาสถาบันห้องปฏิบัติการ
อ้างองิแห่งชาติและให้สร้างเครือข่าย ให้มคีวาม
ครอบคลมุและมคีณุภาพมาตรฐานในการตรวจ
วเิคราะห์เพือ่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึการสร้างความ
ร่วมมอืกบัเครอืข่ายห้องปฏบิติัการท้ังในอาเซยีน
และนานาชาติ

นายแพทย์รุ ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรม
วทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวง อว. กล่าวว่า ตาม
นโยบายของท่านรฐัมนตรศีภุมาส และเป้าหมาย
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ “ประเทศไทย
มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ทาง

ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการในประเทศไทย 
การทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย 
อาหารของกรมวทิย์ฯ บรกิาร ได้แก่ ห้องปฏบิตักิาร 
ทดสอบอาหารสุขภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
วัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร 
และห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย 
ในอาหาร ตามล�าดบั

ทัง้นี ้ การขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวง อว.  
ดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญในการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศไทยในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร 
ของประเทศ เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ และเป็น
ส่วนส�าคัญในการน�าวิทยาศาสตร์สู ่การดูแล
คุณภาพชวีติของประชาชน

ระบบสารสนเทศ “กรมวิทย์ With You”
ศูนย์ข้อมูลตรวจผลติภัณฑ์สขุภาพชุมชน

ในชมุชน น�าไปวเิคราะห์ เพือ่สือ่สารแจ้งเตือนภยั
ผลติภณัฑ์ท่ีมคีวามเสีย่งทัง้ในระดบัชมุชน ต�าบล 
อ�าเภอ จงัหวดั และประเทศ 

นอกจากนี ้ยงัใช้ส�าหรบัเกบ็ข้อมลูการฝึกอบรม 
และผลงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชมุชน รวมถงึการเผยแพร่ข้อมลูผลติภณัฑ์อาหาร 
และเครือ่งส�าอางผสมสมนุไพรของผูป้ระกอบการ 
OTOP/SME ที่ได้รับการพัฒนาและได้รับตรา
สญัลกัษณ์การพฒันาผลติภณัฑ์โดยกรมฯ อกีด้วย

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า ระบบ
สารสนเทศ “กรมวิทย์ with you” เป็นฐาน
ข้อมลูท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์จัดท�าขึน้ เพือ่
รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกตรวจและ
ยืนยันผลแล้ว โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าไป
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อ
ประโยชน์ในการระวังภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรม
วทิยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถงึระบบสารสนเทศ  
“กรมวิทย์ with you” ที่กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาข้ึน 
เพือ่เป็นช่องทางหนึง่ทีใ่ช้สือ่สารข้อมลูความเสีย่ง 
ของผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้  
และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่  
อสม. เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ หน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
และประชาชนทั่วไป ที่ส�าคัญยังเป็นเครื่องมือ 
ในการด�าเนินงานของศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพ 
ในชุมชน ที่กระจายอยู ่ในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพือ่บนัทกึข้อมลู และส่งต่อการเฝ้าระวงั 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร เคร่ืองส�าอาง 

ได้อย่างง่าย ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ที่ผ่านมา มีหน่วยงานรัฐเข้าใช้งาน 591 แห่ง  
ม ีอสม.วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน 8,286 ราย  
มข้ีอมูลคดักรองกลุม่เส่ียง 3,608 ผลติภัณฑ์ มี
ข้อมลูสือ่สารแจ้งเตอืนภยั สูส่าธารณะ 699 ข้อมูล 
และมีประชาชนเข้าใช้งานกว่า 66,705 คร้ัง  
รวมทัง้โทรศพัท์มอืถอืใช้ได้ทัง้ในระบบปฏิบัติการ  
Android และ iOS โดยสามารถดาวน์โหลด 
ตดิตัง้แอปพลิเคชัน่ “กรมวทิย์ with you” ได้ฟรี  
นอกจากน้ี เพือ่ความสะดวกในการใช้งานยิง่ขึน้  
ได้เพิม่ช่องทางการเข้าถงึผ่านทาง Line official 
ด้วยการสแกน QR Code    

ทั้ งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมวิทยาศาสตร ์การแพทย ์  กระทรวง
สาธารณสขุ โทร. 0 2951 0000 ต่อ 98809 
ในวนัและเวลาราชการ นายแพทย์ยงยศ กล่าว

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

นพ.รุง่เรอืง กิจผาติ

ศภุมาส อศิรภกัดี  

วทิยาศาสตร์อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ภายในปี 
2572 และการน�าวิทยาศาสตร์สูก่ารดูแลประชาชน” 
จึงได้ขับเคล่ือนการน�านโยบายท่านรัฐมนตรีสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดตั้ง “สถาบันห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ” และ “สถาบันการ
พฒันาเครือข่ายวทิยาศาสตร์ห้องปฏบิตักิาร” ให้มี
การบรูณาการความร่วมมอืในการสร้างความร่วมมอื 
ห้องปฏบิตักิารภายในประเทศ โดยการขยายศนูย์
วิทยาศาสตร์บริการร่วม อว. สู่ห้องปฏิบัติการ 
มหาวทิยาลยั และจดัตัง้ส�านกัวิทยาศาสตร์บรกิารเขต  
12 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐาน
การทดสอบและเพิม่จ�านวนห้องปฏบิตักิารทดสอบ
คณุภาพผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการส่งตัวอย่าง
ทดสอบมายังส่วนกลาง ยังเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ ให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการทีมี่ความเฉพาะและเพยีงพอในแต่ละพืน้ที่ 
มกีารสนบัสนนุในการพฒันาเครอืข่ายทางวชิาการ
และห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานในต่างประเทศ

เจ้าหน้าทีจ่าก Department of Scientific Services 
Brunei Darussalam, Ministry of Health (DSS 
Brunei) น�าโดย Dr. Hjh Noorhasifah Hj Tengah 
ผูบ้รหิารและคณะนกัวิทยาศาสตร์ในโอกาสมาดงูาน
ด้านความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการกรมวิทย์ฯ 
บรกิาร และสร้างความร่วมมือพฒันาห้องปฏบิตักิาร
ตรวจวเิคราะห์อาหารฟังก์ชันของกรมวทิยาศาสตร์
บรกิารร่วมกบั Department of Scientific Services  
Brunei Darussalam และขยายต่อไปยงัห้องปฏบิตักิาร 
ในประเทศอาเซียน โดยได้มีการแลกเปล่ียน 
องค์ความรู้ทางวชิาการและศกึษาวิธกีารทดสอบคณุค่า 
ทางโภชนาการ องค์ประกอบอาหาร การจัดท�าฉลาก
โภชนาการ และทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ในอาหารฯลฯ 

คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีบ่รไูนยงัได้เข้าเยีย่มชม 
การด�าเนินงานห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติและ

อย่างต่อเนือ่ง โดยร่วมกบัประเทศในอาเซยีน และ 
ประเทศอื่นๆ ที่ มีความเจริญก ้าวหน ้าทาง
วิทยาศาสตร์ห้องปฏบัิตกิารในด้านต่างๆ

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู ้อ�านวยการสถาบัน 
ห้องปฏบิตักิารอ้างอิงแห่งชาต ิ กรมวิทย์ฯ บรกิาร 
พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและ 

เดชอิศม์ ขาวทอง

ทัง้นี ้ในทีป่ระชมุ คมส. ซึง่มกีรรมการทีป่ระกอบ
ไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือในเบื้องต้นถึงประเด็น
ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นต่างๆ พร้อม
เสนอให้มีการสรุปบทเรียนเป็นข้อมูลที่สามารถน�า
มาส่ือสาร เพื่อประโยชน์ในการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงช่องทางทีภ่าคีสามารถน�าเสนอผล
การขับเคล่ือนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดยังได้ให้ความยินดีในการที่จะ 
ร ่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ในประเดน็ต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุ คมส. ยงัได้ร่วมกนัพจิารณา
เหน็ชอบให้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นและ
ตดิตามมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตทิีเ่กีย่วข้องกับการ
แพทย์และสาธารณสขุ โดยม ี นพ.ศภุกจิ ศริลิกัษณ์ 
เป็นประธาน และคณะอนกุรรมการขับเคล่ือนและ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีเก่ียวข้องกับ 
สขุภาพสังคมและสขุภาวะ โดยมี ผศ.พงค์เทพ สธุรีวฒุิ  
เป็นประธาน เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนและติดตาม
การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในด้านที่
เกีย่วข้องให้เกดิผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายต่อไป

ด้าน นายสุทธพิงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธกิาร 
คสช. กล่าวว่า ในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครัง้ที ่17 พ.ศ. 2567 มกีารจดัข้ึนวนัที ่27-28 พ.ย. 
2567 ณ อาคารอิมแพค็ ฟอรัม่ เมืองทองธานี ภายใต้ 
ประเดน็หลกั “เศรษฐกจิยคุใหม่ สร้างสขุภาวะไทย
ยัง่ยนื” ซึง่นอกจากการพิจารณารบัรอง 2 มตใิหม่แล้ว  
ยงัจะมกีารรายงานความก้าวหน้าของการขบัเคลือ่น 
มต ิ15.1 การขจัดความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิ 
BCG: การยกระดบัเศรษฐกจิครวัเรอืน รวมทัง้กลุม่
มติที่ได้มีการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา  
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมตทิีเ่กีย่วข้องกบัโรคไม่ตดิต่อ, กลุม่
มติการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน, กลุ่มมติ
เกษตร อาหารปลอดภยั และความม่ันคงทางอาหาร

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากการรายงาน
ความก้าวหน้าแล้ว สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีน้ี 
ยงัจะเป็นครัง้แรกทีม่กีารจดั ‘ตลาดนดันโยบาย’ ซึง่
จะเป็นพื้นที่กลางให้ภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงาน
ในประเด็นต่างๆ มาร่วมกันแลกเปล่ียน สร้างการ
รับรู้ รวมถึงพัฒนาข้อเสนอใหม่ๆ ให้เป็นที่สนใจ 
ในวงกว้างมากขึน้ อกีทัง้เป็นพืน้ทีใ่ห้ทกุฝ่ายได้มโีอกาส 
เข้ามาร่วมส่งเสยีงสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ตลอดจน
น�าเสนอประเดน็ทีมี่แนวโน้มในเข้าสู่การพิจารณาเป็น
ระเบยีบวาระในปีถดัไปอีกด้วย



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 25678 คณุภาพชวีติ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) เดนิหน้าเพิม่ประสทิธภิาพระบบบัตรทอง  
ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยการ 
เพิม่หน่วยบรกิารนวตักรรม และขยายนวตักรรม
บริการต่างๆ พร้อมปรับปรุงระบบและกลไก
การจ่าย โดยจะเน้นไปทีพ้ื่นทีก่รงุเทพมหานคร 
(กทม.) เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนกบัคลนิิกชุมชน
อบอุน่ทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารประจ�า
ในกรุงเทพฯ และส่งต่อรักษาจากคลินิก ไปที ่
โรงพยาบาลขนาดใหญ่

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เป ิดเผยยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการงบ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(บตัรทอง 30 บาท) 

ปีงบประมาณ 2568 ว่า จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบัตรทองภายใต้
นโยบาย 30 บาทรกัษาทกุที ่และ 2. การปรบัปรงุ
ระบบและกลไกการจ่ายของ สปสช. รวมถงึเพิม่
งบประมาณ เพ่ือตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของ
หน่วยบรกิาร

นพ.จเดจ็ กล่าวว่า ในการเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบบัตรทอง ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษา
ทกุที ่ ซึง่ขณะนีด้�าเนนิการแล้ว 46 จังหวัด และ
จะครบทัว่ประเทศภายในส้ินปี 2567 จะเป็นการ
เพ่ิมหน่วยบรกิารนวตักรรม และขยายนวัตกรรม
บริการต่างๆ เช่น การแพทย์ทางไกล หรือเทเล
เมดซินี (Telemedicine) ฯลฯ ให้มากขึน้ เพือ่
เพิม่การเข้าถึงบรกิารของกลุม่ทีย่งัไม่ใช้สทิธใินการ
รกัษาตามระบบ

สปสช.ชูระบบ 30 บาทรักษาทุกที่ ปี 2568
เพิ่มหน่วย/ขยายนวัตกรรมบริการ

 “ส่วนบรกิารผูป่้วยใน ในปี 2568 งบบตัรทอง 
ประเภทผู ้ป ่วยใน ยังได ้ มีการเพิ่มขึ้นกว ่า 
ร้อยละ 10 จากปี 2567 เพือ่รองรบัการรบับริการของ 
ประชาชนสิทธิบัตรทองที่มีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้น
จากนโยบาย 30 บาทรักษาทกุท่ี พร้อมกบัท�าให้
หน่วยบรกิารได้รบัค่าบริการเพิม่ขึน้ด้วย” 

นพ.จเด็จ กล่าวและว่า นอกจากการเพิ่ม
ประสทิธภิาพของ 30 บาทรกัษาทุกทีแ่ล้ว อกีสิง่ที่
จ�าเป็นต้องท�าควบคู่กนัไปด้วยตามนโยบายรฐับาล
ก็คือ การดูแลประชาชนให้มากขึน้ โดยปี 2568  
จะมกีารขยายสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นการท�าต่อเนือ่ง 
จากปี 2567 และสทิธปิระโยชน์ทีเ่พิม่เข้ามาใหม่จริงๆ  
ส�าหรบัสทิธปิระโยชน์ทีท่�าต่อเนือ่ง เช่น ขยายกลุม่
เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(HPV) คัดกรองโรคทางพันธกุรรมในเดก็แรกเกิด 
ตรวจปัสสาวะคัดกรองมะเร็งพยาธิใบไม้ในตับ 
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ยาจติเวช ฯลฯ ส่วน
สทิธิประโยชน์ใหม่ทีไ่ด้งบประมาณมาแล้ว และจะ
พจิารณากันต่อ เช่น การคัดกรองวณัโรคระยะแฝง 
การให้ฮอร์โมนส�าหรบัคนข้ามเพศ สายด่วนวัยรุน่ 
การให้ค�าปรกึษาทางจิตเวช (Counseling) ฯลฯ

นพ.จเดจ็ กล่าวอกีว่า ส่วนการปรบัระบบและ
กลไกการจ่าย เพือ่แก้ไขข้อติดขดัทีเ่กิดขึน้ จะเน้น
ไปทีพ่ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (กทม.) เพือ่แก้ไขปัญหา
ทีเ่กดิขึน้กบัคลนิกิชุมชนอบอุน่ทีข่ึน้ทะเบยีนเป็น
หน่วยบรกิารประจ�าในกรุงเทพฯ และส่งต่อรกัษา
จากคลนิกิ ไปทีโ่รงพยาบาลขนาดใหญ่ ส�าหรบัการ

ปรบัระบบ สปสช. จะจดัสรรงบบตัรทองเหมาจ่าย
รายหัวให้กบัทางคลนิกิเหมอืนเดิม แต่จะพยายาม
ให้ครอบคลมุประชากร 1 หมืน่คน ซึง่ถ้ามกีารส่งต่อ 
รักษาและโรงพยาบาลรับส่งต่อมีการเรียกเก็บ 
ค่าบริการ ให้คลินิกจ่ายเพียง 800 บาทตามที่
ตกลงกนัไว้เท่านัน้ ส่วนทีเ่หลอืให้ทางโรงพยาบาล
รบัส่งต่อเบกิจาก สปสช. และในตอนทีค่ลนิกิต้อง
ตามจ่าย 800 บาทให้นัน้ สปสช.จะมีการให้คลินกิ
ตรวจสอบข้อมลูก่อนจ่ายร่วมกนัด้วยว่ามกีารส่งต่อ
ไปจรงิหรอืไม่

“อกีทัง้ ยังจะมกีารสร้างกตกิาใหม่ เพือ่ป้องกนั 
กรณีคลินิกกลัวจะต้องตามจ่าย ท�าให้ไม่ออก
ใบส่งตัวให้ผู ้ป่วย แต่ผู ้ป่วยจ�าเป็นต้องไปรับ
บรกิารทีโ่รงพยาบาล สปสช.จะใช้ระบบใบส่งตวั
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู ้ป่วยไม่ต้องกลับไปเอา 
ใบส่งตวัจากคลนิกิ เพยีงโทรสายด่วน สปสช. 1330  
จะมีเจ้าหน้าที่ประสานให้คลินิกออกใบส่งตัว
อิเล็กทรอนิกส์ให้ ถ้าผู้ป่วยไปแบบไม่มีใบส่งตัว 
โดยมีความจ�าเป็นที่จะต้องไปรับการรักษาที ่
โรงพยาบาล อันนี้ สปสช. จะตามไปจ่ายให้กับ 
โรงพยาบาลรบัส่งต่อให้ ไม่ต้องกลวั แต่ถ้าบางกรณ ี
สามารถส่งกลับไปรักษาที่คลินิกได้ ก็จะขอให้ 
โรงพยาบาลช่วยท�าเรือ่งส่งกลบั”

นพ.จเด็จ กล่าวและว่า ทัง้หมดน้ี เป็นแผนการ
ด�าเนินงานของ สปสช. ในปีงบประมาณ 2568 
โดยมปีระชาชนเป็นเป้าหมายเพือ่ให้เกดิการเข้าถึง 
บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง อย่างมีมาตรฐาน
บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ ซึง่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2545 เพือ่ร่วมยกระดบัให้ประชาชน
มคีณุภาพชวีติท่ีดตีามนโยบายของรฐับาล

ประกาศ สธ. ในราชกจิจานุเบกษา
มาตรฐานตรวจสขุภาพคนต่างด้าว

เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา  
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง  มาตรฐานการให้บรกิาร 
ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ. 2567  ลงนาม
โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 
2567  โดยเนือ้หาระบวุ่า ตามมติคณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2567 เหน็ชอบเรือ่งการ
บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2567 ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ การก�าหนด
ให้ “คนต่างด้าว” ต้องตรวจโรคต้องห้าม ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว ที่จะขอรับ 
ใบอนญุาตท�างาน กบัสถานพยาบาลของรฐัหรอื
เอกชนทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กจิการสถานพยาบาล 

จึงสมควรก�าหนดมาตรฐานของสถาน
พยาบาลเอกชนทีจ่ะให้บรกิารตรวจสขุภาพของ
คนต่างด้าว เพือ่ให้การตรวจสขุภาพคนต่างด้าว
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อันจะเป็นการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ
เป็นการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 6 
 วรรคหนึง่ และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั
สถานพยาบาล พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดัง
ต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้
บรกิารตรวจสขุภาพคนต่างด้าว พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจกิายน 2567 เป็นตันไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนซึง่มสีญัชาติ

เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม หรือ
สัญชาติอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดเพ่ิมเติม 
ทีจ่ะขอรบัใบอนญุาตท�างานในราชอาณาจกัรไทย  

นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารี

หรือประสงค์จะต ่ออายุใบอนุญาตท�างาน 
ในราชอาณาจกัร

ข้อ 4 ให้ผูรั้บอนญุาตและผูด้�าเนนิการสถาน
พยาบาลยื่นแบบค�าขอบริการเพิ่มเติมบริการ
ตรวจสขุภาพคนต่างด้าวต่อผูอ้นญุาต ตามแบบ
ค�าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถาน
พยาบาลตามแบบ ส.พ. 16

ข้อ 5 สถานพยาบาลทีป่ระสงค์จะให้บรกิาร
ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ต้องจัดให้มีมาตรฐาน 
ดงัต่อไปนี้

(1) มีผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว และ
ต้องจัดให้มผู้ีประกอบวิชาชพีอืน่ หรอืผูป้ระกอบ
โรคศลิปะเป็นผูร่้วมให้บรกิารตามมาตรฐานของ
วชิาชีพนัน้ๆ

(2) มีเวชระเบียนและการรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ โดยต้องจดัให้มรีายชือ่คนต่างด้าว
ที่มาตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพจ�าแนก
ตามโรคต้องห้าม ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์

(3) มรีะบบพิสจูน์อตัลกัษณ์เพือ่ยนืยนัตวัตน
คนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการตรวจสุขภาพของ
สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Biometric 
Authentication System: TRCBAS) หรอืระบบ
ยนืยนัตัวตนอืน่ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

ข้อ 6 ในกรณผีลการตรวจสขุภาพคนต่างด้าว 
ปรากฏเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
คนเข้าเมอืง หรอืโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคติดต่อ สถานพยาบาลต้องรายงาน 
การตรวจพบโรคดงักล่าวไปยงัหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีมกีฎหมายก�าหนดไว้ด้วย

ข้อ 7 สถานพยาบาลทีป่ระสงค์จะให้บรกิาร
ตรวจสุขภาพคนต่างด้าวนอกสถานที่ตั้งใน
ลักษณะสถานพยาบาลเคลื่อนที่ ต้องจัดให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามทีก่�าหนดในประกาศน้ี และ 
ต้องจดัให้มสีมดุทะเบยีนผูป่้วย บนัทึกการปฏบัิติงาน 
ทีต่รวจสอบได้ และต้องแจ้ง วนั เวลา สถานที่ 
และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะทีอ่อกให้บรกิารต่อผู้อนญุาต ก่อนวนัออก
ให้บริการไม่น้อยกว่าสิบวันตามแบบ สพ.ต. 1 
แนบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2567
สมศักดิ ์เทพสทุนิ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข

วว./MRCS/สทนช. ร่วมประชมุ
ยกระดับศกัยภาพคนลุม่แม่น�า้โขง
นางสาวศภุมาส อศิรภกัด ี รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) มอบหมาย นางสาว
สชุาดา แทนทรพัย์ เลขานกุารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการประชุม 
เชิงปฏบัิตกิารระดบัภมูภิาคเกีย่วกบั “การสร้าง
ศักยภาพชุมชน” ส�าหรับชุมชนจากประเทศ 
ลุม่แม่น�า้โขงตอนล่าง ภายใต้การด�าเนนิโครงการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ การแปรรปูผลผลติ
การเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.)  
เพือ่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุพีน้่องประชาชน 
ในพ้ืนทีลุ่่มแม่น�า้โขงของประเทศไทย ลาว กัมพูชา  
และเวียดนาม ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการ
สร้างมลูค่าเพิม่ของสนิค้าเกษตร สร้างรายได้และ
ยกระดบัคณุภาพชีวติเกษตรกรให้ดขีึน้ 

ซึ่ งด�าเนินงานโดยพันธมิตรเครือข ่าย 
ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ส�านักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River 
Commission Secretariat: MRCS) และ 
ส�านกังานทรัพยากรน�า้แห่งชาติ (สทนช.) โอกาสนี้  
ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต ผู ้ว ่าการ วว. 
ดร.อนรัุกษ์ กติตคิณุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
MRCS ดร.วนิยั วงัพมิลู ผูอ้�านวยการกองการ
ต่างประเทศ สทนช. พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย 
โครงการฯ เข้าร่วมในการประชมุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น
ระหว่างวนัที ่3-6 พฤศจกิายน 2567 ท่ีผ่านมา
เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบัชมุชนลุ่มน�า้โขง พฒันา
คณุภาพของผลิตภณัฑ์ชมุชน สร้างความแตกต่าง
และการเข้าถงึช่องทางส่งเสรมิการขายในตลาด
ระดบัประเทศ ภมูภิาค และท่ัวโลก ประกอบด้วย 
กิ จกรรมถ ่ ายทอดความรู ้ จ าก วิทยากร 
ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมส�าหรับภูมิภาคแม่น�้าโขง 
พร้อมทั้งกิจกรรม workshop และการศึกษา 
ดงูานโครงสร้างพืน้ฐาน วว. และการด�าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร ณ จังหวัด
ปทมุธาน ีซึง่ วว. เข้าไปส่งเสริมสนบัสนนุได้ส�าเรจ็
เป็นรูปธรรม อาทเิช่น 

1) การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเล 
ในการเกษตร อาหารและเครือ่งส�าอาง 2) การ
ใช้สารชวีภาพในการผลติข้าวและฟาง การเพาะ
เหด็ โรคและการจดัการศตัรพูชื 3) การพฒันา
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลิตภัณฑ์  
4) แนวทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า  
5) การแปรรูปอาหารจากทรัพยากรลุ่มน�้าโขง  
6) การเขยีนแผนธรุกจิด้วยกลยทุธ์การด�าเนนิการ 
7) นวัตกรรมการผลิตกล้วยหอมเพื่อลดความ 
เสยีหายจากพายแุละการประยกุต์ใช้ตวัควบคมุ
การเจรญิเตบิโตของพชื 8) การจดัการทรพัยากรน�า้ 
ด้วยการปลกูกล้วยหอมทองใหญ่ และ 9) การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างคุณค่า
และผลติภณัฑ์การอัปเกรด เป็นต้น

สมศักดิ ์เทพสทุนิ

บอร์ด กช. เห็นชอบแก้ไขระเบียบ
ควบคุมและยกวิทยฐานะครเูอกชน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (กช.) เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศกึษาเอกชน (กช.) ทีม่ ีพล.ต.อ.เพิม่พนู ชดิชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็น
ประธาน ว่า ทีป่ระชมุเหน็ชอบ ตามที ่ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) เสนอ

ร่างระเบยีบคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ว่า ด้วย 

เร่ืองการวนิจิฉยัการร้องทกุข์และการคุม้ครองการ

ท�างาน พ.ศ…. ซ่ึงด�าเนนิการตาม พ.ร.บ.การศกึษา

เอกชน พ.ศ. 2550 ที่ก�าหนดให้ สช. ต้องออก

ระเบยีบฉบบัดงักล่าว เพือ่ควบคมุการท�างานของ

โรงเรยีนเอกชน ให้มกีารปฎบิตังิานไปในแนวทาง

เดยีวกนั คาดว่า จะสามารถประกาศใช้ภายในเดอืน

พฤศจกิายนนี้

 ทีป่ระชมุยงัได้หารอืถงึการขับเคลือ่นนโยบาย
เรยีนดมีคีวามสขุ ซ่ึง พล.ต.อ.เพิม่พนู ได้น�านโยบาย
ดงักล่าวมาเป็นจดุเน้นของการท�างานในปี 2568 
ในส่วนของครู สช.จะจัดให้มีระบบการประเมิน
วิทยฐานะครูโรงเรียนเอกชน เทียบเท่า ระดับ
ช�านาญการ ซึง่ถอืเป็นครัง้แรก เพราะครโูรงเรยีน
เอกชนไม่เคยมีการประเมนิวทิยฐานะมาก่อน การ
ด�าเนินการดงักล่าว เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา ทีก่�าหนดให้การ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ 
A-License ได้ จะต้องมวีทิยฐานะระดบัช�านาญการ 
หรอืเทยีบเท่า

ดังน้ัน สช.จึงจัดระบบประเมินดังกล่าวขึ้น 
โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อน
วทิยฐานะของ ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึง่ครทูีจ่ะ
ขอมแีละเลือ่นวทิยฐานะระดบัช�านาญการได้ จะ
ต้องปฏบิตักิารสอนมาไม่น้อยกว่า 6 ปี ดงันัน้ สช. 
จึงให้โรงเรียนจัดประเมินครูที่ปฏิบัติการสอนมา 
ไม่ต�า่กว่า 6 ปี โดยครเูหล่านีจ้ะได้ใบอนญุาตประกอบ 
วิชาชีพครูช้ันต้น หรือ B-License อยู่แล้ว เม่ือ
ผ่านการประเมินจากโรงเรียน จะต้องเข้าอบรมกับ
สช. อกี 18 ชัว่โมง เพือ่ให้ได้วทิยาฐานะเทยีบเท่า

ระดบัช�านาญการ สามารถน�าไปขอรบัใบอนญุาตฯ 
ระดบั A-License ได้ 

“ส�าหรับครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้วิทยฐานะ
ระดับช�านาญการ จะได้เงินประจ�าต�าแหน่งเพิ่ม
เช่นเดียวกับครูสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) หรือไม่นัน้ เป็นเรือ่งเชงิ 
นโยบาย แต่เบ้ืองต้น ท�าให้รู ้ว่าคร ูสช. มีเกยีรตแิละ
ศกัดิศ์ร ี ส่วนเรือ่งเงนิทีจ่ะเพิม่เตมิเข้ามานัน้ เป็น
เรือ่งอนาคต ซึง่อาจจะมกีารเสนอของบประมาณ
เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจให้กบัครเูอกชนต่อไป”

นายมณฑล กล ่ าวต ่อว ่ า  นอกจาก น้ี 
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ยังได้ก�าชับถึงการเบิกจ่ายเงิน
อดุหนนุรายหัวของโรงเรยีนเอกชน ซึง่ก่อนหน้านี้  
มีกรณีเงินอุดหนุนรั่วไหลเกิดขึ้น โดยรัฐมนตรี 
ว่าการ ศธ. ต้องการให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขณะเดยีวกัน สช.ได้เชญิ 
เจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) ส�านกังาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ และผูแ้ทนโรงเรยีนเอกชน มาร่วม 
หารือถึงประเด็นเงินอุดหนุนรั่วไหล เพื่อหาทาง
ป้องกัน รวมถึงเตรียมแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้อง 
พร้อมกับวางมาตรการให้โรงเรยีนเอกชนสร้างความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ให้รดักมุมากขึน้

มณฑล ภาคสวุรรณ์

ลกูจ้าง สพฐ. เดอืดบุกท�าเนยีบรฐับาล
ยืน่หนงัสอืทวงถาม 3 ข้อ ถงึนายกฯ อิง๊

จากกรณีการชุมนุมประท้วงทีน่�าโดย นาย
วรวิทย์ อัคราภิชาต แกนน�ากลุ่มภาคกลาง  
ผูแ้ทนลกูจ้างในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) รอพบ พลต�ารวจเอก 
เพ่ิมพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร แต่ไม่ได้พบ  
จึงได้เดินทางมาที่ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อมายื่น
หนังสือข้อเรยีกร้อง ต่อ นางสาวแพทองธาร 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็มีแต่ นายสมพาศ  
นิลพันธ์ ตวัแทนนายกรฐัมนตร ี มารับหนงัสอื 
และรับปากว่าจะน�าเรียนความเดือดร้อนให้
นายกรัฐมนตรทีราบโดยด่วน

นายวรวิทย์ อคัราภชิาต กล่าวว่าปัญหาที่
รอวนัปะทขุองกลุม่ลกูจ้างสงักดั สพฐ. ขณะนี้ 
กค็อืเนือ่งจากหน่วยงานอืน่ท�างานเกนิ 5 ปี กไ็ด้
สทิธปิระโยชน์ แต่ลูกจ้าง สพฐ. ท�างานมา 15 ปี  
ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเลย เหตุผลที ่
สมาพันธ ์ เจ ้าหน ้าที่ธุรการโรงเรียนแห ่ง
ประเทศไทยและกลุม่ลกูจ้างสงักดั สพฐ. ต้อง
ออกมาเคลื่อนไหว เพราะพวกเราเดือดร้อน
จริงๆ โดยเฉพาะเรื่องประกันสังคม พวกเรา
ทกุคนท�างานมามีอายงุาน 15 ปีแล้ว ได้รับการ
สมทบประกนัสังคมตัง้แต่ ปี 2552 เพราะพวกเรา 
เข้าโครงการตั้งแต่โครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกจิ ระยะที ่2 ไทยเข้มแขง็ (SP 2) คนืคร ู
ให้นกัเรยีน อย่างไรกต็าม จรงิๆ แล้ว แม้ว่าจะมกีาร 
เจรจากับ ทาง สพฐ. และ ผูแ้ทน รมว.ศึกษาธกิาร  

ทัง้นี ้โดยสดุท้ายกม็ข้ีอตกลง 3 ข้อ คอืข้อ 1 
ให้เอาประกนัสงัคมกลบัคนืมา แล้วเปล่ียนกลับไป 

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิมและส่งเงิน
สมทบประกนัสงัคมต่อ ข้อ 2 ขอปรบัเงนิเดอืนตาม
นโยบายรัฐบาลจาก 15,000 บาท เป็น 16,500 บาท  
และข้อ 3 ขอให้ สพฐ.จดัสรรอตัราก�าลงัในการ 
สอบกรณีพิเศษส�าหรับลูกจ้าง สพฐ. เพราะ 
อายงุาน 10 ปี 15 ปี ควรจะมกีรณพิีเศษของการ
ประเมินเข้าสู่ต�าแหน่งพนักงานราชการ ขอให ้
มีการสอบแข่งขันกันเองในอัตราละ 5% ต่อปี 
ต่อส�านกังานเขตพืน้ที่ 

ซึ่งทาง สพฐ. จะน�าไปกลั่นกรองข้อมูลให้
ครบถ้วนและเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพ่ือน�าเข้า
คณะรัฐมนตร ี (ครม.) เพือ่ของบฯ กลาง มาดูแล
เรือ่งประกนัสงัคม เรือ่งการเลือ่นเงนิเดอืน เพราะ  
สพฐ. ท�ารายละเอยีดค่าใช้จ่ายไปแล้วว่า ต้องใช้
เงนิสมทบประกนัสงัคมประมาณ 400 ล้านบาท 
ส�าหรับขึน้เงนิเดอืนประมาณ 8,000 ล้านบาท  

“ทราบมาว่า ตวัเลขเสนอให้ รมว.ศกึษาธิการ 
ตั้งแต่หลังวันที่ 2 ตุลาคมแล้ว ดังนั้น ถ้าอ้างว่า
ข้อมลูยังไม่เรียบร้อย กอ็ยากถามว่า เป็นไปได้หรอื 
เพราะผ่านมา 3 สปัดาห์ 3 ประชมุ ครม.แล้ว และ
ตอนนีก้ม็าอ้างว่า กระทรวงอืน่กม็ลีกูจ้างอกี ผมก็
มองว่า พวกผมเป็นฝ่ายสนบัสนนุการศกึษา สร้าง
บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี แต่ตอนนี้พวกผม  
7 หมืน่กว่าคน ก�าลงัเดือดร้อน ไม่ใช่เดอืดร้อนเฉพาะตวั  
แต่ลามไปถึงครอบครัว สิทธิประโยชน์ก็ไม่ได้  
ท�าไมไม่พิจารณาให้ ส่วนกลุม่อืน่ๆ ถ้าเขาเดือดร้อน 
ก็ต้องมาแจ้งความเดือดร้อน และยิ่งผู ้แทน 
รฐัมนตรพีดูว่า ผมเป็นพ่อ ลกูเดอืดร้อนจะไม่ดแูล
ได้อย่างไร และยงัพดูด้วยว่า จะน�าเรยีนรฐัมนตรี 

โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเลขาหรอืใครทัง้สิน้ ซ่ึงถอืเป็น 
ค�ามั่นที่พวกผมขอขอบคุณที่ดูแล และได้บอก 
ไปว่า จะทวงถามความคบืหน้า แต่ปรากฏว่าหลงัจาก 
วนัประชมุร่วมกันกไ็ม่เคยตดิต่อได้เลย แต่พวกผม 
กเ็ฝ้าตดิตามการประชมุ ครม. 3 สปัดาห์ทีผ่่านมา
ไม่มเีรือ่งนีเ้ข้าเลย 

เพราะฉะนั้นถ ้าวันนี้ ไม ่ได ้ค�าตอบ ก็จะ 
ยกระดบัการชมุชน เพราะตอนนีพ้ีน้่อง 77 จังหวดั
รอสัญญาณจากผู้แทนที่มาวันนี้ ถ้ารัฐมนตรี 
ไม่ให้ความส�าคัญเราจะแจ้งให้มีการยกระดับ 

ด้าน ว่าทีร้่อยตร ีธน ุวงษ์จนิดา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) 
กล่าวว่า เรื่องการเปล่ียนจากการจ้างเหมา
บรกิาร ไปเป็นวธิกีารจ้างลกูจ้างช่ัวคราวตามเดมิ
นั้น ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ก่อน ถ้า ก.พ. เห็นชอบ 
สพฐ.จะมาตั้งเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เพือ่ขออนมุตัเิงินประกันสงัคมให้ตามทีเ่รียกร้อง  
ส่วนเรื่องการปรับเงินเดือนก็เป็นนโยบาย 
ของรฐับาลอยู่แล้วทีจ่ะปรบัเงนิเดอืนให้เท่ากับ

การชุมชน และสุดท้าย ขอบอกว่าวันนี้พวกเรา
เดือดร้อน ถ้าไม่เดือดร้อนเราไม่มา เพราะตอนนี้
เตรียมเปิดเทอมแล้ว” นายวรวทิย์ กล่าว

ล่าสุด พลต�ารวจเอกเพ่ิมพูน ชิดชอบ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมา 
ชีแ้จงว่าเรือ่งนีก้ระทรวงศกึษาธกิารต้องด�าเนนิการ 
อยู่แล้ว แต่ปัญหานี้เป็นทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการที่เดียว ก็คงต้องท�าความ
เข้าใจกัน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ท�าตาม
หน้าที่ ซึ่งมีกรอบหลายอย่างก�าหนดไว้อยู่แล้ว 
การจ้างเหมาก็มีกรอบอัตราแบบหนึ่ง ลูกจ้าง
ชัว่คราวก็เป็นกรอบอตัราอีกแบบหนึง่ ซึง่เรือ่งนี้ 
เป็นนโยบายทีรั่ฐบาลทีพ่ยายามลดอตัราก�าลงัของ
ส่วนราชการลง

ค่าจ้างขัน้ต�า่ ซึง่กจ็ะเสนอ ครม.เช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม รอให้ ก.พ. ตอบกลับมาก่อน แล้วท�า
เรือ่งเสนอ ครม.พร้อมกัน โดยตนจะท�าหนงัสอื
ไปถงึ ก.พ.ทันที

“ส�าหรบัเรือ่งเงนิสมทบประกนัสงัคม ทีอ่าจ
จะขาดส่งในช่วงเปลีย่นวธิจ้ีางนี ้กต้็องหารอืไปยงั 
ประกันสังคมก่อน แต่ตอนนี้เนื่องจากส�านัก
งบประมาณไม่ได้จ่ายงบฯ ให้จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม เพราะเป็นการจ้างเหมาบริการ  
เพราะฉะนัน้เรากต้็องแก้ปัญหา และ สพฐ.ก�าลงั
ท�าเรือ่งเสนอ ครม.อยู ่ซึง่ถ้าเราท�าตรงนีไ้ด้ส�าเร็จ 
ลกูจ้างกจ็ะได้อานสิงส์ทุกกระทรวง ก็เหน็ใจคน
ทีท่�างานกนัมาเป็นสบิปี” เลขาธกิาร กพฐ. กล่าว



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2567 ประชาคม/เศรษฐกิจ  9

 

คอลมัน์สโมสรต�ารวจฉบบันี ้เกาะติดการจดัทัพสีกากี  
(โผนายพล) หลงัจากหมดเดอืนตลุาคม ขยบัเข้าสูเ่ดอืน 
พฤศจกิายน วาระส�าคญัทีห่ลายฝ่ายจับตาลุน้ หนไีม่พ้น 
การจดัแถว “ระดบัผู้บงัคบับญัชาการ” เป็นฟันเฟือง 
ใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนผลงานของส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาต ิ  มไีทม์ไลน์การประชมุ ก.ตร. เพือ่
พิจารณาบัญชี “นายพลใหญ่” ระดับ “พล.ต.อ.-
พล.ต.ท.” เริ่มจากต�าแหน่ง รอง ผบ.ตร. ลงไป  
ผูช่้วย ผบ.ตร. จนถงึระดบั ผบช.  “บิก๊ต่าย” 
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. เตรียมเสนอ
รายชื่อให้ คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) 
พิจารณาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้   
ส�าหรับรายชื่อที่เรียงตามล�าดับอาวุโส ระดับ “รอง 
ผบ.ตร.” พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สขุ, พล.ต.ท.นรินัดร 
เหลือ่มศร,ี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลงึ, พล.ต.ท.ธชัชัย 
ปิตะนลีะบตุร  ส่วนระดบั ผูช่้วย ตร. เรยีง
ตามอาวโุส พล.ต.ท.ธนพล ศรโีสภา จตร. (หน.จต.)  
พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ท.อภิชาติ  
เพชรประ สิทธิ์  ผบช .ส .  พล.ต .ท .กฤษฎา  
สรุเชษฐพงษ์ ผบช.สกบ. พล.ต.ท.อทิธพิล อทิธสิารรณชยั  
ผบช.สตม. พล.ต.ท.สมประสงค์ เยน็ท้วม ผบช.ภ.2  
พล.ต .ท .สรา ยุทธ สงวนโภคัย  ผบช.ภ .4  

 ส่วนระดบั “ผบช.” ใหม่ ปีนีว่้าง 14 เก้าอี้ 
ใช้หลกัอาวโุส 50% ท่ีคาดการณ์ว่าจะได้รบัการแต่งตัง้
เป็น พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัดิ ์รอง ผบช.น. มโีอกาส
คว้าเก้าอี้แม่ทัพนครบาล ขณะท่ี พล.ต.ท.นัยวัฒน์ 
ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 เป็นตัวสอดแทรก “เดอะไก่”  
พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จตร. นรต.45 
ต�ารวจคนสนทิ พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวมิล อดตี ผบ. ตร. 
อาจโยกมา ผบช.ภาค 1 โดยม ีพล.ต.ท.วฒันา ยีจ่นี  
ผบช.ศ. เป็นตวัสอดแทรก พล.ต.ท.นธิธิร จนิตกานนท์  
ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร. นรต.47 เพือ่นร่วมรุน่ “บิก๊โจ๊ก”  
พล.ต.อ.สุรเชษฐ หักพาล อดีต รอง.ผบ.ตร.  
ทีจ่ะโยกมา ผบช.ภาค 2 แต่ต้องวดัพลงักบั “รองโด่ง”  
พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ รอง ผบช.ภาค 2  
นรต.42 เพือ่นร่วมรุน่ พล.ต.อ.ธนา ชวูงศ์ รอง ผบ.ตร.  

 พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ  ์
ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร. อาจโยกมา ผบช.ภาค 3  
“เดอะกบ” พล.ต.ท.สรุพล เปรมบตุร ผบช.ประจ�า  
สง.ผบ.ตร. นรต.41 อาจจะโยกมาภาค 4 แต่ต้อง
ลุ ้นกับ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.
ประจ�า สง.ผบ.ตร. “บิ๊กตุ้ย” พล.ต.ท.กฤตธาพล  
ยี่สาคร ผบช.ภาค 5 นรต.42 ได้รับความไว้วางใจ
กับผู้ใหญ่สายเหนือ ยังคงได้นั่งเก้าอี้ตัวเดิม รวมถึง 
พล.ต.ท.กติศิกัดิ ์ ดรุงควบิลูย์ ผบช.ภาค6 นรต.42 

ลกูชาย พล.ต.อ.พรศกัดิ ์ ดรุงควบิลูย์ อดีต ผบ.ตร 
เรีย่วแรงยงัด ี ได้นัง่เก้าอีตั้วเดมิ  ผลงานไม่มี
แผ่ว ลยุเดนิหน้าท�าผลงานต่อเนือ่ง “รองจ๋อ” พล.ต.ต. 
ธรีเดช ธรรมสุธร์ี ผบก.สส.บช.น. น�าทมีสืบนครบาล 
รวบแก๊งปล้นทรัพย์ บุกห้องพักท�าร้ายชิงรถเหยื่อ  

 พล.ต.ต.นพศลิป์ พนูสวัสดิ ์ รอง ผบช.น. 
น�าทีม พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. 
พ.ต.อ.ศานต ิ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.อ.วชิติ 

ถริขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. บกุทลายบ่อน 
จนีเทา เหมิเปิดกลางกรงุ รวบเซยีนพนนั พร้อมของกลาง  
ส่งด�าเนนิคด ี  พล.ต.ต.คงกฤช เลศิสทิธกิลุ  
ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 
บก.ทล. พ.ต.ท.พชิญา ทวชิศร ีสว.ส.ทล.1 สนธกิ�าลงั 
ต�ารวจ สภ.บ้านตาก ตามไล่ล่าสกดัขบวนการขนยานรก  
ยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ด ส่วนคนขับทิ้งรถเผ่นหน ี  

 “บิก๊อ้อ” พล.ต.ท.อคัราเดช พมิลศร ีผูช่้วย 

พล.ต.อ.กติต์ิรัฐ พนัธุเ์พช็ร พล.ต.ต.นพศลิป์ พนูสวสัด์ิพล.ต.ท.อคัราเดช พมิลศรี พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

ฉบบันี ้เปิดตวันกัสบืมาดเซอร์ 
นายต�ารวจนอกเครือ่งแบบ ทีม่เีอกลักษณเ์ฉพาะตวั 

สวมหมวกไหมพรมสเีทาใสแ่มสกปิ์ดบงัใบหนา้
พรอ้มแวน่ตาคูใ่จ แตแ่ววตาแฝงไปดว้ยความดดุนั

ตอ่ผูร้้าย เสมือนกบัเป็นสญัลกัษณข์อง 
กองสบืสวนนครบาล (IDMB)

เจา้ของวล ี“อยา่เลน่กบัระบบ” 
มนีามว่า “สารวัตรแจะ๊”

สมชาย จรรยา...รายงาน

พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ ศิษย์เอก
ของ พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสุธร์ี ผบก.สส.บช.น. 
“อาจารย์จ๋อ” ผู้ปลุกปั้นจนเกิดผลผลิตงาน
สืบสวน สามารถพิชิตคดีส�าคัญๆ ทั้งเล็กใหญ่ 
ช่วยคนในสังคมอย่างมากมาย จนโจรผู้ร้าย 
ต่างหวาดผวา 

พ.ต.ต.ธญัพีรสษิฐ์ จุลพิภพ ปัจจุบนัด�ารง
ต�าแหน่ง สารวัตรกองก�ากับการที่ 3 กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล (สว.กก.3 บก.สส.บช.น.)  
เป็นชาวกรงุเทพมหานคร 

 การศึกษา 
จบมัธยมโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ศึกษาต่อ

โรงเรียนเตรยีมทหาร (ตท.รุน่ที ่53) 

 ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
เคยร่วมปฏบิติัการสืบในคดีดังระดับประเทศ

มาแล้ว นับคร้ังไม่ถ้วน อาทิ คดีทลายแก๊ง 
คอลเซน็เตอร์, คดีจบักุมไฮโซล่วงละเมดิเหยือ่สาว,  
คดีน้องชมพู ่ณ บ้านกกกอก คดคีรเูปรม ทลายรงัโจร 
ทางเดนิเสอื จู่โจมจบัอาร์มลายสกั 

ตัง้แต่ท�าคดมีาไม่เคยล�าบากใจ เพราะ “ผูก้าร 
จ๋อ” สัง่ให้จบัลกูเดียวไม่มียกเว้น และไม่เคยกลวั
อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ เพราะถ้าต�ารวจกลวัโจรแล้ว
ประชาชนจะอยูกั่นอย่างไร เพราะฉะนัน้จะรูส้กึ
กลวัไม่ได้ สิง่ทีไ่ด้รบัตอบแทนเวลาจับคนร้ายได้ 
คอืความส�าเรจ็ในการท�าคดแีละคนืความชอบธรรม 
ให้กับผูเ้สยีหาย
 
 วสัิยทศัน์การท�างาน 

ล้มเหลวได้แต่ไม่เลกิ ตามจนกว่าคนร้ายจะหนี 
ไปในนรก

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน (นรต. 
รุน่ที ่69) สาขาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 

จบหลักสตูรพเิศษจากสหรฐัอเมริกา 

 รบัราชการ
เมือ่วนัที ่7 พ.ย. 2559 ต�าแหน่ง รองสารวัตร 

(สอบสวน) สน.โชคชยั
ปี 2562 ย้ายมาเป็น รองสารวตัร (สอบสวน) 

กลุม่งานสอบสวน กองบังคบัการ กองบญัชาการ
ปราบปรามยาเสพติด

ปี 2564 รองสารวัตร กลุ ่มงานการข่าวฯ  
กองบงัคบัการข่าวกรองยาเสพตดิ กองบญัชาการ
ปราบปรามยาเสพตดิ

ปี 2566 เลื่อนขึ้นเป็น สารวัตร (สอบสวน)  
กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 4 (บก.น.4) 

วนัที ่9 ธ.ค. 2566 จนถงึปัจจุบนั ย้ายมาเป็น 
สารวัตรกองก�ากับการ 3 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (กก.3 
บก.สส.บช.น.)

เพือ่นร่วมรุน่ นรต.69 พ.ต.ต.รชัชานนท์ เพ็งเหมอืน  
สว. (สอบสวน) สภ.เมืองปราจนีบรุ,ี ร.ต.อ.ภทัรพล 
อภริกัษ์พงศา และ ร.ต.อ.พงศกร ขวญัเมอืง ผู้สมคัร
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในการเลอืกตัง้ พ.ศ. 2566 
สงักัดพรรคประชาธปัิตย์

พ.ต.ต.ธญัพรีสษิฐ์ จลุพภิพ

จนีปราบโกง ท�าจริงไม่ละเว้น

ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.  
ส่งต�ารวจกองปราบ ตามจบั “ทนายตัม้” พร้อมเมีย 
ขณะเดินมุง่หน้าไป จ.สระแก้ว ส่งเข้าซังเต ส่วนอีกทมี
บกุค้นบ้านหร ู เพือ่หาพยานหลกัฐานเชือ่มโยงคดีโกง  
“เจ๊อ้อย”  ขณะท่ี “น.1” พล.ต.ท.ธิติ  
แสงสว่าง ผบช.น. สัง่ตัง้กรรมการสอบ พ.ต.อ.ภูวดล 
อุน่โพธิ ผกก.สน.บางซือ่ ส่อเอือ้ขบวนการต้มตุน๋

การสั่งเด้งนักการเมืองระดับสูงดังกล่าว
สะท้อนให้เหน็ว่า จีนไม่มีการละเว้นการทจุริต
คอร์รปัช่ัน ย่ิงเป็นบุคคลระดบัผูน้�ายิง่ไม่มข้ีออ้าง

จีนตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบวินัย
แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ์ 
(Central Commission for Discipline  
Inspection : CCDI) ขึน้มาตรวจสอบพฤติกรรม
และฐานะของสมาชิกพรรคโดยเฉพาะ

จีนปฏิรูปส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.จีน) ให้สามารถท�าหน้าที่ป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติอย่างมปีระสทิธภิาพ ปัจจบุนั  
สตง.จีนมีผู้ตรวจสอบ 200,000 คน แบ่งเป็น 
7,000 ทีม ท�าภารกิจตรวจสอบการร่ัวไหล
และการทุจริตประพฤติมิชอบในการใช้จ่าย 
งบประมาณของรฐั 

นอกจากนี้ สตง.จีนยังได้พัฒนานวัตกรรม
การตรวจสอบแบบ “Real-time Audit” 
สามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจบุนั ทนัสถานการณ์  
ช ่วยให้อุดรูรั่วก ่อนเกิดการทุจริตหรือลด 
ความเสยีหายจากการผลาญเงนิแผ่นดิน

ช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก 
ท�าให้เกิดความชลุมุนวุ่นวายในการหาหน้ากาก
อนามัย ถงุมือยาง ชดุป้องกนั วัคซีน ยา อปุกรณ์
การแพทย์ ฯลฯ นัน้ จนีสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่นานา
ประเทศเจอปัญหาการยกัยอกเงิน ยักยอกของ 
การทุจรติจดัซือ้เวชภณัฑ์  

สตง.ไทย น่าจะไปดูงานแล้วเอามาปรับใช้ 
ในบ ้านเราที่ กินกันทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
ทุกโครงการ แม้กระทั่งงบประมาณที่ทุ่มใส่ใน
ช่วงน�้าท่วมภาคเหนือ เงินเยียวยาผู้ประสบ
อทุกภัย กย็งัตรวจสอบกนัไม่ได้ว่าตกหายไปกับ
สายน�า้และดนิโคลนมากน้อยแค่ไหน      

จากการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่นโลก  
(Corruption Perception Index-CPI) พบว่าจนี
ม ี42 คะแนนในปี 2023 โดยอนัดบัของจีนขยับ
มาเป็นที ่76 ของโลก จาก 180 ประเทศ ขณะที ่
ประเทศไทยร่วงจากอันดับ 101 ในปี 2022  
ลงไปอยู่ล�าดับที่ 108 คะแนน ประเมินได้แค่  
35 คะแนนจากเตม็ 100 

มีการส�ารวจความคิดเห็นชาวจีนส่วนใหญ่
เชื่อว่าการทุจริตของรัฐบาลยังเป็นปัญหาใหญ่ 
แม้จะมกีารปราบโกงอย่างเข้มข้น โดยมร้ีอยละ 28  
กล่าวว่าตนมอบสนิบนเพือ่รบับรกิารจากภาครัฐ 
และชาวจีนอีกร้อยละ 32 กล่าวว่าตนใช้ 
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับบริการ
จากภาครฐั

ข้อสรุปของผู ้น�าจีนคือ “การทุจริตคือ
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการปกครองของพรรค
คอมมวินิสต์ ”

สี จิ้นผิง เคยกล่าวว่า การต่อสู ้กับการ
ทุจริตเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ส�าคัญที่สุด 
ทีป่ระชาชนตดิตามตลอด เป็นสงครามทางการเมือง 
ท่ีไม่สามารถแพ้ได้ จ�าเป็นต้องเพิม่ความเข้าใจ
อย่างลกึซึง้ในการก�าหนดวินยัพรรคและรฐับาล
ที่สะอาด เข้าใจการปราบปรามการทุจริตภาย
ใต้สถานการณ์ใหม่ 

ปรับปรุงความสามารถและระดับของ
นโยบาย “ไม่กล้าทุจรติ ไม่สามารถทุจรติ และ 
ไม่อยากทุจริต” เพือ่เอาชนะสงครามปราบปราม 
การทุจรติทีอ่าจเกดิข้ึนยาวนานอย่างรอบด้าน

“ไม่กล้า” เพราะเคารพประชาชน 
“ไม่สามารถ” เพราะระบบวนัิย 
“ไม่อยาก” “เพราะมจีติส�านกึสงูส่ง
สีกล่าวว่าทุกส่วนงานต้องยึดมั่นในหลัก

การความเข้มงวดและแน่วแน่เสมอ ลงโทษและ 
ปราบปรามการทุจริตโดยไม่ให้อภัยเด็ดขาด 
ในการถอนรากถอนโคนปัญหาคอร์รัปชั่น 
และฉ้อโกง ซึ่งมีความรุนแรงและซับซ้อนนั้น  
ไม่ควรมคีวามเมตตาปรานีอย่างเด็ดขาด 

มีการอ้างค�ากล่าวของผู้น�าจีน ซึ่งไม่รู้ว่า
จริงหรือเปล่าที่ว่า “วิธีหยุดนักการเมืองโกง 
ข้าราชการและนายทนุไม่ให้ทจุรติ คอืต้องท�าให้ 
หายไปจากแผ่นดิน”

สวสัดคีรับทกุวนันีห้ลายคนเข้าไปอยูใ่นโลก
ดิจิทัล โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ 
ในการพูดคยุ คอมเมนต์ โต้ตอบ ลงรปูภาพและ
ส่งวดิโีอ ท�าได้ง่ายดายและรวดเรว็เพยีงแค่ปลาย
นิว้ ด้วยความทีง่่ายและเรว็นีแ้หละครบั... การ
แสดงออกทางความคดิ การด่าทอด้วยค�าหยาบ 
การบลูล่ีกล่ันแกล้ง หยอกล้อ ล้อเลียน ล้อเล่น 
การหลอกลวงกบัผูอ้ืน่ในเฟซบุก๊ อนิสตาแกรม  
ไลน์และติ๊กต๊อก อย่างสนุกสนานคึกคะนอง 
เอามันนั้น อาจมีความผิดฐานน�าเข้าข้อมูลสู่
ระบบคอมพวิเตอร์โดยไม่รูต้วั

ผูท่ี้ชอบโพสต์ใส่ร้าย ใส่ความ อาจเข้าข่ายความผดิ 
ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วย อ้างอิงจากตัวบท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผูใ้ดใส่ความ
ผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท�าให ้
ผูอ้ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง ถกูดูหม่ิน หรือถกูเกลยีดชงั  
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐาน หมิ่นประมาท ต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทัง้จ�าท้ังปรบั และทัง้นีผู้ท้ีส่ร้าง
ความเสียหายต่อผูอ้ืน่ยงัมคีวามผดิในการน�าข้อมลู 
เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์อกีด้วย เพราะมีการส่ือสาร
ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

ยกตัวอย่าง การน�าเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ถือว่ามีความผิด เช่น นายด�า 
โพสต์ด่านายขาวในเฟซบุ๊กว่าโกงเงินทั้งที่เป็น
ข้อมลูเทจ็ ท้ังนีน้ายด�า ย่อมมคีวามผดิต่อการโพส 
ข้อความลงในเฟซบุก๊ เพือ่เล่าข้อมลูทีเ่ทจ็อ้างองิ
ตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์มาตรา 14 (1) ผูใ้ดน�าเข้า
ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีบ่ดิเบอืน หรือปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
หรอืข้อมลูคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจ็ โดยประการที่
น่าจะเกดิความเสยีหาย แก่ประชาชน อนัมใิช่การ 

กระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา โทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี ปรบัไม่เกนิ  
100,000 บาท แต่หากสิ่งที่นายด�าโพสต์นั้น
เป็นความจริง นายด�ายอมไม่มีความผิดตาม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์เช่นกนั

หรือตัวอย่าง การน�าเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบ
คอมพวิเตอร์โดยหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ 
เช่น น.ส.เขยีว ไลฟ์สดผ่านติก๊ต๊อกขายครมีท่ีอวด
อ้างคณุภาพทีเ่กนิจรงิ แหล่งทีม่าทีไ่ม่มจีรงิและ
ปรมิาณของสนิค้าทีไ่ม่ตรงกบัความเป็นจริง ท�าให้
ผู้ซื้อหลงเชื่อเป็นจ�านวนมาก ถือว่า น.ส.เขียว 
มคีวามผดิอ้างอิงตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์มาตรา 
14 ประชาชนจ�านวนมากเกดิความเสียหาย จ�า
คกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั แต่ถ้าบคุคลหนึง่เสียหาย (ยอม
ความได้) จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และอ้างโดย
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง
กระท�าต่อบคุคลเดยีว มาตรา 341 จ�าคกุไม่เกนิ 
3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้
ปรบั กระท�าต่อประชาชน มาตรา 343 วรรคแรก  

จ�าคกุไม่เกิน 5 ปี หรือปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

กล่าวสรุปได ้ว ่า “รู ้แล ้วไม ่ผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” ที่ได้บัญญัติขึ้นมา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอก ท�าให้พ้นจาก
เหล่ามิจฉาชีพ ซึ่งอาศัยช่องทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เอามาใช้หาผล
ประโยชน์น�าเข้าข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็หรอืข้อมลูปลอม 
เพื่อหลอกลวงให้ผู ้เสียหายส่งมอบเงิน หรือ 
กระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดให้แก่เหล่ามจิฉาชีพ
โดยทุจริต เช่น มิจฉาชีพประกาศขายสินค้า 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ท้ังๆ ท่ีไม่มีสินค้าจริงๆ  
โดยใช้วธิหีลอกให้ผูเ้สยีหายโอนเงนิ แล้วไม่ส่งสนิค้า
ให้ผูเ้สยีหาย 

ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ดีของกฎหมายในการ
ป้องกันประโยชน์สาธารณะ แต่ปรากฎว่า ในทาง
ปฎบัตักิฎหมาย พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้กนัทุกวนันี้  
กลับถกูน�ามาปรบัใช้กบัเรือ่งของการทะเลาะหรอื
การกระทบกระทัง่กนัในสือ่ออนไลน์ต่างๆ ในสงัคม
กนัเป็นจ�านวนมาก 

(อ้างองิ : ข้อมลูประกอบเนือ้หาจาก พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา 14 (1) & ประมวลกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ภาพประกอบบทความ 
Freepix)

รูแ้ล้วไม่ผดิ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์
การน�าเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพวิเตอร์

ย้อนไปเมือ่ช่วงกลางปี 2024 ไป๋ เทยีนฮยุ 
วยั 53 ปี อดตีผู้จดัการท่ัวไปของไชน่า หว่าหรง 
อนิเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ส์ บริษทับรหิารจดัการ
เงนิลงทนุ ซึง่เป็นกจิการของรฐั ถกูศาลพพิากษา
ประหารชวิีต โทษฐานรบัสนิบนกว่า 1,100 ล้าน
หยวน ตามหลงั ไล่ เสีย่วหมนิ อดตีประธาน
บริษัทที่ถูกพิพากษาประหารชีวิตเมื่อปี 2021 
โทษฐานทจุรติเป็นมลูค่าเกือบ 1,790 ล้านหยวน 

นโยบายของผู ้น�าจีนคือสิ่งที่รัฐบาลและ
หน่วยงานทุกระดบัต้องรบัสนอง เม่ือ ส ี จ้ินผงิ  
ชธูงท�าสงครามปราบโกง ภาครฐักต้็องออกแอคชัน่ 
ให้เป็นผล โดยตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2022 รฐับาล
ได้รเิริม่ระบบ “บัญชดี�าผูต้ดิสนิบน” พร้อมกับ
ก�าหนดบทลงโทษเข้มงวด  มกีารมุง่เป้าทัง้บน
และล่าง ทัง้เจ้าหน้าท่ีพรรค ข้าราชการระดบัสงู  
ลงไปถงึข้าราชการชัน้ผูน้้อย ไม่ใช่จบัผดิแค่ปลาซวิ 
ปลาสร้อย แต่มองข้ามความร�า่รวยผดิปกตขิอง
คนใกล้ตัวท่ีอ้าง “แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน” 
จนท�าให้นโยบายปราบโกงในบางประเทศ 
กลายเป็นการเล่นลเิกทีไ่ม่มใีครอยากดู

กรณีตัวอย่างล่าสุดที่ผู้น�าจีนท�าให้คนจีน 
ทัง้ประเทศเห็น ท�าให้โลกอึง้คอืการปลด ฉนิ กัง  
วัย 58 ปี ที่ก�าลังมาแรงออกจากต�าแหน่ง 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ หลงั
นัง่เก้าอีเ้พยีงแค่ 7 เดอืน แล้วให้ หวงั อ้ี กลบั
มาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศอีกครั้ง หลังมีข่าวลือเรื่องสัมพันธ ์
ชู ้สาวระหว่าง ฉิน กัง กับ ฟู่ เสี่ยวเถียน  
นักข่าว-พิธีกรสาว ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสายลับ 
สองหน้าเพราะท�างานให้จีนแต่ส่งข่าวให้สหรัฐฯ 

ขณะเดียวกนัยงัปลด หลี ่ชางฟู ่ วัย 66 ปี
จากต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ขับไล่ออกจากคณะกรรมการกลาง พรรค
คอมมิวนิสต์จีน เน่ืองจาก “ละเมิดวินัยและ
กฎหมายอย่างร้ายแรง”

ารให้เงนิหรอืทรพัย์สนิอนัมค่ีาแก่เจ้าหน้าทีร่ฐั 
เพื่ออ�านวยความสะดวกดูเหมือนจะเป็น 

ธรรมเนียมปฏบัิตขิองจีนท่ีมมีาแต่โบราณจนเรยีก 
ติดปากว่าเป็น “ค่าน�้าร้อนน�้าชา” ที่ยินดี 
ทัง้ผูใ้ห้ พอใจทัง้ผูร้บั เหมอืนให้โดยเสน่หา แต่ 
นานวนักลายเป็นค่าธรรมเนยีมทีต้่องจ่าย กลายเป็น 
รายได้พิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐจากการรีดไถ
ประชาชน กลายเป็นช่องทางน�าไปสูก่ารทจุรติ
คอร์รัปชัน่อกีมากมาย ซ่ึงพรรคคอมมวินสิต์จีน
ไม่อาจยอมรบัได้

ในยุคของ ส ี จ้ินผิง นับตัง้แต่ปี 2012 ได้
ประกาศปราบปรามพวกโกงบ้านกินเมือง 
ซึง่ถอืว่าเป็นพวก “เซาะกร่อนบ่อนท�าลายชาต”ิ 
ท่ีปล่อยไว้ไม่ได้ ซ่ึงแม้จะผ่านมากว่าหน่ึงทศวรรษ
ท่านผูน้�าสกีย็งัมุง่มัน่ทีจ่ะปราบโกงอย่างต่อเนือ่ง

เหน็ได้จากช่วงปลายเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา 
มรีายงานจากคณะกรรมาธกิารสอบวนิยัส่วนกลาง 
ของจีนว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 ได้
มีการลงโทษประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐรวม 
589,000 คน ฐานละเมิดวินัยในการเสนอและ
รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ในจ�านวนนี้มี
เจ้าหน้าทีร่ะดบัรฐัมนตรหีรือเทยีบเท่า 53 คน
ทีถ่กูลงโทษด้วย 

การปราบโกงของรัฐบาลจีนในช่วงหลังนี้ 
เน้นไปทีก่ารก�ากับดแูลภาค “อตุสาหกรรมการเงนิ”  
โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน
ปราบปรามการทจุรติทางการเงนิชดุใหม่ขึน้มา
ดูแลเป็นพิเศษ เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจจีน 
ท่ีเกดิขึน้ในปัจจุบัน ส่วนหนึง่กม็าจากการทุจรติ
ในสถาบนัการเงนิ 

พนัต�ารวจเอก ทว ี สอดส่อง รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกรมบงัคบัคดี 
สถาบนัอนญุาโตตุลาการ (THAC) กบักองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) เพ่ือแก้ไขหน้ี กยศ. 
ให้แก่ประชาชน และสนบัสนนุความร่วมมอืในการ
ด�าเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก โดย
ม ีนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบงัคับคด ีและ
นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ ผู้อ�านวยการสถาบัน
อนุญาโตตลุาการ และ นายชยัณรงค์ กัจฉปานนท์  
ผูจ้ดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เป็นผูล้งนาม  
ณ ห้องสนฉตัร ช้ัน 3 อาคารกระทรวงยตุธิรรม 

พันต�ารวจเอก ทวี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความ
ส�าคัญกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมากระ
ทรวงยตุธิรรมได้จดัมหกรรมแก้หน้ีฯ เพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนในการแก้หนีภ้าคครวัเรอืน และหนี ้กยศ. 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี กยศ. กลุ่ม 
ผู ้ต้องขัง พักการช�าระหน้ี ปลดการค�้าประกัน  
ดงันัน้ เพือ่ยกระดับการแก้ไขหนี ้กยศ. ให้คลอบคลุม
ทัว่ประเทศ จงึได้มีการลงนาม MOU ในครัง้นี ้โดย
กรมบงัคบัดดท่ีีมีส�านกังานบงัคบัคดอียูท่ัว่ประเทศ 

จะประสานกับ กยศ. ในการปรับโครงสร้างหนี้ 
ของลกูหนี ้กยศ. ให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ ประหยดั
เวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิ
ทางมายงัส่วนกลาง รวมทัง้สถาบนัอนญุาโตตลุาการ
ทีจ่ะสนบัสนนุความร่วมมอื ในการด�าเนนิงานด้าน
การระงบัข้อพพิาททางเลอืก โดยปรบัรปูแบบการ
ด�าเนนิการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนั โดยการ
ระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ 

ด้าน นายเสกสรร สุขแสง อธบิดกีรมบงัคบัคดี 
กล่าวว่า การลงนามความร่วมมอืกับ กยศ. ในครัง้นี้
ถอืเป็นความร่วมมอือย่างต่อเนือ่ง จากเม่ือปี 2558 
กรมบงัคบัคดไีด้มกีารลงนามบนัทกึข้อความร่วมมือ
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามค�าพิพากษาในช้ัน 
บงัคบัคด ีตามนโยบายรฐับาลให้ความส�าคญัในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินครัวเรือน และหน้ีกองทุนเงิน 
ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา กรมบงัคบัคดพีร้อมตอบสนอง
นโยบายดงักล่าว ซึง่ตามภารกจิของกรมบงัคบัคดจีะ
เป็นการบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าส่ังศาล 

และการไกล่เกล่ียข้อพิพาทหลังศาลมคี�าพิพากษา  
ซึง่เป็นกระบวนการยตุธิรรมทางเลือก ประกอบกบั 
กรมบงัคบัคดีมคีวามพร้อม เนือ่งจากมหีน่วยงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  
จงึมศีกัยภาพทีจ่ะท�าหน้าทีป่ระสานงาน ระหว่าง
กองทนุเงนิให้กู้ยมืเพ่ือการศกึษาและผู้กู้ยมืทีอ่ยูใ่น
ส่วนภูมิภาค และเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอืในครัง้นี ้จะสามารถช่วยให้ลกูหนี ้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ได้รับโอกาส 
ในการท�าสญัญาปรบัโครงสร้างหนีไ้ด้เป็นจ�านวนมาก 

ผลของการปรับโครงสร้างหนี้จะช่วยลดการ
ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง รวมถึงการถูกบังคับคดี และ
เป็นการขับเคล่ือนตามนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ในเร่ืองปัญหาหนีสิ้น 
ครวัเรอืนและเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ สร้างโอกาส 
ในการเข้าถงึการให้บรกิารงานยตุธิรรมแก่ประชาชน 
อย่างเสมอภาค และเท่าเทยีมต่อไป

MOU กยศ.–บงัคับคดี–สถาบัน THAC
แก้ไขหนี ้กยศ./ระงับข้อพพิาทให้ ปชช.
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กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 
(กพร.) และ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ลงนามความร่วมมอื  
(MOU) เพือ่ขยายผลและผลกัดนัการขบัเคลือ่น 
อุตสาหกรรมพื้ นฐานและอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ไทยสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 พร้อมเผยผลส�าเรจ็ 
การพฒันาและยกระดับผูป้ระกอบการประยกุต์ใช้ 
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุน ตอบรับนโยบาย MIND ของ อก.  
โดยเฉพาะมิติท่ี 1 “ความส�าเร็จทางธุรกิจ”  
ซึง่เน้นการยกระดบัเทคโนโลยสีูก่ารผลติสมยัใหม่ 
ด้วยเทคโนโลย ี4.0

ดร.อดทัิต วะสีนนท์ อธิบดกีรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังเป็น 
ประธานเปิดงานสมัมนา “ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
พืน้ฐานก้าวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ปีที ่ 3” และพธิี 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
กพร. และ สวทช. โดยกล่าวว่า นับเป็นโอกาส 
อันดีที่ทั้ งสองหน ่วยงานได ้ร ่วมผนึกก�าลัง 
อย่างเป็นทางการในการขยายผลและผลักดัน 
การ ขับ เค ล่ือนอุตสาหกรรมพื้ นฐานและ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  
เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข ่งขันของ
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในภาพรวม 

โดย กพร. และ สวทช. จะร่วมกันพฒันา แลกเปล่ียน 
ข้อมลู องค์ความรู ้ ประสบการณ์ และข้อมูลทาง
วิชาการระหว่างสองหน่วยงานผ่านการจดักจิกรรม
ต่างๆ อาท ิการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ชันี
ชีว้ดัระดับความพร้อมอตุสาหกรรม 4.0 ส�าหรบั

ประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) การให ้
ค�าปรกึษาเชงิลกึเพือ่เพ่ิมผลติภาพและประสทิธภิาพ 
การผลิตด้วยเทคโนโลย ี4.0 ให้แก่สถานประกอบการ 
อตุสาหกรรมพืน้ฐาน อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ รวม
ถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีสนใจ 
รวมทั้งร่วมกันผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ  
ให้แก่สถานประกอบการตามความเหมาะสม 
เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 
ส�าหรับสถานประกอบการที่ได ้รับการตรวจ
ประเมินและประสบความส�าเร็จในการประยุกต์
ใช้เทคโนโลย ี4.0

“ความร่วมมอืระหว่าง กพร. และ สวทช. ใน
ครัง้นี ้ถอืเป็นการยกระดบัการส่งเสรมิและผลกัดัน 
อตุสาหกรรมพ้ืนฐานและอตุสาหกรรมเหมืองแร่ไทย 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ของ กพร. ให้เกิดผลส�าเร็จ 
ในวงกว้างเพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์โดยตรง 
ต่อผู้ประกอบการทีม่กีารประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี4.0  
ทีส่ามารถได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีาก BOI ได้  
รวมถึงโอกาสได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม 
ที่ท้ังสองหน่วยงานจะร่วมกันผลักดันต่อไป แต ่
ส่ิงส�าคัญที่ผู้ประกอบการจะได้จากการประยุกต์
ใช้เทคโนโลย ี4.0 คือ ความสามารถในการแข่งขัน 

ทีเ่พ่ิมขึน้จากประสทิธภิาพการผลิตทีเ่พิม่ข้ึน และ
ต้นทนุการผลติท่ีลดลง ดังจะเหน็ได้จากตวัอย่าง 
Success cases ของสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วม
โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมพ้ืนฐานเข้าสู่อตุสาหกรรม 4.0 ของ 
กพร. ทีไ่ด้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งต้ังแต่ปี 2565 
จนถงึปัจจบุนั ทกุรายสามารถลดต้นทนุการผลติ 
และเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตได้อย่างมนียัส�าคญั 
คิดเป็นมูลค่าต้ังแต่หลกัแสน ถงึหลักล้านบาทต่อปี  
ต่อราย ดงันัน้ หากมกีารขยายการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ 
จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและอตุสาหกรรมเหมอืงแร่” 
ดร.อดทิตั กล่าว

ด้าน ดร.สมบญุ สหสทิธวิฒัน์ รองผูอ้�านวยการ  
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีวิสัยทัศน ์
เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์

MOU หนุนอุตสาหกรรมพืน้ฐาน-เหมืองแร่
เพิม่ประสทิธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0

จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) 
เพือ่พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ของระบบนเิวศ
วจัิยและนวตักรรมให้ตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ 
และน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด 
ขณะที ่กพร. มภีารกจิในการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหมอืงแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงจ�าเป็นท่ีต้องท�างานร่วมกัน
โดยสนบัสนนุโรงงานอตุสาหกรรมไทยให้เกดิการ
ประยกุต์ใช้ วทน. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการผลติ 
ลดการใช้ทรพัยากร อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้สงูขึน้ ตลอดจนขับเคลือ่นและผลกัดนังานต่างๆ  
ให้เกิดการถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบกบัเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

“ในปีที่ผ่านมา สวทช. มีความมุ่งมั่นท่ีจะ 

พ้ืนทีบ้่านป่าหวาย ต�าบลครีรีาษฎร์ อ�าเภอ
พบพระ จงัหวดัตาก ในทกุๆ ปี ชาวไทยภูเขา 
เผ่าม้ง ท่ีอาศยัอยูใ่น อ�าเภอพบพระ จงัหวดัตาก  
จะจัดงานประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง” ขึ้น 
เพือ่เฉลมิฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ชาวม้ง 
ได้มีโอกาสมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�าการเกษตร ซึง่เป็นอาชพี
หลกัร่วมกนั 

โดยมีการแสดง การละเล่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั สมัผสัเสน่ห์วฒันธรรม ในงาน “กนิ
ข้าวใหม่ม้ง” ทีม่่อนหมอกตะวัน บ้านป่าหวาย 
ของอ�าเภอพบพระ ชาวบ้านป่าหวาย พร้อมทัง้ 
สมาชกิครอบครวัของกลุม่ผูป้ระกอบการ การ
ท่องเที่ยวและกลุ ่มวิสากิจชุมชนท่องเที่ยว 
เชงิเกษตรม่อนหมอกตะวนั จะร่วมกนัเกีย่วข้าวม้ง  
เพื่อมาประกอบการท�าพิธีกินข้าวใหม่ม ้ง  
กลุ ่มแม่บ้านบ้านป่าคาใหม่ ยังได้ร ่วมกัน 
ประกอบอาหาร เพือ่จดัเลีย้งต้อนรบัผูม้าในงาน 
หงุข้าวใหม่ม้ง ท�าต้มหมพัูนปี ต้มไก่เสีย่งทาย
ไก่ดงักล่าว ชาวบ้านได้รวบรวมกนัมา ซึง่เป็น 
ไก่พื้นบ้าน ไก่ด�า ไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยง
กนัเอง เพือ่มาประกอบอาหาร และท�าพธิกีรรม 

ทัง้นี ้ งานพธิกีนิข้าวใหม่ เป็นการเผยแพร่
ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่ต่อไป 
เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และเพือ่ส่งเสรมิ 
ให้เกดิการท่องเทีย่ว เชงิอนรุกัษ์ และการท่องเทีย่ว 
วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ปลูกข้าว 
ในช่วงฤดฝูน ได้ออกผลผลติและท�าการเกบ็เกีย่ว
แล้ว และจะต้องมกีารเชญิผูท้ีช่าวม้งเคารพรกั
นับถอืไปร่วมการสบืสานประเพณ ี“กนิข้าวใหม่  
ดื่มเหล้าเขาวัว” ในช่วงข้าวใหม่ออกผลผลิต  

อยู่เย็นเป็นสุขและปกปักรักษาพืชพันธุ์ที่ปลูก 
ในรอบปีให้มคีวามอุดมสมบรูณ์ การกินข้าวใหม่นัน้ 
จะมีการกนิน่องไก่ เพือ่เสีย่งทายโชคชะตาอกีด้วย 
เพ่ือท�านายถึงความเป็นอยูข่องครอบครวั และ 
พชืผลในปีต่อไป ส่วนผูห้ญงิจะไม่ด่ืมเหล้า ข้าวใหม่ 
ที่น�ามากินนั้นจะมีการเลือกข้าวที่ยังมีน�้านม
ประมาณ 20% เก็บเกี่ยวพอประมาณ 
เพ่ือรับแขกท่ีมากินข้าวใหม่ ซ่ึงต้องเป็นข้าว 
จากทีน่าของตัวเอง 

ในช่วงทีเ่รยีกว่า ปลายฝน ต้นหนาว ปลายเดอืน
ตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดย 
ผู้น�าชาวม้งจะมีการน�าข้าวใหม่ไปเชิญผู้ที่เคารพ
นบัถอืในท้องถ่ินหลายๆ ท่าน เพือ่ให้ไปร่วมงาน
ประเพณดีงักล่าว 

ส�าหรับการสบืสานวฒันธรรรมของชาวม้ง จะ
ด�าเนนิการเป็นประจ�าทกุปี หลงัการเกบ็เกีย่วข้าวใหม่  
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นสิริมงคลและเพ่ือให้การท�านาข้าว
ในปีต่อๆ ไปด ีและมผีลผลติผลงอกงามขึน้เร่ือยๆ 
ส่วนการดืม่เหล้าเขาววันัน้ กเ็พือ่ให้ผูช้ายชาวม้ง
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันหลังฤดูเก็บเก่ียว  
และข้าวใหม่เริม่ออก การกนิข้าวใหม่จะมกีบัข้าว 
เช่น น่องไก่-หมู-เป็ด ประกอบการกิน เพ่ือเพ่ิม
ความอร่อย จากนัน้กจ็ะมกีารดืม่เหล้าเขาววั ซึง่
การดื่มเหล้าเขาวัวนั้นตามประเพณีจะท�าควบคู่
กบักินข้าวใหม่ จะดืม่ 4 รอบ รอบแรก หมายถงึ 
การร่วมโต๊ะ รอบที ่ 2 เจ้าภาพแสดงการต้อนรับ 
รอบที่ 3 เข้าสู่ประเพณี รอบที ่ 4 หมายถึงการ
ผูกสัมพันธ์ไมตรีอันลึกซึ้ง โดยเจ้าภาพจะเป็น 
ผูร้นิเหล้าให้แขกดืม่ 

ชาวม้ง ถอืว่าข้าวคอือาหารหลกัในการด�ารง
ชีวิต จึงมีการจัดประเพณีขึ้นเพ่ือเรียกขวัญข้าว 
และเซ่นไหว้ขอบคุณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ รวม
ทั้งเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเพ่ือปกป้องให้ลูกหลาน 

วัฒนธรรมเทศกาล “กนิข้าวใหม่ม้ง” 
ท่ีม่อนหมอกตะวัน อ.พบพระ จ.ตาก

นายอนพุงษ์ สขุสมนติย์ ผูว่้าราชการจงัหวดั 
ศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมกรรมการประจ�า
จงัหวดัศรสีะเกษครัง้ที ่ 10/2567 ทีห้่องประชมุ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการจงัหวดัศรสีะเกษ นายอ�าเภอทัง้ 22 อ�าเภอ
ของจังหวดัศรีสะเกษ  และ นายฉตัรชยั ไชยโยธา 
ประธานสภาองค์กรชุมชนศรีสะเกษ  ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนศรีสะเกษ 
เข้าร่วมประชุมและรับมอบโล่รางวัลดีเด่นระดับ
ประเทศโครงการป้องกันและต่อต้านการทจุรติโดย
มส่ีวนร่วมของประชาชนจากสถาบนัพฒันาองค์กร

ชมุชนเข้ารบัรางวลัเครอืข่ายพืน้ทีส่ขีาวต้นแบบใน
การป้องกนัและเฝ้าระวงัการทจุรติ ในครัง้น้ีด้วย

นายฉัตรชัย กล่าวว่า สภาองค์กรชุมชน
ศรสีะเกษ  ได้รบัการประกาศยกย่องให้เป็นเครือข่าย  
PAPC ด้านทจุรติประจ�าปีงบประมาณ 2567 ระดบั
ดีเด่นจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ส�านกังาน ปปท.
เขต3) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูองค์กร
และหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติการป้องกันและ
เฝ้าระวงัการทจุรติจนประสบความส�าเรจ็มผีลงาน 
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เป็นการยกระดับ 

และต่อยอดโครงการต่อต้านการทุจริตโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจงัหวดัศรสีะเกษ ให้จัดท�า
แผนงานเพือ่รบัการสนบัสนุนจากกองทนุป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ (ป.ป.ช) ต่อไป

สภาองค์กรชุมชนศรสีะเกษรบัโล่รางวัลดีเด่น

ลดใช้สารท�าลายช้ันบรรยากาศโอโซน
มุ่งอุตสาหกรรมเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม

สิง่แวดล้อม สร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ
และเครือ่งท�าความเยน็เทคโนโลยีขัน้สงู ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสาร
ทดแทนที่มีค่าศักยภาพท�าให้โลกร้อนต�่าและ
ประหยัดพลังงานภายในประเทศ พร้อมเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแข่งขนั รองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวทันบริบทโลก ผ่าน
กลไกกองทุนพหภุาคภีายใต้พธิสีารมอนทรีออล 
ซึ่งมีกรอบเงินทุนการด�าเนินโครงการลดและ
เลกิใช้สารเอชซเีอฟซี ระยะที ่2 (ปี พ.ศ. 2563 
-2568) กว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกบั
ประเทศไทยยงัได้มกีารใช้มาตรการทางกฎหมาย
โดยการประกาศห้ามใช้สารซ ีเอฟ ซี (Chloro-
fluorocarbons (CFCs)) ในการผลติอุปกรณ์ 
ท�าความเย็น และห้ามน�าเข้าอปุกรณ์ท�าความเยน็ 
ทีใ่ช้สาร CFCs เข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือให้
เกดิความยัง่ยนืในการควบคมุและก�ากบัดูแล 

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวภายหลงัเปิดการ
ประชมุระดบัสงูภาคอีนุสญัญาเวียนนา ครัง้ท่ี 13 
(COP13) และรฐัภาคพีธิสีารมอนทรอีอล ครัง้ที ่36  
(MOP36) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ว่า  
การประชุมครั้งนี้ เป ็นการประชุมระหว่าง
ประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งมีผู ้แทนจากรัฐภาคี
กว่า 148 ประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกใช้สารท�าลายช้ัน
บรรยากาศโอโซน ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจหลาย
ประเดน็ เช่น รายงานการศกึษาทัง้ด้านเทคนคิ
และวิชาการ การน�าเสนอเทคโนโลยีสารทดแทน
ที่มีค่าศักยภาพท�าให้โลกร้อนต�่าและประหยัด
พลังงาน รายงานการเงินและงบประมาณ
กองทนุพหภุาคีภายใต้พธิสีารมอนทรีออล

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าว
ต่อว่า ประเทศไทยให้ความส�าคญัในเรือ่งสภาพ
ภมิูอากาศ และการปกป้องชัน้บรรยากาศโอโซน 
โดยประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัเข้าร่วมเป็นภาคี 
สมาชิกของพิธีสารมอนทรีออล เมื่อวันท่ี  
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 
วันท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2532 เพือ่แสดงความรบัผดิชอบ 
และให้ความร่วมมอืกับนานาประเทศในการพทัิกษ์ 
สิ่งแวดล้อมโลก โดยได้ด�าเนินแนวทางเชิงรุก
ในการลดและเลิกใช้สารท�าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซนได้เรว็กว่าทีพ่ธิสีารมอนทรอีอลก�าหนดไว้ 
ด้วยการปฏริปูภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะการ
ยกระดับพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ
และเครือ่งท�าความเยน็ 

ซึง่ประเทศไทยมห่ีวงโซ่อุปทานทีแ่ขง็แกร่ง 
ประกอบกับความต้องการภายในประเทศและ
ประเทศคู่ค้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับ 
อากาศเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีมูลค่าการส่งออก 
กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งพัฒนาไปสู ่ 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่ เป ็นมิตรต่อ 

นอกจากนี้ ยังได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสาร
มอนทรีออล ฉบบัแก้ไข ณ กรงุคกิาล ี เพือ่ลด
การใช้สารเอช เอฟ ซ ี Hydrofluorocarbons 
(HFCs) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นสารท�าความเย็น 
ในอุปกรณ์ท�าความเย็น ซึง่มคีวามต้องการเพิม่ขึน้ 
อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ ถอืเป็นความท้าทาย
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
มุ่งมั่นที่จะด�าเนินนโยบายลดและเลิกใช้สาร
ท�าลายชัน้บรรยากาศโอโซนให้เร็วกว่าข้อก�าหนด
ตามพธีิสารมอนทรอีอล ฉบบัแก้ไข ณ กรงุคกิาลี  
ทีก่�าหนดให้ปี 2572 ต้องลดปรมิาณการใช้ HFCs 
ลง 10% ปี 2578 ลดปริมาณการใช้ HFCs  
ลง 30% ปี 2583 ลดปริมาณการใช้ HFCs  
ลง 50% และในปี 2588 ลดปริมาณการใช้ HFCs 
ลง 80% เพื่อการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยที่ร้อยละ 30-40 
ภายในปี 2573 มุ่งสูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน 
ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์ ภายในปี 2608

ผูว่้าฯ สระบรุเีปิดกจิกรรมเดนิ ว่ิง ป่ัน 
ป้องกนัอัมพาตฯ เฉลมิพระเกยีรตฯิ

นายบญัชา เชาว์รนิทร์  ผูว่้าราชการจังหวดั
สระบรุ ี เป็นประธานเปิดกจิกรรม เดนิ วิง่ ป่ัน 
ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ภายใต้หัวข้อ  
“คนไทยสมองดี” หรือ “Healthy Thais, 
Healthy Brains” ทีบ่รเิวณศูนย์ราชการจงัหวัด
สระบุรี โดยใช้เส้นทางวิ่งสะพานรัตนมรรค 
คาหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ พ่อค้าและพ่ีน้องประชาชนและ 
นกัว่ิงเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก โดยมจุีดปล่อย
ตวับรเิวณหน้าศนูย์ราชการจงัหวดัสระบรุไีปตาม
เส้นทางว่ิงผ่านสะพานรตันมรรคคา ซ่ึงทอดยาว
อยูบ่นคลองเพรยีว นบัเป็นทวิทศัน์ทีส่วยงามมาก

ปัจจุบันพบว่า มีผู ้ป่วยเสียชีวิตจากโรค 
หลอดเลอืดและหวัใจทัว่โลก ประมาณ 16.7 ล้านคน 
ต่อปี ในจ�านวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
ประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศก�าลังพัฒนา 
ประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคหลอดเลอืดสมอง เป็น
สาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัหนึง่ในเพศหญงิ และ
อนัดับสองในเพศชาย รองจากอบุติัเหตุและโรค
มะเรง็ นอกจากนัน้ โรคนีย้งัมอีตัราความพกิารสงู 

การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ในผูป่้วย 100 คน  
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิต 
ร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึง่นอกจากความ
พิการทางกายแล้ว ยังมีผลท�าให้ความจ�าเสื่อมใน 
ภายหลังอีกด้วย โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรค 
ที่สามารถป้องกันได้ ถ้าสามารถปรับพฤติกรรม 
เสีย่งได้ จะลดโอกาสป่วยเป็นโรคนีไ้ด้ถงึร้อยละ 90

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองของ 
จงัหวดัสระบรุ ีปีงบประมาณ 2565–2567 อตัราป่วย 
รายใหม่ด้วยโรคหลอดเลือดสมองมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้  
เท่ากบั 209.17, 241.16 และ 274.46 ต่อแสนประชากร 
ตามล�าดบั อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 
ร้อยละ 15.28, 13.16 และ 12.32 ตามล�าดับ  
ซึง่ยังสงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด (<ร้อยละ 7)

จังหวัดสระบุรีตระหนักถึงป ัญหาเหล่านี้  
จงึได้จดังาน เดนิ วิง่ ป่ัน ป้องกนัอัมพาต ครัง้ที ่10  

เฉลมิพระเกยีรติฯ ขึน้ เพ่ือแสดงความจงรกัภักดี 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่
ทรงเป็นดัง่แสงน�าใจของประชาชนไทยและทรง
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรกัษา
สุขภาพและการออกก�าลังกาย ผ่านกิจกรรม
ออกก�าลงักายอย่างง่ายๆ เช่น การเดนิ วิง่ หรอื
ป่ันจักรยาน

การจัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  
ครัง้ที ่10 เฉลมิพระเกยีรตฯิ ขับเคลือ่นโครงการฯ  
ผ่านเขตสขุภาพ 13 แห่งทัว่ประเทศ โดยมหีน่วย
งานขบัเคล่ือนโครงการร่วมกนั ได้แก่ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์ และภาคเีครอืข่าย  
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และ
กจิกรรมออกก�าลังกายเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกันอมัพาต
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัดงานพร้อมกัน  
เพือ่เป็นการตอกย�า้ความส�าคญัของการออกก�าลงักาย 
ป้องกันโรคหลอดเลอืดสมอง

ตอบโจทย์การสนับสนนุผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะ จงึได้จัดต้ัง Industry 4.0 Platform 
ขึน้ เพือ่เป็นแพลตฟอร์มให้ผูป้ระกอบการเข้ามา 
ใช้บรกิารด้านต่างๆ ในการยกระดบัสถานประกอบการ 
ให้เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 โดยการด�าเนนิงานในปี 
ทีผ่่านมาสามารถประเมนิ Thailand i4.0 Index 
ไปแล้ว 405 ราย ให้ค�าปรกึษาเพือ่การปรบัปรงุ
สายการผลติ 204 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ผูป้ระกอบการกว่า 68 ราย โดยในปีนีไ้ด้มีการ
พฒันารูปแบบการประเมนิแบบออนไลน์และท�าได้
ด้วยตนเอง (Online Self-Assessment) ซึง่จะ
ท�าให้ผูป้ระกอบการเข้าถงึได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 
และสามารถรู้ผลได้ทันที ท�าให้ทราบแนวทาง 
ในการปรบัปรงุยกระดบัองค์กรสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 

โดยในปีทีผ่่านมามอีตุสาหกรรมพ้ืนฐานเข้ารับการ
ประเมินแล้วกว่า 30 ราย” ดร.สมบุญ กล่าว

ส�าหรบังานสมัมนาถ่ายทอดองค์ความรู ้“ขบัเคลือ่น 
อตุสาหกรรมพืน้ฐานก้าวสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ปีที ่3”  
ที่จัดขึ้นในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและ
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการพฒันาและยกระดบัการ
ประกอบการสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 โดยมกีารบรรยาย
ถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินความพร้อมเข้า
สูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ด้วย Thailand i4.0 Index 
การขอรบัสทิธปิระโยชน์จากการยกระดบัองค์กรสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 ผลส�าเร็จของการพัฒนาและ
ยกระดบัสถานประกอบการอตุสาหกรรมพืน้ฐาน 
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดระยะเวลา 3 ป ี 
(ปี 2565-2567) และได้รับเกียรติจากบริษัท 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการมาร่วมบรรยายและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

เอกนฏั พร้อมพนัธุ์
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นายนธิ ิ ศรแีพร รองผูว่้าการด้านการสือ่สาร
การตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
เปิดเผยว่า ททท.ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน 
ประเทศส่งท้ายปี โดยการเชิญชวนคนไทยออกเดนิทาง 
ท่องเที่ยวแคมเปญ สุขท้าลอง 7 สไตล์ โดยได้ 
ด�าเนนิการกระตุน้จดุขายมมุมองใหม่ 72 เส้นทาง  
72 สไตล์จากแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย 
ด้วยการจัดท�า E-book ทัง้นี ้เพือ่เป็นการท้าให้คนไทย 
ออกเดนิทางท่องเทีย่วผ่านแนวคดิ 5 Must Do in  
Thailand ให้ไปท�า ไปดู ไปกิน ไปเหน็ด้วยตัวเอง
อย่างแท้จรงิ ผ่านแคมเปญ สขุท้าลอง 72 สไตล์
ดังกล่าว ล่าสุด ได้น�าคณะสื่อมวลชนจัดทริป 
เปิดประสบการณ์สขุท้าลอง 72 สไตล์ท่ีจังหวดัจนัทบรีุ  
กับมุมมองใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนผ่าน  
5 Must Do  @จนัทบรุ ี ทีค่ดัสรรมาแล้วว่า จะต้อง
ไปสมัผสัเทีย่วชมแหล่งท่องเทีย่วเหล่านีส้กัคร้ังหนึง่  

ก้าวแรกสดุต้อง MUST SEE ก�าแพงแห่งศรทัธา 
ต้องเห็นให้ได้ ซึ่งเป็นอาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏสินธินริมล แหล่งท่องเทีย่วในย่านชมุชนเก่าแก่
รมิแม่น�า้จนัทบรุ ี จดุไฮไลต์ทีน่กัท่องเทีย่วชืน่ชอบ
จะเป็น ตวัโบสถ์ทีม่คีวามงดงามจากสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกสไตล์โกธคิ อายุเก่าแก่หลายร้อยปีและมี
อยูแ่ห่งเดยีวเท่านัน้ในภาคตะวนัออก ภายในโบสถ์

ททท.จดัเทีย่วสขุท้าลอง 72 สไตล์เมอืงจนัทบุรี
ชมวัด-ชมิขนม/อาหารโบราณ-หนนุอาชพีชมุชน

ตกแต่งบริเวณเพดานเป็นรูปท้องเรืองโนอาห์ มี
ช่องบานกระจกตกแต่งด้วยกระจกสอีายกุว่าร้อยปี
เป็นภาพนกับญุ 13 องค์ และมรีปูป้ันพระแม่มารี 
ประดับด้วยพลอยนานาชนิดกว่า 200,000 เม็ด 
หรอืกว่า 2 หม่ืนกะรตังดงามมาก และบริเวณทีอ่ยู่
ใกล้กันอีกแห่งด้านหลังโบสถ์ จะเป็นซอยเล็กๆ ทาง
เข้า บ้านพพิธิภณัฑ์กางเขน ซึง่เป็นจดุชมก�าแพงแห่ง
ศรทัธา 1 ใน 9 มมุลบัเมอืงจันทบรุ ีเป็นภาพเขยีนที่
สะท้อนความศรัทธาอนังดงามของชาวคริสต์อยูบ่น
ฝาผนงั เดนิเข้าไปเปรยีบเหมอืนเดินทางไปสวรรค์

จุดอันซีนต่อมาเป็นแหล่งน่าค้นหามากคือ 
 MUST SEEK อนัซีนวดัปากน�า้แขมหน ูอยูต่ดิทะเล 
ปากอ่าว หนึ่งในสถานที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม
อนังดงามของชาวจนัทบุร ี อยูท่ีว่ดัปากน�า้แขมหนู  
อ.ท่าใหม่ จดุสนใจทีต่วัโบสถ์เซรามิกสนี�า้เงินสะดดุตา 
มาก ถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ เหตุผล
เนื่องจากสมัยก่อนตัวโบสถ์ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณปาก
อ่าว มคีวามผกุร่อนง่ายจนต้องบรูณะอยูห่ลายครา 
จึงได้หาแนวทางป้องกันการกัดกร่อนจากน�า้เค็ม 
ด้วยการใช้เซรามกิทัว่ทัง้โบสถ์ เลอืกโทนสขีาวและ
น�้าเงินที่กลมกลืนกับท้องทะเล กลายเป็นโบสถ์ที่
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร  

และทีน่่าจะเป็นแหล่งต้องค้นหาจรงิๆ ส�าหรับ 
MUST SEEK เชื่อว่าใครได้เห็นเป็นต้องประทับใจ 

ต้องที่นี่เลย  “วัดเขาบรรจบ” อ.มะขาม ตั้งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวที่บรรจบ 
กับเทือกเขาคิชฌกูฏ อดตีเป็นส�านกัสงฆ์กลางป่า
ธรรมชาต ิอดตีเจ้าอาวาสวัดเขาสกุมิได้เข้ามาพฒันา 
จนขอต้ังเป็นวัดในทีส่ดุ สิง่ทีน่่าทึง่ในวดัแห่งนี ้เมื่อ 
ไปถึงจะพบกับตัวโบสถ์ที่งดงามท่ามกลางผืนป่า 
พระประธานจะจ�าลองเหมือนพระพุทธชินราช 
ถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบมากๆ โดย 
รอบๆ จะมีสะพานแขวนข้ามธารน�า้ตกกลางป่าเขา 
ที่เต็มไปด้วยความเขียวชอุ ่ม มองไปทางไหน 
ก็ชื่นตาชื่นใจหายใจเต็มปอด วดัเขาบรรจบ ยงัม ี
อนัซนีไฮไลต์สดุๆ ก็คอื “ประตูสวรรค์” (Heavenly  
Door) ซึ่งเป็นทางเดินกลางป่าของพระสงฆ ์
เพ่ือออกไปบณิฑบาต เป็นเส้นทางทีล่อดผ่านช่องว่าง 
กลางต้นไม้ขนาดยักษ์ ชื่อว่า “ต้นสมพงษ์” สูง
ประมาณ 10 เมตร รอบต้นประมาณ 10 คนโอบ 
ไม่ว่าจะมองจากด้านไหนก็งดงาม เป็นของขวัญ
จากธรรมชาติที่ผ่านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน 
เห็นแล้วชื่นใจจริง ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจาก
ชมุชนทีต้่องพยายามเข้าไปสัมผัสวถีิชวีติเข้าถงึคือ 
MUST TRY เป็นการล่องเรอืชมเหยีย่วแดงจ�านวน
มาก บนิทกัทายกลางล�าน�า้ทีผ่สมผสานทัง้น�า้กร่อย 
น�า้เคม็ มเีส้นทางพาย SUB BOARD ชลิๆ ได้ทัง้ 

แม่น�า้และทะเล  การนัง่เรือชมฝงูเหยีย่วแดง สอง 
ฝ่ังคลองหนองบวั โดยลงเรอืจากชมุชนขนมแปลก  
อ.เมอืงจันทบรีุ ล่องไปถึงชมุชนบางสระเก้า อ.แหลมสงิห์  
ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นอกจากฝูงเหย่ียวแดง 
ทีจ่ะออกมาทกัทายเป็นกลุ่มใหญ่ในช่วงเยน็ๆ แล้ว 
ยงัมองเหน็ทวิป่าโกงกางอนัอดุมสมบรูณ์ มฉีากหลงั
เป็นภูเขาอนักว้างใหญ่

การได้มาเที่ยวเมืองจันทบุรีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย
คือ เศรษฐกิจชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชนหนองบัว
ทีร่วมกลุม่กนัท�าขนมพืน้เมอืงดัง้เดมิทีห่ายากมาก
ในปัจจุบัน ต้องมาชิมให้ได้ว่ากันว่า ถ้าไม่ได้กิน
ขนมพืน้เมอืงทีน่ีก่ม็าไม่ถงึจนัทบรีุ  MUST TASTE  
ประธานวิสาหกิจชมุชน บอกว่าท่ีนีถ่กูเรยีกว่าชมุชน
ขนมแปลก รมิคลองหนองบวั อ.เมอืงจนัทบุร ีเป็น
ชมุชนเก่าทีม่กีลิน่อายตลาดการค้าแบบโบราณ ผสม
ผสานกับวิถีชาวประมง มาแล้วต้องได้ชิมขนมชื่อ
แปลกดีคือขนมควยลิง เป็นขนมโบราณที่ท�าจาก
แป้งข้าวเหนยีว น�าไปต้มแล้วคลกุกบัมะพร้าว โรย
ด้วยน�า้ตาล  รับรองอร่อยที่สุด

สุดท้ายของการมาเยือนเมืองจันทบุรี การ
มาสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ
ที่มี ช่ือเสียงมากสุดคือ การทอผ้าด้วยเสื่อกก 
MUST BUY ต้องมาดูผลติภณัฑ์ทีส่านด้วยกกบ้าน
บางสระเก้า หากมโีอกาสมาเทีย่วชมุชนบางสระเก้า  
อ.แหลมสิงห์ จะพบกับต้นกกที่ตากเรียงราย 
ทัว่หมูบ้่าน เพราะทีน่ีคื่อแหล่งผลติผลงานดีๆ  ทีรู่จั้ก
กันในนามเสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน ก่อนจะได้รับการยกระดบัประยกุต์
เป็นสนิค้าต่างๆ ทีท่นัสมยั ทัง้กระเป๋าหลากหลาย
รปูแบบ แผ่นรองจาน แผ่นรองแก้ว กล่องเกบ็ของ 
ฯลฯ   เป็นสินค้าชุมชนดั้งเดิมและมีการพัฒนา 
ต ่อยอดส ่งขายนักท ่องเที่ยวรวมถึงส ่งออก 
ต่างประเทศอีกด้วย  

ทริปเส้นทาง 5 MUST DO ON เมืองจันทบุรี
ครั้งนี้เข้ากับแคมเปญ สุขท้าลอง 72 สไตล์อย่าง
แท้จริง

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ” โครงการตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เป็นต้นแบบและเป็นแหล่ง 
ผลติพนัธุพ์ชืและพนัธ์ุสตัว์ แก้ไขปัญหาความยากจน
ให้กบัเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่าง พลกิฟ้ืน
แผ่นดินว่างเปล่าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการท�า
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ก�าลงัพล ครอบครวั และประชาชนโดยท่ัวไป

ส�าหรับโครงการ “ทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จ 
พระเอกาทศรถ” ได้ด�าเนนิโครงการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2559 เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จ 
พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้มพีระราชกระแสต่อ พลโท 
วจิกัขฐ์ สริบิรรสพ แม่ทัพภาคที ่3 ณ ขณะนัน้ ให้
ด�าเนินการจัดท�าโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ
เกษตรอนิทรย์ี” ภายในหน่วยทหาร เพือ่เป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งผลติพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์ แก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอน
ล่าง พลิกฟ้ืนแผ่นดินว่างเปล่าให้มคุีณภาพเหมาะสม
กบัการท�าเกษตรอนิทรย์ี รวมถงึการเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
ให้กบัก�าลงัพล ครอบครวั และประชาชนโดยท่ัวไป 
เข้ามาศกึษากระบวนการเกษตรอนิทรย์ี เพือ่อยูบ่น
พืน้ฐานของความพอเพยีง ตามแนวทางหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น โครงการ “ทหารพนัธุด์”ี  
โดยใช้พื้นที่ว ่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มุ ่งเน้น 
การท�าเกษตรอนิทรีย์ การปศสุตัว์ และการประมง 
ตามหลักทฤษฎีและหลักการทรงงานของพระบาท

สมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ให้เกดิการปฏบิตัจิริงภายใน
หน่วยทหาร 

ปัจจุบันการด�าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีทั้งส้ิน 5 ศูนย์ฯ  
5 โครงการฯ ซ่ึงได้เปิดให้ผูท้ีส่นใจเข้ามาศึกษาดงูาน 
และมผีลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายทุกปี ทัง้น้ีได้ขอ 
พระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์และแจกจ่าย 
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สอดคล้อง
ตามพระราชด�ารฯิ โครงการทหารพนัธุด์ ีค่ายสมเดจ็
พระเอกาทศรถ ได้แก่  1. ศนูย์เพาะพนัธ์ุปลาน�า้จดื
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคเหนือตอน
ล่าง ด�าเนนิการเล้ียงและขยายพันธุป์ลานลิจติรลดา 
พร้อมทดลองการเล้ียงในลักษณะต่างๆ 2. ศูนย์
เพาะพนัธ์ุกบพระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพือ่น” ภาค
เหนือตอนล่าง ด�าเนินการทดลองเล้ียงและขยาย 
พันธุ์กบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทุ่งกุลา, พันธุ ์
นาน่าน และพนัธุน์าพษิณโุลก 3. ศนูย์ผลติพนัธุส์ตัว์ปีก 
พระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” ภาคเหนือตอนล่าง  
ด�าเนินการเลีย้งและขยายพนัธุ ์จ�านวน 2 สายพนัธ์ุ
ได้แก่ พนัธ์ุเหลอืงหางขาว และ เทาทอง 4. ศนูย์ผลติ
เมลด็พนัธ์ุพชืพระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” ภาค
เหนือตอนล่าง ด�าเนินการปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์

โครงการทหารพนัธ์ุดี ‘เรยีนรูแ้ก้จน’
แนวพระราชด�ารกิรมสมเด็จพระเทพฯ

พชืผกั จ�านวน 15 ชนดิ อาทเิช่น กระเจีย๊บเขยีว, 
กะเพราแดง, แตงกวา และถ่ัวฝักยาวสม่ีวงสรินิธร
เบอร์ 1 เป็นต้น

จ.ส.อ.มติรชยั ชิดทอง จนท.ปฏบัิตงิานโครงการ
ผลติแพะพระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” พืน้ทีภ่าค
เหนือ กล่าวว่า  ขณะน้ีทางโครงการได้ผลิตแพะ
พระราชทานให้ประชาชนที่ต้องการเลี้ยงแพะเพื่อ 
เสริมรายได้จากอาชีพหลัก ช่วยเหลือประชาชน 
ทีย่ากไร้ รวมถึงทหารทีป่ลดประจ�าการไปก็สามารถ
ขอพระราชทานพนัธุแ์พะไปเลีย้งเพือ่หารายได้สร้าง
อาชีพได้ โดยปีก่อนจะพระราชทานให้ประชาชน 
ปีละ 2 คร้ัง คร้ังหนึง่ประมาณ 30 ตวั แต่ในปีนีแ้พะ
ในโครงการฯ ออกลกูเดีย่ว จงึท�าให้ประชากรแพะ 
ในโครงการลดลง ประกอบกับแพะที่ออกลูกมา 
เป็นตวัผูเ้ยอะ แต่ชาวบ้านเองอยากได้ตวัเมยีเพ่ือไปเป็น 
แม่พนัธุอ์อกลกูต่อไป ส�าหรบัแพะทีเ่ล้ียงในโครงการ
จะเป็นแพะพนัธ์ุแบลค็เบงกอล เป็นหลกั และแพะ
พันธุ์บอร์เพศเมีย ซ่ึงประชาชนท่ัวไปเข้าเยี่ยมชม
ได้ หากมาเป็นหมู่คณะ หรือการทัศนศึกษา ทาง
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ก็จะจัดเตรียมกิจกรรมไว ้
ผูเ้ข้าเยีย่มโครงการได้ร่วมกจิกรรมกนัด้วย สามารถ 
ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ทางโครงการ “ทหารพนัธุดี์” 
 ค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ อ.เมอืง จ.พิษณโุลก

ธ.ก.ส.เปิดโครงการเกษตรวิวัฒน์
ซ้ือทีด่นิเพือ่การเกษตรก่อนเกษียณ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวสินเชื่อเคหะเพื่อ 
ทีอ่ยู่อาศยั กรอบวงเงนิรวม 50,000 ล้านบาท 
พร้อมเตรยีมเสนอคณะกรรมการธนาคาร ขอ
สนิเชือ่เกษตรววิฒัน์ ส�าหรบัประชาชนทีท่�างาน
ในเมอืง ซึง่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป หรอืเตรยีมมีอาชพี 
เสรมิในภาคการเกษตร ให้สามารถขอสนิเชือ่

เพ่ือน�าไปซ้ือทีด่นิท�าการเกษตร 1 คน สามารถ
ซือ้ได้ไม่เกนิ 20 ไร่

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู ้จัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าว
ว่า ในโอกาสฉลองครบรอบวันสถาปนาปีที่ 59 
ธ.ก.ส.เปิดตัวสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย BAAC 
Housing Loans กรอบวงเงนิรวม 50,000 ล้าน

และข้อมูล รวมถึงระบบงานที่จะท�าให้การ
ด�าเนนิงานของโครงการรฐัสามารถทนัต่อความ
ต้องการของประชาชนและตอบสนองนโยบาย
รฐับาลได้ทนั

ส�าหรบัมาตรการพกัช�าระหนีล้กูหนีร้ายย่อย  
ระยะที่ 2 เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ต่อเนื่อง 
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการ ระยะที่ 1 
กว่า 1.41 ล้านราย โดยเปิดให้ลูกค้าแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ระยะที ่ 2 ผ่านสาขา 
ธ.ก.ส.ทัว่ประเทศ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2567- 
31 มกราคม 2568

โดยรัฐบาลจะช�าระดอกเบี้ยแทน เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในช่วงพักหนี้ ซึ่ง
ธนาคารได้กระตุน้ให้เกษตรกรเหน็ประโยชน์ของ
การช�าระหนีใ้นช่วงนี ้เนือ่งจากเงนิทีช่�าระในช่วง
พกัช�าระหนี ้ จะน�าไปตัดเงนิต้น ท�าให้ภาระหนี้
ระยะยาวลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง 
ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส.ยงัจัดกิจกรรมช�าระดมีโีชค 
โดยมอบโชคให้กบัลกูค้าทีช่�าระหนีก่้อนหรอืตรง
ตามก�าหนดเวลา เป็นรางวลัมลูค่ากว่า 483 ล้าน
บาท ซึง่นอกจากเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้กับ
ลูกค้าทีช่�าระหนีแ้ล้ว ยงัเป็นการเสรมิสร้างวนิยั
ในการช�าระหน้ี ช่วยสร้างเครดติท่ีดใีห้กบัตนเอง 
และน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาหน้ีได้อย่างยัง่ยนื

บาท วงเงินให้กู ้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อ 
หลกัประกนั อตัราดอกเบีย้พเิศษ 5 ปีแรก ที ่2.99% 
ต่อปี ผ่อนช�าระสงูสดุ 40 ปี เพือ่สนบัสนนุเงนิทุนอตัรา 
ดอกเบีย้ต�า่ ให้กับเกษตรกรและบคุคลในครอบครัว
ที่มีรายได้ประจ�า สามารถกู้เงินเพื่อปลูกสร้าง 
ทีอ่ยูอ่าศยัในภาคชนบทได้

นอกจากนี ้ ธ.ก.ส. เตรยีมเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร ขอสนิเชือ่เกษตรววิฒัน์ ส�าหรับประชาชน
ทีท่�างานในเมอืงกลุม่มนษุย์เงนิเดือนทีม่อีาย ุ50 ปี
ขึน้ไป ทีใ่กล้จะเกษยีณอาย ุหรือเตรยีมมอีาชพีเสรมิ
ในภาคการเกษตรให้สามารถขอสินเชื่อเพื่อน�าไป 
ซื้อที่ ดินเพื่อท�าการเกษตร วางแผนท�าธุรกิจ 
หลงัเกษยีณ เพือ่รองรับเรือ่งสงัคมผูส้งูอายุ

“ในส่วนของวงเงินรอเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร โดย 1 คน สามารถซือ้ได้ไม่เกนิ 20 ไร่ ซ่ึงย�า้ว่า 
ธนาคารต้องระมดัระวงัในการซือ้เพือ่เกง็ก�าไร”

ขณะท่ีสินเช่ือชะลอการขายข้าวตามนโยบาย
รฐับาล ในฝ่ังฝ่ายจดัการได้ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการจดัการแล้ว โดยท�าควบคูก่บัฝ่ังของ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว  
(นบข.) ในการเตรียมประชุม เพื่อเสนอเข้าต่อ 
มต ิครม. วงเงนิเบ้ืองต้น 2.8 หม่ืนล้านบาท คาดว่า
เสนอภายใน พ.ย.นี้

ด้านการแจกเงนิไร่ละ 1,000 บาท เป็นนโยบาย
ของรัฐบาล ในฝ่ัง ธ.ก.ส. เตรียมพร้อมทัง้สภาพคล่อง 

ฉตัรชัย ศริไิล 

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

The Taskforce on Nature-related  
Financial Disclosures (TNFD) หรอืคณะ 
ท�างานเฉพาะกจิด้านการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับธรรมชาติ   ได้ประกาศ ในการ
ประชมุความหลากหลายทางชวีภาพ COP16   
จัดขึน้ระหว่าง วนัที ่21 ตลุาคม–1 พฤศจกิายน 
2567 ที ่ เมอืง Cali ประเทศโคลอมเบีย ว่า   
บรษิทัในโลกมากกว่า 500 บรษิทั  ซึง่โดยรวมแล้ว 
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า  
6.5 ล้านล้านดอลลาร์  มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะรายงาน 
ความเสีย่งด้านทีเ่ก่ียวกับธรรมชาต ิและความ
หลากหลายทางชีวภาพตามกรอบของ TNFD  

TNFD คือความคิดริเริ่มระดับนานาชาติ 
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนากรอบการท�างาน
เพื่อให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เปิดเผยข้อมูล

ให้ธรรมชาตขัิบเคลือ่นธรุกจิ

ทางการเงนิท่ีเก่ียวข้องกับ “ธรรมชาต”ิ ท้ังการ 
พึ่งพาและผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ตลอดจนวิธีจัดการกับปัญหาของ
บริษัทนั้นๆ คล้ายคลึงกับกรอบการเปิดเผย 
ข้อมลูความเสีย่งทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกบั “สภาพ 
ภมูอิากาศ” หรือ Task Force on Climate-related  
Financial Disclosures (TCFD)  ท่ีเผยแพร ่
ออกมาก่อนหน้าน้ี

จ�านวนองค์กรทีป่ระกาศในคร้ังน้ี  เพิม่ข้ึน
อย่างมนียัส�าคญั  โดยเพิม่จากจ�านวน 320 บริษทั 
เมือ่ต้นปี 2567   ถอืเป็นการพฒันาความพยายาม
ขององค์กร ในการจดัท�ารายงานทีเ่ป็นมาตรฐาน
เกีย่วกบัการก�ากบัดแูล กลยทุธ์ การบรหิารความ
เสีย่ง และเป้าหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธรรมชาติ  

โดยที่การฟื้นฟูธรรมชาติเป็นวาระเร่งด่วน 
ทีท่ัว่โลกเร่งด�าเนนิการ ปัจจบุนั หลายประเทศใช้ 
 Nature-based Solution เป็นกลยทุธ์ในการขับ
เคลื่อนการพัฒนาและระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงภาค
ธุรกิจต้องจับตามองและต้ังรับให้ทัน เพราะใน
อนาคต นโยบายรวมถงึกฏกตกิาต่างๆ จะเปลีย่น
ไปอ้างองิธรรมชาติมากข้ึน และผูเ้ล่นทีป่รบัตวั
ตามทันจะเป็นผูน้�าในสนามการค้า

Nature-based Solution ถูกนิยามข้ึน
โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ(IUCN) เมือ่ 20 ปีก่อน โดยต้ังอยูบ่น
หลกัการว่า ธรรมชาติคอืระบบท่ีมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลสู งสุด ในการแก ้ป ัญหา 
สิง่แวดล้อม  Nature-based Solution จึงเป็น
แนวทางท่ีเลยีนแบบกระบวนการทางธรรมชาติ
เพ่ือรบัมอืกบัความท้าทายทีเ่กดิข้ึน ไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การสญูเสยี 

ความหลากหลายทางชวีภาพ ไปจนถงึความมัน่คง 
ของน�า้และพืน้ดนิ

ในระดับนานาชาติ สหภาพยุโรปได้รับรอง
ยทุธศาสตร์ Biodiversity Strategy for 2030 
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และปรับปรุง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนบรกิาร
ทางระบบนิเวศในสหภาพยุโรป โดยหนึ่งใน 
องค์ประกอบส�าคญัของกลยุทธ์คอื การบรูณาการ  
Nature-based Solution เข้ากับนโยบาย 
ด้านอืน่ๆ ท้ังหมด เช่น ด้านการเกษตร ผลกัดนัให้ 
เกษตรกรเปลี่ยนมาท�าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
เพื่อลดผลกระทบจากสารเคมีตกค้างและการ 
ปนเป้ือนของสารเคมใีนดิน น�า้ และอากาศ 

ส�าหรบัประเทศไทย มีการน�าแนวคดิ Nature 
-based Solution มาสร้างสรรค์โครงสร้าง 
พื้นฐานสีเขียวแล้วเช่นกัน เช่น การออกแบบ
สวนป่าเบญจกิติที่อ้างอิงภูมิศาสตร์ดั้งเดิมของ
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้า โดยสวนแห่งน้ี 
จะท�าหน้าที่ เป ็นฟองน�้าซึมซับน�้าท่ีระบาย 
ลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาไม่ทัน และอาจท่วมขังพ้ืนท่ี
เมือง นอกจากนี ้พรรณไม้แบบป่าชายเลน แบบ 
ทีลุ่ม่น�า้ และแบบบงึน�า้จดืท่ีปลกูผสมผสานกนัยังช่วย 
บ�าบดัและเพิม่ออกซเิจนให้น�า้ทีถู่กกกัเก็บไว้

TNFD เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 2564 
การด�าเนินงานตามกรอบของ TNFD จะเป็น
ประโยชน์ต่อโลกธรุกจิ ในหลายมติ ิอาทิ

เพิ่มความโปร่งใส  TNFD จะกลายเป็น

(ขอขอบคณุ ข้อมลูจาก Global Compact Network Thailand และ ESG Today  info@esgtoday.com) 

มาตรฐานในการเปิดเผยข้อมลูให้นกัลงทนุ และ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถประเมิน และเปรยีบเทียบ 
ความเสี่ยง รวมถึงโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม 
ของบรษิทัต่างๆ  เกดิการเลอืกลงทนุในบรษิทั 
ท่ีด�าเนินธรุกจิเป็นมติรต่อธรรมชาต ิเพ่ือสนบัสนนุ 
การปกป้อง และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชวีภาพ

พัฒนาความสามารถในการจัดการความ
เส่ียง การจัดท�ารายงาน TNFD จะช่วยให้
บริษัทระบแุละจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบั
ธรรมชาตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ เช่น การ
เผชิญกับภัยธรรมชาติ หรือการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อปุทานท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาติ  
ซึง่จะช่วยสร้างความยดืหยุน่ระยะยาวให้ธรุกจิ

เพิ่มการลงทุนในแนวทางที่ส่งผลบวกต่อ
ธรรมชาติ กรอบการท�างาน TNFD จะผลกัดนั 
การลงทุนไปสูแ่นวทางทีย่ั่งยืนกว่า ไม่ว่าจะเป็น 
การท�าเกษตรอย่างย่ังยืน การใช้พลังงาน
หมนุเวียน หรอื Nature-based Solution เช่น 
การอนรุกัษ์ป่าไม้ การสร้างพืน้ทีชุ่ม่น�า้ ตลอดจน
การสร้างสรรค์โครงสร้างสเีขยีว

นอกจากนัน้  TNFD  ยงัเป็นเครือ่งมอืช่วย
ผลกัดนัให้บรษิทัได้เห็นโอกาสในธุรกจิใหม่  ท่ี
สามารถเตบิโตและสร้างผลก�าไรระยะยาว  ใน
ขณะเดียวกนักช่็วยปกป้องและฟ้ืนฟธูรรมชาต ิ 
กรอบการท�างานที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางนี้ 
จะช่วยปรบัระบบการเงนิโลก ให้สอดคล้องกบั 
เป้าหมายของข้อตกลงปารีสและอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่โลกธรรมชาติ 
และเศรษฐกิจสามารถเติบโตไปด้วยกันได ้
อย่างสมดลุ

“โดยทีก่ารฟ้ืนฟธูรรมชาตเิป็นวาระเร่งด่วนท่ีทัว่โลกเร่งด�าเนินการ ปัจจบัุน 
หลายประเทศใช้  Nature-based Solution เป็นกลยทุธ์ในการขับเคลือ่นการ
พฒันาและระบบเศรษฐกจิ ซึง่ภาคธรุกจิต้องจบัตามองและตัง้รบัให้ทนั เพราะ
ในอนาคต นโยบายรวมถงึกฏกตกิาต่างๆ จะเปล่ียนไปอ้างองิธรรมชาตมิากขึน้ 
และผู้เล่นท่ีปรบัตวัตามทนัจะเป็นผูน้�าในสนามการค้า”
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บสย. MOU กบั KODIT เกาหลใีต้
ยกระดับค�า้ประกนัสนิเช่ือ SME ไทย

นายเผ่าภมู ิ โรจนสกุล รัฐมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการคลงั พร้อมด้วย นางสาวสภทัร์พร 
ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง รักษาการในต�าแหน่งทีป่รึกษา 
ด้านเศรษฐกจิการเงนิ และนายสพุฒัน์ เมธวีรพจน์  
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสกัขพียาน
ในพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย ่อม (บสย.) กับ Korea Credit  
Guarantee Fund (KODIT) สถาบันค�า้ประกนั
สนิเช่ือของสาธารณรฐัเกาหล ีเพ่ือพฒันาบริการ
ค�้าประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่องรวมถึงการ 
ค�า้ประกนัระหว่างประเทศ ส�าหรบัการขยายตัวและการ 
เตบิโตของ SMEs ประเทศไทยและสาธารณรฐั
เกาหลใีนระดบัสากล 

โดยม ีนายสิทธกิร ดเิรกสุนทร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไป บสย. และ Mr .CHOI  
Won-mok, Chairperson and CEO of the Korea  
Credit Guarantee Fund (KODIT) ร่วมลงนาม 
ณ Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) 
ส�านักงานใหญ่ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี  
เมือ่วนัที ่7 พ.ย. 2567

ด้าน นายคารม พลพรกลาง รองโฆษก
ประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล
ได้เดินหน้ายกระดับผูป้ระกอบการ ธรุกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศไทย 
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) ลงนาม MOU กับ Korea Credit 
Guarantee Fund (KODIT) สถาบันค�า้ประกนั 

สินเชื่อของเกาหลีใต้ ร ่วมมือยกระดับการ 
ค�า้ประกนัสนิเชือ่ SMEs ในประเทศไทย

การลงนามความร่วมมือนี้ ถือเป็นการ 
เริ่มต้นเพื่อยกระดับ และพัฒนาการค�้าประกัน
สินเช่ือส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของคนตัวเล็กให้แขง็แกร่ง สามารถเตบิโตไปเป็น 
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในทกุประเภทได้ พร้อมท้ัง 
เสริมสร้างกลไกการค�า้ประกันสนิเชือ่ การบรหิาร 
จัดการความเสี่ยงท่ีดีขึ้น เพ่ือศักยภาพในการ
สนับสนุนทางการเงินให้กับผู ้ประกอบการ  
SMEs รวมทัง้การยกระดบัโมเดลการให้คะแนน
เครดติค�า้ประกนัสนิเชือ่ หรือ Credit Scoring 
จะท�าให้ทัง้ 2 องค์กรก้าวสูบ่ทบาทใหม่ ในฐานะ
ผู้สนับสนุนด้านเครดิตในด้านการเข้าถึงสินเชื่อ 
และน�าโมเดลทางด้าน Credit Scoring ไปใช้
กบัรูปแบบธรุกิจใหม่ ปรบัปรงุและยกระดบัการ
ด�าเนินงาน

“การลงนามนี้ จะเป็นการขยายศักยภาพ
ของการค�า้ประกันสนิเชือ่ บสย. เพ่ือให้ก้าวสูก่าร
จดัตัง้ “สถาบนัค�า้ประกนัเครดติแห่งชาต”ิ หรอื 
NaCGA (National Credit Guarantee Agency) 
โดยเป็นการขยายขอบเขตการค�า้ประกันสนิเชือ่ 
ในรปูแบบค�า้ประกนัโดยตรง (Direct Guarantee)  
ส่งผลท�าให้ บสย. สามารถขยายขอบเขตให ้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้ โดยมี 
ความครอบคลมุทุกกลุม่ได้มากยิง่ข้ึน สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นให้ 
ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยเติบโตขยายตัว 
มากขึน้ สามารถก้าวเข้าสูร่ะดบัสากลได้อย่างรวดเรว็ 
มากข้ึน” นายคารม กล่าว

“ออมสนิ” เปิดโฉม บรษัิท เงินดีดี จ�ากดั 
ให้สินเช่ือผ่านแอป Good Money by GSB

ออมสินขยายบทบาทธนาคารเพือ่สงัคม หวงั
ช่วยให้ประชาชนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ได้มากข้ึน โดยเปิดบรษิทั เงนิดดี ีจ�ากดั ในรปูแบบ 
กจิการ Non-Bank ซ่ึงเป็นบริษทัใหม่ในเครอื 
พร้อมให้บริการสินเช่ือด้วยอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีเป็นธรรม ผ่านแอปพลเิคชนั ทีช่ือ่ว่า “GOOD 
MONEY ตัง้เป้า 4 ปี ปล่อยกูไ้ด้ 500,000 ราย

นางสาวสิรินันท์ กล่าวอีกว่า แพลตฟอร์ม 
GOOD MONEY - เงนิดดีเีพือ่คนไทย น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์สนิเชือ่รายย่อย 2 ประเภท ได้แก่ 1) สนิเช่ือ 
ส่วนบุคคล (Personal Loan) รปูแบบการรบัเงนิ 
แบบรับเงินก้อนครั้งเดียว และผ่อนช�าระคืน 
เป็นงวดๆ ด้วยการช�าระยอดคืนเดือนละเท่าๆ  
กนั (Term Loan) มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่สภาพ
คล่องในการด�ารงชพี / การประกอบอาชพี ส�าหรบั
พนักงานประจ�าและเจ้าของกิจการจดทะเบียน 
บริษัท โดยไม่ต ้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคล 
ค�า้ประกนัและ 2) สนิเชือ่นาโนกูด๊มนันี ่หรอื Nano  
Finance ส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเงินทนุหมุนเวยีนในการ 
ประกอบอาชีพหรือด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างหนีท้ีก่่อให้เกิดรายได้ (Productive Loan) 
ด้วยอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรม เริม่ต้นที ่19% ต่อปี 

นอกจากนี ้ บรษิทั เงนิดดีี จ�ากัด ได้ให้ความ
ส�าคัญกับการปล่อยสินเช่ืออย่างรับผิดชอบ โดย
ใช้ระบบการประเมินคุณสมบัติผู้ขอกู้ที่พิจารณา
จากอตัราส่วนภาระการช�าระหนีต่้อรายได้ (DSR) 
และอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยง (Risk-Based 
Pricing) เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความสามารถ 
ในการช�าระหน้ีได้โดยไม่เกดิปัญหาหนีเ้กนิตวั

 ส�าหรบัลกูค้าทีม่ปีระวตักิารช�าระหนีด้อีย่าง
ต่อเนื่อง จะมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลง 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงินที่ดี และเปิด
โอกาสให้ลูกค้าสามารถพัฒนาไปสู่การใช้บริการ
สินเช่ือของธนาคารออมสินในอนาคต ผู้ที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั Good Money 
by GSB ได้แล้ว ท้ังในระบบ iOS และ Android 
โดยลกูค้าธนาคารออมสนิสามารถยนืยนัตวัตนผ่าน
แอปพลิเคชัน MyMo ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถ
ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคาร
ออมสนิ ทัว่ประเทศ

ประกอบกบัการน�าเทคโนโลยมีาเพ่ิมความคล่องตัว
ในการปล่อยสนิเชือ่ จะดึงคนเข้าสูร่ะบบได้มากขึน้ 
ช่วยแก้ปัญหาหน้ีครวัเรอืน ให้เศรษฐกจิและสังคม
เตบิโตอย่างยัง่ยืน

“บริษัท เงินดีดี จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่างธนาคารออมสนิ (49%) และบริษัท มีท่ี 
มีเงนิ จ�ากดั (51%) กลุ่มบรษิทัในเครอืธนาคาร
ออมสิน ท�าธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพ่ือ 
ขยายการเข้าถงึสินเชือ่ของกลุ่ม SMEs บริษัท เงินดีดี  
มทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 400 ล้านบาท ภายใต้ 
การก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย”

นางสาวสรินินัท์ จริดลิก กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เงินดีดี จ�ากัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม 
GOOD MONEY - เงินดีดีเพื่อคนไทย จะช่วย
สร้างมาตรฐานใหม่ในการพฒันาเครือ่งมอืทางการ
เงิน และส่งมอบประสบการณ์ใช้บริการสินเชื่อ 
ดจิิทลัทีเ่ข้าถงึง่ายและครบวงจร ซ่ึงประชาชนทกุคน 

สามารถสมัครสินเชื่อ จนถึงการรับผลอนุมัต ิ
ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา 
โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการอนุมัติสินเชื่อ
อย่างรบัผดิชอบ ให้กูต้ามความจ�าเป็นและความ
สามารถในการช�าระคนื ด้วยการน�าระบบ AI และ
เทคโนโลยขีัน้สงูทีม่คีวามรวดเร็วและปลอดภยั มา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและประเมิน
ความสามารถในการช�าระหนี้ 

ทั้งนี้ หลังได้รับอนุญาตฯ จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เม่ือวันที ่13 มิถุนายน 2567 ทางบรษิทัฯ  
ได้ทดลองเปิดใช้ระบบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  
2567 ท่ีผ่านมา มีผู้สนใจใช้บริการย่ืนขอสินเช่ือ
ผ่านแอปพลเิคชนัแล้วกว่า 100,000 ราย บรษัิทฯ 
เชือ่มัน่ว่า แพลตฟอร์ม GOOD MONEY - เงินดดีี
เพือ่คนไทย จะช่วยให้ทกุคนบรรลเุป้าหมายในการ
สร้างอนาคตทางการเงินทีด่แีละยัง่ยนื เพือ่คนไทย
ทกุอาชพีไปด้วยกนั

วทิยั รัตนากร  

นายวิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน เปิดเผยว่า ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อ
สังคม ได้เดนิหน้าขยายผล Social Impact ผ่าน
ภารกจิ Financial Inclusion เพ่ือขยายโอกาสให้
ประชาชนฐานรากเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในระบบ ที่
เป็นธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามเส่ียงสงู 
ซึง่หลักเกณฑ์ของระบบธนาคารไม่สามารถปล่อย
สินเชื่อได้ ท�าให้ต้องพ่ึงพาหนี้นอกระบบ หรือ 
สนิเชือ่ในระบบทีด่อกเบีย้สงูเกินจรงิ จงึจดัต้ังบรษิทั 
ให้บรกิารสนิเชือ่ผ่านแอปพลเิคชนั ชือ่ว่า “GOOD 
MONEY - เงินดดีีเพือ่คนไทย แพลตฟอร์มสนิเชือ่
เพือ่ความเท่าเทยีมในสงัคม” ด�าเนินธุรกิจภายใต้ 
บริษัท เงินดีดี จ�ากัด กิจการ Non-Bank กลุ่ม
บริษัทในเครือธนาคารออมสิน เพ่ือเป็นกลไก 
ในการลดดอกเบ้ียในตลาดสนิเชือ่ทีไ่ม่มหีลกัประกนั  
ภายใต ้ ใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จสิน เชื่ อ 
ส่วนบคุคล และสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพี  
(Nano Finance) ทีส่ามารถรบัความเสีย่งได้สงูข้ึน 

“แลนด์บรดิจ์” ฝ่าด่านวัดใจ ‘รฐับาลอ๊ิง’
ผ่านร่าง พ.ร.บ.SEC ท้ัง 2 ฉบับหรอืไม่ ?!

โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเล 
อ่าวไทย-อนัดามนั หรอื “แลนด์บรดิจ์” ทีค้่างคา 
มาจากรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ถูกรัฐบาล
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ปลุกขึ้นมาอีก
ครั้ง เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ Motorway 
รถไฟรางคูแ่ละระบบท่อ รวมท้ังสร้างท่าเรอื
น�้าลึกส�าหรับเรือขนถ่ายสินค้าและน�้ามัน 
ขึน้ทีจั่งหวดัระนองและจงัหวดัชมุพร เชือ่มฝ่ัง
อันดามันและอ่าวไทย ด้วยงบลงทนุ 1 ล้าน
ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งทางน�า้ของภมูภิาค 

ขณะนี ้มผีูเ้สนอร่างพระราชบญัญตัริะเบยีง
เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคใต้ พ.ศ. .... หรอืทีเ่รยีก
ว่า ร่าง พ.ร.บ.SEC จ่ออยู่ในรัฐสภา จ�านวน  
2 ฉบบั คือ 1. ร่างพระราชบญัญัตเิขตเศรษฐกจิ
พเิศษภาคใต้ พ.ศ. … ซึง่เสนอโดย นายอนทิุน 
ชาญวีรกลู สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกบัคณะ 
และ 2. ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีงเขตเศรษฐกจิ
พเิศษภาคใต้ พ.ศ. … เสนอโดย นายสฤษฎ์พงษ์  
เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ  
ซึ่ งทั้ ง  2 ร ่าง มี เนื้อหาที่คล ้ายคลึงกัน  
แตกต่างกันบ้างก็เพียงหลักการและเหตุผล 
เลก็น้อย กรอบใหญ่อยูท่ีผ่ลประโยชน์ในการพฒันา 
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ซ่ึงจะเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการขบัเคลือ่นโครงการแลนด์บริดจ์ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย

แต่เพราะร่าง พ.ร.บ.ทัง้ 2 ฉบบั มสีาระส�าคญั
เทียบเคียงกับ กับ พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อีอีซี โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ประกอบด้วย 

เศรษฐกิจของคนภาคใต้ท่ีแท้จริง มิใช่เป็น
กฎหมายยดึกรรมสทิธิข์องคนไทยให้ต่างชาต ิ

ล่าสดุเมือ่เรว็ๆ นี ้พรรคภมูใิจไทย โดย นาย
ศภุชยั ใจสมทุร ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ได้นดัหมาย นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล 
ซึ่งน�าตัวแทนภาคประชาชน เข้าพบปะหารือ  
ณ ทีท่�าการพรรคภมูใิจไทย เพือ่แลกเปลีย่นความ 
คดิเห็นและหาทางออกร่วมกนั 

ผลการหารอืร่วมกบัพรรคภูมใิจไทย กรณี
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
มคีวามเหน็ร่วมกนัดงันี้

1. จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความเห็น
ร่วมกนัว่า ร่าง พ.ร.บ.ระเบยีงเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคใต้มีหลายประเด็นที่น่ากังวลและอาจจะ 
ไม่สอดคล้องกบัภาคใต้  โดยเฉพาะในบางมาตรา
ทีก่่อเกดิความอ่อนไหวต่อการควบคุมทรพัยากร
ของนกัลงทนุต่างชาตทิี่จ่ะท�าให้สทิธขิองชมุชน
ท้องถ่ินหายไป

2. มีความเห็นร ่วมกันว ่า ควรจัดท�า 
พระราชบัญญตักิารพฒันาภาคใต้ข้ึนมาใหม่ร่วมกนั  
ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย เพือ่ให้
กฎหมายการพฒันาภาคใต้ก่อเกดิประโยชน์ต่อ
คนภาคใต้และต้ังอยูบ่นศกัยภาพของพ้ืนที่

3. เมือ่กฎหมายฉบบัใหม่ทีร่่วมกนัจัดท�าจาก
หลายฝ่ายเสรจ็สิน้กระบวนการ พรรคภูมใิจไทย
จะน�าเสนอร่างพระราชบญัญตันิีต่้อสภาผูแ้ทน
ราษฎรเพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป

4. ส�าหรับพระราชบัญญัติระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฉบับเดิมที่พรรคเสนอ
ไปแล้วนั้น เมื่อจัดท�าร่างใหม่เสร็จแล้วจะได้
พิจารณาผลักดันร่างฉบับใหม่ต่อไป โดยร่าง 
พระราชบัญญตัเิดมิหากไม่ได้รับการผลกัดันต่อ
จะไม่มผีลต่อการพจิารณาในขัน้ถดัไป

“ระหว่างนี้ แต่ละฝ่ายจะน�าข้อสรุปจาก
การหารอืดงักล่าวไปหารอืกนัภายใน โดยพรรค
ภมูใิจไทยจะน�าความเหน็ร่วมกันท้ังหมด เข้าสู ่
การหารือของกรรมการบริหารพรรค และ
จะมีการนัดหมายอย่างเป็นทางการระหว่าง 
สส.พรรคภมูใิจไทยกบัภาคประชาชน (เวทพีดูคยุ 
ในภาคใต้) เพ่ือให้มข้ีอสรุปเป็นทีย่อมรับร่วมกัน
ต่อไป” นายประสิทธชิยั กล่าว

นายกรัฐมนตรี เป ็นประธานและรัฐมนตรี  
16 กระทรวง ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
เลขาธกิารคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
การลงทนุ ประธานหอการค้าไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคม
ธนาคารไทย มีอ�านาจและหน้าที่ในการก�าหนด
แผนนโยบายการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเขตเศรษฐกจิ
ภาคใต้ รวมทั้งเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อเอื้อให้เกิดการ
ลงทนุในพืน้ที ่ แต่ไม่มตีวัแทนจากภาคประชาชน
ในพืน้ทีร่่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ท�าให้บรรดานักธุรกิจและภาคประชาสังคม
หลายฝ่าย ต่างหยบิยกประเดน็นีม้าวพิากษ์วจิารณ์
กนัอย่างกว้างขวาง มทีัง้คนทีเ่หน็ด้วยและไม่เหน็
ด้วย กระแสท่ีถูกตั้งค�าถามมากที่สุดก็คือกรณ ี
เอือ้ให้นกัลงทนุต่างชาต ิสามารถครอบครองหรอืเป็น 
เจ้าของกรรมสิทธิในที่ดิน นานถึง 99 ปี ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจ�านวน
มาก กระทบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และภาคธรุกิจ
การท่องเทีย่วในพืน้ที่

ภาคประชาชนที่น�าโดย นายประสิทธิชัย  
หนนูวล ได้เข้ายืน่หนงัสอืต่อพรรคภมูใิจไทย จงัหวดั 
กระบี ่ โดยเรยีกร้องให้ 1. ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ยึดทรัพยากรภาคใต้ไปให ้
นกัลงทนุต่างชาตภิายใต้  67 มาตรา โดยในร่าง พ.ร.บ.  
เป็นกฎหมายทีเ่ขยีนยกสทิธใิห้นกัลงทนุทกุอย่าง 
ที่ส�าคัญไปลอกกฎหมายจากภาคอื่นมาเปลี่ยน
แค่ชื่อจังหวัด  2. สนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทย
จัดท�ากฎหมายแม่บทการพัฒนาภาคใต้ ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและคิดกลไก โครงสร้าง
กันใหม่ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับคนใต้จริงๆ ยาง 
ปาล์ม ท่องเทีย่ว ผลไม้ นาข้าว นวตักรรมฯ ซึง่
จะเป็นการจัดท�าร่างกฎหมายการพัฒนาภาคใต้ 
จากกระบวนการทีถ่กูต้อง เป็นไปเพือ่การพฒันา

ประสทิธชิยั หนนูวน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยถงึการประชุมตดิตาม
นโยบายและขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนของ
นายกรัฐมนตร ี(นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร) โดย
ม ีนายวฒิุไกร ลวีรีะพนัธุ ์ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวงพาณิชย์ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ 58 แห่ง 
และส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 72 จังหวัด ร่วม
ประชมุ 

นายพชัิย ระบวุ่า ได้ตดิตาม 10 นโยบายส�าคญั
เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ ซึง่กไ็ด้สัง่การให้ทตูพาณชิย์และ
พาณิชย์จังหวัดท�างานร่วมกัน เพื่อเร่งหาโอกาส
ด้านเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุนให้กับประเทศ 
ส่วนการที ่โดนลัด์ ทรัมป์ ชนะการเลอืกตัง้ เช่ือว่า
ไทยจะได้ประโยชน์ จากข้อมูลในอดีตเหน็ชดัเจน
ว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยหลายรายการ 
เพ่ิมขึ้น เป็นผลจากสงครามการค้า ที่ท�าให้การ 
น�าเข้าสินค้าจีนของสหรฐัฯ ลดลงอย่างต่อเนือ่ง และ 
สินค้าของไทยได้ไปทดแทนการน�าเข้าสินค้า 
ค่อนข้างเยอะ เชือ่ว่าเราจะสามารถเพิม่การส่งออกไป 
ประเทศอเมริกาได้มากขึ้น ขณะน้ีประเทศต่างๆ 
เดินหน้าเข้ามาเจรจาท�าการค้าการลงทุนกับไทย
อย่างมาก อีกไม่ก่ีวันตนเองก็จะบินไปเปรู เพื่อ
ประชมุเอเปกพร้อมท่านนายกฯ คงได้มกีารเจรจา
กบัเรือ่งการลงทนุกบัหลายประเทศ และวันที ่25-
27 พ.ย.น้ี สหรัฐฯ กจ็ะน�าทพันกัธรุกจิเข้ามา เราต้อง 
วาง position ทีเ่ราเป็นอยูอ่ย่างนี ้ ส่งผลให้จีนก็ 
รกัเรา อเมรกิากร็กัเรา รสัเซียก็รกัเรา middle east  

“พชัิย” จีทู้ตพาณชิย์-พาณชิย์จงัหวัด
ร่วมขบัเคล่ือนการค้าและการลงทุน 

ก็รักเรา ไทยไม่ต้องเลือกข้าง เราอยากจะเป็น 
สวติเซอร์แลนด์ของอาเซียน 

เรือ่งการลงทนุไม่ว่าใครขดัแย้ง เราต้องพลกิ
วกิฤตให้เป็นโอกาส สามารถหาโอกาสได้ จะเหน็ 
การลงทนุจากสหรฐัฯ เข้ามามากขึน้ บรษิทัขนาดใหญ่ 
มาขยายการลงทุนด้านฮาร์ดดิสก์ อาทิ ซีเกท 
Western Digital และมีเรื่อง Food Security 
Data Center และ PCB เทคโนโลยใีหม่ๆ เชือ่ว่า
ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์เรือ่งนีอ้ย่างเตม็ที่ 
มองตัวเลขของ BOI ทีต่่างชาตจิะมาลงทนุท่ีสงูสดุ
ในรอบ 10 ปีแล้ว ยงัจะมีมากขึน้เร่ือยๆ และภายใน
เดอืนมกราคมนี ้ทีง่าน World Economic Forum 
เราจะได้เซ็นสญัญา FTA กับเอฟตา (สมาคมการค้า 
เสรีแห่งยุโรป) กับ 4 ประเทศ ประกอบด้วย  
สวติเซอร์แลนด์ ลกิเตนสไตน์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ 
ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและก�าลังซื้อสูง และ 
จะน�าไปสูก่ารเซน็สญัญา FTA ไทยกบัอยี ูและ UAE 
ต่อไปในอนาคต 

โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
สนิค้าแปรรปู และสนิค้าเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีไ่ทย
จะได้ประโยชน์ และจะได้มีโอกาสเห็นการส่งออก
ไทยโตเกิน 4-5% และเช่ือว่าเศรษฐกจิไทยจะโต
เกนิ 4-5% ด้วยเช่นกนั

พชิยั นรพิทะพนัธ์ุ

รมช.สชุาต ิเปิดงาน Thai SELECT Festival 
2024 ที่กอล์ฟคลับหรูในดูไบ แสดงศักยภาพ
สินค้าและบรกิาร Soft Power ของไทย มัน่ใจ
ช่วยบมูร้านอาหารไทย มวยไทย วฒันธรรมไทย 
ให้เป็นทีรู้่จกัเพิม่มากข้ึน 

นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็น
ประธานพิธีเปิดงาน Thai SELECT Festival 
2024 (The 1st Thai SELECT Festival 2024 
in Dubai) ณ Emirates Golf Club เมอืงดไูบ 
สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ ว่า ตนได้รบัมอบหมายจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย  
นรพิทะพันธุ)์ ให้เป็นประธานเปิดงาน Thai SELECT  
Festival 2024 โดยการจดังานในครัง้นี ้เป็นการจดั
ครัง้แรก และได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีงานน้ีมี
เป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์สินค้าและบริการ
ทีม่ศัีกยภาพของไทย โดยเฉพาะสนิค้าและบรกิาร  
Soft Power ได้แก่ อาหาร เคร่ืองดืม่ แฟช่ัน ไลฟ์สไตล์  
และร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จัก 

และยอมรับในยเูออี รวมถงึขยายโอกาสทางธรุกจิ
สินค้าและบริการของไทยในยูเออีและภูมิภาค
ตะวนัออกกลางได้เพิม่มากขึน้

ส�าหรบัการจัดงาน ได้ด�าเนนิการผ่านแนวคิด 
5F ได้แก่ 1) Food โดยการจดัแสดงและจ�าหน่าย
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพของไทย
ในยูเออี รวมถงึเชญิร้านอาหารทีไ่ด้รบัตรา Thai 
SELECT ในยเูออมีาออกร้าน 2) Fight โดยการ 
จัดแสดงศิลปะมวยไทย รวมถึงการสาธิตและ 
เวิร์กช็อปส�าหรับผูเ้ข้าร่วมงาน 3) Festival โดยการ 
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการผสมผสาน 
ดนตรีไทย นาฏศลิป์ และประเพณีลอยกระทง เพือ่ให้ 

‘สชุาต’ิ เปิดงานแสดงสนิค้าท่ีดูไบ
Thai SELECT Festival 2024

ความรู้เก่ียวกับมรดกและวัฒนธรรมไทยแก่ 
ผูเ้ยีย่มชมงาน 4) Film โดยการจดัฉายภาพยนตร์ไทย 
ที่เน้นวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบอาหารไทย  
5) Fashion โดยการจัดแสดงแฟช่ันโชว์ชดุผ้าไทย 
และการจัดร้านค้าชั่วคราว (Pop-up Stores) 
ส�าหรับจ�าหน่ายสนิค้าแฟช่ันของไทย

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และส่งเสรมิการขายสินค้าของร้าน TOPTHAI ที่
จ�าหน่ายบนแพลตฟอร์ม LetsTango.com ซึ่ง
เป็น 1 ใน 10 แพลตฟอร์มช้ันน�าของยูเออแีละ
ภมูภิาคตะวนัออกกลาง รวมถงึการเจรจาการค้า
ของผูป้ระกอบการสนิค้าอาหาร สขุภาพความงาม 
และแฟช่ันทีเ่ข้าร่วมร้าน TOPTHAI

“การจัดงานในครั้งนี้  จะสามารถสร้าง 
ภาพลักษณ์ การรับรู้ และขยายฐานความนิยม 
อาหารไทย ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่บีทบาทส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจของไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
สนิค้าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และธรุกจิบรกิารร้านอาหาร
ไทย รวมถงึอตุสาหกรรมต่อเนือ่งอืน่ๆ เช่น ภาคการ 
ท่องเทีย่ว วฒันธรรม ศลิปะ และวถีิความเป็นไทย 
ไปยงักลุม่ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะชาวตะวนัออกกลาง
และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในยูเออีได้มากขึ้น” 
นายสชุาต ิกล่าว
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“การทีแ่ต่ละภาคส่วนทุม่เทอย่างเต็มทีใ่นการลดการปล่อยคาร์บอน
นั้น ยังไม่เพียงพอ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องก้าวข้ามพรมแดนของ 
ภาคส่วนเรา และเริม่เชือ่มโยงประสานกนั การท�างานร่วมกนัอย่างแท้จรงิ 
แบบบูรณาการเท่านั้น ที่จะท�าให้เราใช้ศักยภาพให้เต็มท่ีและบรรล ุ
เป้าหมายได้”

ดร.พิรณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ  
อธบิดีกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

และสิง่แวดล้อม (สส.)

โดยโครงการแรกท่ีรบัซือ้ไฟฟ้าประมาณ 2,100 
เมกกะวัตต์ นัน้ ปัจจบัุน กกพ. ก�าหนดให้สิทธิผู้์ที่
เคยเข้าประมูลในโครงการ 5,200 เมกะวัตต์ แต ่
ไม่ชนะการประมลูเป็นผูม้สีทิธิย์ืน่ประมลู แต่อยู่ใน
ขัน้ตอนเตรยีมการยงัไม่มีการประมูลเกดิขึน้ ซึง่ตน
และกระทรวงพลังงานไม่เห็นด้วยและเคยน�าเข้า 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานหรือ 
กบง. แล้ว แต่น่าจะเกดิความผิดพลาดจงึท�าให้เกิด
การก�าหนดหลักเกณฑ์ทีต่่างไปจากนโยบาย ซึง่ตน

จากกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ ส่ง
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี “นางสาว 
แพทองธาร ชินวตัร” ขอให้ทบทวนการออกสมัปทาน 
รบัซ้ือพลงังานหมนุเวยีน 3,600 เมกะวัตต์ ซึง่อาจ
เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนพลังงาน สรุปสาระส�าคัญ 
ถึงการให ้รัฐบาลทบทวนการออกสัมปทาน 
รบัซ้ือพลงังานหมุนเวยีน 3,600 เมกะวตัต์ โดยคณะ 
กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน ซึง่ได้รบัความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ หรอื 
กพช. ท่ีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน โดยให้
เหตุผลว่ามีราคารับซื้อที่แพงเกินไป และไม่มีการ
เปิดประมลูเพ่ือให้มกีารแข่งขนั ซึง่หากด�าเนนิการ
ต่อไป อาจจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบักลุม่ทนุ 
ผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้า และส่งผลให้รฐัและประชาชน
ต้องจ่ายค่าไฟแพงเกนิไปโดยไม่จ�าเป็น  

ด้าน นายพรีะพนัธุ ์ สาลรีฐัวภิาค รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ได้ตอบกระทู ้ถามสดในการประชุมสภาผู ้แทน 
ราษฎร เก่ียวกับกรณีทีค่ณะกรรมการก�ากับกจิการ 
พลังงาน (กกพ.) จะมกีารเปิดประมลูเกีย่วกบัการรบัซือ้ 
พลงังานไฟฟ้าหมนุเวยีน รปูแบบ Feed-in Tariff 
จ�านวนประมาณ 3,600 เมกะวตัต์ โดยยนืยนัว่า ตน 
และข้าราชการระดบัสงูของกระทรวงพลงังานไม่เหน็ด้วย 
กับการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการ 
ถูกมองว่าเป็นการเอือ้ประโยชน์ 

ทั้งนี้ โครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 
รปูแบบ Feed-in Tariff จ�านวนประมาณ 3,600 
เมกะวัตต์ นัน้ เป็นโครงการต่อเนือ่งจากโครงการ
รับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน จ�านวนประมาณ  
5,200 เมกะวตัต์ โดยในโครงการหลงั 3,600 เมกะวัตต์ 
นี ้ กกพ.จะแบ่งการรบัซ้ือหรอืการประมูลออกเป็น 
2 โครงการย่อย คือ โครงการรับซ้ือไฟฟ้าขนาด
ประมาณ 2,100 เมกะวตัต์ และโครงการรบัซือ้ไฟฟ้า
ขนาดประมาณ 1,500 เมกะวัตต์  

เวลา 1 เดอืน และขอยนืยนัว่าตนไม่ได้นิง่นอนใจ
ในเร่ืองนี ้ โดยได้มีการก�ากบั ติดตาม อย่างใกล้ชิด
ตลอดมา  

ส�าหรบักรณีมกีารกล่าวว่าการรบัซือ้ไฟฟ้าแพงนัน้  
นายพีระพันธุ ์ ชีแ้จงว่า ในการรบัซือ้พลังงานไฟฟ้า
หมุนเวียนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
การผลิต ประเภทแรกคือส่วนที่ผลิตจากแสงแดด 
มกีารรบัซือ้ที ่2.16 บาทต่อหน่วย และประเภททีผ่ลติ 
จากพลังงานลมมีการรบัซือ้ที ่3.10 บาทต่อหน่วย ซึง่ 

“พรีะพนัธุ”์ เคลยีร์ชัด ประมลูซ้ือไฟฟ้าต้องโปร่งใส
เตรยีมน�าพลงังานไทยเข้าสูย่คุพลังงานเขียว

แสงอาทติย์ พลังงานลม พลังงานน�า้ เป็นต้น โดย 
จะมีใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy Certificate หรอื REC) ควบคู่
มาด้วย โดย REC นี ้ผูป้ระกอบการจะใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเมื่อมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มี
การก�าหนดก�าแพงภาษ ี การด�าเนนิการของ กกพ. 
จงึเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นในการรกัษาความสามารถในการ
แข่งขันของการส่งออกของประเทศ  

เนือ่งจากพลังงานไฟฟ้าทีไ่ด้มานัน้ จะไม่สามารถ
แยกออกได้ว่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยใดมีที่มาจาก
แหล่งใด ซึง่มิใช่แค่ UGT แม้กระทัง่ Direct PPA  
ก็ไม่สามารถแยกได้ เว้นแต่เอกชนจะด�าเนินการ 
เดนิสายส่งไฟฟ้าด้วยตนเอง ซึง่มต้ีนทนุเพิม่ข้ึนจ�านวน 
มาก ท�าให้เอกชนหลายรายพจิารณาใช้สายส่งไฟฟ้า
ของ กฟภ. และ กฟน. ทดแทน  

ส�าหรบัประเด็นค�าถามเกีย่วกับแนวทางในการ
จดัการกบัการประมลูพลงังานไฟฟ้าหมนุเวยีนขนาด 
5,200 เมกะวตัต์ นัน้  นายพีระพันธุช้ี์แจงว่า ได้มี
การสอบถามและหารอืไปยงั  คณะกรรมการก�ากบั
กจิการพลงังาน(กกพ.) อย่างต่อเนือ่ง แต่อย่างไรกด็ี 
การด�าเนินการใดๆ อาจจะส่งผลให้เกิดข้อพิพาท
ทางกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งตนก็ได้ให้ข้อสังเกตและ 
ข้อแนะน�า รวมถึงหารอืในเร่ืองนีอ้ย่างต่อเนือ่ง และขอ 
ยืนยันว่า ท่านใดมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในเรื่องน้ี
ตนยนิดีทีจ่ะรับฟังพร้อมเดินหน้าปฏบิติั เพือ่รกัษา
ผลประโยชน์ของประชาชน  

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานก�าลังปรับปรุง 
กฎ ระเบยีบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 
เป็นการลดความยุง่ยากในการผลติไฟฟ้าในครวัเรอืน
ซึง่จะสามารถช่วยลดผลกระทบของพีน้่องประชาชน
จากค่าครองชีพหรอืค่าไฟฟ้า 

“ผมขอยืนยันว ่า เบื้องหลังของผมมีแค ่
ผลประโยชน์ของประชาชน ไม่มกีลุม่ทุนอะไรทีส่ามารถ 
เข้ามาแทรกแซง ผมจะด�าเนินการแก้ไข โดย 
ไม่บ่ายเบีย่งว่าเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในยุคใดในสมยัใด ขอให้ 
ท่านม่ันใจว่า ผมจะท�าให้เต็มทีเ่พ่ือให้ทกุอย่างเป็นไป 
อย่างถกูต้อง” นายพีระพันธุ ์กล่าวในตอนท้าย

ทัง้ 2 ส่วนไม่ได้มรีาคาสงูกว่าการรบัซือ้เดมิ ดงันัน้ 
ตนจงึขอยนืยนัว่าการรบัซือ้ไฟฟ้าในครัง้นีไ้ม่ได้แพง
เกนิจรงิแต่อย่างใด 

ส�าหรับค�าถามที่ว่าในเมื่อจะมีการด�าเนินการ 
ในส่วนของการซือ้ขายไฟฟ้าโดยตรง หรอื Direct PPA  
แล้ว ท�าไมจะต้องมีโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้า
หมนุเวยีน หรอื RE รวมถงึการผลิตไฟฟ้าให้มีทีม่า
จากพลงังานสะอาด ซึง่จะเป็นการซ�า้ซ้อนกนัหรอืไม่  
นายพรีะพนัธุไ์ด้ชีแ้จงในประเดน็นีว่้า Direct PPA 
หรือการรบัซือ้ไฟฟ้าตรง กบัการรบัซือ้พลังงานไฟฟ้า
หมนุเวียน (RE) นัน้เป็นคนละเรือ่งกันอย่างชดัเจน  

Direct PPA เป็นการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง 
ระหว่างผู้ประกอบการกจิการโรงไฟฟ้ากับผู้ประกอบการ 
ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยตรง  แต่ส�าหรับ RE หรือ 
การรบัซือ้พลงังานไฟฟ้าหมนุเวยีน ซ่ึงในโครงการ 
ทีก่ล่าวไปตอนต้นนัน้ จะเป็นส่วนทีส่่งไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบ 
ของ กฟผ. ซึง่เมือ่มสีดัส่วนพลงังานไฟฟ้าหมุนเวยีน 
หรือ RE ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดแล้วก็จะมีการจัดเก็บ 
UGT ท่ีย่อมาจาก Utility Green Tariff หรอือตัรา
การเก็บค่าบริการส�าหรับไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งไฟฟ้า 
สเีขยีวจะได้มาจากพลงังานหมนุเวยีน อาท ิพลงังาน

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค 

ได้สัง่การให้แก้ไขไปแล้วและก�าลงัจะมกีารประชมุ 
กบง.  เพือ่แก้ไขในเรือ่งนี้ 

แต่อย่างไรก็ดี กกพ. ที่เป็นผู้ด�าเนินการนั้น 
เป็นองค์กรอสิระ มีสถานะคล้ายกบั กสทช. กระทรวง
พลงังานไม่มอี�านาจบงัคบับญัชา กล่าวโดยง่ายคอื 
ไม่สามารถไปสัง่ได้ แต่กไ็ด้ใช้อ�านาจตามทีม่อียู ่โดย
ท�าหนงัสอืทกัท้วงพร้อมกบัขอให้ทบทวนโครงการ
ไปยงั กกพ. แล้วเป็นท่ีเรยีบร้อย โดยเบ้ืองต้นได้รบั
การแจ้งว่าที่มาที่ไปท�าให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว 
เกิดจากความผิดพลาดในการท�ามติที่ประชุม ซึ่ง
จะได้ด�าเนนิการแก้ไขต่อไป และเม่ือมกีารทบทวน
ในเรือ่งนีใ้ห้รอบคอบและถกูต้องแล้ว กจ็ะรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิหรอื 
กพช. ต่อไป 

นายพีระพันธุ์ ยังกล่าวอีกว่า กระบวนการ
ทัง้หมดคาดว่าจะด�าเนินการแก้ไขแล้วเสรจ็ในระยะ

“รองนายกฯ ประเสริฐ” ห่วงสถานการณ์
ภยัแล้งพ้ืนทีอี่สานตอนล่างปีนี ้ ประเดมิลงพืน้ที่ 
จ.นครราชสมีา เร่งขบัเคลือ่น 8 มาตรการรองรบั
ฤดแูล้ง ปี 2567/68 ส�ารวจแหล่งน�า้ต้นทุน จบัตา
พ้ืนทีเ่ส่ียงภยั ก�าชบัแผนบรหิารจดัการน�า้อ่างฯ 
ล�าตะคอง เร่งหาแหล่งน�า้ส�ารองเพ่ิมเตมิ บรหิาร
จดัการน�า้ในทกุมติิ โดยเฉพาะการอปุโภคบรโิภค 
พร้อมเดนิหน้าสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชน
ในการบรหิารจดัการน�า้อย่างมส่ีวนร่วม เพือ่สร้าง
ความมัน่คงด้านน�า้อย่างยัง่ยนื

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะ
กรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) กล่าว
ว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง 
ในปีนี ้โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนล่าง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในพื้นที ่
มปีรมิาณฝนตกน้อย ท�าให้แหล่งน�า้ต่างๆ มีปรมิาณ
น�้าที่กักเก็บได้ค่อนข้างน้อย รวมถึงอ่างเก็บน�้า 
ล�าตะคอง ซึง่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุทีส่�าคัญในการผลติ 
น�า้ประปาและการเกษตร ปัจจบุนัมปีรมิาณน�า้ใช้การ 
อยู ่เพียง 28% จึงมีความจ�าเป็นต้องควบคุม
แผนการบรหิารจดัการน�า้ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิ
ประสทิธภิาพสูงสดุ 

“ประเสรฐิ” ห่วงแล้งอสีาน เร่งขบัเคลือ่นมาตรการแล้ง 
คมุเข้มแผนจัดการน�า้ล�าตะคอง ส�ารวจแหล่งน�า้ต้นทุน 

โดยให้ความส�าคญักบัน�า้เพ่ือการอุปโภคบรโิภค
ของประชาชนเป็นอันดบัแรก ดงันัน้ การลงพ้ืนที่ 
ในวันนี้ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานในการเร่ง 
ขบัเคลือ่น 8 มาตรการรองรบัฤดูแล้ง ปี 2567/68 
ตามที ่สทนช. ได้คาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่งขาดแคลนน�า้
ไว้ล่วงหน้า เพือ่ให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีได้ด�าเนินการ
เชงิป้องกนั ลดผลกระทบจากภยัแล้งทีอ่าจเกดิขึน้
ให้เหลอืน้อยทีส่ดุหรอืไม่เกิดขึน้เลย รวมทัง้รบัฟัง
ปัญหาและอปุสรรคเพือ่น�าไปก�าหนดแนวทางการ
แก้ไขในระยะสัน้และระยะยาวต่อไป 

“ได้มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกบัจงัหวดั และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการท�างานตาม
มาตรการอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนป้องกันไว้ 
ล่วงหน้า โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสีย่งหรอืพ้ืนท่ีเปราะบาง หาก 
เกิดผลกระทบกับประชาชนต้องเร่งด�าเนินการให้
ความช่วยเหลอืโดยเรว็ พร้อมเร่งจดัเตรยีมเครือ่งจกัร
เครือ่งมือ ซ่อมแซมหรอืปรบัปรงุแหล่งน�า้เพือ่เกบ็
กกัน�า้ให้มากข้ึน รวมถงึรณรงค์ให้ประชาชนใช้น�า้
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เกษตรกรด�าเนินการ 
ตามแผนเพาะปลูกพืชอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
เฝ้าระวงัปัญหาอคัคภียัและไฟป่า และมอบหมาย
ให้เทศบาลนครนครราชสีมา เร่งพัฒนาแหล่งน�้า
ส�ารองเพื่อความมั่นคงด้านน�้าต้นทุน ในส่วนการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรพัยากรน�า้ ได้มอบหมายให้จังหวดั คณะกรรมการ 
ลุ ่มน�้า และภาคส่วนต่างๆ เร ่งสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความส�าคัญในการ
บรหิารจัดการน�า้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแขง็ของกลไกการบรหิารจัดการน�า้ในเชงิพืน้ที่ 
อนัจะเป็นการสร้างความมัน่คงด้านน�า้อย่างยัง่ยนื” 
รองนายกรฐัมนตร ีกล่าว   

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาล
เห็นความส�าคัญในเรื่องน�้าอุปโภคบริโภคของ 
ชาวโคราช โดยเฉพาะพ้ืนท่ีด้านเศรษฐกจิในตวั อ.เมอืง 
นครราชสีมา ปัจจุบันมีการใช้น�้าประปาจาก  
2 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�านกัการประปาเทศบาล
นครนครราชสีมา ซึ่งจ่ายน�้าให้ประชาชนเขต
เทศบาลนครนครราชสมีา 87,500 ครวัเรอืน และ
สถานผีลติน�า้เฉลิมพระเกียรต ิ(ท่าช้าง) การประปา
ภูมิภาคสาขานครราชสีมา จ่ายน�้าให้ประชาชน 

สรุสห์ี กติตมิณฑลประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 

ในพืน้ทีน่อกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 46,000 
ครัวเรือน โดยระบบประปาเทศบาลฯ ใช้น�้าจาก  
3 แหล่ง ประกอบด้วย ล�าตะคอง ล�าแชะ และล�าน�า้มลู  
(อ่างเก็บน�้าล�าตะคอง 47,000 ลูกบาศก์เมตร 
(ลบ.ม.)/วัน ล�าน�้าล�าตะคอง 17,000 ลบ.ม./วัน 
อ่างเกบ็น�า้ล�าแชะ 33,000 ลบ.ม./วนั และล�าน�า้มูล  
30,000 ลบ.ม./วัน) ส่วนสถานผีลติน�า้เฉลมิพระเกยีรตฯิ  
ใช ้ น�้ า จ า ก ล� า น�้ า มู ล เ ป ็ น ห ลั ก  ป ริ ม า ณ  
43,000 ลบ.ม./วัน 

โดยมีแหล่งน�้าส�ารองคือ สระเก็บน�้าขนาด  
4.1 ล้าน ลบ.ม. ส�าหรบัใช้ในกรณนี�า้ในล�าน�า้มลูแห้ง 
จนไม่สามารถสบูน�า้ขึน้มาได้ ซึง่ระบบประปาทัง้ 2 แห่ง  
ต้องใช้แหล่งน�า้ดบิจากล�าน�า้มลูประมาณ 73,000 
ลบ.ม./วัน จากการรับฟังปัญหาพบว่า อ.เมือง
นครราชสมีา ประสบปัญหาปรมิาณน�า้ต้นทนุจาก
ล�าน�้ามูลเพื่อผลิตน�้าประปามีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในพืน้ที ่ดงันัน้เพือ่ให้ประชาชนมปีรมิาณน�า้
ใช้อย่างเพยีงพอ จงึได้ก�าชบัให้กรมชลประทาน โดย

โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรกัษาล�าแชะและโครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษามูลบน สนับสนุนน�้าต้นทุน 
ในล�าน�า้มลูให้เพียงพอต่อการผลติน�า้ประปาตลอด
ช่วงฤดแูล้งนี้ 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ
ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) กล่าว 
เพิ่มเติมว่า จ.นครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ล�าน�้ามูล 
เป็นส่วนใหญ่ และมลี�าน�า้ทีส่�าคญั ได้แก่ ล�าเชยีงไกร  
ล�าตะคอง ล�าพระเพลิง ล�าแชะ และล�าจกัราช ปัจจบุนั  
(ข้อมลู ณ วนัที ่30 ต.ค. 67) สถานการณ์น�า้ในแหล่งน�า้ 
ทั้งหมด 4,962 แห่ง มีปริมาตรน�้ารวมกันอยู่ที่ 
650 ล้าน ลบ.ม. หรอื 49% ซึง่น้อยกว่าปี 66 อยูท่ี ่ 
121 ล้าน ลบ.ม. โดยแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ 4 แห่ง  
คอื อ่างฯ ล�าตะคอง อ่างฯ ล�าพระเพลงิ อ่างฯ มลูบน  
และอ่างฯ ล�าแชะ มปีรมิาณน�า้รวมกนัอยูท่ี ่430 ล้าน  
ลบ.ม. หรอื 49% นอกจากน้ี แหล่งน�า้ขนาดกลาง 
19 แห่ง มีปรมิาณน�า้รวมกนัอยูท่ี่ 188 ล้าน ลบ.ม. 
หรือ 58% และแหล่งน�้าขนาดเล็ก 4,939 แห่ง  
มีปริมาณน�้ารวมกันอยู่ที่ 31 ล้าน ลบ.ม. หรือ  
26% ทัง้นี ้ สทนช.ได้ประเมินพืน้ทีเ่สีย่งขาดแคลน
น�า้อปุโภคบรโิภคของ จ.นครราชสมีา ใน 31 ต�าบล  
14 อ�าเภอ ได้แก่ อ.บ้านเหลื่อม อ.ชุมพวง  
อ.ล�าทะเมนชยั อ.ขามทะเลสอ อ.ขามสะแกแสง อ.เมอืง 
นครราชสมีา อ.ปากช่อง อ.ด่านขนุทด อ.ปักธงชยั 
อ.โนนสูง อ.พระทองค�า อ.สีคิว้ อ.โนนไทย และ 
อ.สดีา

“นอกจากแนวทางแก้ไขปัญหาด้านน�้าของ 
จ.นครราชสีมา ในระยะเร่งด่วนแล้ว รองนายก 
รฐัมนตร ี(นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง) ยงัได้มอบหมาย 
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านน�้าในระยะยาว  
โดยให้ สทนช. บรูณาการทกุหน่วยงานเร่งขบัเคล่ือน 
แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน�้าในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการกักเก็บน�า้ด้านต่างๆ เช่น ธนาคาร
น�า้ใต้ดิน แก้มลงิ อ่างเก็บน�า้ เป็นต้น พร้อมก�าชบัให้
เร่งด�าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กรมชลประทาน โดย
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง บริหาร
จัดการน�้าในอ่างฯ ล�าตะคองให้มีประสิทธิภาพ

สงูสดุ เพือ่ให้มนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอจนส้ินสดุฤดแูล้ง 
รวมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัหาแหล่งน�า้ 
ส�ารองเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร ตามล�าดับ และให้หน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเสนอ
โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการน�้าระดับท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ของกลุม่ผูใ้ช้น�า้เพือ่ให้การใช้น�า้ร่วมกนั
อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นการสร้างความยัง่ยนื
ในการบรหิารจัดการน�า้” เลขาธกิาร สทนช. กล่าว

ส�าหรับการบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการด้านทรพัยากรน�า้ในพืน้ที ่ จ.นครราชสมีา 
โดยมแีผนงานในปีงบ 67 จ�านวน 645 โครงการ 
ปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 9,280 ไร่ พื้นที่ได้รับการป้องกันจาก
อุทกภัย 6,230 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 
5,244 ครวัเรอืน เช่น ก่อสร้างระบบป้องกันน�า้ท่วม
พื้นที่ชุมชนเมืองนครราชสีมา ระยะที่ 1 อ.เมือง 
นครราชสีมา, ท�านบดินหัวงานและอาคารประกอบ  
โครงการอ่างเกบ็น�า้บ้านซบักระจายพร้อมระบบส่งน�า้  
ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว, ประตูระบายน�้าหัวงานพร้อม
อาคารประกอบ โครงการประตรูะบายน�า้บ้านยาง 
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง เป็นต้น 

ส่วนแผนงบปี 68 จ�านวน 302 โครงการ 
ปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น 5.82 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 30,848 ไร่ พืน้ทีไ่ด้รบัการป้องกนัจาก
อทุกภัย 4,742 ไร่ อาคารป้องกนัตล่ิง 3,016 เมตร 
ประชาชนได้รบัประโยชน์ 21,780 ครัวเรอืน เช่น  
โครงการจัดหาน�า้ดิบเพ่ือผลิตน�า้ประปาทีโ่รงกรองน�า้ 
บ้านมะขามเฒ่า จากแหล่งน�้าล�าตะคองมายัง 
โรงกรองน�า้บ้านมะขามเฒ่า, โครงการขยายก�าลงั
การผลิตน�า้ประปาผิวดินภายในโรงกรองน�า้ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชั่วโมง บ้านมะขามเฒ่า  
ต.บ้านใหม่ อ.เมอืงนครราชสีมา, โครงการจดัหาแหล่ง 
น�า้บาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพืน้ท่ีขาดแคลน
น�้าหรือน�้าเค็ม รูปแบบท่ี 1 บ้านซับก้านเหลือง 
ต.ครบรุใีต้ อ.ครบรุ ีเป็นต้น   

“ผมขอยืนยันว่า เบื้องหลังของผมมีแค่ผลประโยชน์ของประชาชน 
ไม่มีกลุ่มทุนอะไรท่ีสามารถเข้ามาแทรกแซง ผมจะด�าเนินการแก้ไข  
โดยไม่บ่ายเบีย่งว่าเป็นเรือ่งทีเ่กดิข้ึนในยคุใดในสมยัใด ขอให้ท่านมัน่ใจว่า  
ผมจะท�าให้เต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

สราวธุ แก้วตาทิพย์ 

คพ.เตรยีมรบัมอืสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ปี 68
ขับเคลือ่นผ่านการบรหิารจัดการ 3 ระดบั

กรมควบคุมมลพิษเตรียมพร ้อมรับมือ
สถานการณ์ฝุน่ PM2.5 มุง่ขบัเคล่ือนผ่านกลไก
การบริหารจัดการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ 
ระดบัภาคหรอืข้ามเขตป่าหรอืเขตปกครอง และ
ระดบัจงัหวดั

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า หลังจาก 
ฤดกูาลหมอกควันและฝุน่ละออง PM2.5 ปี 2567  
ผ่านไป กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
โดย คพ. ได้ทบทวนสรุปผลและถอดบทเรยีน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุน่ละออง ปี 2567 และร่วมกับหน่วยงาน ผูท้รง
คุณวุฒแิละนกัวิชาการ ในการระดมความคดิเหน็
เพือ่ยกระดบัการท�างาน มาตรการและกลไกต่างๆ 
ในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ 
ฝุน่ละออง ปี 2568

ภาพรวมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ 
ฝุ่นละออง PM2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
วิกฤตของปีท่ีผ ่านมา ภาพรวมของประเทศ  
ปรมิาณฝุน่ละออง PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มีค่า  
31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)  
ลดลงร้อยละ 11 ซึง่จ�านวนวนัทีฝุ่น่ละออง PM2.5 
เกนิค่ามาตรฐาน ดงันี ้ 1) พืน้ที ่ 17 จงัหวดัภาค
เหนือ จ�านวน 129 วัน เท่ากบัปีท่ีผ่านมา 2) พืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 97 วัน 
ลดลงร้อยละ 5 3) พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ต่อเนือ่ง ในพืน้ท่ีป่า ใน 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  
8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จ.กาญจนบุรี  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต ้องลดลง 
ร้อยละ 25 ในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศต้องลดลง 
ร้อยละ 10-30 และในภาพรวมทัง้ประเทศของปี 68  
ได้ตัง้เป้าหมายลดจดุความร้อนให้ได้ร้อยละ 30

เป้าหมายปี 2568 ก�าหนดตัวชี้วัดที่ค�านึงถึง 
การลดผลกระทบต่อประชาชน จะลดพืน้ทีเ่ผาไหม้ 
ลงไปอีกจากปี 2567 โดยพื้นที่ป่า ร้อยละ 25  
พื้นที่เกษตรและพืชเป้าหมาย ร้อยละ 10-30  
ควบคมุฝุน่จากยานพาหนะและโรงงานในพืน้ท่ีเมอืง 
ให้ปฏบิตัติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ ร้อยละ 100  
ตัง้เป้าควบคมุค่า PM2.5 24 ชัว่โมงสงูสดุไม่เกิน
ค่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” นางสาวปรีญาพร 
กล่าว

ที่ท�าการเพาะปลูกเสี่ยงเผาและข้อมูลเกษตรกร
รายจังหวดั

2. การจัดการไฟในพื้นที่ป ่าอนุรักษ์และ 
ป่าสงวนแห่งชาติ โดยตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุด 
เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง ชุดดับไฟป่า บริหารจัดการ 
เชือ้เพลงิ ประกาศจ�ากัดการเข้าพืน้ทีป่่าและพืน้ที่ 
ท่ีเก่ียวข้องเชือ่มโยง การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าชมุชน
โดยไม่เผา รวมถงึพืน้ท่ีเกษตรกรรมในท่ีดนิของรฐั 
และมุง่เน้นการเปลีย่นการปลกูพชืเชงิเดีย่ว

3. การจดัการไฟในพืน้ทีเ่กษตร โดยประกาศ

การใช้น�า้มนัเชือ้เพลิงรอบ 9 เดอืน ปี 67 
เพิม่ขึน้กับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 1.2

กรมธุรกิจพลงังาน เผยภาพรวมการใช้น�า้มนั
เชือ้เพลงิ เฉลีย่ในช่วง 9 เดอืน (เดือนมกราคม–
กันยายน) 2567 อยู่ที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 1.2 ปัจจัยจากการ
ขยายตวัตามภาวะเศรษฐกจิ

การใช้น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ ณ สถานบีรกิาร เฉลีย่
อยูท่ี ่66.74 ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.9 ประกอบ
ด้วย ดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา เพิม่ข้ึนมาอยูท่ี ่66.59 ล้าน
ลติร/วนั ขยายตวัตามภาวะเศรษฐกจิและการเตบิโต
ของภาคการขนส่ง ทีไ่ด้รบัแรงขบัเคลือ่นส�าคญัมาจาก
ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการส่งออก 
ทีป่รบัตัวดขีึน้ โดย สศช. คาดการณ์อตัราการขยายตวั  
GDP ของปี 2567 เฉลีย่ร้อยละ 2.3-2.8 ส�าหรบัดีเซล 
หมุนเร็วบี20 ลดลงมาอยู่ที่ 0.152 ล้านลิตร/วัน  
ในขณะทีด่เีซลพืน้ฐาน ลดลงมาอยูท่ี ่1.83 ล้านลติร/วนั  
เนือ่งจากในปีก่อนน�าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้า 

ส่งผลให้ในภาพรวมจึงมีปริมาณการใช้น�้ามันกลุ่ม
ดเีซลอยูท่ี ่68.57 ล้านลติร/วนั 

การใช้น�้ามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) 
เฉลีย่อยูท่ี ่15.50 ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 17.3 
โดยมีปัจจัยมาจากการฟื้นตัวในภาคการท่องเท่ียว 
ในช่วงทีผ่่านมา นอกจากนโยบายการยกเว้นวซ่ีาให้แก่ 
นกัท่องเทีย่วในบางประเทศแล้ว

ในช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 2567 การท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทยยังได้มีมาตรการกระตุ ้นการ 
ท่องเทีย่วระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพือ่สร้างแรง
จูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวจากท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติมากยิ่งข้ึน จึงท�าให้ปริมาณการใช้ 
มีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

การใช้ LPG เฉลีย่อยูท่ี ่18.74 ล้าน กก./วนั เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 3.2 ประกอบด้วยภาคปิโตรเคม ี เพิม่ขึน้มา 
อยูท่ี ่8.68 ล้าน กก./วนั ภาคครวัเรอืน เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่  
5.74 ล้าน กก./วนั และภาคขนส่ง เพิม่ขึน้มาอยูท่ี่ 
2.32 ล้าน กก./วัน มาจากการใช้ในกลุ่มรถแท็กซี่ 
ทีย่งัคงขยายตวัอยูเ่ป็นส�าคญั ในขณะท่ีการใช้ในภาค
อตุสาหกรรม ลดลงมาอยูท่ี่ 1.996 ล้าน กก./วนั 

การใช้ NGV เฉล่ียอยูท่ี ่2.82 ล้าน กก./วัน ลดลง 
ร้อยละ 17.1 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับจ�านวนรถจดทะเบียน NGV สะสม  
และจ�านวนสถานบีริการ NGV ทีม่แีนวโน้มปิดตัวลง  
ทั้งนี้ ปตท. ยังคงช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้กับ  
กลุ่มรถแท็กซ่ีและรถโดยสารสาธารณะที่ถือบัตร
สิทธิประโยชน์ ปัจจุบันด�าเนินการอยู่ในระยะที่ 2  
(1 กรกฎาคม 2567-31 ธันวาคม 2568)

การน�าเข้าน�า้มันเชือ้เพลิง เฉลีย่อยูท่ี ่1,046,487 
บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่าการ 
น�าเข้ารวม 97,155 ล้านบาท/เดอืน โดยเป็นการน�าเข้า 
น�า้มนัดบิอยูท่ี ่982,828 บาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6  
คดิเป็นมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนัดบิอยูท่ี ่ 92,646 ล้าน 
บาท/เดือน ส�าหรับการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูป  
(น�า้มันเบนซนิพ้ืนฐาน น�า้มนัดเีซลพืน้ฐาน น�า้มนัเตา 
น�า้มนัอากาศยาน และ LPG) อยูท่ี ่63,659 บาร์เรล/
วนั ลดลงร้อยละ 16.0 คิดเป็นมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนั
ส�าเร็จรปูอยูท่ี ่4,509 ล้านบาท/เดือน

การส่งออกน�า้มันส�าเรจ็รูป เฉลีย่อยูท่ี ่176,047 
บาร์เรล/วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0 เป็นการส่งออกน�า้มนั
เบนซิน น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา น�้ามันอากาศยาน 
น�้ามันก๊าด และ LPG คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 
17,509 ล้านบาท/เดอืน

ปรญีาพร สวุรรณเกษ ศกัดา ตรเีดช

นายเฉลมิชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) ได้สัง่การ
ให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เตรยีม
ความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
ในช่วงฤดหูนาว โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนถึงฤดหูนาว 
นี ้ซึง่เป็นช่วงทีอ่ากาศเยน็สบาย เหมาะแก่การเดนิป่า 
และกจิกรรมอาบป่า (Forest Bathing) มีเส้นทาง 
ศึกษาธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส
ธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ 

นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมอทุยาน 
แห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธ์ุพชื กล่าวว่า อทุยานแห่งชาต ิ
ในประเทศไทยมเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาตริวมมากกว่า  
300 เส้นทาง มีระยะทางรวมมากกว่า 900  
กิโลเมตร ระยะทางสั้นๆ ตั้งแต่ 100 เมตร ไป
จนถงึไกลสดุ 64 กิโลเมตร โดยเส้นทางเดินศกึษา
ธรรมชาตริะยะไกล (Hiking-or-Trekking-trails)   
คือ เส้นทางที่มีระยะทาง 2 กิโลเมตรขึ้นไป 
เน้นเรือ่งของการออกก�าลงักายกลางแจ้ง มจี�านวน  
80 เส้นทาง

ส�าหรบัในภาคเหนอื มเีส้นทางศกึษาธรรมชาติ
ที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยภูคา จังหวัดน่าน ซึ่งมีเส้นทางให้เลือก 
หลากหลาย ทัง้เส้นทางระยะไกลดอยภแูล เส้นทาง 
เด่นช้างนอน เส้นทางน�า้ตกขนุน�า้ปัว เส้นทาง 1,700  
และเส้นทางดอกชมพภูคูา นอกจากน้ี ยงัมีเส้นทาง 
ศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ในอุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอนิทนนท์ จงัหวัดเชยีงใหม่ เส้นทางดอยค�า้ฟ้า 
ในอทุยานแห่งชาติผาแดง และจดุชมววิยอดภชูีฟ้้า
ในอทุยานแห่งชาติภชูีฟ้้า ทีส่วยงามโดดเด่น

ภาคกลางและภาคตะวันออก โดดเด่นด้วย
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่  
4 จงัหวดั ได้แก่ นครนายก สระบุรี นครราชสมีา และ 
ปราจนีบรุ ีมเีส้นทางศกึษาธรรมชาตท่ีิน่าสนใจ เช่น 
น�า้ตกกองแก้วและน�า้ตกเหวสวุตั ส่วนในภาคกลาง 
มเีส้นทางเดนิป่าระยะไกลทีท้่าทาย อาทิ ยอดเขา 
โมโกจใูนอทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ จงัหวดัก�าแพงเพชร 
และนครสวรรค์ เส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาเยน็ 

ทส.เตรยีมพ้ืนทีท่่องเทีย่วทางบก-ทะเล
รบัเทศกาลฤดูหนาวเท่ียวอย่างมคีวามสุข

และยอดเขาขนุนในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 
จงัหวัดก�าแพงเพชรและตาก

ภาคตะวนัตกและภาคใต้ มเีส้นทางทีน่่าสนใจ
หลายแห่ง เช่น เส้นทางศกึษาธรรมชาตป่ิายางนา 
ในอทุยานแห่งชาตอ่ิาวสยาม จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาตนิ�า้ตกบุญญบาลในอทุยาน
แห่งชาตลิ�าน�า้กระบุร ี จังหวัดระนอง และเส้นทาง 
ชมบัวผดุบ้านสะพานนาคในอุทยานแห่งชาติคลองพนม  
จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

ไฮไลท์ส�าคัญในปีนี้คือการเปิดเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตแิห่งใหม่ “สนัพญานาค” อทุยานแห่งชาติ 
ภแูลนคา จงัหวัดชยัภมู ิ ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้
สมัผสักับความงดงามของธรรมชาตแิละระบบนเิวศ
ท่ีอดุมสมบูรณ์ พร้อมชมทศันยีภาพทีส่วยงามตลอด
เส้นทาง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นพระเจ้า  
5 พระองค์ ในอทุยานแห่งชาตถิ�า้สะเกนิ จังหวดัน่าน 
และพะเยา จดุชมทวิทศัน์ลานกางเต็นท์ม่อนพระยาแช่  
และเส้นทางหน้าผาช้าง-ก่ิวสน-ดอยฝร่ัง ในอุทยาน 
แห่งชาตเิขลางค์บรรพต จงัหวดัล�าปาง และเส้นทาง 
เดินป่าระยะไกลยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติ
น�า้ตกห้วยยาง จังหวัดประจวบครีีขนัธ์

นอกจากนี ้ยังมีแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในเขต
รกัษาพันธุส์ตัว์ป่าและเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหลายแห่ง 
อาท ิ เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าเชียงดาว ทีโ่ดดเด่นด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภเูขา
สูง เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ภหูลวง ทีเ่ปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรูร้ะบบ
นิเวศป่าดบิเขา และดอยม่อนจองในเขตรกัษาพนัธุ์
สตัว์ป่าอมก๋อย ทีมี่จุดชมวิวทวิทัศน์อันงดงาม

ในส่วนของแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล ทางกรม 
อทุยานฯ ได้เตรยีมพ้ืนทีร่องรบันักท่องเทีย่วทีอุ่ทยาน 
แห่งชาติทางทะเลชื่อดังหลายแห่ง อาทิ อุทยาน 
แห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี จังหวัดกระบี ่
อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสรุนิทร์และหมูเ่กาะสมิลัิน 
จงัหวดัพงังา อทุยานแห่งชาตติะรเุตา จังหวัดสตลู 
และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด 
จงัหวัดระยอง

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้เตรียมความพร้อม 
ด้านความปลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวกตลอด 
เส้นทาง โดยจดัเจ้าหน้าท่ีดแูลตลอด 24 ชัว่โมง รวมถงึ 
มีป้ายสือ่ความหมายและจุดพักตามเส้นทางศกึษา
ธรรมชาตต่ิางๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รบัท้ังความรู้
และความเพลดิเพลนิในการได้รบับริการ

ทีส่งูขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีก่อน โดยเมือ่
พจิารณาเป็นรายชนดิ ปรมิาณการใช้แก๊สโซฮอล์ 95  
ลดลงมาอยู ่ที่ 17.80 ล้านลิตร/วัน แต่ยังคงม ี
ส่วนแบ่งการตลาดสงูสดุทีร้่อยละ 57.0 รองลงมาคือ 
แก๊สโซฮอล์ 91 เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่7.49 ล้านลติร/วนั เป็นผล 
จากราคาขายปลีกของแก๊สโซฮอล์ 91 ท่ีราคาต�า่กว่า
แก๊สโซฮอล์ 95 เฉลีย่อยูที่ ่0.93 บาท/ลติร (มกราคม-
กนัยายน 2566 เฉลีย่ 0.28 บาท/ลิตร) ประชาชน 
บางส่วนจงึหนัไปใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แทน ส�าหรบัแก๊สโซฮอล์  
อี20 ลดลงมาอยู่ที่ 5.44 ล้านลิตร/วัน เบนซิน  
ลดลงมาอยูท่ี่ 0.42 ล้านลติร/วนั และแก๊สโซฮอล์ อ8ี5 
ลดลงมาอยูท่ี ่0.07 ล้านลติร/วนั 

จ�านวน 113 ลดลงร้อยละ 2 4) พืน้ทีภ่าคกลาง 
จ�านวน 101 วัน ลดลงร้อยละ 7 5) พืน้ทีภ่าคตะวนัตก  
จ�านวน 84 วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 211 และในช่วง 
เวลาอันใกล้นี้จะเร่ิมเข้าสู่ช่วงเวลาที่ฝุ ่นละออง 
จะเริม่สงูขึน้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

“เราได้ต้ังเป้าการปฏิบัติการในปี 68 โดย 
พ้ืนท่ีเมือง ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 100% เข้มงวดเร่ือง
การตรวจควันด�า โดยเฉพาะรถของหน่วยงาน
ข้าราชการ รถ ขสมก. ทีแ่ม้จะบอกว่าตรวจแล้ว 
ไม่เจอควนัด�า เรากต้็องเข้มงวดในการตรวจอย่าง 

นางสาวปรีญาพร กล ่าวว ่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดท�า 
“มาตรการรับมือสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละออง ปี 2568” โดย คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการฯ และ 
กลไกการบริหารจัดการ มาตรการฯ ปี 2568  
จะขบัเคลือ่นผ่านกลไกการบรหิารจัดการ 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับชาติ ระดับภาคหรือข้ามเขตป่าหรือ 
เขตปกครอง และระดบัจังหวดั 

ส�าหรับ 6 แนวทางลด PM2.5 ปี 2568 มกีาร
ปฏบิตักิารมดัีงนี้ 

1. ระยะเตรียมการ จัดท�าแผนที่เสี่ยงการ
เผา Risk Map แผนปฏบิตักิารจดัการไฟป่าตาม
ห้วงเวลา แผนบรหิารจัดการเช้ือเพลงิ ข้อมลูพ้ืนที่

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่จ�าเป็นต้องใช้ไฟและ 
บริหารจัดการไฟในพื้นที่เกษตรเท่าที่จ�าเป็นและ
มีการควบคุม ควบคุมอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงาน  
หากฝ่าฝืนถูกบังคับใช้กฎหมาย ตัดสิทธิความ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ให้สิทธิหรือเพิกถอน 
สทิธิ ส.ป.ก./นิคมสหกรณ์ กบัเกษตรกรท่ีไม่ร่วมมือ  
รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรปรับรูปแบบการผลิต 
และออกมาตรการสทิธแิละประโยชน์ให้เกษตรกร
ทีไ่ม่เผา

4. การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง ออก
ประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเขตเมือง
ช่วงวิกฤต สนับสนุนการเดินทางโดยขนส่ง 
สาธารณะ มีนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสาร 
รถสาธารณะ เร่งรดัเปลีย่นรถ ขสมก. เป็นรถไฟฟ้า 

ตรวจจบัรถยนต์ควนัด�า รถบรรทกุ พืน้ทีก่่อสร้าง 
ผูท้�าผดิวินัยจราจร โดยปรบัสงูสดุ ตรวจบังคบัใช้
กฎหมายโรงงานและสถานประกอบกิจการอย่าง
เข้มงวด ควบคมุ/จบักมุ ผูล้กัลอบเผาในเขตชมุชน
และรมิทาง

5. การจัดการหมอกควันข้ามแดน ส่งเสริม
การผลิตและการค้าสินค้าเกษตรแบบไม่เผา 
จดัการหารอืระดบัรฐัมนตรก่ีอนเริม่ฤดหูมอกควนั  

กลไกข้ามเขตป่าข้ามเขตปกครอง ลดการเผาไหม้
ในพื้นที่เกษตรและพืชเป้าหมาย ร้อยละ 10-30 
ควบคุมฝุ่นจากยานพาหนะและโรงงานในพื้นที่
เมอืง ให้ปฏิบตัติามกฎหมาย/กฎระเบียบ ร้อยละ 
100 ต้ังเป้าลดค่าเฉลีย่ PM2.5 ลงร้อยละ 5-15 
ควบคุมค่าเฉลี่ย PM2.5 24 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน
ค่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และลดจ�านวนวัน 
ทีฝุ่น่ละอองเกินมาตรฐานลงร้อยละ 5-10

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า ส�าหรับการ 
เตรียมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันบูรณาการด�าเนินงานตาม
มาตารการฯ โดยเฉพาะการควบคมุการระบายฝุน่ 
จากยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาในพ้ืนที่
ชมุชนและรมิทาง ซึง่เป็นแหล่งก�าเนิดท่ีส�าคญั ทัง้
ในมิตกิารส่งเสรมิและการบังคบัใช้กฎหมาย รวมถงึ
เตรยีมพร้อมมาตรการด้านสาธารณสขุ การ Work 
From Home การสือ่สารประชาสมัพันธ์เพ่ือแจ้ง
เตอืนให้กบัพีน้่องประชาชน และขอให้ประชาชน
ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ผ่าน
เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั Air4thai 

ด้าน ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อ�านวยการส่วน
นวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการ
คณุภาพอากาศและเสยีง ร่วมให้ข้อมลูสถานการณ์
ฝุน่ละออง ปี 2568 โดยกล่าวว่า การคาดการณ์
สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็ระยะไกลล่วงหน้า  
องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ 
แห่งชาติ ประเทศสหรฐัอเมรกิา (National Oceanic  
and Atmospheric Administration/NOAA) 
ประเมินว่าช่วงระหว่างเดือนกันยายนไปจนถึง
พฤศจิกายน 2567 จะเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สภาวะ “ลานีญา” (La Nina) ซึง่จะส่งผลให้ฝ่ัง
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซฟิิก รวมประเทศไทย 
มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ โดยปรากฎการณ ์
ดงักล่าวจะคงอยู่ไปจนถงึเดอืนมีนาคม 2568 ซึง่ผล 
ที่ตามมาจะท�าให้การลุกลามจากการเผาไหม้ 
เศษวัสดุชีวมวลไม่รุนแรงเท่าสถานการณ์ภายใต้ 
ปรากฎการณ์ “เอลนโีญ” (สภาวะแห้งแล้ง) ประกอบกบั 
การด�าเนินการภายใต้มาตรการรบัมอืสถานการณ์ 
ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง ปี 2568 ทีจ่ะ
สามารถควบคุมแหล่งก�าเนิดที่มีนัยส�าคัญได้ครบ 
ทุกมติ ิจึงคาดการณ์สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดเลก็ 
ในระยะยาวได้ว่าสถานการณ์จะมแีนวโน้มทีดี่ขึน้ 
และไม่รนุแรงเท่าช่วงต้นปี 2567 ทีผ่่านมา

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน เผยภาพรวมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย 
ในช่วง 9 เดือน (เดือนมกราคม–กันยายน) 2567 
อยู่ที่ 155.37 ล้านลิตร/วัน เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.2 โดยน�า้มันดเีซลหมนุเรว็  
ณ สถานีบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ขยายตัวตาม 
ภาวะเศรษฐกจิ รวมทัง้มาตรการตรงึราคาน�า้มนัดเีซล
ของรฐับาล น�า้มันอากาศยานเชงิพาณชิย์ (Jet A1) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3 ขยายตวัตามภาคการท่องเทีย่ว 
และการใช้ LPG เพิม่ขึน้ ร้อยละ 3.2 ขณะทีก่ลุ่ม
เบนซินลดลงร้อยละ 0.6 ซ่ึงมีปัจจัยส�าคญัจากการ 
พฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและการขยายตวั 
ของยานยนต์ไฟฟ้า น�้ามันเตาลดลงร้อยละ 13.5  
และ NGV ลดลงร้อยละ 17.1 

รายละเอียดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ในเดือนมกราคม-กันยายน 2567 เม่ือเทยีบกับช่วงเวลา 
เดยีวกันของปีก่อน มีดงัน้ี 

การใช้น�า้มันกลุ่มเบนซิน เฉล่ียอยู่ที ่31.52 ล้าน
ลิตร/วนั ลดลงร้อยละ 0.6 เน่ืองจากได้รบัผลกระทบ 
จากโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลและรถไฟฟ้าระหว่าง
เมอืงทีม่กีารขยายตวัของผู้โดยสารร้อยละ 13.5 รวมถึง 
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง BEV HEV และ PHEV  
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของ
รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลไม่เกนิ 7 คน อกีทัง้ราคาขายปลีก 

ตั้งศูนย ์ข ้อมูลและศูนย ์บัญชาการเฝ ้าระวัง  
ควบคุมและดบัไฟ ในประเทศเพือ่นบ้าน

6. การบริหารจัดการภาพรวม จะเร่งรัดการ
ของบกลางสนับสนุน ให้สิทธิประโยชน์กับภาค
เอกชน ยกระดบัการบังคบัใช้กฎหมาย ประกาศ
ก�าหนดพืน้ท่ีควบคมุเหตรุ�าคาญ ประกาศเขตการ 
ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ PM2.5  
มนีโยบายการ Work From Home ด�าเนินมาตรการ 
ด้านสาธารณสุขที่เข้มข้น ยกระดับการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ท้ังระดบัประเทศ ระดบัจังหวัด พืน้ท่ี
เสีย่งและช่วงเวลาวกิฤต

โดยมีการก�าหนดเป้าหมายลดพื้นที่เผาไหม้ 
ในพืน้ทีป่่า ร้อยละ 25 และบรหิารจัดการพืน้ท่ีป่า
แปลงใหญ่รอยต่อไฟ 14 กลุม่ป่า (Cluster) ด้วย
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กกพ.ยกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงานยุคดิจิทัล

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) โดย ส�านักงาน 
กกพ. ประจ�าเขต 10 (ราชบุรี) ร่วมกับฝ่าย
ยุทธศาสตร์และสือ่สารองค์กร จดัเวทงีานสมัมนา
สื่อสารบทบาทภารกิจและผลการด�าเนินงาน 
ของส�านกังาน กกพ. ให้กบักลุม่สือ่มวลชนท้องถิน่ 
และเครือข่ายในพื้นที่ผู ้ใช้พลังงานเขต 10  
ณ จังหวัดราชบุรี พร้อมกับได้รับเกียรติจาก 
นายวรวทิย์ ศรอีนนัต์รกัษา กรรมการก�ากบักจิการ 
พลังงาน (กกพ.) เป็นประธานการจดังานและ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ การยกระดับ
การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและคุม้ครองสทิธผู้ิใช้
พลงังานยคุดจิิทลั”

นายวรวิทย์ ศรอีนนัต์รกัษา กรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กกพ.ให้ความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทของสื่อมวลชนและ
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนผ่านทาง
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ�าเขต (คพข.) 
ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญและมีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการก�ากับกิจการพลังงานให้กับ กกพ. 
และต้องการสนับสนุนให้มีการปรับตัวรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างดีและ
ต่อเน่ือง 

“การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากเทคโนโลยี
พลิกโฉมท�าให้โลกเข้าสู ่ยุคดิจิทัล ทุกคนต้อง 
ปรับตวัและใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงให้ได้  
ที่ส�าคัญต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
เดียวกับกลไกการก�ากับดูแลกิจการพลังงาน 

ภายใต้การก�ากบัของ กกพ. วนันีก็้ได้น�าเอาเทคโนโลยี 
มาประยกุต์ใช้ในงานก�ากบัอย่างกว้างขวาง รวมไปถงึ 
การสนับสนุนกลไกคุ ้มครองสิทธิประโยชน ์
ผู้ใช้พลังงานภาคประชาชนให้เกิดการปรับตัว 
รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ กกพ.เองกพ็ร้อมทีจ่ะให้การ 
สนบัสนนุอย่างเตม็ที ่โดยมุ่งหวงัทีจ่ะร่วมกันพฒันา
และยกระดบัการคุม้ครองผู้ใช้พลงังานให้ดีขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง” นายวรวทิย์ กล่าว 

ก่อนหน้านี ้กกพ.ได้พฒันาช่องทางและระบบ
รบัเรือ่งร้องเรยีนการให้บรกิารกบัผูใ้ช้พลงังานผ่าน
แอปพลิเคชนั ไลน์แอด “ERCvoice” ซึง่ได้รับผล
ตอบรบัดมีาก ตัง้แต่เปิดให้บริการเม่ือปลายเดอืน 
พฤษภาคมที่ผ่านมา มีปริมาณผู ้ใช้บริการใน 
ช่องทางการดงักล่าวสงูถงึกว่า 200 เรือ่ง และมกีาร 
ประสานงานแก้ไขปัญหา บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 
ได้ลุล่วงแล้วเสร็จจ�านวน 168 เรื่อง และอยู ่
ระหว่างด�าเนินการและติดตามเรือ่งกบัการไฟฟ้า
ฝ่ายจ�าหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด

อย่างไรก็ตาม กกพ.ก็พร้อมที่จะสนับสนุน 
คพข.อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์
การท�างานคุ้มครองประชาชนผูใ้ช้พลงังานเชงิรกุ
แบบบรูณาการในรปูแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะความ
พยายามในการสนับสนนุให้เกดิการประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ ทีม่บีทบาทก�ากับ 
ดแูล และให้การคุม้ครองด้านสวสัดภิาพ สวสัดกิาร

วรวทิย์ ศรอีนนัต์รกัษา

ประชาชนได้อย่างทัว่ถงึ 
นายวรวทิย์ กล่าวเพิม่เติมว่า ก่อนหน้านีก้ม็ี

แบบอย่างและความส�าเร็จในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อ
ยกระดับงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยเป็นการ
ริเร่ิมโดย คพข. ประจ�าเขต 10 จังหวัดราชบุรี  
ซ่ึงได ้ประสานและจัดให ้การลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กลไกขบัเคลือ่นการ 
คุม้ครองผูบ้รโิภคกลุม่เปราะบาง ในพืน้ท่ีจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัด และสภาองค์กรของผู้บริโภค ท�าการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประสานงานและจัดท�า 
ฐานข้อมูลผู้ใช้พลังงานที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ใน
ความดแูลให้ได้รบัสทิธิท์ีจ่ะไม่ถูกตดัไฟทกุกรณ ีซึง่
เป็นผลจากการทบทวน ปรบัปรงุ แก้ไขมาตรฐาน
สัญญาผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย โดย กกพ.ที่มุ่งสร้าง 
เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมสงูสดุต่อผูใ้ช้พลังงาน และ 
ถกูน�าไปขยายผลให้เกิดการคุ้มครองผูใ้ช้พลงังาน
โดยเครอืข่ายในพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ

นอกจากนี ้ระหว่างการตรวจเยีย่มการปฏบิติังาน 
ของส�านักงาน กกพ. ประจ�าเขต 10 (ราชบุรี) 
นายวรวิทย์ ได้มอบนโยบายให้ผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ดูแลบรรเทาทุกข์และคุ้มครองสิทธิ์
ประชาชนผู้ใช้พลังงานเชิงรุก โดยเฉพาะการ 

“ไทยออยล์” ส่งมอบระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 5 แห่ง 

ให้ รพ.สต.-รร.ตชด. จ.ประจวบฯ
ไทยออยล์ ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมสร้าง
ความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสขุภาพต�าบล จ�านวน 5 แห่ง ในพ้ืนที่ 
อ.ปราณบรุ ีและ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ โดย
การน�าความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมขององค์กร เป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการต่อยอดสูก่ารด�าเนินงานด้านสงัคม ภายใต้
แนวคดิ Sustainable Energy for Health Care 
& Education ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติให้กบั
สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

ไทยออยล์ได ้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ ให้กับโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาจ้าว และโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ด้วยมาตรฐานทางด้าน
วศิวกรรม ท�าให้สามารถเช่ือมระบบผลติไฟฟ้ากับ
ระบบการเรยีนการสอนภายในอาคารเรยีนได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ขนาดก�าลงัผลติรวม 25 กโิลวัตต์ 

นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล อกี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาจ้าว และโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบงึนครด้วยขนาดก�าลงัการผลติ 
รวม 16 กโิลวตัต์ สามารถเชือ่มระบบครอบคลมุ
ภายในอาคารที่สนับสนุนงานบริการทางการ
แพทย์กบัประชาชน โดยตดิตัง้แล้วเสรจ็เม่ือเดอืน
กรกฎาคม 2567 ทั้งน้ี ไทยออยล์ได้ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ฝึกอบรมการใช้งานและดแูลระบบโซลาร์ 
เซลล์ให้กบับคุลากรของโรงเรยีนและโรงพยาบาล 
เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี ดูแลรักษา
ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ในเบือ้งต้นได้เอง  
และในระยะยาวสามารถดูแลรักษาระบบนี้ 
ให้ยัง่ยนืต่อไป

ความส�าเรจ็ของโครงการฯ นี ้ไม่เพียงช่วยเพ่ิม
เสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับ
โรงเรยีนและโรงพยาบาล แต่ยงัเพิม่ความสามารถ
ในการให้บรกิารทางการแพทย์กบัประชาชน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การศึกษากับเยาวชน  
สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของไทยออยล์ ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน 
และเคมภีณัฑ์ทีย่ั่งยนื”

ขอขอบคณุ บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ท่ีได้ 
ให้การสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ 
ช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาและการให้
บรกิารทางการแพทย์ของชาวปราณบรุแีละหวัหนิ 
ตลอดจนช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของชาวปราณบุรีและหัวหินดีขึ้นด้วยเสถียรภาพ
ด้านพลงังาน ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และสามารถ
น�าผลประหยดัได้ไปใช้ในการพฒันาด้านอืน่ๆ ต่อไป

นายไชยรตัน์ ค�านวล ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาจ้าว กล่าวว่า ปัญหา
ในพ้ืนท่ีคือการเก็บรักษาคุณภาพยาและวัคซีน 

ส�านกังานกองทนุน�า้มนัเช้ือเพลงิ (สกนช.) 
สรปุผลการด�าเนินการรอบปีงบประมาณ 2567 
ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ย 81 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล ขณะทีด่เีซลยงัเกนิ 100 เหรยีญสหรฐั 
โดยฐานะกองทุนน�้ามันติดลบไม่เกินแสนล้าน 
บาท ด้านสภาพคล่องกองทนุน�า้มนัฯ ปรบัตวัดขีึน้ 
มีรายรับราว 7,000-9,000 ล้านบาท/เดือน  
จะช�าระหนีเ้งนิกูเ้สรจ็สิน้ในเดอืนกนัยายน 2571

นายพรชัย จริกลุไพศาล ผูอ้�านวยการส�านัก
นโยบายและยทุธศาสตร์ สกนช. แถลงข่าวผลการ
ด�าเนนิการในรอบปีงบประมาณ 2567 ( 1 ตลุาคม 
2566-30 กันยายน 2567) ของกองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิงว่า สถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
ในรอบปีที่ผ่านมา เฉลี่ยราคาโดยรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้านี ้โดยราคาน�า้มนัดบิตลาด
ดไูบ อยูท่ี่ 81.68 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล น้อยกว่า
ปีงบประมาณก่อนหน้าซึง่อยู ่83.49 เหรยีญสหรฐั/
บาร์เรล ส่วนน�า้มันดเีซลเฉลีย่อยูท่ี ่102.01 เหรียญ
สหรัฐ/บาร์เรล เทยีบกับปีก่อนหน้าอยูท่ี ่112.90 
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล น�า้มนัเบนซินเฉลีย่ 95.12 
เหรียญสหรฐั/บาร์เรล เทียบกับปีก่อนหน้า 99.60 
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 

ถงึแม้เฉลีย่ราคาน�า้มนัดเีซลจะลดลงแต่กย็งั
อยูใ่นอตัราท่ีสูงเกิน 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
ซึ่งสาเหตุมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่าง
รัสเซีย-ยเูครนทีย่ดืเยือ้ สงครามระหว่างอสิราเอล-
ฮามาส ส่วนสถานการณ์ทีท่�าให้ราคาน�า้มนัปรับลง

บาท บัญช ีLPG 47,444 ล้านบาท) เมือ่วันที ่29 
กนัยายน 2567 

ในด้านการด�าเนินงาน กองทนุน�า้มนัเช้ือเพลงิ
ได้รับคะแนนประเมนิจากทนุหมนุเวยีนในปีบญัชี 
ในเบ้ืองต้น อยูท่ี ่4.45 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5  
ส่วนคะแนนการประเมิน ITA สกนช. ได้รับ  
95.96 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 ซึง่มากทีส่ดุ
ในหน่วยงานของกระทรวงพลงังาน และเป็นที ่2 
ขององค์การมหาชน

ส�าหรบัในปีงบประมาณ 2568 กองทนุน�า้มนัฯ  
ยังคงด�าเนินการรักษาเสถียรภาพระดับราคา 
ขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติ
กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะราคา 
ขายปลีกน�า้มนัดีเซลยงัคงไว้ไม่ให้เกิน 33 บาท/ลติร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก  
ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ของกองทุนน�้ามันฯ นอกจากน้ี ยังมีภารกิจ 
ทีส่�าคัญดงันี้

1. การช�าระหนี้เงินกู ้ยืมทั้งเงินต้นและ 
ดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงนิ โดยจะเร่ิมช�าระเงนิต้น 
ในเดือนพฤศจกิายน 2567 ประมาณ 139 ล้าน
บาท และเพิม่การผ่อนช�าระหนีเ้งนิต้นขึน้เรือ่ยๆ 
ในแต่ละเดือนตามวงเงินกู้ยืม ซึ่งในจ�านวนน้ียัง 
ไม่รวมดอกเบีย้เงนิกู้ยมือกีประมาณ 250-300 ล้าน 
บาท/เดอืน โดยจะช�าระหนีเ้งนิกู้เสรจ็สิน้ในเดอืน
กนัยายน 2571

2. การตดิตามสถานการณ์ราคาน�า้มันเช้ือเพลงิ 
ในตลาดโลกทีย่งัคงมคีวามผนัผวน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนน�้ามันฯ  
ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ ต้องเรียกเก็บเงินไว ้
ในช ่วง ท่ียั งมีภาระหน้ี เงิน กู ้ ยืม เพื่ อ เส ริม 
สภาพคล่องทางการเงนิ

3. การจัดท�าแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้าน
น�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2568-2572 เพือ่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และ 4. สกนช. ด�าเนนิการสรรหา 
ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง  
คาดว่าจะเสร็จสิน้ภายในเดอืนธันวาคม 2567 

ขอให้ประชาชนมัน่ใจว่า กองทนุน�า้มนัฯ จะ 
รักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน�้ามัน 
เชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน�้ามันเช้ือเพลิง  
ด้วยหลักการด�าเนินการที่ว่า “เปิดเผย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้”

สกนช.สรุปผลการท�างานงบฯ 67
สภาพคล่องกองทุนน�้ามันเริ่มดี

เร่งแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนจากเวทสีะท้อนความ 
คดิเหน็จากปัญหาการได้รบับรกิารด้านพลงังาน การ 
สะท้อนปัญหาจากสือ่มวลชนในพืน้ที ่รวมไปถงึการ 
จัดการข้อร้องเรียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน  
ไลน์แอด @ERC Voice ให้ลลุ่วงโดยเรว็ พร้อมกบั 
เน้นย�า้ว่า เสยีงของประชาชนต้องไม่เงยีบหาย 

ส�านักงาน กกพ.ในพื้นที่จะต้องร่วมแก้ไข
ปัญหาการหลอกลวงประชาชนของมิจฉาชีพที่ 

แฝงมาในรปูแบบต่างๆ อาท ิCall center หลอกลวง 
ขอข้อมูลทางการเงนิ หรอือ้างการเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร 
ไฟฟ้าทีเ่ป็นเทจ็ ตลอดจนอ้างถงึการหลอกลวง เพือ่ 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางด้านพลังงาน 
ทีไ่ม่เป็นความจรงิด้วย ตลอดจนการก�ากับตรวจสอบ 
และติดตามการประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและเป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟ้าได้อย่างมคีวามสขุ

นายประสิทธ์ิ สิริทิพย์รัศมี รองเลขาธิการ
ส�านกังาน กกพ. กล่าวว่า การสือ่สาร การส่งเสรมิ
กระบวนการมส่ีวนร่วม และประสานเครอืข่ายกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ (Trust Engagement) เป็นหนึ่งใน 
วสิยัทศัน์ของตน โดยมองว่าเป็นปัจจัยและเป็นการ 
สร้างภูมต้ิานทานท่ีส�าคญัในการท�างานขององค์กรก�ากบั 
กิจการพลังงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกระทบ 

ในวงกว้าง ซึง่ส�านกังาน กกพ. จ�าเป็นต้องได้รบัการ
สนบัสนนุเป็นอย่างดจีากสือ่มวลชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคมในพืน้ที่

“ยุคเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานได้สร้างทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ดี และในอีกด้านหนึ่งก็อาจ
น�ามาซึ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการที่ได้มีโอกาส
ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น 

เสยีงสะท้อนจากสือ่มวลชนในพืน้ที ่ตลอดจน คพข.  
จงึเป็นประโยชน์อย่างมากทีท่างส�านกังาน กกพ. 
จะได้น�าเอาไปประมวลเป็นข้อมลูส�าหรับประกอบ
การตดัสนิใจในนโยบาย รวมทัง้ข้อก�าหนดต่างๆ ใน
แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการพลงังานให้เกดิความ
ราบรืน่ในการเปล่ียนผ่านอย่างสร้างสมดลุ สร้าง
ความเป็นธรรมให้เกดิกบัทกุฝ่ายให้ได้เป็นอย่างดี
ด้วย” นายประสทิธิ ์กล่าว

นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ ผู้อ�านวยการเขต 
ส�านกังาน กกพ. ประจ�าเขต 10 (ราชบรุ)ี กล่าวว่า 
ยินดีที่เลือกจังหวัดราชบุรีเป็นเวทีน�าร่องในการ
จดัสมัมนา ในส่วนพืน้ทีท่ีส่�านกังาน กกพ. ประจ�า
เขต 10 ก�ากบัดแูลครอบคลมุพืน้ที ่6 จงัหวดั ได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
สมทุรสงคราม จังหวดัชมุพร จงัหวัดเพชรบรีุ และ 
จังหวัดระนอง เขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบมี 
โรงไฟฟ้า จ�านวน 139 โรง เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์  

โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  
โรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าขยะชมุชน และโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพื้นท่ี
ประกาศในพื้นที่ของส�านักงาน กกพ. ประจ�า
เขต 10 ทัง้กองทนุขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเลก็ โดยในปี 2567 มโีครงการชุมชนรวม
มากกว่า 64 โครงการ ที่ กกพ. ได้จัดสรรเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�าโครงการต่างๆ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท้องถ่ิน
รอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการ
ศกึษา ด้านเศรษฐกิจชมุชน ด้านสิง่แวดล้อม ด้าน
สาธารณปูโภค ด้านพลงังานชุมชน และด้านอ่ืนๆ ท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน งบประมาณทีไ่ด้รบั 
จดัสรรรวมเป็นเงนิกว่า 440 ล้านบาท ทัง้นี ้ ได้ม ี
การยกระดบัส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 
กองทนุพฒันาไฟฟ้าในพืน้ทีป่ระกาศ โดยได้จดัเวที
ประชาสมัพนัธ์สร้างเครอืข่ายพนัธมติร

“รู้สกึยินดทีีไ่ด้มโีอกาสต้อนรับคณะสือ่มวลชน
ในพืน้ที ่ ตลอดจนได้มโีอกาสได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันพัฒนางาน
ก�ากบักจิการพลงังานในพืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์กบั
ผูใ้ช้พลงังานในพืน้ที”่ นายยงยทุธ กล่าว

ทัง้น้ี ยงัได้รบัเกยีรตจิาก คพข. ประจ�าเขต 10  
(จงัหวดัราชบรุ)ี ซีง่เป็นผูแ้ทนผูใ้ช้พลงังาน จิตอาสา 
ในพื้นที่ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. เพื่อ 
ท�าหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากการให้บรกิารไฟฟ้า เช่น 
ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบั ท�าให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าเสยีหาย 
การเรยีกเกบ็อตัราค่าบรกิารไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็น
ธรรม ตลอดจนให้ข้อคดิเห็นหรอืเสนอมาตรการ
เพือ่ปรบัปรงุการให้บรกิารด้านพลงังานต่อ กกพ. 
เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
การสัมมนาในคร้ังนี้เพื่อจะได้แนะน�าตัวกับคณะ
ผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อน�าไปสู่การท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิต่อไป

ยงัคงเป็นเร่ืองของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะประเทศจนี 
ที่เศรษฐกิจชะลอตัวท�าให้ความต้องการบริโภค
น�า้มนัลดลง 

ในด้านการรักษาระดับเสถียรภาพระดับราคา
ขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
มีการด�าเนินการตามแผนวิกฤตการณ์ด้านราคา 
น�า้มนัเชือ้เพลิง โดยการปรับอตัราเงนิกองทุนน�า้มนัฯ  
เพื่อให้ราคาขายปลีกปรับลดลงซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลช่วงระหว่างเดือนกันยายน  
2566 ถงึ มนีาคม 2567 รัฐบาลได้กลบัไปตรึงราคา
ดเีซลที ่30 บาท/ลติร หลงัจากท่ีได้ขยบัเพดานอยูท่ี่  
32 บาท/ลิตรก่อนหน้าน้ี ขณะเดียวกันมีการลด 
การจัดเกบ็เงินในกลุม่น�า้มนัเบนซินลง 1 บาท/ลติร
เพือ่ลดราคาขายปลกีลง 1 บาทในช่วงพฤศจกิายน  
2566-มกราคม 2567 ท�าให้รายรบัของกองทนุน�า้มันฯ  
น้อยลง โดยที่กองทุนน�้ามันฯ ยังต้องให้การ 
อดุหนุนราคาน�า้มันอยู ่ส่วนก๊าซ LPG กถ็กูตรึงราคา
ตลอดปีตัง้แต่เดือนตลุาคม 2566 จนถงึปัจจบุนั อยูท่ี่  
423 บาท/ถงัขนาด 15 กก.

ในด้านสภาพคล่องของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
เริม่ดขีึน้ในเดอืนสงิหาคม 2567 โดยเร่ิมมรีายรบัราว 
7,000-9,000 ล้านบาท/เดือน ส่งผลให้ประมาณการ
ฐานะกองทนุจากวันที ่ 28 กรกฎาคม 2567 ท่ีเคย
ตดิลบ 111,663 ล้านบาท (โดยแบ่งเป็นบัญชนี�า้มนั
ติดลบ 64,066 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 
47,597 ล้านบาท) เป็นตดิลบเหลอื 99,087 ล้าน
บาท (โดยแบ่งเป็นบญัชนี�า้มนัตดิลบ 51,643 ล้าน

นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยออยล์
ด�าเนนิโครงการตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน 
แสงอาทิตย ์ให ้กับโรงเรียนและโรงพยาบาล 
มาอย่างต่อเน่ือง โดยน�าความรูค้วามเชีย่วชาญด้าน
วิศวกรรมของพนักงานทีใ่ช้ในโรงกลัน่มาประยกุต์ 
ใช้ เร่ิมตัง้แต่การส�ารวจ ประเมนิศกัยภาพ และตดิต้ัง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีนี้ 
ไทยออยล์มีความภมิูใจทีจ่ะส่งมอบโครงการตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ให้กบัโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนและโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล (รพ.สต.) จ�านวน 5 แห่ง ก�าลงัการผลติ 
รวม 41 กโิลวัตต์ เพือ่เป็นแหล่งพลงังานในการเติมเต็ม 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าส�าหรับการเรียนการสอน 
ให้กบันกัเรียนและคณุคร ูรวมถงึการบรกิารทางการ
แพทย์ให้กบัประชาชนในพ้ืนที”่

พนัต�ารวจโทเชาวลติ ฆงัคะรตัน์ รองผูก้�ากบั 
การต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 กล่าวว่า  

เนือ่งจากไฟฟ้าไม่เพยีงพอ ซึง่หลงัจากไทยออยล์ 
ได้ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลแล้ว ท�าให้ 
ปัจจบัุนมีไฟฟ้าเพียงพอสามารถเกบ็วคัซนีในตูเ้ยน็ได้ 
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ต้องขอขอบคณุบริษทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) 
ทีใ่ห้การสนบัสนุนระบบโซลาร์เซลล์น้ีด้วย

พรชยั จริกลุไพศาล

ความส�าเร็จของโครงการฯ นี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาล แต่ยังเพิ่มความสามารถในการให้
บรกิารทางการแพทย์กบัประชาชน และเพิม่ประสทิธภิาพในการให้การศกึษากบัเยาวชน 
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของไทยออยล์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”
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กรมอุทยานฯ จบัมอื DTECH 
ชวนการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
ร ่วมกับสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู ้
เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี (DTECH) ลงนาม 
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) เปิดมติใิหม่ 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ผ ่านโครงการ 
“Sounds of Earth” หรอื “สุนทรยีนรัุกษ์”  
ผสานศิลปะดนตรีเข้ากับเสียงธรรมชาต ิ
เพือ่สร้างจิตส�านึกการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วม 
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบั
สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัล
เทคโนโลยี (DTECH)  ผ่านโครงการ Sounds 
of Earth (SOE) “เดินทางสูอุ่ทยานฯ ผ่านการ
อนรัุกษ์ทีย่ัง่ยนื ด้วยเสยีงของโลก” โดยม ีนาย 
นรศกัดิ ์(จอห์น) รตันเวโรจน์ ประธานสมาคมฯ เพ่ือ 
ร่วมกนัจดัท�าส่ือและกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสรมิ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้มี 
นายนรนิทร์ ประทวนชยั รองอธิบดีกรมอุทยานฯ  
และ นายมหาสมุทร รัต นเวโรจน์ อุปนายก
สมาคม DTECH ร่วมเป็นสกัขพียาน 

ความร่วมมือครั้งนี้ จะด�าเนินการภายใต้
แนวคดิ “สุนทรยีนรุกัษ์” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สร้างความร่วมมอืในการจดัท�าสือ่และกจิกรรม 
สร้างสรรค์เพือ่การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และทรัพ ยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ป่า 
อนุรกัษ์ มุง่สร้างประสบการณ์ท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ 
ผ่านสื่อดิจิทัลที่ใ ห้ทั้งสาระความรู้และความ
บนัเทิง เพือ่สร้างการตระหนกัรู้ จติส�านกึ และ
การมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ รวมถงึ
ส่งเสริมความรบัผดิชอบในการท่องเทีย่วแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย่ังยนื

ภายใต้บันทึกข้อตกลง นี้ กรมอุทยานฯ  
จะสนับสนุนพ้ืนที่แล ะข้อมูลแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ พร้อมแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เพื่อประสานงานร่วมกับสมาคม DTECH  
และตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน ในขณะที่ 
สมาคม DTECH จะท�าหน้ าที่เป็นศูนย์กลาง 
ในการสร้างและบรหิารเครอืข่ายภาคี สมาชิกและ 
ผู ้สนับสนุน จัดท�าแผน ปฏิบัติงานร่วมกับ 

กรมอุทยานฯ และด�าเนนิการผลติสือ่และกจิกรรม 
สร้างสรรค์ทีส่อดคล้องกับแต่ละพืน้ท่ี

นายอรรถพล กล่าวว่า ความร่วมมือครัง้นี้
จะช่วยน�าเสนอมุมมองใหม่ ของการท่องเที่ยว 
ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ผ่านสือ่ดจิทิลัสร้างสรรค์ ซึง่จะ
ช่วยดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
ให้เข้ามาสัมผัสความงามข องธรรมชาติ และ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืในระยะยาว โดยใช้
พลงัของดนตรแีละเสยีงธรรมชาติเป็นสือ่กลาง
ในการสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ
ในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ด้าน นายนรศักดิ์ (จอห์น ) รัตนเวโรจน์ 
ประธานสมาคมฯ กล่าวว่าเพือ่ร่วมกันจดัท�าส่ือ 
และกิจกรรมสร้างสรรค์ส่ง เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมในพื้นที ่
ป ่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ส มาคม DTECH 
พร ้อมน�าศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
มาสร้างสรรค์สือ่และกจิกร รมทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ในรปูแบบใหม่ ผ่านการ 
น�าเสนอที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย เพื่อให้การ 
ท่องเทีย่วในพืน้ทีป่่าอนุ รกัษ์เป็นท้ังการพักผ่อน
และการเรยีนรูค้วบคูก่นัไป

โดยโครงการ Sounds of Earth น�าเสนอ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ ด้วย
การผสมผสานเสยีงดนตรเีข้ากบัเสยีงธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีหูฟังไร้สาย ให้นักท่องเที่ยวได้
สมัผสัประสบการณ์แบบ 360 องศา ในระยะทาง
มากกว่า 500 เมตร โดยไม่รบกวนระบบนเิวศ 
ผลการทดสอบร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี (มทส.) พบว่าระดบั เสยีงจากกจิกรรม
ไม่เกิน 70 เดซิเบล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทีก่�าหนด ความร่วมมอืครัง้นีย้งัรวมถงึการพฒันา 
“D Sustainable Literacy” แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัลท่ีได้รับรา งวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้า นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการใช้เทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
อนรุกัษ์ธรรมชาตแิละการพฒันาทีย่ัง่ยนื รวมถงึ
เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน

บันทึกข้อตกลงน้ีมีระยะเวลา ด�าเนินการ 
5 ปี โดยการด�าเนนิงานทัง้หมดจะอยูภ่ายใต้
กรอบกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ทั้ งพระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แล ะ พ ระราช
บญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ ป่ า พ.ศ. 2562 
ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะติดตาม ค ว ามคืบหน้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเ กิ ดขึ้นอย่าง 
ใกล้ชิด ความร่วมมือครั้งนี้ นั บเป็นก้าวส�าคัญ
ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนั บ สนุนงาน 
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิผ่านการสร้างสรรค์สือ่ 
และกจิกรรมทีจ่ะช่วยสร้างความตระหนกัรูแ้ละ
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในวงกว้าง เพือ่การ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละกา ร ท่องเทีย่ว
เชงิคุณภาพอย่างยัง่ยนื

ทช.ส�ารวจทรัพยากรทางทะเล
พบพะยนูและเต่าทะเลสมบรูณ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บิน
ส�ารวจทรัพยากรทางทะเลฝั่งอ่าวไทย-ฝั ่ง 
อนัดามัน พบพะยนูและเต่าทะเลสมบูรณ์ พร้อมย�า้ 
ให้ ปชช. มีส่วนร่วมดูแล รักษาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง

ดร.ป่ินสกัก์ สรัุสวดี อธิบดกีรมทรพัยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง เปิดเผยว่า ปัจจุบนัเราจะพบ 
สัตว์ทะเลหายาก ท้ังวาฬ โลมา เต่าทะเล  
และพะยูน เกยตื้นตามชายฝั่งและหาดทราย 
ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งการเจ็บป่วยตาม
ธรรมชาต ิการตดิเครือ่งมอืประมง หรอืจากการ
กนิขยะทะเลเข้าไป รวมถงึปัญหามลพษิปนเป้ือน
ในน�า้ทะเล และอกีหลายกรณยีงัไม่ทราบสาเหตุ
การตายทีแ่น่ชดั 

ด้วยเหตุน้ี กรมทรัพยากรทางทะลเและ
ชายฝ่ัง (ทช.) จึงเร่งด�าเนนิการตามนโยบายของ 
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง การ
ส�ารวจประชากรพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
รวมถึงแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งอาหารส�าคัญ
ของสัตว์ทะเลหายาก เพ่ือติดตามสถานการณ์
ในภาพรวมประชากรและการเผยแพร่ของ 
สตัว์ทะเลหายาก รวบรวมเป็นฐานข้อมลูและก�าหนด 
แนวทาง มาตรการในการอนรุกัษ์และดแูลพะยนู
รวมทัง้สตัว์ทะเลหายากให้มโีอกาสอยู่รอดสงูขึน้ 
จงึมอบหมายให้ศนูย์วิจยัทรพัยากรทางทะเลและ

ตวัอย่างเชก็จากจ�านวนทัง้หมด (Spot Check) 
พบว่าบรเิวณช่องปากพระ ท่านุน่ บ้านบางขวญั
พบการปกคลุมสูง บริเวณบ้านปากแหว่ง จังหวัด 
พังงา ปกคลุมเล็กน้อย และบริเวณบ้าน 
ด่านหยดิ ท่าฉตัรไชย จงัหวดัภเูกต็ปกคลมุเลก็น้อย  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การส�ารวจเบื้องต้นครั้งนี้
จะพบว่าสัตว์ทะเลหายากมคีวามอดุมสมบรูณ์ดี  
แต่ก็ยังต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์
และสอดส่องดแูล 

นอกจากนี้ กรม ทช. ยังได้ศึกษาเทคนิค 
พร้อมน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่เข้ามา 
ใช้ในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายาก รวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผสานองค์ความรู้ 
ทางวิชาการและความร่วมมือของประชาชน 
ในการมส่ีวนร่วมในทุกกระบวนการ ทัง้การแก้ไข
ปัญหาครอบคลุมทกุมติิต้ังแต่การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู  
และจัดการปัญหาขยะทะเลตั้งแต่ต ้นทาง 
ก่อนลงสู่ทะเล พร้อมกันนีข้อฝากให้ทกุคนช่วยกนั 
เป็นหเูป็นตา หากพบเจอสัตว์ทะเลหายากเกยตืน้  
สามารถแจ้งเหตุด่วนให้กรม ทช. ทราบ โทร 
สายด่วนพทิกัษ์ป่าและรกัษาทะเล 1362 ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง ดร.ป่ินสกัก์ กล่าวทิง้ท้าย

ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัย
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตะวนัออก  
และศนูย์วจัิยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทย 
ตอนกลาง ออกปฏบิตักิารส�ารวจสัตว์ทะเลหายาก
โดยใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed-
wings Unmanned Aerial Vehicle: Fixed-wings 
UAV) จ�านวน 2 ล�า ด้วยวธิ ีLine-transect และ
ส�ารวจทางเรือร่วมกับใช้อากาศยานไร้คนขับชนิด 
ปีกหมุนหลายใบพัด (Multirotor UAV) บริเวณ
แหลมโต๊ะชยั แหลมจโูหย เขาบาตปูเูต๊ะ และบริเวณ
ใกล้เคยีงเกาะลบิง จงัหวดัตรงั 

ผลการส�ารวจพบสตัว์ทะเลหายาก 2 ชนดิ ได้แก่ 
พะยนู จ�านวน 3 ตวั บรเิวณแหลมจโูหยทัง้หมด และ
เต่าตน ุ จ�านวน 6 ตวั ได้แก่ บรเิวณแหลมโต๊ะชยั 

จ�านวน 4 ตวัและแหลมจโูหย จ�านวน 2 ตวั ส�าหรบั 
ผลการประเมนิตรวจสขุภาพสตัว์ทะเลหายาก เบือ้งต้น 
พบว่า พะยนูแสดงพฤติกรรมการด�าน�า้หาอาหาร 
ความสมบรูณ์ของร่างกายอยูใ่นเกณฑ์ปกติ อัตรา
การหายใจ 1-2 ครัง้ใน 5 นาท ีขนาดโตเตม็วยั ความ
ยาวล�าตวัประมาณ 2.7 เมตร เนือ่งจากสภาพอากาศ
ลมแรง ท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตังิาน

ดร.ป่ินสกัก์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี ้ยงัได้มอบให้ 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งทะเล
อันดามันตอนบน ส�ารวจสัตว์ทะเลหายากโดยใช ้
อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุนหลายใบพัด  
(Multirotor UAV) ส�ารวจบริเวณพ้ืนทีบ้่านด่านหยดิ 
ท่าฉตัรชยั จังหวดัภเูก็ต และบริเวณช่องปากพระ  
ท่านุน่ บ้านบางขวญั และบ้านปากแหว่ง จงัหวดัพงังา  

 “เฉลิมชัย” ตอบกระทู้ สว. สิทธิ์
ทีด่นิท�ากนิเครือข่ายสหกรณ์นคิม ย�า้ ความล่าช้า คอื
ความอยตุธิรรม พร้อมเร่งรดับรรเทาความเดอืดร้อน
ของประชาชน ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.)  
เข ้าตอบกระทู ้ถามของสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  
ถึงเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
ท�ากนิของกลุ่มเครอืข่ายสหกรณ์นคิม 13 นคิม 14 ป่า 
และป่าแม่รมิ ในการประชุมวุฒสิภา ครัง้ที ่20 สมยั
สามญัประจ�าปี ครัง้ที ่ 1 โดย รมว.ทส. ได้ให้ค�ามัน่ 
ทีจ่ะเร่งรดัด�าเนินงานในเรือ่งดังกล่าวให้เรว็ทีส่ดุภายใต้ 
กรอบการด�าเนินงาน เพราะ “ความล่าช้า คือ ความ  
อยตุธิรรม” ซ่ึงได้มอบนโยบายการด�าเนนิงานดงักล่าว 
ให้กับพี่น้องข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี 
ในสังกัดกระทรวงฯ ในการท�างานให้กับประชาชน 
ไปแล้ว พร้อมย�้าว่าการท�างานของ ทส. จะต้อง 
ตรวจสอบและตดิตามได้ 

 โดย ทส. ได้มแีผนการด�าเนนิงานเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์นิคม 13 นคิม 14 ป่า และ
นิคมสหกรณ์แม่ริม ด้วยการน�าพื้นที่ไปด�าเนินการ
จดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนในรปูแบบแปลงรวม ภายใต้
การด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่ง
ชาต ิ (คทช.) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564 และได้ส่งต่อเรือ่ง 
ร้องเรยีนของราษฎร ในการขอน�าพ้ืนทีไ่ปด�าเนนิการ 
จัดที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการ 
ครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดนิแห่งชาต ิ (สคทช.) พจิารณาต่อไปแล้ว 
เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยท�ากินในพ้ืนท่ี 
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งได ้
แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจดัหาทีด่นิ คณะอนกุรรมการ 
จัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด และคณะอนกุรรมการนโยบายทีด่นิ
จงัหวัด (คทช.จงัหวัด) เพือ่เป็นกลไกในการประสาน
และดแูลจดัการท่ีดนิในพืน้ท่ี 13 นคิม 14 ป่า และ
ป่าแม่รมิ ให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพต่อไป

 “ปลัด ทส.” รับข้อส่ังการนายกฯ 
หารอืด่วน คพ. อส. ปม. ก�าหนดมาตรการเชงิรปูธรรม
รบัมอืปัญหาฝุน่ PM2.5 ก่อนเสนอ “รมว.เฉลมิชัย” 
มอบทุกหน่วยใช้เป็นแนวปฏบัิต ิจตพุร บรุษุพฒัน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารอืมาตรการ
รบัมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง 
ปี 2568 ตามข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี(นางสาว
แพทองธาร ชนิวตัร) ในการประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่
วนัที ่29 ตลุาคม 2567 ทีไ่ด้มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หารือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งเตรียมพร้อมด�าเนินการ
ป้องกนั แก้ไขปัญหาฝุน่ PM2.5 โดยเรว็ เพราะขณะนี ้
เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว 

 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ผู ้แทนอธิบดีกรมป ่าไม ้  ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม  
ชัน้ 17 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
เพื่อก�าหนดมาตรการในเชิงรูปธรรมตามมาตรการ
รบัมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง  
ปี 2568 ท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ(กก.วล.)  
ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567  
ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตขิองทุกหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป

 จตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได ้
มอบหมายให้กรมควบคมุมลพษิ (คพ.) ด�าเนนิการจดัท�า 
แผนปฏิบัติการตามมาตรการรับมือสถานการณ์ 
ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง ปี 2568 ให้มคีวาม 
ชดัเจนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสามารถปฏบัิติ
ตามได้อย่างเหน็ผลในเชงิรปูธรรม อาท ิการประกาศ
มาตรการ Work from Home การจดัท�าห้อง Clean 
room ในพืน้ทีห่ลังประสบภัยน�า้ท่วม การงดรบัซือ้

 ไทย-สปป.ลาว-เมียนมา เปิดตัว
แผนปฏิบตักิารร่วมฯ ภายใต้ยทุธศาสตร์ฟ้าใส ผนึก
ก�าลังป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่าง
เป็นรปูธรรม ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) ได้กล่าวว่า ประเทศไทย โดย กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) ให้ความ
ส�าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่น
ละออง รวมถงึหมอกควนัข้ามแดน มกีารบรูณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคมมาอย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ง ส�าหรบั
ปัญหาหมอกควนัท่ีเกดิขึน้ของประเทศไทย สปป.ลาว  
และเมยีนมา ทัง้ 3 ประเทศได้มกีารด�าเนนิงานร่วมกนั 
ต่อเนือ่งมากว่า 10 ปี มีการรเิริม่ยทุธศาสตร์ฟ้าใส 
และร่วมกนัจดัท�าแผนปฏบัิตกิารร่วมเพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแดน พ.ศ. 2567-2573 
และเพ่ือยกระดับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค
ผ่านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมฯ พร้อมท้ัง
เป็นการสร้างความรบัรู ้ความเข้าใจให้กบัทกุภาคส่วน

ทส.เดนิหน้าพิจารณาอนญุาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ต่อเนือ่ง 
สมชัย มาเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการพจิารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 10/2567 ร่วมกับ ผูท้รงคณุวฒุ ิและ
คณะกรรมการจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พจิารณาค�าขอใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมก�าชบัให้เร่งรัดการด�าเนนิงานโครงการจดัทีด่นิ
ท�ากินของรัฐบาลโดยเร็ว เพือ่ประโยชน์สงูสดุของประชาชน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) ทีจ่ะเดินหน้ามอบทีด่นิท�ากนิ
และสทิธกิารใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนฯ อย่างถกูต้องให้เป็นของขวญัปีใหม่แก่ประชาชน

อ้อยไฟไหม้ให้ได้ 100% การจดัการในพืน้ทีเ่กษตร 
เป็นต้น พร้อมก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบด�าเนนิการ 
ในแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับชาติ เพื่อเป็นกลไก
การบริหารจัดการตามที่เสนอในมาตรการเป็น  
3 ระดบั คอื ระดบัชาต ิ ระดบัภาคหรอืข้ามเขตป่า 
หรอืเขตปกครอง และระดบัจังหวดั ในการด�าเนนิงาน 
ท้ังในพ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีเกษตร และเขตเมือง พร้อมทัง้
มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุพื์ช (อส.) เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคมุดแูล
การบรหิารจดัการในพืน้ที ่ 14 กลุม่ป่า ซึง่เป็นพืน้ที ่
มุ่งเป้าป่าแปลงใหญ่รอยต่อไฟ โดยประสานงานร่วมกบั 
กรมป่าไม้ (ปม.) ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ใน 
พ้ืนท่ีกลุม่ป่า จงัหวดัท่ีมีเขตปกครองอยูใ่นพ้ืนท่ีกลุม่ป่า  
และพืน้ทีเ่กษตรทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีป่่า รวมถงึประสานงาน
ร่วมกับอากาศยานของ ทส. ในการเข้าปฏิบัติการ
ดบัไฟป่าอย่างทนัท่วงทเีมือ่เกดิเหต ุ และมอบหมาย
ให้ ปม. ด�าเนินการควบคุมไฟในพื้นที่ คทช. และ 
ป่าชมุชนอย่างเข้มงวด 

ผลการส�ารวจพบสตัว์ทะเลหายาก 2 ชนดิ ได้แก่ 
พะยนู จ�านวน 1 ตวั บรเิวณช่องปากพระ ท่านุน่ 
จังหวัดพังงา และเต่าตนุ จ�านวน 5 ตัว บริเวณ
บ้านปากแหว่ง จงัหวดัพังงา ผลการประเมินตรวจ
สขุภาพสตัว์ทะเลหายาก

เบือ้งต้นพบว่า พะยนูแสดงพฤติกรรมการด�าน�า้ 
หาอาหาร ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์
ปกต ิอตัราการหายใจ 5-7 ครัง้ใน 10 นาท ีขนาด
โตเต็มวยั ความยาวล�าตัวประมาณ 2.5 เมตร และ
เต่าทะเลมสุีขภาพสมบรูณ์ เนือ่งจากพืน้ทีบ่ริเวณท่า
ฉตัรไชยบางพืน้ทีแ่ละบริเวณเกาะปลิง อทุยานแห่ง
ชาตสิรินิาถ ถกูก�าหนดเป็นเขตห้ามบนิของสนามบนิ 
จงึไม่สามารถท�าการบนิส�ารวจได้ครอบคลุม และ
สภาพอากาศมีเมฆมากและมีฝนตกในบางพื้นที่
ประกอบกับลมแรง น�้าทะเลมีลักษณะขุ่น ท�าให้
ภารกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายหรอืแผนทีว่างไว้ จงึ
ตดัสนิใจยกเลกิการบนิส�ารวจในพืน้ท่ีทีม่อีปุสรรค 

แต่ได้มีการส�ารวจความหนาแน่นและความ
สมบรูณ์ของหญ้าทะเลโดยวธิกีารตรวจสอบแบบสุ่ม

ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน จตพุร บรุษุพฒัน์ ปรญีาพร สวุรรณเกษ

อรรถพล เจรญิชนัษา

ป่ินสักก์ สรุสัวดี
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ก.เกษตรฯ จบัมอื จนี ท้ังภาครัฐ-เอกชน
หนนุขยายตลาด/ใช้เทคโนฯ ลดต้นทนุ

“รมว.นฤมล” จับมือ จีน ทั้งภาครัฐ-
เอกชน หนุนเกษตรไทย เผย เข้าหารือ
เอกอัครราชทูตจีน กระชับความสัมพันธ์
ด้านเกษตร ขยายตลาดส่งออก “ผลติภณัฑ์
จากผ้ึง” เพิ่มโอกาสการค้าภาคปศุสัตว์ไทย 
พร้อมจบัมอื “หัวเว่ย” ใช้เทคโนโลยี Digital 
Power น�าพลังงานทางเลอืกไปใช้ลดต้นทนุ 
การผลิตเข้าถงึสนิเชือ่เพือ่การลงทนุเพิม่รายได้ 
ให้เกษตรกร 

ทัง้นี ้ เม่ือวนัที ่ 31 ต.ค. ทีผ่่านมา ศ.ดร.
นฤมล ภญิโญสินวัฒน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอิทธิ  
ศริลัิทธยากร รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้เข้าหารือร่วมกับ นายหาน  
จือ้เฉยีง เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูมี้อ�านาจเตม็แห่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
(H.E. Mr. Han Zhiqiang) โดยม ีนายถาวร 
ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้บรหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม เพือ่หารอืถงึ
ความร่วมมือด้านการเกษตร และสร้างความ
สมัพนัธ์ทางการทตูไทย-จีน ทีจ่ะครบรอบ 50 ปี  
ในปี 2568

โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การหารอืวนันี้  
ท้ังสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายที่ 
ส�าคัญระหว่างกนั โดยฝ่ายไทยมนีโยบายในการ
ขบัเคลือ่นภาคการเกษตรทีมุ่ง่เน้นการยกระดบั
คณุภาพชวีติของเกษตรกร ให้มคีวามอยูด่กีนิดี  
มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที ่
ทนัสมยัมาช่วยในการผลติสนิค้าเกษตร ส่งเสรมิ
การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสงู ขยายตลาดสนิค้า
เกษตรทีม่อียูเ่ดมิและเพิม่ตลาดใหม่ๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยใช้แนวทาง ตลาดน�า นวัตกรรม
เสริม เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือถึง 
เส้นทางการขนส่งสนิค้าเกษตรจากไทยไปจนี ไม่ว่า 

จะเป็น การขนส่งสนิค้าเกษตรผ่านเส้นทางรถไฟ
ไทย–ลาว-จนี 

รวมทั้งการเปิดด่านท่าเรือกวนเหล่ยของจีน 
อย่างเป็นทางการ เมือ่เดือนสงิหาคมทีผ่่านมา ถอืเป็น 
ช่องทางส�าคัญในการขนส่งสินค้าเกษตร ท�าให้ 
ไทยสามารถมช่ีองทางส่งผลไม้ไปจีนเพิม่ขึน้ รวมถงึ
ขอให้จีนช่วยผลักดนัสนิค้าเกษตรไทยทีม่คีณุภาพ 
เพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรไทย ให้มคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้  
มีรายได้ทีม่ัน่คง และยัง่ยนื และทัง้สองฝ่ายเหน็ชอบ 
ร่วมกันที่จะใช้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในการ 
ส่งเสริมการด�าเนินความร่วมมอืทางวชิาการ และ
ฝ่ายจนีพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุโครงการความร่วมมอื
ทางวิชาการให้กบัฝ่ายไทยอย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี ้ ฝ่ายไทยยงัได้ผลกัดนัการลงนาม
ในพธีิสารว่าด้วยความปลอดภยัอาหาร ด้านการ
สัตวแพทย์ และการปกป้องพืช เพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งจากประเทศไทยไปประเทศจีน 
และติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดสินค้า
เกษตร เช่น โคมชีวีติ สนิค้าพชื และประมง

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.นฤมล มีก�าหนดการ 
เดนิทางไปยังนครคณุหมงิ (Kunming) เพือ่เข้าร่วม 

การประชมุรัฐมนตรีเกษตรประเทศในอนภูุมภิาค
ลุ่มแม่น�า้โขง คร้ังที ่3 (GMS Agricultural Ministers’  
Meeting) ระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2567  
จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะเป็นโอกาสอนัดทีีท่ัง้สองฝ่าย 
จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ฝ่ายจีน เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านวชิาการและ
การค้า และอาจเป็นโอกาสในการลงนามในพธิสีาร
ดงักล่าว ซึง่ฝ่ายจนีตอบรบัทีจ่ะสนบัสนนุให้มกีาร
ลงนามต่อไป

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศ 
คูค้่าสนิค้าเกษตรอนัดับที ่ 1 ของไทย ในระหว่าง 
ปี 2564-2566 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตร 
ร้อยละ 22.11 ของมลูค่าการค้าสนิค้าเกษตรของไทย 
กับโลก โดยในปี 2564 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 
447,403 ล้านบาท และมีมลูค่าเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในปี 

 

ARDA โชว์งานวิจยัรกัษ์โลก
น�าใบมันส�าปะหลงัเหลือใช้

พฒันาสตูรอาหาร “จิง้หรีด”

ใบมนัส�าปะหลงัเป็นวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร
มาท�าการทดลอง โดยใช้ใบมนัสับปะหลงับดผง
ทดแทนอาหารส�าเรจ็รปูท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาด 
ในปริมาณทีแ่ตกต่างกนั 

โดยผลการทดลองพบว่า สูตรที่เหมาะสม 
มี 2 สูตร ได้แก่ สูตรอาหารที่ประกอบด้วย
อาหารจิ้งหรีดส�าเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 70 
และมีใบมันส�าปะหลังที่ผ่านกระบวนอบแห้ง
เรยีบร้อยแล้วคดิเป็นร้อยละ 30 ท�าให้สามารถ 
เกบ็ผลผลติจิง้หรดีได้ภายใน 43-45 วนั และ 
สูตรที่ประกอบด้วยอาหารจิ้งหรีดส�าเร็จรูป 
ทางการค ้ าคิด เป ็นร ้อยละ 80 และมี 
ใบมันส�าปะหลังที่ผ่านกระบวนเรียบร้อยแล้ว 
คดิเป็นร้อยละ 20 สามารถเก็บได้ภายในระยะเวลา  
45-50 วนั โดยสตูรอาหารเลีย้งจิง้หรดีทัง้ 2 สตูร
สามารถผลติจิง้หรดีทีม่ปีรมิาณไขมัน ปรมิาณ
โปรตนี ปรมิาณใยอาหาร ปรมิาณเถ้า ปริมาณ 
คาร์โบไฮเดรต ปรมิาณไคตนิ ปรมิาณแคโรทนีอยด์  
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  
ไม่มคีอเลสเตอรอลและไม่มไีซยาไนด์ ส่งผลให้ 
ต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีดลดลงร้อยละ 30  
และ 20 ตามล�าดับ 

จากการที่องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้ 
“แมลง” เป็นแหล่งอาหารในอนาคตของ
โลก ทดแทนแหล่งโปรตนีจากเนือ้สตัว์ เพือ่
รองรับจ�านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง “จิ้งหรีด” ได้รับการยกย่องให้เป็น
อีกหนึ่งในแมลงโปรตีนแห่งอนาคตท่ีได้รับ
ความสนใจจากผูเ้ลีย้งและกลุม่คนรกัสขุภาพ
และสิง่แวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ้ิงหรีดจะได้รับความ
นิยมในตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ยงัประสบปัญหาในด้านมาตรฐานการผลติและ
ต้นทุนการผลิตและความมั่นใจของผู้บริโภค 
ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรอื ARDA ได้สนบัสนุนทนุวจิยัให้กบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง พฒันาสูตรอาหาร 
ลดต้นทุนจากวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ยกระดับ 
กระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดไทยให้มีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภยั มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร
กับสิง่แวดล้อม

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร เปิดเผยว่า 
มลูค่าตลาดของอาหารโปรตนีจากแมลงทัว่โลก
อยูท่ีป่ระมาณ 14,000 ล้านบาท และจากข้อมลู
ของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) คาดการณ์ว่าในปี 2570  ตลาดจะมีการ
เตบิโตเพิม่ขึน้จากปัจจบุนักว่า 5 เท่า มมีลูค่า 
สงูถงึ 70,000 ล้านบาท ประเทศไทย ถอืเป็น
ประเทศท่ีมศีกัยภาพในการเพาะเลีย้งและผลติ
โปรตีนทางเลือกจากแมลง เนื่องจากมีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของแมลง โดย
พบว่าประเทศไทยสามารถผลติแมลงเศรษฐกจิ
ได้มากกว่า 7,000 ตันต่อปี และมีฟาร์มเลี้ยง
มากกว่า 20,000 ฟาร์ม โดยจิง้หรดีเป็นแมลงทีม่ี
ความต้องการของตลาดและเกษตรกรนยิมเลีย้ง

2565 และ 2566 เป็นมลูค่า 499,166 ล้านบาท 
และ 543,962 ล้านบาท คดิเป็นมลูค่าการค้าสนิค้า
เกษตรเฉลีย่ปีละ 496,844 ล้านบาท โดยมอัีตรา
การค้าเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 10.26 ต่อปี ส�าหรับสนิค้า
ส่งออกส�าคญั 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ทเุรยีนสด  
2) มนัส�าปะหลงัฝานหรอืท�าเป็นเพลเลต 3) สตาร์ช
ท�าจากมนัส�าปะหลงั 4) ยางธรรมชาตทิีก่�าหนดไว้

รมว.นฤมล หารือ หาน จือ้เฉียง เอกอัครราชทตูจีน 

ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ให้มีความอยูดี่กนิด ีมรีายได้เพิม่ขึน้ พฒันาการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
มลูค่าสงู ขยายตลาดสนิค้าเกษตรทีมี่อยูเ่ดมิและ
เพิม่ตลาดใหม่ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้การ
บริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างย่ังยืน 
โดยใช้แนวทาง ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม เพิ่ม
รายได้ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เกษตรกร
สามารถขายซ้ือสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคได้
โดยตรง โดยทีไ่ม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและสามารถ
วางแผนการผลติสินค้าเกษตร

โดยบริษัท หัวเว่ย ได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพือ่พฒันาพลงังานสะอาด และให้การแปลงพลงังาน 
เป็นระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนพลังงานเพื่อ
อนาคตและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยได้น�าเสนอ 
แนวทางความร่วมมอืของบรษิทัฯ ในการพฒันาภาค 
การเกษตร พร้อมเสนอแนวทางการสร้างตลาด 
สร้างงาน เพิม่รายได้ โดยเทคโนโลยี 1. Digital 
Power เพือ่ช่วยให้เกษตรกรสามารถน�าพลงังาน
ทางเลอืกไปใช้ลดต้นทนุการผลติการเข้าถงึสนิเชือ่
เพือ่ลงทนุ 2. Digital Connectivity เพือ่เชือ่มโยง
ระบบเครอืข่ายพ้ืนทีห่่างไกล กสทช. ศนูย์พริณุราช
รวมถงึการบรกิารเครอืข่ายไร้สายในบางพืน้ทีข่อง
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯ MOU ส.อบจ. และ ส.อบต. 
ยกระดบัพฒันาภาคการเกษตรในพืน้ที่ 

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็น
ประธานในพธิบัีนทกึข้อตกลงความร่วมมอื MOU 
โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร 
ในพืน้ท่ี ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย (อบต.) โดยม ีนายประยรู อนิสกุล 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามกับ
นายชพูงศ์ ค�าจวง นายกสมาคมองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วิระศักด์ิ  
ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่
ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมเป็นสกัขพียาน  ณ ห้องประชมุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115

นายอัครา กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานของทุก
ภาคส่วนอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบาย ตลาดน�า  
นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้ และส่งเสริมการด�าเนนิงาน 

บูรณาการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 
พร้อมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ร่วมด�าเนนิงานการ
พฒันาประเทศไทยสูโ่มเดล Thailand 4.0 ตาม
วตัถปุระสงค์ต่อไป”

ส�าหรับการลงนาม MOU ในครัง้นี ้เป็นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย (อบต.) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ ดงันี้  
1) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล  
Thailand 4.0 ตามนโยบาย “ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ  
เพ่ิมรายได้” ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ร่วมกนัศกึษาและพฒันาภาคการเกษตรในระดบั 
พืน้ที ่ จดัเกบ็ข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัการวเิคราะห์ 
และประเมินที่สามารถสนองตอบความต้องการ
ในการบรหิาร 

3) เกิดการบูรณาการพัฒนาภาคการเกษตร
ในระดับพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่รกร้างสู่การ
ท�าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกความร่วมมือของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย (อบจ.) และ
และองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย 
(อบต.) และ 4) เพือ่เกดิความร่วมมือการพฒันา
ด้านการเกษตร เช่น การแลกเปลีย่นข้อมูล การ
พฒันาองค์ความรูก้ารผลติ การรบัรองมาตรฐาน 
การแปรรปู การตลาด และการส่งเสรมิเทคโนโลยี
และนวตักรรมตลอดจนส่งเสริมด้านอ่ืน ทีเ่ก่ียวข้อง
เพือ่ประโยชน์ต่อภาคการเกษตร

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา 
“โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร
ในระดับพื้นที่” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆ เพือ่น�ามาพฒันาท้องถิน่ รวมถงึ 
องค์ความรู ้ท่ีจะสามารถน�ามาปรับใช้ในภาค
การเกษตรในระดับพื้นที่ตลอดจนการท�าเกษตร
มลูค่าสูงในอนาคตอกีด้วย

มากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงู เลีย้ง
ง่าย ขยายพนัธ์ุเรว็ให้ผลผลติสงู โดยแม่พนัธุ ์1 ตวั 
ให้ลกูถงึ 1,000 ตัว รวมถงึใช้พืน้ทีแ่ละปริมาณน�า้
ในการเลีย้งน้อย ภายในเวลา 1 ปี จะเลีย้งจิง้หรดี
ได้ 7-8 รุน่ เกษตรกรจงึนิยมเลีย้งเป็นอาชพีเสรมิ 
ไว้บริโภคและจ�าหน่ายเพือ่เพิม่รายได้

ARDA ได้เลง็เหน็ปัญหาและโอกาสในลดต้นทนุ 
โดยเฉพาะด้านอาหาร ซึ่งปัจจุบันราคาประมาณ 
600 บาทต่อ 30 กิโลกรัม พร้อมทั้งต้องการ 
ยกระดบัฟาร์มเลีย้งให้ถกูต้องตามหลกัสขุอนามยั  
เพ่ือผลกัดันสูอ่าหารปลอดภยัมลูค่าสงู จงึได้สนบัสนนุ 
ทนุวจิยัให้กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง ด�าเนนิ
โครงการ “การยกระดบัคณุภาพการเลีย้งจิง้หรดี 
สูอ่าหารปลอดภยัมลูค่าสงูของกลุม่วสิาหกจิชมุชน
บ้านผาแดง อ�าเภองาว จงัหวดัล�าปาง” เพือ่พัฒนา
และทดสอบสูตรอาหารลดต้นทุนที่เหมาะสม 
ด้วยพืชผลทางการเกษตรในท้องถิน่ 

โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน พร้อมพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
การผลติและการตลาด ภายใต้การบรหิารจัดการ
เพือ่พฒันา RAINS for Upper Northern Food 
Valley (Increase the value of agricultural 
products and food by BCG model) ประจ�า
ปี 2566 ซึง่มกีารถ่ายทอดองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง
มากมาย อาทิ การจัดท�าคู่มือฟาร์มมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างแนวทางการผลติทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภค การ 
พัฒนาผลติภณัฑ์จิง้หรดีแปรรปูต่างๆ อาทิ ผงโรยข้าว  
อาหารเสริม เครื่องดื่ม การพัฒนาแบรนด์โดยชู 
จดุเด่นเรือ่งความปลอดภยั และกระบวนการผลติ
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร 
กล่าวเพ่ิมเติมในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ว่า 
คณะผู้วิจัยฯ ได้ลงพื้นที่คัดเลือกฟาร์มต้นแบบ 
ในพืน้ทีบ้่านผาแดง จ.ล�าปาง จ�านวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ 
ขนุงาวฟาร์ม วรางคณาฟาร์ม รตัน์บ้านสวนฟาร์ม 
เป็นฟาร์มน�าร่องด�าเนนิโครงการฯ เนือ่งจากกลุม่
เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดพื้นที่บ้านผาแดงประสบ 
ปัญหาการเล้ียงจิ้งหรีดที่ได้ผลผลิตน้อย โตช้า  
ตายมาก และมค่ีาอาหารสงู ทางคณะฯ จงึได้ค้นหา
พชืทีม่อียูท่ัว่ไป หาได้ง่าย และมีราคาถกูในพืน้ที่ 
มาทดลองท�าอาหารส�าหรบัเลีย้งจ้ิงหรดี พบว่าชาวบ้าน 
ในพ้ืนท่ีบ้านผาแดงปลูกต้นมันส�าปะหลังและทิ้ง 
หรือเผาใบมันเป็นจ�านวนมาก จึงได้ทดลองน�า 

และจากการน�าไปทดลองเลีย้งเป็นระยะเวลา 
1 ปี พบว่า ทัง้ 3 ฟาร์ม พงึพอใจกบัสตูรอาหาร
เป็นอย่างมาก สามารถผลติจิง้หรดีได้ขนาด 3 น้ิว  
ภายในระยะเวลา 45 วัน ช่วยร่นระยะเวลา 
การเลีย้งจากปกต ิ50–60 วนั ท�าให้ต้นทนุด้าน
อาหารลดลงได้มากถงึประมาณ 6,200 บาทต่อปี 
สร้างรายได้รวมกว่า 273,000 บาทต่อปี ทีส่�าคญั
โครงการยงัมส่ีวนช่วยลดการเผาใบมนัสบัปะหลงั
ทีส่ร้างปัญหาฝุน่ควนัในพืน้ทีไ่ด้อย่างมาก 

ผอ.วิชาญฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การเลี้ยง
จิง้หรดี ถอืเป็นหน่ึงในเทรนด์อาหารแห่งอนาคต
ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจมากขึน้ ดงันัน้ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงเข้ามาช่วย
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเลี้ยงและการ
แปรรปูจิง้หรดี จะเป็นการช่วยเพิม่โอกาสให้กบั
เกษตรกรรายย่อยในการเพาะเลีย้งแมลงโปรตนี
ทางเลอืก ซึง่จะเข้าไปทดแทนโปรตนีกระแสหลกั 
ได้ ในที่สุด ส�าหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักสนับสนุนงาน
วจิยั–ARDA  โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 1304

รมว.นฤมล จบัมอื“หวัเว่ย” ใช้เทคโนโลย ีDigital Power 

ในทางเทคนคิ และ 5) ผลไม้และลกูนัตอืน่ ๆ
ขณะที่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเปิดเผย
ว่า ได้มกีารหารอืร่วมกบั นายเดวิด หล่ี ประธาน
กรรมการบรษัิท หวัเว่ยเทคโนโลย ี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด โดยมี นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรเทพ  
ศรธีนาธร ผูช่้วยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที ่
ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพ่ือหารือความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลีย่นข้อมลูนวตักรรม 
และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความร่วมมอืด้านการเกษตรของท้ังสองฝ่าย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มนีโยบายในการขบัเคลือ่นภาคการเกษตร

และ 3. Digital Platform เพือ่ให้เกษตรกร
สามารถน�าข้อมูลมาเพิ่มศักยภาพในการผลิต
และการขายสินค้าเกษตรรวมถึงน�าเสนอ
แผนการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
ตลาดน�านวตักรรมเสรมิเพิม่รายได้ใน 3 กลยทุธ์ 
1) Agriculture Learning Hub (สร้างคน
สร้างทกัษะยกระดบัองค์ความรูท้ัง้ระบบ) เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู ้เพื่อเกษตรยุคใหม่ 2) 
Digital Farm & Market (สร้างตลาดสร้างงาน
เพิ่มช่องทางสร้างรายได้) เพื่อสร้างตลาดและ
ฟาร์มดิจทิลั 3) Ecosystem & Connected 
All (สร้างการบรูณาการปลกูขายออมเพิม่ความ
มัง่ค่ัง) เพือ่เชือ่มต่อระบบเพิม่รายได้ลดรายจ่าย
ให้เกษตรกร

“ดิฉันได้กล่าวขอบคุณบริษัทหัวเว่ย ที่มี
ความมุ่งม่ันในการน�าความรู้ความเชี่ยวชาญ
มาช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในภาค
การเกษตร และหวังว่าท้ังสองฝ่ายจะร่วมกัน
ขบัเคลือ่นพฒันาภาคการเกษตรไทย ในการน�า
เทคโนโลยี นวตักรรม รวมทัง้ ทกัษะท่ีจ�าเป็น
ในการท�าเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
ยกระดบัความสามารถของเกษตรกรไทย ช่วยลด 
ต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ตลอดจน
ผลักดันความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป 
ในอนาคต” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

“รมช.อิทธิ” หนุนใช้ ข้าวโพดหมัก 
เลี้ยงโคนมให้น�้านมดิบคุณภาพสูง 

นายอทิธ ิศริลิทัธยากร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
สหกรณ์โคนมในเขตปฏริปูทีด่นิซบัสนุน่ จ�ากดั 
ต.ซับสนุน่ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุ ี เพือ่พบปะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และร่วมรับฟัง
ปัญหาอุปสรรค โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์  
รองผู้ว่าราชการจงัหวัดสระบรุ ีนายสตัวแพทย์
บญุญกฤช ป่ินประสงค์ รองอธบิดกีรมปศสุตัว์  
นายสมพร ศรเีมอืง ผูอ้�านวยการ อ.ส.ค. หวัหน้าส่วน 
ราชการ เข้าร่วม 

สหกรณ์ เมือ่วนัที ่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
ปัจจุบนัด�าเนนิธุรกจิมา 20 ปี มสีมาชิกทัง้หมด 
186 ราย จ�านวน 128 ฟาร์ม โคนม 5,706 ตวั
พื้นที่ด�าเนินการต�าบลซับสนุ่น ต�าบลล�าพญา
กลาง ต�าบลหนองย่างเสอื จงัหวดัสระบรุ ีและ
ต�าบลห้วยขนุราม จงัหวดัลพบุร ีมศีนูย์รวบรวม
น�า้นมดบิขนาด 25 ตันต่อวนั ในปีบญัชทีีผ่่านมา 
สหกรณ์ด�าเนนิธรุกจิมกี�าไร สทุธ ิ 4.463 ล้าน
บาท 

จากนัน้ รมช.เกษตรฯ และคณะ เดนิทาง
เยี่ยมชมฟาร์มโคนมต้นแบบ “ภูพานเพชร” 
ของ นายสมพงษ์ ภพูานเพชร ประธานชุมนมุ 
สหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย (จ�ากัด) ซึ่ง
มีการส่งเสริมการใช้ข้าวโพดหมักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตโคนม โดยมีโคท่ีเลี้ยง
ทัง้หมด 115 ตวั โครดี 53 ตวั โคพกัรดี 14 ตวั 
โคสาว 21 ตวั โครุน่ 21 ตวั ลูกโค 6 ตัว ซึง่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 
กรมปศุสัตว์ได้ให้ค�าแนะน�าปรับสูตรอาหาร
ตามประสทิธภิาพการผลติ ท�าให้มปีรมิาณนม 
เพิม่ขึน้ 41% จากเดมิ ปรมิาณนมเฉลีย่ 11.24 กก. 
ต่อตวัต่อวนั เพิม่ขึน้เฉลีย่เป็น 15.92 กก.ต่อตวั
ต่อวนั ส่งผลให้มรีายได้เพิม่ขึน้อีกด้วย

ทัง้นี ้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้
มอบนโยบายแนวทางการลดต้นทนุอาหารสตัว์ของ
เกษตรกรผู้เลีย้งโคนม โดยเร่งขบัเคลือ่นโครงการ
ผลติอาหารหยาบคณุภาพสงู โดยการส่งเสรมิการ
ใช้ข้าวโพดหมัก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต
โคนม ช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์รายย่อย ซึง่
ในพื้นที่อ�าเภอมวกเหล็ก กรมปศุสัตว์ ได้มีการ 
บรูณาการร่วมกับ อ.ส.ค. และสหกรณ์โคนมซับสนุน่  
ขบัเคล่ือนโครงการดังกล่าว ซ่ึงจะช่วยสร้างความ
มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างย่ังยืน ช่วย
ลดต้นทนุอาหารสตัว์แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโค อกีทัง้
ช่วยเพิม่ปรมิาณน�า้นมดบิ ท�าให้เกษตรกรมรีายได้
เพิม่ขึน้อกีด้วย ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวกรมปศสุตัว์
จะด�าเนินการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ของกรม
ปศสุตัว์ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 5,500 ไร่อีกด้วย 

โอกาสนี ้รมช.เกษตรฯ ได้กล่าวชืน่ชมสหกรณ์
โคนมในเขตปฏริปูทีด่นิซับสนุน่ จ�ากดั ทีม่คีวาม
ตั้งใจในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ผลิตน�้านมดิบและสร้างความยั่งยืนให้กับสมาชิก 
ส�าหรับสหกรณ์แห่งนี้ จดทะเบียนจัดต้ังเป็น

อทิธ ิศิรลิทัธยากร

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 1 ของไทย ในระหว่าง 
ปี 2564-2566 มสีดัส่วนการค้าสนิค้าเกษตรร้อยละ 22.11 ของมลูค่าการค้าสนิค้าเกษตรของไทย 
กบัโลก โดยในปี 2564 มมีลูค่าการค้าสนิค้าเกษตร 447,403 ล้านบาท และมมีลูค่าเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในปี 
2565 และ 2566 เป็นมลูค่า 499,166 ล้านบาท และ 543,962 ล้านบาท คดิเป็นมลูค่าการค้าสนิค้า
เกษตรเฉลีย่ปีละ 496,844 ล้านบาท โดยมอัีตราการค้าเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 10.26 ต่อปี



ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2567เกษตรน�าไทย18 

กรมวิชาการเกษตรขยายผล 
2 ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู/แหนแดง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
นายรพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวิชาการ

เกษตร เปิดเผยว่า กรมวชิาการเกษตรเหน็ถงึความ
ส�าคัญในการด�าเนินการขยายผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรตามนโยบาย
ของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรต้องอยู่ดี 
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรม 
วิชาการเกษตร จึงได้น�าเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพ  
พจีพีีอาร์-ท ูและแหนแดง ซึง่เป็นผลงานวจัิยของ 
กองวิจัยและพัฒนาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร ไปถ่ายทอดสูเ่กษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ในพืน้ท่ีจงัหวดันครพนม ซึง่ปลกูข้าวเป็นพชืหลกั
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้เกษตรกร 
เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรได้รับยังต�่าอยู่เฉลี่ย 
350 กิโลกรมั/ไร่

ปุ ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร ์-ทู เป ็นปุ ๋ยชีวภาพ
แบคทีเรียส ่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว 
ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณ
ราก และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ได้ โดยปุ๋ยชวีภาพพีจพีีอาร์-ทู จะผลิตสารคล้าย
ฮอร์โมนพืชช่วยเพ่ิมปริมาณราก เพิ่มการดูดน�้า
และปุย๋ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของข้าว ช่วยตรงึ
ธาตุไนโตรเจนช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เพิม่การน�าจลุธาตุเข้าสูเ่ซลล์พชื ช่วย

เพิม่ปรมิาณราก 20% ลดการใช้ปุย๋เคม ี25% เพิม่
ผลผลติข้าว 10% เพิม่ประสทิธภิาพการดดูน�า้และ
อาหาร 15% ส่วนแหนแดง เป็นเฟิร์นน�า้ขนาดเลก็
ทีช่่วยตรึงไนโตรเจนให้กับต้นข้าว สามารถสลายตัว
ได้ง่าย และปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนและธาตุอืน่ๆ 
ออกมาได้อย่างรวดเรว็

นายปัญจพล สริสิวุรรณมา นกัวชิาการเกษตร
ช�านาญการพเิศษ ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตร
นครพนม กล่าวว่า ศูนย์วจัิยและพฒันาการเกษตร
นครพนม ร่วมกับจงัหวดันครพนมจดัท�าโครงการ
ของจังหวดันครพนม ประจ�าปีงบประมาณ 2567 
ขับเคล่ือนผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของกรม
วชิาการเกษตรเพือ่ยกระดบัผลผลติข้าวของจงัหวดั
นครพนม โดยปัจจยัท่ีมผีลต่อผลผลติข้าวทีส่�าคญั
คอืการใช้ปุย๋อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากสภาวะ
ปัจจบัุนปุย๋เคมมีรีาคาจ�าหน่ายทีส่งูกว่าในอดตีเป็น
อย่างมาก อีกทัง้ยงัช่วยยกระดับผลผลติของข้าว 

โดยเม่ือเรว็ๆ นี ้นายบญัชา สขุแก้ว อธบิดี
กรมประมง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรม
ประมงได้บูรณาการการท�างานร่วมกับทุก 
ภาคส่วนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่แก้ปัญหาการแพร่ระบาด 
ของปลาหมอคางด�า จนสถานการณ์ในหลาย
พืน้ทีเ่ริม่ดขีึน้ตามล�าดบั ภายใต้การด�าเนินงาน
แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายอคัรา พรหมเผ่า ได้
มอบนโยบายในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา
ด้วยมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง มุง่เน้นการ
จับออกจากแหล่งน�้าเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน ์
ทั้งในภาคครัวเรือนและองค์กร อาทิ การท�า 
น�า้หมกัชวีภาพ การท�าน�า้ปลาร้า การท�าปลาป่น  
ฯลฯ ซึง่เป็นหนึง่ในวิธสีร้างการรบัรูแ้ละกระตุน้ 
ให ้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการจับ 
ปลาหมอคางด�า ร่วมกบัทางภาครัฐ อีกทัง้ขณะนี้ 
กรมประมงยงัได้พัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่จากเน้ือ
ของปลาหมอคางด�า ได้แก่ ปลาหยอง ซึง่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงและสามารถเก็บรักษา
ไว้ได้นาน รวมถึงยังสามารถพัฒนาต่อยอดไป
เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอืน่ๆ ได้

นางพิชญา ชัยนาค ผู ้อ�านวยการกอง
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมสตัว์น�า้ 
(กอส.) กรมประมง กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ปัจจบัุน 
ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการบรโิภคสนิค้าเพือ่สขุภาพ  
ซ่ึงสามารถบริโภคได้สะดวกรวดเร็ว และเก็บ
รกัษาได้เป็นเวลานานแม้ไม่ได้แช่ในตู้เยน็ กอส.  

ประมง ผุด ‘ปลาหมอคางด�าหยอง’ 
กระตุ้นการจับออกจากแหล่งน�้า

จงึได้พฒันาผลติภัณฑ์จากเนือ้ปลาหมอคางด�า 
มาท�าเป็นผลติภัณฑ์ “ปลาหยอง” และน�าปลาหยอง 
มาต่อยอดอีก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น�้าพริก 
ปลาคัว่สมนุไพร และผงโรยข้าว ส�าหรบัขัน้ตอน 
การท�าปลาหยองนั้น จะน�าปลาหมอคางด�า 
มาลอกหนงัออก และล้างเนือ้ปลาด้วยน�า้เกลอื 
เพือ่ก�าจดัไขมนั เลอืด และกลิน่คาว และน�าไป
นึง่ให้สกุ ยเีนือ้ปลาให้แยกเป็นฝอย ปรงุรสด้วย 
ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วด�า และน�้าตาลทราย คั่วด้วย 
ไฟอ่อนจนแห้ง และน�าไปอบให้แห้งด้วยตูอ้บ ท่ี
อุณหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส นาน 1 ชัว่โมง เพือ่ให้ 
ผลิตภัณฑ์มีกล่ินหอมของเนื้อปลาและซีอิ๊ว  
ทิง้ไว้ให้เยน็บรรจลุงภาชนะแบบมฝีาปิด 

นอกจากนั้น ยังสามารถน�าผลิตภัณฑ์ 
ปลาหยองไปต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์ “น�า้พรกิปลา 
คัว่สมนุไพร” โดยเติมวตัถดิุบ กระเทยีม หอมแดง  
ใบมะกรูดห่ันฝอย คั่วจนมีกลิ่นหอม พร้อม 
รับประทาน และยงัมเีมนยูอดนยิมสไตล์ญีปุ่น่ เช่น  
“ผงโรยข้าว” โดยใช้ปลาหยองหมอคางด�าแทน 
เน้ือปลาแห้ง ผสมกับสาหร่าย งาขาว งาด�า  
ปรงุรส ตามต้องการ ซึง่ท้ัง 3 ผลติภัณฑ์แปรรปู 
ข้างต้น สามารถท�าเพ่ือบริโภคได้ในครัวเรือน หรือ 
เพ่ือจ�าหน่าย สร้างรายได้เสรมิให้แก่ครวัเรอืน
และชมุชนต่อไป

ทัง้นี ้นายบญัชา กล่าวว่า ในระยะต่อไปภายใต้ 
แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ปลาหมอคางด�า ปี พ.ศ. 2567-2570 กรมประมง
จะเร่งต่อยอดคดิค้นและพฒันาผลติภณัฑ์ เพือ่
เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากปลาหมอ
คางด�าให้ได้มากทีส่ดุ

ส�าหรับผู ้ประกอบการและประชาชน
ที่สนใจ สามารถเข้าถึงวิธีการแปรรูปและ
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากปลาหมอคางด�า
ของกรมประมงได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https:// 
www4.fisheries.go.th/industry และ  
Facebook Page : กองวจัิยและพฒันาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมสัตว์น�้า กรมประมง ในรูปแบบ 
E-book และ Infographic รวมทั้งสามารถ
ตดิต่อขอข้อมูลเพิม่เตมิผ่านช่องทางโทรศพัท์  
โทร 0 2940 6130-45 ต่อ 4320 และ 4321

ให้สูงขึ้นด้วย จึงได้จัดท�า “โครงการขยายผล 
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และปุ๋ยชีวภาพแหนแดง 
ในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติข้าว”

วธิกีารใช้ปุย๋ชีวภาพพจีีพอีาร์-ทู (ข้าว) 1. คลกุ
เมลด็ก่อนปลกู กรณหีว่านข้าวแห้ง พรมน�า้ลงบน
เมล็ดข้าว 10-15 กิโลกรัม ให้พอเปียก โรยปุ๋ย
ชวีภาพพจีีพีอาร์-ท ู 1 ถุง (500 กรมั) คลกุเคล้า 
จนเนือ้ปุย๋เคลอืบติดผวิเมลด็ แล้วจงึน�าไปหว่าน กรณ ี
หว่านข้าวงอก ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู 1 ถุง  
(500 กรมั) คลกุเคล้ากบัเมลด็ข้าว 10-15 กโิลกรมั 
ที่แช่ไว้แล้ว จนเนื้อปุ๋ยเคลือบติดผิวเมล็ดแล้วจึง 
น�าไปหว่าน 2. ใช้ร่วมกบัปุย๋หมกัหรอืปุ๋ยเคมรีองพืน้  
ใช้ปุย๋ชวีภาพพจีพีอีาร์-ท ู จ�านวน 1 ถงุ ผสมกบั 
ปุย๋หมักประมาณ 250 กโิลกรัม/ไร่ หรอืใช้คลุกกบั 
ปุ๋ยเคมีรองพื้นพร้อมปลูก อัตราส่วนปุ๋ยชีวภาพ 
พจีพีีอาร์-ท ู1 ถงุ/ปุ๋ยเคม ี15-20 กโิลกรัม/ไร่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
หนุนปลูกพริกพันธุ์ดี 3 พันธุ์เด่น

พริกในประเทศไทยมีความหลากหลาย 
ทัง้ในเรือ่งชนดิและการใช้ประโยชน์ และถอืเป็น 
ส่วนประกอบส�าคัญในอาหารไทย ซึ่งมี 
ทัง้พรกิสดและพรกิแห้ง พรกิไม่เพยีงแต่เป็น
เคร่ืองปรุงรส แต่ยังมีประโยชน์ทางสุขภาพ 
เช่น ช่วยกระตุน้การเผาผลาญ และมีสารต้าน
อนมุลูอสิระ

นายรพทัีศน์ อุ่นจติตพนัธ์ รองอธบิดกีรม 
ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พรกิในประเทศไทย 
มีความหลากหลายทั้งในเร่ืองชนิดและการใช้
ประโยชน์ และถือเป็นส่วนประกอบส�าคัญใน
อาหารไทย ซึง่มทีัง้พรกิสดและพรกิแห้ง พรกิ
ไม่เพยีงแต่เป็นเครือ่งปรงุรส แต่ยงัมปีระโยชน์
ทางสุขภาพ เช่น ช่วยกระตุน้การเผาผลาญ และ
มสีารต้านอนมุลูอิสระ

ส�าหรับประเทศไทยมีผลผลิตพริกเฉลี่ย
ประมาณ 2 แสนตันต่อปี โดยพื้นท่ีปลูกพริก
มีการขยายตัวในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด
อบุลราชธาน ี ตาก และจงัหวดัเชียงใหม่ และ
มกีารส่งออกพริกแห้ง (ไม่บดและไม่ป่น) ไปยงั
หลายประเทศ 3 อนัดบัแรก คือ ลาว (25.1%) 
สหรัฐอเมรกิา (21.5%) และเมยีนมา (20.3%) 
ตามล�าดบั (ข้อมลูการส่งออก ณ ปี 2566)

กระบวนการปลูกพริกเพื่อให้ได้ผลผลิต 
ที่ดีและมีคุณภาพ เกษตรกรต้องดูแลเอาใจใส่
ในทกุขัน้ตอน เพือ่ให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพและ
ปริมาณทีเ่พ่ิมข้ึน โดยการเลอืกใช้พริกพนัธุด์ ีซ่ึง
ศนูย์ขยายพนัธุพ์ชืทัง้ 10 ศนูย์ ภายใต้การก�ากบั
ของกองขยายพนัธุพื์ช กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ท�าการคดัเลอืกและขยายพนัธุพ์รกิพันธุด์ทีีม่ี
คณุภาพ ปราศจากโรคและแมลง รวมถงึเกษตร
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก เพิ่มการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยี ทีส่ามารถลดต้นทนุ 
และเพิม่ประสิทธิภาพผลผลติมากขึน้ นอกจากนี ้

2-3 เซนตเิมตร รดน�า้ให้ชุม่แต่ไม่แฉะ 3. ดแูล
ต้นกล้าให้มแีสงสว่างเพยีงพอ และรดน�า้อย่าง
สม�า่เสมอ จนกล้ามีอายปุระมาณ 4-6 สปัดาห์ 
ก่อนย้ายลงแปลง 

4. เตรียมแปลงปลูกด้วยการไถพรวนดิน
แล้วตากแดดไว้ประมาณ 2-3 สปัดาห์ จากนัน้ใส่
ปนูขาว 100-200 กโิลกรมัต่อไร่ เพือ่ปรบัสภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุย๋หมัก 3,000-4,000 กโิลกรัมต่อไร่ หลมุปลกู
ขนาด 25×25×30 เชนตเิมตร ระยะปลกู ถ้า
ปลกูแถวเดีย่ว ระยะระหว่างต้น 50 เซนตเิมตร 
ระยะระหว่างแถว 100 เซนตเิมตร ถ้าปลกูแถวคู่ 
ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนตเิมตร ระหว่างแถว 
80 เซนตเิมตร ระหว่างแถวคู ่ 120 เซนตเิมตร 
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ�านวน  
50 กโิลกรมัต่อไร่ ก่อนปลกู 2-3 วัน

เทคนิคการท�าเกษตรผสมผสานในพืน้ท่ีดนิเปร้ียวจัด

สอบถามเพิม่เติม :  กลุม่วจิยัและพัฒนาการจดัการดนิเปรีย้ว 
 กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาท่ีดนิ 
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ารท�าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการแบ่งพืน้ทีส่�าหรบัปลกูพชื

หลากหลายชนิด เช่น ท�านาปลูกข้าว ยกร่องปลูกผัก ไม้ผล  

ไม้ยนืต้น ขดุบ่อน�า้เพ่ือเลีย้งปลา และกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง มกีาร

ปรบัปรงุดินและจดัการน�า้ การท�าเกษตรแบบผสมผสานช่วยลดความ

เสีย่งให้เกษตรกร เนือ่งจากการปลกูพชืชนดิเดยีว หากเกดิโรคแมลง

ระบาด ท�าให้พชืผลเสยีหาย เกษตรกรจะขาดรายได้ทัง้หมด แต่การ 

ท�าเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิด รวมทั้งเลี้ยงสัตว์น�้า 

จะช่วยให้เกษตรกรมรีายได้ต่อเนือ่งตลอดปี

การจดัการดนิและน�า้เพือ่เลีย้งสตัว์น�า้ เนือ่งจากพืน้ท่ีดนิเปรีย้วจดั มปัีญหาเป็นกรดจัด และน�า้
ในบริเวณนีก้เ็ป็นกรดจดัด้วย เมือ่ขดุบ่อในพืน้ทีดั่งกล่าว โดยขดุดินชัน้ล่างๆ ขึน้มาอยูบ่รเิวณขอบบ่อ 
ดนิบริเวณบ่อและขอบบ่อจะมคีวามเป็นกรดรุนแรงมากขึน้ เมือ่ปล่อยน�า้เข้าไปขงัในบ่อดังกล่าว น�า้จะ

พฒันาพืน้ท่ีดนิเปรีย้วจดัท�าการเกษตร
แบบผสมผสาน

แก้ไขความเป็นกรดจดัของดินเปรีย้วจัดด้วยวสัดุ
ปูน (ปนูมาร์ล หนิปนูบด หนิปนูฝุน่) หว่านทัว่พ้ืนที ่
ไถคลกุเคล้ากับดิน หมกัดินไว้ในสภาพทีช่ืน้หรอืมนี�า้ขงั 
ประมาณ 7 วนั

แบ่งพืน้ท่ี ส�าหรบัปลกูข้าว เลีย้งปลาในคนู�า้ ยกร่อง 
ปลกูไม้ผล ไม้ยนืต้น เช่น กล้วย ไผ่ มะม่วง มะละกอ 
ปลกูผักบนค้างระหว่างร่องน�า้ เป็นต้น

1. แก้ความเป็นกรดของดนิในบ่อและขอบบ่อ โดยหว่านปนูให้ทัว่พืน้ท่ีในบ่อและขอบบ่อ อตัรา
ประมาณ 2 ตันต่อไร่ ปล่อยน�า้เข้าพอให้ดินชืน้ ทิง้ไว้ประมาณ 7-10 วนั แล้วปล่อยน�า้เข้าสงูประมาณ 
1 เมตร

2. ตรวจวดัความเป็นกรดเป็นด่างของน�า้ในบ่อ เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของช่วงความเป็นกรด 
ของน�า้ในบ่อ (ประมาณ pH 6.5) ถ้ายังไม่เหมาะสม ควรระบายน�า้ล้างกรดออกอีกครัง้หน่ึง แล้ว 
ปล่อยน�า้ดเีข้าไปใหม่ และตรวจวดัความเป็นกรดเป็นด่างของน�า้ในบ่อทกุระยะ 7-15 วนั ถ้าน�า้เป็นกรด 
เพิม่ขึน้ควรใส่ปนูลงบ่อโดยใช้ปนู 1 กโิลกรมัต่อน�า้ 1 ลกูบาศก์เมตร

ส�าหรับการใช้แหนแดงในนาข้าว กรณีใช้
ประโยชน์จากแหนแดงหลังไถกลบข้าวจะได้ปุ๋ย
หลังจากแหนแดงทันทีหลังไถกลบ ซ่ึงจะหว่าน 
แหนแดงก่อนปลูกข้าว 15 วนั โดยใช้แหนแดงอตัรา 
300 กโิลกรมั/ไร่ กรณีใช้ประโยชน์แหนแดงในฤด ู
ปลูกข้าวถดัไป ข้าวจะได้ปุย๋จากแหนแดงในฤดถัูดไป  
ซึ่งจะหว่านแหนแดงหลังการปลูกข้าวโดยใช้ 
แหนแดงอตัรา 10 กโิลกรัม/ไร่

 “โครงการขยายผลปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู 
และแหนแดงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว” ช่วยให้เกษตรกรต้นแบบมรีายได้เพิม่ขึน้ โดย 
ก่อนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรมี 
รายได้เฉล่ีย 11,737 บาท/ไร่/ปี หลังจากได้รบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรกรมีรายได้เฉลีย่เพ่ิมข้ึน
เป็น 12,656 บาท/ไร่/ปี 

ส�าหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันาการ
เกษตรนครพนม โทรศพัท์ 0 4253 2586” นาย
ปัญจพล กล่าว

สภาพอากาศและโรคพชืเป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผล
ต่อผลผลติและราคาของพรกิในตลาด เกษตรกร
ต้องมีการจดัการทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเส่ียง

ส�าหรับพริกพันธุ์ดีที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชขยาย
พนัธุ ์ม ี3 สายพนัธุ ์ ได้แก่ พรกิขีห้นูหวัเรอื พนัธุ์
ศก 13 ลกัษณะเด่น ผลสดมสีแีดงปนส้มเลก็น้อย 
รสเผด็ปานกลาง กลิน่หอม ขนาดผลใหญ่ มีความยาว 
ของผลประมาณ 7-8 เซนติเมตร พรกิขีห้นผูลใหญ่

พันธุ์ศรีสะเกษ 1 (พริกจินดา) ลักษณะเด่น 
ก้านผลยาว ผวิเรยีบเป็นมนั ผลเรยีวยาวสดสีแดง 
มคีวามยาวของผลประมาณ 3 เซนติเมตร และพริก
เดอืยไก่ ลกัษณะเด่น ผลสดมสีขีาวเหลอืงอมส้ม 
รสเผด็จดั กล่ินหอม มคีวามยาวของผลประมาณ 
5-7 เซนตเิมตร

โดยขั้นตอนการปลูกพริก ดังนี้ 1. คัดเลือก
เมล็ดพนัธ์ุพรกิทีส่ะอาด ไม่มสีิง่เจอืปน 2. หยอด
เมล็ดลงในวัสดุเพาะในระยะห่างประมาณ  

รพทีศัน์ อุน่จติตพันธ์   

5. ใส่ปุย๋อนิทรย์ี ปริมาณ 2-4 ตนัต่อไร่ หรอื
ปุย๋เคมสีตูร 12-24-12 ใส่ปรมิาณ 25 กโิลกรัม
ต่อไร่ เมือ่พรกิอาย ุ15-20 วนั หลงัปลกู 6. เพ่ือ
รกัษาคณุภาพควรเก็บเกีย่วในช่วงเช้าหรอืเยน็ 
และเมื่อต้นมีอายุ 70-90 วัน เก็บเก่ียวได้ทุก 
5-7 วนั โดยให้ผลผลตินานประมาณ 6 เดอืน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสั่งจองพริกพันธุ์ดี
ได้ท่ี “DOAE Marketplace” ผ่านเวบ็ไซต์ กรม
ส่งเสรมิการเกษตร หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้ทีจ่ดุบรกิารพชืพนัธุ ์DOAE ศนูย์ขยายพันธุพ์ชื 
ทัง้ 10 แห่งทัว่ประเทศ

เลอืกชนดิพชืทีป่ลกู คอื ต้องเป็นพชืท่ี
ตลาดมีความต้องการสงู ราคาด ีปลกูและ
ดแูลรักษาไม่ยุง่ยาก ลงทุนต�า่

ละลายกรดออกมาท�าให้น�า้เป็นกรดจัด เมือ่
ฝนตกน�้าฝนจะชะล้างกรดจากดินขอบบ่อ 
ลงไปสะสมในบ่อ เพิม่ความเป็นกรดของน�า้ในบ่อ 
มากขึน้ มผีลให้ไม่สามารถใช้น�า้ในบ่อได้

การใช้ประโยชน์ของน�้าในบ่อท่ีขุดเพื่อ
การบริโภค อุปโภค ปลูกพืชเลี้ยงปลานั้น 
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัสภาพดนิในบ่อ
ดนิขอบบ่อ และน�า้ในบ่อให้เหมาะสม โดย
ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปน้ี

3. เลือกพันธุ์ปลาท่ีทนสภาพความ
เป็นกรดเล็กน้อยได้ เช่น ปลานิล ปลา
ตะเพยีน ปลาสลดิ ปลาสวาย ปลาดกุ เป็นต้น

4. มกีารถ่ายเทน�า้เป็นครัง้คราว และ
หลังจากจับปลาแล้วท�าการลอกเลนก้นบ่อ 
ตากบ่อเพือ่ฆ่าเช้ือโรคก่อนทีป่ล่อยน�า้เข้าครัง้
ต่อไป ทัง้นี ้จ�าเป็นต้องหว่านปูนรอบๆ ผนงับ่อ 
และก้นบ่อด้วย
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เปิดโรดแม็ป ‘AOT-UTA -ทย.’ ผดุ 9 สนามบิน 
ใหม่ มูลค่าการลงทุนกว่า 4.9 แสนล้านบาท  
ดนัไทยฮบัการบนิ รบัผูโ้ดยสารพุง่

ทัง้น้ี มีรายงานเปิดเผยว่า การลงทนุของบรษิทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) AOT ซึง่ครอง
ส่วนแบ่งกว่า 86.7% ของผู้ใช้บริการสนามบิน
ท้ังหมดในไทย ด้วยเงนิลงทุนกว่า 1.5 แสนล้านบาท 
ในการสร้างสนามบินใหม่ในภาคใต้และภาคเหนือ 
อย่าง ท่าอากาศยานอนัดามัน และ ท่าอากาศยาน
ล้านนา ตามมาด้วยโครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา
และเมอืงการบนิภาคตะวันออก ท่ีเป็นโครงการ PPP 
ระหว่างรฐั-UTA มลูค่าการลงทนุกว่า 3 แสนล้าน
บาท และการสร้างสนามบินใหม่ 6 แห่ง ของกรม 
ท่าอากาศยาน (ทย.) 2.16 หมืน่ล้านบาท

ส�าหรบัความคบืหน้าในการก่อสร้าง 2 สนามบนิ 
แห่งใหม่ในภาคใต้และภาคเหนือของ AOT นาย
กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) AOT หรอื 
ทอท. เปิดเผยว่า ทอท.ได้ลงนามสญัญาจ้างทีป่รกึษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการ
ลงทนุโครงการเบือ้งต้น (Preliminary Feasibility 

เปิดโรดแม็ป ‘AOT-UTA-ทย.’ 
ผดุ 9 สนามบนิใหม่ 4.9 แสนล.

Study) ในโครงการสร้าง 2 สนามบนิใหม่ ได้แก่  
ท่าอากาศยานล้านนา และท่าอากาศยานอนัดามัน 
โดยได้จ้างที่ปรึกษาไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2567  
ทีผ่่านมา วงเงนิจ้างสญัญาละ 20 ล้านบาท โดยมี
ระยะเวลาศกึษา 6 เดอืน

ทัง้นี ้ในการศกึษาความเป็นไปได้และความคุม้ค่า 
ในการลงทุนฯ นี้ จะมีการท�ารายงานผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (IEE) ด้วย หลงัจากนัน้จะเข้าสู่
ข้ันตอนการศกึษาออกแบบรายละเอยีด (Detail &  
Design) และการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ต่อไป โดยตามแผนงาน 
จะเร่ิมก่อสร้างได้ในปี 2570

ส�าหรับแผนพัฒนาท่าอากาศยานอันดามัน มี
พืน้ที ่7,300 ไร่ ทีต่ัง้ใน ต.โคกกลอย และ ต.หล่อยงู  
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา ห่างจากสนามบินภูเก็ต  
23.4 กิโลเมตร ประเมนิวงเงินลงทนุ 80,000 ล้านบาท  
มีทางวิ่ง 2 เส้น รองรับ 43 เที่ยวบินต่อชั่วโมง  
รองรับผู้โดยสาร 22.5 ล้านคนต่อปี มี 44 หลมุจอด 

ส่วนโครงการท่าอากาศยานล้านนา มีพืน้ที ่8,050 
ไร่ ทีต่ัง้ อ.บ้านธิ จ.ล�าพูน ห่างจากสนามบนิเชยีงใหม่ 
22 กิโลเมตร วงเงนิลงทนุประมาณ 70,000 ล้าน 

บาท ม ี 2 ทางวิง่ รองรบั 41 เทีย่วบนิต่อชัว่โมง 
รองรบัผูโ้ดยสาร 21 ล้านคนต่อปี สามารถขยายได้ถงึ  
24 ล้านคนต่อปี คาดเสนอ ครม.ขออนมุตก่ิอสร้าง 
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2570 เปิดประมูลช่วงไตรมาส 4  
ปี 2570 ด�าเนนิการก่อสร้าง 42 เดือน (ปี 2571-2574)

อกีหนึง่บ๊ิกโปรเจก็ต์สนามบินใหม่ คอื โครงการ
พฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนั
ออก ของกลุม่บรษัิท อูต่ะเภา อนิเตอร์เนชัน่แนล  
เอวเิอชัน่ จ�ากดั (UTA) ซึง่ในปี 2568 ตามสัญญาที่  
UTA ตกลงกับภาครฐั จะต้องมกีารส่งมอบพ้ืนทีใ่ห้ 
UTA เข้าลงทนุ โดยการลงทนุจะแบ่งออกเป็น 6 เฟส  
แต่เฟสแรก จะลงสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 
รองรับได้ 12 ล้านคนต่อปี 

แผนการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิ 
ภาคตะวนัออก จะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี บนพืน้ที่
รวม 6,500 ไร่ ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คอื  
1. Airport Terminal พืน้ที ่1,482 ไร่ 2. Air Cargo & 
Logistics พืน้ที ่348 ไร่ 3. Airport City พืน้ที ่1,058 ไร่  
ทีจ่ะประกอบไปด้วย โรงแรม, ศนูย์การค้า, MICE, 
Indoor Arena, สนามแข่งรถ ซึง่สามารถรองรับการ
แข่งขนัฟอร์มลูาวนั, ร้านอาหาร, Medical Tourism 
Hub, ดวิตีฟ้ร,ี อาคารส�านกังาน มลูค่าลงทนุรวม 
320,000 ล้านบาท

โดยคาดว่าเฟสแรกลงทนุประมาณ 100,000 ล้าน 
บาท ส่วนของสนามบินประมาณ 40,000 ล้าน 
บาท ส่วน Airport City ลงทนุประมาณ 60,000-
80,000 ล้านบาท การพัฒนาจะแบ่งเป็น 6 เฟส 
แฟสแรก รองรบัผูโ้ดยสาร 12 ล้านคน เปิดให้บรกิาร
ปี 2571 และเฟสสุดท้ายรองรับ เป็น 60 ล้านคน

ในส่วนของรัฐบาลเอง ก็มองการลงทุนสร้าง
สนามบินภูมิภาคเพิ่มเติมอีก 6 สนามบิน เช่นกัน  
โดย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยาน 
(ทย.) กล่าวว่า การพฒันาเศรษฐกจิการขนส่งทาง
อากาศ ทีค่าดการณ์ว่าในอกี 20 ปีข้างหน้า ปริมาณ
ผูโ้ดยสารจากทัว่โลกจะเพ่ิมขึน้เป็น 2 เท่า ซึง่ต้องมี
การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานอกีเป็นจ�านวนมาก โดย
เฉพาะในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก จงึสนบัสนุนให้ ทย. 

“ทางหลวงชนบท” ลุย 12 จังหวัด 
สร้าง “ถนนริเวียร่า” 8.4 พันล้าน

“ทางหลวงชนบท” กางแผนพัฒนา 
“ถนนไทยแลนด์ รเิวียร่า” วงเงนิ 8.4 พนัล้าน
บาท ยาว 950 กม. เร่งสร้างอกี 3 ระยะ ลยุ 
อัปเกรดถนนตะนาวศรี รองรับเศรษฐกิจ 
ท่องเทีย่ว ครอบคลมุ 12 จังหวดัในพืน้ท่ี

“โครงการไทยแลนด์รเิวยีร่า” ถอืเป็น 1 ใน 
โครงการทีรั่ฐบาลเร่งผลกัดันให้เป็นถนนท่องเทีย่ว 
รมิชายฝ่ังทะเล ทีจ่ะช่วยกระตุน้ให้นักท่องเทีย่ว
เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน ตลอดจนการ 
สร้างรายได้เพิ่มให้คนในพื้นที่ โดยปัจจุบันได้
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็บางช่วงและมกีาร
เปิดให้บรกิารแล้ว 

นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรม
ทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจบุนั ทช. 
มแีผนเดินหน้าโครงการพฒันาการท่องเทีย่วถนน 
เลยีบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย (Thailand Riviera)  
ระยะทาง 950 กโิลเมตร (กม.) โดยครอบคลมุ  
12 จงัหวดั ประกอบด้วย สมทุรปราการ สมทุรสาคร  
สมทุรสงคราม เพชรบุร ีประจวบคีรีขนัธ์ ระนอง 
ชมุพร สุราษฎร์ธาน ี นครศรธีรรมราช สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

ทัง้น้ี โครงการไทยแลนด์รเิวยีร่า เบือ้งต้น ทช. 
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ระยะที ่1  
ช่วงสมุทรสาคร-เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ระนอง ชุมพร ระยะทาง 515 กิโลเมตร 
(กม.) ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้

นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนพัฒนาเส้นทาง
ตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ระยะทาง 350 กิโลเมตร 
(กม.) วงเงนิ 3,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นแนวเส้นทาง 
ที่เชื่อมต่อจากเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
ปัจจุบันได้ส�ารวจออกแบบและจัดท�ารายงาน
การประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (อไีอเอ) 
แล้วเสรจ็ ซึง่อยู่ระหว่างเตรยีมการก่อสร้างต่อไป 

ขณะเดียวกัน ทช.จะน�าร ่องก่อสร้าง 
เส้นทางตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ภายในปี 2568 
จ�านวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 1. โครงการ
ถนนท่องเทีย่วตะนาวศรคีรีพีฒัน์ ช่วงสามแยก
ถนนชัยพัฒนาตัดกับทล.3218-ทล.4 อ�าเภอ
หัวหิน, ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
ระยะทาง 44.5 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 700 ล้าน 
บาท 2. โครงการถนนท่องเที่ยวตะนาวศรี 
ครีพีฒัน์ ช่วง บ.เขาบนัได-บ.พนุ�า้ร้อน อ�าเภอ
หนองหญ้าปล้อง, เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
ระยะทาง 37.2 กโิลเมตร (กม.) วงเงนิ 720 ล้านบาท 

 ทีผ่่านมา โครงข่ายถนนไทยแลนด์รเิวยีร่า 
ทีเ่ปิดให้บริการในปัจจุบนัพบว่า ระยะที ่1 ช่วง
สมทุรสงคราม-ชมุพร ได้เก็บสถิติข้อมลูปรมิาณ
จราจร (PCU) ในเส้นทางนี ้มอีตัราการเพิม่ข้ึน
ของปริมาณจราจรตัง้แต่ปี 2560-2567 คดิเป็น 
111% หรอืเพิม่ขึน้ 1 เท่าตวั 

ส�าหรับโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเลียบ
ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) เป็นการ
ยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
สนบัสนนุให้เกดิการขยายตัวด้านการท่องเทีย่ว
ของจังหวดัและพืน้ทีใ่กล้เคยีง ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
การค้าชายแดน (ด่านสงิขร) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงข่ายถนน 
ไทยแลนด์รเิวยีร่าให้มคีวามต่อเนือ่ง จะน�าไปสูก่าร 
ลงทนุในพืน้ที ่การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทัง้ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ระดบัสากลอย่างยัง่ยนื ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ให้ประชาชนและนักท่องเทีย่วสามารถเดนิทาง
ได้อย่างสะดวก ตลอดจนเพิม่โครงข่ายถนนให้มี
ความสมบรูณ์และส่งเสรมิให้เป็นถนนท่องเทีย่ว
อย่างเป็นรปูธรรม

มนตร ีเดชาสกลุสม

คมนาคมประชมุแก้ไข/ปรบัปรงุกฎหมาย
รถยนต์รบัจ้าง/รถจกัรยานยนต์สาธารณะ 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา นายสรพงศ์ 

ไพฑรูย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
รถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
คร้ังที ่ 2/2567 เพือ่หารือเก่ียวกับการปรับปรุง
กฎหมายรถรับจ้างสาธารณะให้ทันสมัย และ
พัฒนาระบบการบริการให้เหมาะกับยุคดิจิทัล 
โดยมีผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
(สคบ.) สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุฯ  
ณ ห้องประชมุกระทรวงคมนาคม

นายสรพงศ์ กล่าวว่า ตามที ่ขบ. ได้ร่วมกบั 
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) เพื่อด�าเนินการออกกฎหมายล�าดับ
รอง “ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ให้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลประเภทบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ 
(Ride Sharing) เป็นบรกิารแพลตฟอร์มดิจทิลั
ที่มีลักษณะเฉพาะ และมีหน้าที่เพิ่มเติม พ.ศ. 
....” ภายใต้พระราชกฤษฎีกาการประกอบธรุกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ 

คืบหน้าการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองปัญหารถจักรยานยนต์สาธารณะ ตาม 
ข้อเสนอของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ทั้งสิ้น 10 ประเด็น ได้แก่ 1) การบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบันต่อการน�ารถส่วนบุคคล 
มาให้บริการ 2) การก�ากับแอปพลิเคชนัทีใ่ห้บรกิาร 
รถจกัรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลเิคชนั 3) การ
ส่งเสรมิการใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 4) การจัดให้
มีงบประมาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์สาธารณะ 5) การเปิดให้
ลงทะเบียนคนใหม่ในวินเดิมเป็นการเร่งด่วน  
6) การแก้ไขปัญหาวนิเถือ่น 7) การแยกประเภท
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 8) การท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับอายุของผู้ขับรถจักรยานยนต์ 9) การ
ท�าความเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนดบทลงโทษ 
ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม และ 10) การติดตามเรือ่งการจดัท�า
แอปพลิเคชนักลาง

ส�าหรบัการพจิารณาข้อเสนอของกลุม่ผูข้บั 
รถแทก็ซี ่ขบ. รายงานว่า คณะอนกุรรมการกลัน่กรอง 
ป ัญหารถยนต ์รับจ ้างบรรทุกคนโดยสาร 
ไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ได้ด�าเนินการ
พิจารณาตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ขับรถแท็กซ่ี 
26 ข้อ ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 12 ประเดน็ อยู่
ระหว่างการด�าเนินการ 11 ประเด็น และอยู่
ระหว่างพจิารณา 3 ประเดน็ โดยประเดน็หลกั
ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ คอื เรือ่งกฎหมาย
ก�ากับแอปพลิเคชัน และอยู่ระหว่างการศึกษา
ของ TDRI คือ การพิจารณาขอบเขตการใช้ 
มาตรค่าโดยสารของรถแท็กซี่ที่จดทะเบียน 
ในกรงุเทพมหานคร และการก�าหนดขนาดรถแทก็ซี่ 
และอายุแรกเข้า

ทัง้นี ้รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมาย 
ให้ ขบ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการ
โครงการต่างๆ โดยมุ ่งเน้นความปลอดภัย 
ของประชาชนผูใ้ช้บรกิารเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะ
เร่ืองการก�าหนดมาตรฐานรถยนต์รับจ้างและ 
รถจักรยานยนต์สาธารณะ การดูแลสภาพรถ การ
ขนส่งพสัดภุณัฑ์ อาหาร รวมถงึเครือ่งมอืสือ่สาร 
ทีติ่ดอยูก่บัตวัรถ โดยให้น�ามารายงานความคบืหน้า 
ในการประชมุครัง้ถดัไป

พ.ศ. 2565 เพือ่ก�าหนดหน้าทีเ่พิม่เตมิของผูใ้ห้
บรกิารแพลตฟอร์ม เช่น การน�ารถทีจ่ดทะเบยีน 
ถกูต้องตามกฎกระทรวงมาให้บรกิาร และผูข้บัรถ 
ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาให้บริการ 
ในแอปพลเิคชนั เป็นต้น ซึง่ สพธอ. จะน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรฐั 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 และคาดว่า 
จะออกประกาศใช้ได้ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2567-
มกราคม 2568 

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ขบ. ได้รายงานความ 

คมนาคม ขดีเส้นเปิดใช้เทอร์มินอลใหม่
สนามบนิตรงัภายในส้ินปี 68 รบัไฮซซ่ัีน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน 
(ทย.) เร่งด�าเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก 
ผูโ้ดยสารหลงัใหม่ท่าอากาศยานตรังให้แล้วเสรจ็ 
พร้อมเปิดให้บรกิารประชาชนภายในสิน้ปี 2568 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นของจังหวัด
ตรัง ก�าชับให้เตรียมความพร้อมให้บริการในทุก
ด้าน ทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก มาตรการรักษา
ความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ภายในท่าอากาศยานให้มีความรวดเร็วและเป็น
ระบบ รวมถงึศกัยภาพของบคุลากรทีมุ่ง่เน้นการ
ให้บรกิารทีด่แีละรวดเรว็

นอกจากนี ้ยงัสัง่การให้ ทย. เร่งประสานงาน
ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย เข้ามา 
ทดสอบระบบต่างๆ ให้มคีวามพร้อมใช้งาน ในส่วน 
ของผู้โดยสารระหว่างประเทศให้เตรียมความ
พร้อมรองรบัเทีย่วบนิระหว่างประเทศในอนาคต 
โดยให้เตรียมความพร้อมด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ด่านศุลกากร ด่านกักกนัพืน้ท่ีโรคและสตัว์ รวมถงึ
ด่านตรวจสขุภาพของบคุคลทัว่ไป

อกีทัง้ ยังเร่งรัดให้ ทย. ด�าเนนิโครงการก่อสร้าง
ต่อเตมิความยาวทางวิง่พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบนิ  
จากเดมิ 45 x 2,100 เมตร เป็น 45 x 2,990 เมตร  
โดยคาดว่าการต่อเติมความยาวทางว่ิงของ 
สนามบนิ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาตัว๋เครือ่งบนิ
ราคาแพงได้ โดยเฉพาะในกรณทีีมี่ความต้องการ 
ในการเดนิทางสงู และสายการบนิมจี�านวนเทีย่วบนิ 
ที่จ�ากัด การต่อเติมความยาวทางวิ่งท�าให ้
สายการบนิสามารถใช้เครือ่งบนิทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ 
ซึง่สามารถเพ่ิมความจผุูโ้ดยสาร และลดความแออดั 
ของเทีย่วบนิได้ นอกจากนี ้ยงัส่งผลให้มกีารแข่งขนั
ในด้านราคาจากการทีม่สีายการบนิทีเ่พิม่มากขึน้  
ท�าให้ผูโ้ดยสารมทีางเลอืกในการเดนิทางท่ีหลากหลาย 
และอาจส่งผลให้ราคาตัว๋ลดลงในทีสุ่ด

ด ้าน นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรม 
ท่าอากาศยาน กล่าวว่า ทีผ่่านมา โครงการก่อสร้าง
อาคารท่ีพักผู ้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
ตรงั ประสบปัญหาผูร้บัจ้างไม่เข้าท�างานและไม่มี 
บคุลากรประจ�าทีห่น่วยงาน เนือ่งจากขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงนิอย่างรนุแรง จงึท�าให้การเปิดให้บรกิาร
ช้ากว่าแผนทีก่�าหนด

ทัง้นี ้กรมท่าอากาศยานไม่ได้นิง่นอนใจ ทีผ่่านมา  
ทย. ด�าเนนิการหลงัจากสิน้สุดก�าหนดระยะเวลา
ตามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2567 โดยส่ง 
หนงัสอืถงึผูร้บัจ้าง ดงันี ้ หนงัสอืแจ้งเรยีกค่าปรบั
กรณีผิดสญัญาจ้าง หนงัสอืเร่งรดัให้ส่งงาน 2 งวด
ทีเ่หลอื ได้แก่ เฟอร์นเิจอร์ งานทดสอบทกุระบบ 
ไฟถนน และงานคงเหลือทั้งหมด และหนังสือ
แจ้งสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้าง จากนั้นได้มี
การประชุมคณะกรรมการตรวจรบั ผูค้วบคมุงาน 
ผูร้บัจ้าง (คร้ังที ่1) เพ่ือตดิตามเร่งรดังานผูร้บัจ้าง
รับทราบการสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และยัง
ประสงค์จะด�าเนนิการสร้างต่อ

ต่อมา ได้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจรบั 
ผูค้วบคมุงาน ผูร้บัจ้าง (คร้ังที ่ 2) แจ้งให้ผูร้บัจ้าง
เร่งเข้าท�างาน ผูร้บัจ้างยนืยนัจะมีบคุลากรเข้างาน 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 หลังจากน้ัน 
มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจรบั ผูค้วบคมุงาน 
ผูร้บัจ้าง (ครัง้ท่ี 3) เนือ่งจากยังไม่มคีวามคบืหน้า
จงึแจ้งให้ผูรั้บจ้างเร่งรัดเข้าท�างานอกีครัง้ มฉิะนัน้
จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างแจ้งอยู่ระหว่าง
เจรจาหาแหล่งเงนิทนุในวนัที ่16 ต.ค. 2567 เพือ่
ด�าเนินการต่อ จนกระทัง่วนัที ่ 30 ตลุาคม 2567  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรบั ผูค้วบคมุงาน  

รายงานว่ายังไม่มีการเข้าท�างาน คณะกรรมการ
มีมติเห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้าง
รายใหม่ด�าเนินการต่อ ขณะนี้ ทย. อยู่ระหว่าง
เสนอยกเลกิสญัญาจ้างตามระเบยีบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม ่
มาด�าเนนิการต่อให้แล้วเสรจ็และเปิดใช้งาน

อธบิดกีรมท่าอากาศยาน กล่าวเสริมว่า เมือ่
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรัง 
เปิดให้บรกิารจะสามารถรองรบัผูโ้ดยสาร 1,200 คน/ 
ชัว่โมง หรอื 3.4 ล้านคน/ปี ความยาวทางว่ิง 45  
x 2,100 เมตร ลานจอดอากาศยานสามารถรองรบั
อากาศยานแบบ B737/A320 ได้พร้อมกนั 14 ล�า 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก ลานจอดรถยนต์
กลางแจ้งสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,000 คัน 
สะพานเทียบเครือ่งบนิ จ�านวน 2 ชุด ลฟิต์โดยสาร
จ�านวน 11 ชุด และบนัไดเลือ่นจ�าจวน 6 ชดุ คาดว่า 
จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายในสิน้ปี 2568 นี้

ส่วนโครงการก่อสร้างต่อเตมิความยาวทางวิง่
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบนิ จากเดิม 45 x 2,100 
เมตร เป็น 45 x 2,990 เมตร ปัจจบัุนความคบืหน้า
การก่อสร้าง ณ กนัยายน 2567 คบืหน้า 35.97% 
คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนมกราคม 2569

กรีต ิกจิมานะวัฒน์

พจิารณาการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่าอากาศยาน
อย่างยัง่ยนืและครอบคลมุทัว่ทกุภมูภิาค เพือ่เตรยีม
การรองรับผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น ทั้งโครงการเพ่ิม 
ขดีความสามารถท่าอากาศยาน และโครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานใหม่ ทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
มกุดาหาร บงึกาฬ สตูล พะเยา กาฬสนิธ์ุ และพัทลงุ 

ด้านแหล่งข่าวระดบัสงูจากกรมท่าอากาศยาน 
(ทย.) กล่าวว่า การสร้างสนามบินใหม่ของ ทย. 
ภายใต้การสนบัสนนุงบลงทนุจากรัฐบาล มสีนามบนิ
ทีอ่ยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ทีจ่ะก่อสร้าง 
ในอนาคต 6 แห่ง โดยก่อนหน้านีเ้คยมกีารประมาณการ 
มูลค่าการลงทุนเบ้ืองต้นรวม 2.16 หมื่นล้าน 
บาท โดยตดัสนามบนินครปฐม ทีเ่คยมีแผนจะสร้าง
ออกไป เนื่องจากถูกคัดค้านและมีปัญหาเรื่องการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม EIA ดังนั้น ความ
เป็นไปได้ในการสร้างสนามบนิใหม่ของ ทย.จึงอยูท่ี่ 
6 สนามบนิ ประกอบไปด้วย

สนามบนิมกุดาหาร ต.ค�าป่าหลาย อ.เมอืง พืน้ที่
ประมาณ 2,000 ไร่ วงเงินลงทนุ 5,000 ล้านบาท 
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างอยูใ่นขัน้ตอนออกแบบและจดัท�า 
EIA, สนามบนิบึงกาฬ ต.โป่งเปือย และ ต.วศิษิฐ์ 
อ.เมือง พ้ืนทีร่าว 2,500 ไร่ ลงทนุ 3,100 ล้านบาท 
อยูร่ะหว่างอยูใ่นขัน้ตอนออกแบบและจดัท�า EIA, 
สนามบินพัทลุง บริเวณศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง (ควน
พร้าว) รมิทะเลสาบสงขลา พ้ืนที ่1,496 ไร่ ศึกษา
ความเหมาะสมแล้ว ลงทุน 3,075 ล้านบาท ขณะน้ี
มแีผนในการขอรบัการจดัสรรงบปี 2569 ส�าหรบัจ้าง
ออกแบบทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครือ่งบนิ

สนามบนิสารสนิธ์ุ อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์รอยต่อ  
จ.มหาสารคาม พ้ืนท่ี 1,648 ไร่ ลงทนุ 2,000 ล้าน
บาท ขณะนีม้แีผนในการขอรบัการจดัสรรงบปี 2569  
ส�าหรับจ้างออกแบบทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครือ่งบิน 
และองค์ประกอบอื่นๆ พร้อมจัดท�ารายงาน EIA, 
สนามบนิสตลู ต.เจ๊ะบลัิง อ.เมอืง พ้ืนที ่ 2,797 ไร่  
ลงทนุ 4,100 ล้านบาท อยูร่ะหว่างจ้างออกแบบทางวิง่  
ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอ่ืนๆ 
พร ้อมจัดท�ารายงาน EIA, สนามบินพะเยา  
ต.ดอนศรชีมุ ต.สนัโค้ง อ.ดอกค�าใต้ พ้ืนที ่2,812 ไร่  
ลงทนุ 4,421 ล้านบาท คาดหมายของบปี 68 ออกแบบ 
รายละเอยีดและศึกษา EIA ขณะนีไ้ด้รบัการจดัสรร
ร่าง พ.ร.บ.ประมาณในปี 2568 ส�าหรบัจ้างออกแบบ 
ทางว่ิง ทางขบั ลานจอดเครือ่งบนิและองค์ประกอบอืน่ๆ  
พร้อมจดัท�ารายงาน EIA

 มนพร เจรญิศรีบริการ ส่วนระยะที ่ 2 ช่วงชมุพร-สรุาษฎร์ธาน-ี
นครศรีธรรมราช-สงขลา ระยะทาง 150 กโิลเมตร 
(กม.) ขณะนี้กองแผนงานของ ทช. อยู่ระหว่าง
ศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบและจดัท�า
รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(อีไอเอ) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ 
เพือ่ขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง โดยแบ่ง 
เป็นการขยายความกว้างผิวจราจร 25 สายทาง 
และการปรบัปรงุผวิจราจร 41 สายทาง

 นายมนตรี กล่าวต่อว่า ขณะที่การด�าเนิน
โครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ในระยะที่ 3 ช่วง 
สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-สมทุรสงคราม ระยะทาง  
85 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4,000 ล้านบาท  
ปัจจบุนัส�านักก่อสร้างสะพานได้ศกึษาความเหมาะสม 
ส� า ร ว จ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ท� า ร า ย ง า น 
การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (อไีอเอ) ซ่ึง
อยูร่ะหว่างเตรยีมการเพือ่ขอสนบัสนนุงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

ส่วนระยะที่ 4 ช่วงสงขลา-ปัตตานี-และ
นราธวิาส ระยะทาง 200 กิโลเมตร (กม.) ขณะนี ้
ส�านักส�ารวจออกแบบได้ศึกษาความเป็นไปได ้
โดยใช้งบประมาณ 33 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
2568-2569 โดยเป็นแนวเส้นทางที่จะเพิ่ม
ศกัยภาพด้านการคมนาคม ทัง้การขนส่ง การค้า 
การท่องเทีย่ว และการลงทนุในพืน้ที ่ 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้ 
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 การศกึษา - ปรญิญาตร ี วิทยาการคอมพวิเตอร์ สถาบนัราชภัฏราชนครนิทร์ ปรญิญาโท 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

 การท�างาน - นายสบิเคลือ่นทีเ่รว็ประจ�าชดุปฏบิตักิารทางจิตวทิยา (ส.ต.), หัวหน้าชุด
ปฏบิติัการ หมูบ้่านเฉพาะกจิ ไทย-กมัพชูา (ส.ท.-ส.อ.), หวัหน้าปฏบิตักิารข่าว (จ.ส.ต.-จ.ส.อ.), 
นายทหารปฏบิติัการไซเบอร์ (ร.ต.-ร.อ.), อาจารย์โรงเรยีนทหารเหล่าฯ, อาจารย์พเิศษ โรงเรยีน
นายร้อยพระจลุจอมเกล้า

 ต�าแหน่งปัจจบุนั - ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล - หวัหน้าศนูย์เฝ้าระวงั
การละเมดิข้อมูลส่วนบคุคล (PDPC Eagle Eye) - ผูช้�านาญการ ส�านกัตรวจสอบและก�ากบัดแูล 
- ผู้ช�านาญการ ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ

รอ้ยโท ฐานนัดร ส�าราญสุข

โดยข้าราชการกระทวงดอี ีซึง่ทีผ่่านมาได้ร่วมพฒันา
ระบบส�าคญัโดยไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่

1. การพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศ 
เป็นความร่วมมือในการพฒันาแอปฯ ร่วมกบักรม
อตุนุยิมวทิยา เพือ่พัฒนาโมดลูภายใต้แอปฯ Thai 
weather ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยระบบใหม ่
จะรองรบัการแสดงผลบนแผนทีใ่นรปูแบบเคลือ่นไหว  
รวมทัง้เพิม่ข้อมลูและฟังก์ชนั อาท ิ พยากรณ์ฝน 
ความชืน้ ทศิทางลม อณุหภมู ิซึง่ผูใ้ช้งานสามารถ
ระบพิุกดัได้ถึงระดบัต�าบล และยงัสามารถตดิตาม

3. ระบบตรวจสอบและเก็บหลกัฐานเว็บไซต์ 
ทีก่ระท�าผดิกฎหมายตามค�าสัง่ศาลขึน้ โดยระบบนี้
ถกูออกแบบมาเพือ่ช่วยลดขัน้ตอนการท�างานของ 
เจ้าหน้าท่ี ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บ 
หลกัฐาน และด�าเนนิการทางการปรบัเป็นพินยั ตาม 
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
ขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 
Robotic Process Automation (RPA) ทีช่่วยให้
กระบวนการต่างๆ เป็นไปโดยอตัโนมัติ

ส�าหรับระบบตรวจสอบและเก็บหลักฐาน
เวบ็ไซต์ทีก่ระท�าผดิกฎหมายตามค�าสัง่ศาล มีส่วน
ประกอบทีส่�าคญั 3 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบตรวจสอบ 
เว็บไซต์ผิดกฎหมาย (URLChecker) ท�าหน้าที ่
ในการตรวจสอบเว็บไซต์ผดิกฎหมายท่ียังคงมีการ
เผยแพร่หลงัมกีารออกค�าสัง่ศาล ท่ีรองรบั URL ที่

กระทรวงดีอี จัดประชุม TopEX ลุยตั้ง
กองนวตักรรมดจิทิลัพร้อมเร่งตดัวงจร “โจร
ออนไลน์” เร่งเดินหน้าสร้างบุคลากรดิจิทัล 
2.5 แสนคน

ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 6 พ.ย. 67 นายประเสรฐิ 
จนัทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี
ว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Top 
Executives) ครั้งท่ี 13/2567 โดยมี นาย 
ณฐัพล ณฏัฐสมบรูณ์ รองปลดักระทรวงดอีี นาย 
เวทางค์ พ่วงทรพัย์ รองปลดักระทรวงดอี ีและ
โฆษกกระทรวงดีอี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และหวัหน้าหน่วยงานในสงักดักระทรวงดจิทัิล 
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร
ส�านักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื NT และผ่านระบบ VDO 
CONFERENCE

นายประเสรฐิ กล่าวว่า ในการประชมุหารอื
ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงดีอี มีวาระส�าคัญ 
ในการร่วมพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ 
การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีตาม 
นโยบายของรฐับาล น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร  
นายกรัฐมนตรี โดยเน้นให้ความส�าคัญกับ
มาตรการการตรวจสอบและปราบปรามเวบ็ไซต์ 
และลงิก์ URL ผดิกฎหมาย ซึง่เป็นหนึง่ในช่องทาง 
ทีใ่ช้ก่ออาชญากรรมของมจิฉาชพี

พร้อมกันนี้ กระทรวงดีอี ได้จัดตั้งกอง
นวัตกรรมด้านดิจิทัล ในสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงดีอี เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2567 
ภายใต้นโยบายการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 

การพยากรณ์ล่วงหน้าได้ 7 วัน ซึ่งท�าให้ระบบ 
มคีวามทนัสมยัและสะดวกต่อการใช้งานมากขึน้

2. ระบบ MDES PDF Encrypter ท่ีพฒันา
ร่วมกับ สกมช. เพือ่รองรบัการปฏบิติัราชการทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ ในการเข้ารหสัเอกสารชัน้ความลบั
ต่างๆ ได้ ซึง่สามารถเข้ารหัสเอกสารครัง้ละจ�านวน
มากได้ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ license 
ของโปรแกรมเข้ารหสัได้ เช่น สป.ดศ. ได้จ�านวน 
1.7 ล้านบาทต่อปี โดยระบบน้ีได้เปิดให้หน่วยงาน
ภาครฐัต่างๆ สามารถน�าไปใช้ได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

ดีอี ตั้ง ‘กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล’
เล็งปั้นก�าลังคนดิจิทัล 2.5 แสนคน

ต้องตรวจสอบจ�านวนมาก 2. ระบบเกบ็หลกัฐาน
เวบ็ไซต์ผดิกฎหมาย (Evidence) บนัทกึและจดัเก็บ
ไฟล์ส่ือจากเว็บไซต์ (วดิโีอและรปูภาพ) ทีผ่่านการ
ตรวจสอบของระบบตรวจสอบเวบ็ไซต์ผดิกฎหมาย 
และพบว่ามกีารละเมดิต่อไปแม้จะมคี�าส่ังศาลแล้ว  
3. ระบบการท�างานอตัโนมตัโิดยใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI)  
และ RPA ใช้เพือ่ช่วยในการบันทึกและเกบ็หลกัฐาน 
โดยอัตโนมัติ และส่งมอบให้กับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ตรวจสอบและด�าเนนิการต่อไป

ขณะเดยีวกนั ยังได้พฒันาให้ระบบตรวจสอบ 
สามารถเชือ่มโยงผ่านแอปพลิเคชนั โดยเชือ่มโยงกบั
ระบบสนบัสนนุการท�างานปิดเวบ็ไซต์ผดิกฎหมาย 
(Webd) ที่มีอยู่เดิม เพ่ือรับส่งข้อมูลเว็บไซต ์
ผดิกฎหมายและค�าสัง่ศาลได้อย่างรวดเรว็ ข้อมูล 
ดงักล่าวจะถกูส่งไปตรวจสอบ (URL Checker) และ
เกบ็หลกัฐานเวบ็ไซต์ผดิกฎหมาย (Evidence) ผ่าน
เครอืข่ายของผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็ (ISP) และ
ระบบจะส่งหลกัฐานเว็บไซต์ท่ีผดิกฎหมายและยัง
เผยแพร่อยูไ่ด้อัตโนมตัิ

“ระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ
หลกัฐานเว็บไซต์ผดิกฎหมาย ท่ียังมีการเผยแพร่อยู่ 
ได้ในทันที โดยหลักฐานที่ระบบสามารถเก็บได้  
ประกอบด้วย เว็บไซต์ วันที่ออกค�าสั่งศาล  

วันที่ตรวจพบ และชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
จึงช่วยให้การด�าเนินการตามกฎหมายมีความ
คล่องตวัและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือให้เกดิการ 
ท�างานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ของเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร โดยสามารถตรวจสอบ  
เว็บไซต์ผิดกฎหมาย จ�านวน 10,000 URL 
ได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง และใช้จ�านวน 
เจ้าหน้าทีเ่พยีง 1 คนในการท�างาน การพัฒนา
ระบบดังกล่าวจะช่วยท�าให้ด�าเนินมาตรการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และปราบปรามเว็บไซต์ 
และ URL ผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่องและ 
มปีระสทิธภิาพ ช่วยให้สามารถตัดวงจรช่องทาง 
การก่ออาชญากรรมของขบวนการมจิฉาชพีได้
อย่างมนียัส�าคญั” นายประเสรฐิ กล่าว

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้พจิารณาแนวทาง
การขบัเคล่ือนสถานภาพการเข้าใจดจิทิลั (Digital  
Literacy: DL) ของประเทศ โดยมุ่งเป้าที ่
การขยายองค์ความรูแ้ละทักษะดจิทิลั (Digital 
Knowledge & Skill) ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและทรัพยากร 
มนุษย์ ส�าหรบัปี 2566-2570 จ�านวน 250,000 คน  
ผ่านการด�าเนินงานด้วยการขับเคลื่อนขยาย 
องค์ความรูแ้ละทักษะดจิิทัลเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 
ด้านดิจิทัล (Digital Divide) ให้ประชาชน 
ในพืน้ท่ีต่างจังหวัด ผ่านศนูย์ดจิิทลัชมุชนประมาณ  
1,722 ศนูย์ทัว่ประเทศ เช่น การอบรมท�าคลปิ 
และการซือ้ขายสินค้าออนไลน์

โดยได้ก�าหนดเป้าหมายผูเ้ข้าร่วมการอบรม 
คือ 150 คน/ศูนย์/ปี พร้อมทั้งสร้างบุคลากร 
ในรปูแบบดจิทิลัอ�าเภอ เพือ่ระดมสร้างองค์ความรู้ 
ด้านดจิทิลัผ่านการอบรมบคุลากรในศนูย์ดิจิทลั
ชุมชน รวมทั้งเพิ่มจ�านวนอาสาสมัครดิจิทัล 
(อสด.) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีสถิติจังหวัดเป็น
หน่วยงานดแูล โดยเสนอให้ สดช. จดัท�าโครงการ 
สร้างดจิิทัลอ�าเภอ (ลกูจ้างช่ัวคราว) ซึง่อาจต่อยอด 
เป็นพนกังานราชการต่อไปในอนาคต

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

นับแต่การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
มอีตัราสูงขึน้ หน่วยงานหนึง่ทีเ่รามกัจะได้ยนิและ 
ถกูน�ามากล่าวถงึกค็อื “ศนูย์เฝ้าระวงัการละเมิด
ข้อมลูส่วนบคุคล” หรอืทีเ่รยีกกันว่า PDPC Eagle 
Eye หน่วยงานภายใต้ส�านกัตรวจสอบและก�ากบั
ดูแล ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (สคส.) หรอื PDPC ซึง่วนันีม้ ี ร้อยโท  
ฐานนันดร ถาวรสุข นั่งท�าหน้าที่หัวหน้าศูนย์ 
PDPC Eagle Eye 

 เร่ิมต้นขอทราบทีม่าทีไ่ปของศนูย์ PDPC 
 Eagle Eye แห่งนีด้้วยครับ ?

ตามที่พระราชบัญญัติคุ ้ มครองข ้อ มูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 4 มาตรา 44 (4) (7)  
และ (9) ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (สคส.) มหีน้าท่ี ส�ารวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ด้านการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล และ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านการคุม้ครองข้อมลู 
ส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็น 
ทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การพฒันาประเทศ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ และ 
เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิารทางวิชาการ หรือ
ให้บรกิารทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
แก่หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน และ
ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้ ความ 
เข้าใจในเรือ่งการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล รวมถงึ 
ท�าความตกลงและร ่วมมือกับองค์การหรือ 
หน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกจิการ
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ
ของส�านกังาน เมือ่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนัน้ 

โดยการด�าเนนิการดงักล่าว จะเป็นการด�าเนนิการ 
ที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น 
จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย ี
ให้เท่าทนัสถานการณ์ และมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ เมือ่วนัที ่ 21 พฤศจกิายน 
2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส�านักงานคณะ
กรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) จงึได้
จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPC Eagle Eye) ขึ้น เพื่อด�าเนินการเร่ง 
ตรวจสอบค้นหา เฝ้าระวงั การรัว่ไหลของข้อมลู 
ส่วนบคุคล เก็บรวบรวมข้อมลูและตดิตามสถานการณ์ 
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่ามีการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจเกิดความเส่ียงที่จะม ี
ผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล และวิเคราะห์ 

รอ้ยโท ฐานนัดร ส�าราญสขุ
เปิดปฏิบตักิาร PDPC Eagle eye

ป้องกันตน้น�า้อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

งานส่วนที ่2 งานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิพสิจูน์
หลกัฐานและงานขยายผลรวมจบักมุ ดงัเช่น เมือ่
วนัที ่24 สงิหาคม 2566 สคส.ร่วมกับ บช.สอท. 
และ สกมช. ร่วมกันจับกุมผู ้ขายข้อมูลส่วน
บุคคลให้กลุ่มธุรกิจสีเทาและแก็งคอลเซ็นเตอร์, 
12 กันยายน 2566 ร่วมประชุมหารือกับฝ่าย
สืบสวน กองบังคับการต�ารวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เพื่อบูรณาการ
ตรวจสอบขยายผลการบงัคับใช้กฎหมายเพ่ือการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ทัง้การขยายผล และการ

ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมเหตุการละเมิดข้อมูล
ส่วนบคุคล เพือ่ระงับยบัยัง้ไม่ให้เกิดความเสีย่งหรือ 
ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยเร็ว โดยอาศัยก�าลังพล 
จากส่วนงานจากส�านักตรวจสอบและก�ากับ 
ดแูล เช่น เจ้าหน้าทีจ่ดัการงานท่ัวไป ผูช้�านาญการ 
รักษาการหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล เป็นต้น

 หน้าท่ีหลกัๆ ของศนูย์ฯ ?
งานส่วนที่ 1 งานเฝ้าระวังและติดตาม  

24  ช่ัวโมง โดยเมือ่มกีารรัว่ไหลของข้อมลู จะมกีาร
บนัทกึไว้ในฐานข้อมลู พร้อมกบัท�าหนงัสอืรายงาน
ไปยงัหน่วยงานทีต่รวจพบ และแจ้งไปยงัเจ้าหน้าที่
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า DPO  
(Data Protection Officer) ที่ท�างานอยู่ใน 
หน่วยงานน้ัน และหากตรวจพบมกีารขายข้อมลูกจ็ะ 
ส่งเร่ืองไปยงัคณะท�างาน หรอื PDPC Attack เพือ่
ขยายผลบังคบัใช้กฎหมายต่อไป

บงัคบัใช้กฎหมาย, 23 พฤศจิกายน 2566 ประชมุ
คณะท�างานร่วมกบั สอท.5, 12 ธนัวาคม 2566 
ร่วมกับ บช.สอท. ตรวจสอบขยายผลผู้ต้องหา 
ขายข้อมลูส่วนบคุคล หรอืเมือ่วนัที ่11 มกราคม 2567  
ร่วมตรวจสอบขยายผลกบั กก.3 สอท.5 สามารถ
ออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหาซ้ือขายข้อมูล 
ส่วนบคุคล อนัเป็นความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ  
และ พ.ร.บ.PDPA

 จากจดุเริม่ต้นจนมาถึงปัจจบุนั 
 การท�าหน้าทีข่องศนูย์ฯ ประสบ
 ความส�าเรจ็มากน้อยแค่ไหน และต้อง
 รายงานต่อใคร หน่วยงานไหนบ้าง?

ตามภาพสถติทิีผ่่านมา โดยจากผลการด�าเนนิงาน 
การเฝ้าระวงัตรวจพบเหตกุารณ์ละเมดิข้อมลูส่วน
บุคคลจากเดือนพฤศจิกายน 2566–กันยายน 
2567 ตรวจสอบแล้ว 43,561 หน่วยงาน พบข้อมลู
รัว่ไหล 6,264 เรือ่ง เป็นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 2,850 เรือ่ง ภาครฐั 2,452 เรือ่ง การศกึษา 

922 เรือ่ง ประกนัภยั 21 เรือ่ง โทรคมนาคม 2 เรือ่ง 
สาธารณสขุ 8 เรือ่ง และการเงนิ 4 เรือ่ง ซึง่ทัง้หมด
ได้ด�าเนนิการแก้ไขไปแล้ว 6,259 เรือ่ง อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการ 5 เรือ่ง

อย่างไรกต็าม เราต้องรบีด�าเนนิงานเร่งตรวจ
อกี เพือ่ไม่ให้ผูร้้ายพบช่องโหว่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 
ส่วนการรายงานนัน้ เรารายงานต่อผูบ้รหิารของ 
สคส. ไปจนถึง นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ เรายังต้อง 
พฒันาเชงิรกุ เพือ่ให้ทนัต่อผูร้้ายทีพ่ร้อมจะหลอกลวง 
ประชาชนด้วยวธีิการต่างๆ มากมาย

 ทีว่่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 ครอบคลุมไปถงึไหน อย่างไร?

ปัจจุบันการบูรณาการเพ่ือปราบปราม 
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีเราครอบคลุมหลายด้าน  
โดยอยากให้ดตูามภาพเลยครบั

 ปัจจบัุนทมีงานมท้ัีงหมดกีค่น?
อตัราก�าลงัพลปัจจบุนั มทีัง้หมด 11-12 คน มี

ช่วยราชการ 1 คน, พนกังาน 6, เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 6  
ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญงิ เพราะผูห้ญิงมีพลงับางอย่าง 
ในการตรวจสอบทีด่ี

 เราใช้เครือ่งมอือะไรบ้างในการตรวจสอบ 
 และในอนาคตจะเพิม่ประสิทธภิาพอย่างไร
 เพิม่ข้ึนหรอืไม่?

ศูนย์ฯ เรามีเครื่องมือพัฒนาเองครับ และ
จดัหาบางส่วน 

 มกีารร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่อย่างไรบ้าง 
 หรอืมีส่วนในการช่วยตดิตามผู้กระท�าผิด
 มารบัโทษอย่างไรหรอืไม่?

ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
มีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
และเอกชน เช่น ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต,ิ ต�ารวจ

ไซเบอร์ Meta เป็นต้น ร่วมตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
และได้เข้าร่วมพิจารณาข้อกฏหมายต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 เท่าที่ได้ท�าหน้าที่มา มีความเป็นห่วง 
     เรือ่งข้อมลูรัว่ไหลตรงจดุไหน
 มากทีส่ดุ?

บุคลากรภายในหน่วยงาน ถ้าบุคคลากร 
ไม่ตระหนกัรู ้กก็ลายเป็นช่องโหว่ได้เช่นกัน


